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Pagalingin Para sa CANCER: ANG RICK SIMPSON PROTOCOL

Ang Rick Simpson Protocol

"Simulan ang mga taong may mga minuscule na dosis, ang laki ng kalahating butil ng tuyong maikli na bigas.
Kahit na ang langis ay hindi nakakapinsala, mas mababa ang mas mahusay kaysa sa higit pa sa mga nagsisimula
ng paggamot. Sa simula kumuha lamang ng isang maliit na maliit na maliit na maliit na piraso ng kamangha-
manghang sangkap bawat walong oras, pagkatapos ay taasan ang iyong dosis tuwing apat na araw sa isang
regular  na  batayan  at  malapit  nang  tumaas  ang  iyong  pagpapaubaya.  Kung  sinabi  ng  tao  na  hindi  niya
naramdaman ang mga epekto nito o na medyo nadama lamang nila ang mga ito, isasaalang-alang ko ito ng
isang mahusay na dosis para sa isang nagsisimula. Nais mo lamang makakuha ng kaunting gamot sa kanilang
system upang masimulan nila itong masanay.

Hindi  mo  malalaman  nang  eksakto  kung  paano  tutugon  ang  tao,  kaya't  magpatuloy  ng  dahan-dahan,  at
dagdagan ang kanilang dosis tuwing apat  na araw, hanggang sa ang pasyente ay makapag-ingest  ng isang
kabuuang gramo bawat 24 na oras. Ang pinakamahusay na paraan upang magawa ito ay ang kumuha sila ng
mga dosis  na katumbas  ng isang ikatlo  ng isang gramo tuwing walong oras,  sa  sandaling  nasanay sila  sa
paggamit nito. Gayunpaman, nais kong ipaalala sa mga nakakaranas ng mga paghihirap na ang kanilang dosis
ay maaaring itaas nang mas mabagal, ngunit para sa pinakamahusay na mga resulta, dapat itong ma-ingest nang
mabilis hangga't maaari.

Ito ang mga tagubilin sa dosis na inirekomenda ni Rick, kung ang pasyente ay maaaring mabilis na mapagtayo
ang kanilang pagpapaubaya.  Kung sinusundan ang protokol  na ito,  maraming mga pasyente  ang maaaring
gumana hanggang sa punto sa loob ng tatlong linggo na maaari silang makakain ng isang katlo ng isang gramo
tuwing 8 oras. Ngunit sa average na karaniwang tumatagal ito ng karamihan sa mga pasyente apat hanggang
limang linggo bago nila maingay ang halagang ito sa bawat dosis, at pagkatapos ay maaari nilang ipagpatuloy
ang pagkuha ng isang gramo sa isang araw hanggang sa magaling sila o ang kanilang kondisyon ay makontrol.

Gusto ni Rick na ibigay ang gamot na ito sa mga plastik na syringes, na walang mga karayom, sa halip ay may
isang maliit na bukana lamang na ang langis ay maaaring pigain. Sinabi niya na ang pagbibigay ng langis sa
paraang ito ay ginagawang mas madali para sa pasyente na sukatin ang kanilang dosis at ihihinto nito ang mga
banyagang sangkap mula sa kontaminasyon ng gamot.

Ang pinakamadaling paraan upang maunawaan ng karamihan ang dami na dapat nilang naingay ay ihambing ito
sa isang bagay tulad ng maikli na tuyong bigas. Ang dosis ng isang nagsisimula ay dapat na halos kalahati ng
laki ng isa sa mga butil ng bigas o halos isang ikawalo ng isang pulgada ang haba, ang halagang ito ay katumbas
ng  halos  isang-kapat  ng  isang  patak.  Sa  ilang  mga  kaso,  maaaring  makita  ng  mga  may  napakababang
pagpapaubaya na maaaring ito ay sobra para sa kanila na hawakan nang kumportable sa simula, kaya, kung
kinakailangan, maaari silang magsimula sa mas kaunti pa.

Ang mga dosis na may ganitong sukat ay dapat na lihim ng tatlong beses sa isang araw, maaga sa umaga, sa
kalagitnaan ng hapon,  at  halos  isang oras  bago matulog ang pasyente.  Ang dapat  lamang gawin ng isang
nagsisimula ay pisilin ang katumbas ng isang kalahating butil ng tuyong bigas mula sa plastic syringe at iyon
ang  kanilang  dosis.  Kahit  na  pinag-uusapan  natin  ang  tungkol  sa  isang  napakaliit  na  halaga  at  hindi  ito
makakasama sa pasyente, dahil sa lakas nito, dapat gamitin ang sangkap na ito nang may paggalang.

Pagkatapos ng apat na araw sa dosis na ito, doblehin ito sa dosis na katumbas ng laki ng isang palay, o mga
dosis na halos isang-kapat ng isang pulgada ang haba kapag kinatas mula sa hiringgilya. Pagkatapos, apat na
araw mamaya, ang dosis ay dinoble muli at ito ay nagpapatuloy tuwing apat na araw hanggang sa ang pasyente
ay makakain ng katumbas ng labing-anim na butil ng bigas bawat dosis. Ang halagang ito ay katumbas ng walo
hanggang siyam na patak ng langis bawat dosis, na halos isang katlo ng isang gramo.

Ang isang ml ay bahagyang higit sa isang gramo sa timbang, kaya kung nais ng mga pasyente, maaari nilang
gamitin  ang  pagsukat  na  ito  upang  matukoy  ang  kanilang  dosis.  Sa  puntong  iyon,  ang  mga  pasyente  ay
karaniwang nagpapatuloy sa dosis na ito hanggang sa makamit nila ang nais na epekto sa kanilang kondisyong
medikal. May mga pasyente na hindi madadagdagan ang kanilang dosis nang napakabilis ngunit hinihimok sila
ni Rick na kunin ito nang mabilis hangga't maaari, upang mapagaan ng langis ang kanilang pagdurusa. Bilang
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karagdagan, magkakaroon ng mga maaaring uminom ng gamot na ito nang mas mabilis at walang problema
dito si Rick, basta komportable ang pasyente sa pagkuha nito nang mas mabilis, nangangahulugan lamang ito na
mas mabilis silang gagaling.

Sa  katotohanan,  nararamdaman  ni  Rick  na  ang  mga  pasyente  ay  dapat  manatili  sa  kanilang  sariling
kaginhawaan pagdating sa paggamit ng gamot na ito. Ngunit iniisip pa rin niya na ang sinumang may isang
seryosong kondisyon ay hindi dapat maglaro ng sangkap na ito, dahil kung hindi ito nakuha nang maayos,
maaaring hindi nito mapagtagumpayan ang kondisyong inilaan nitong gamutin.

Dahil ang gamot na ito ay napaka ligtas na gamitin, hindi namin karaniwang sinusukat ang dosis nang eksakto,
ngunit para sa mga nais ng wastong pagsukat at sariling kaliskis ng sapat na kawastuhan, magsimula sa halos
0.01 g (10 mg) o mas mababa ng tatlong beses sa isang araw para sa una Apat na araw. Pagkatapos, kung
maaari mo, doblehin ito sa 0.02 g (20 mg) sa loob ng apat na araw, pagkatapos ay sa 0.04 g (40 mg) sa loob ng
apat na araw, 0.08 g (80 mg) sa loob ng apat na araw, 0.16 g (160 mg) sa loob ng apat na araw , at pagkatapos
ay 0.32 ng isang gramo (320 mg). Ito ang magiging perpektong iskedyul ng dosing para sa mga maaaring
makatikim ng sangkap na ito nang mabilis. Mahusay din na malaman na ang dosis ng 1-5 mg ay karaniwang
pinahihintulutan nang walang mga sintomas.

Kapag nakakuha ka ng mga high-grade na galaw ng Indica  bud upang gumana,  ang langis  na ginawa ay
magiging lubhang nakaka-sedative. Ito ang magiging epekto ng langis kung nagawa mo ang totoong "Rick
Simpson Oil" at kakaunti ang mag-alala. Ang mga pasyente ay simpleng natutulog at sa huli ay magising na
sila.  Ang  ilan  ay  maaaring  makaramdam ng  kaunting  pagbato  sa  simula  ngunit  hindi  sila  masasaktan,  at
kadalasan sa loob ng isang oras pagkatapos nilang bumangon, nawala ang inaantok na pakiramdam. Kung ang
langis ay ginawa mula sa mga sativa variety ng abaka, asahan ang gulo at isang pangmatagalang energizing
sativa na mataas.  Hindi mo nais ang mga taong may malubhang kondisyon tulad ng cancer na subukan na
kumuha  ng  langis  na  may  mga  epektong  ito  at  ang  pasyente  ay  hindi  makakatanggap  ng  mga
nakapagpapagaling  na benepisyo na maibibigay ng isang mahusay na indica.  Hindi  lahat  ay may gusto sa
pagiging mataas at hindi ito ang puntong gamot upang maging labis na mabato sa sangkap na ito.

Ang punto ay upang makuha ang gamot sa pasyente ng tatlong beses sa isang araw. Maaari lamang ilagay ng
pasyente ito sa kanilang daliri at pagkatapos ay i-scrape ito sa kanilang mga ngipin. Pagkatapos, uminom ng
malamig na tubig o tsaa at dapat madali nilang lunukin. Ang ilang mga pilit ay gumagawa ng isang katas na
walang kasiya-siyang lasa ngunit madali itong harapin. Ilagay lamang ang dosis ng mga pasyente sa isang maliit
na piraso ng tinapay at itiklop ito, pagkatapos ay i-pop ito sa kanilang bibig at bigyan sila ng inumin ng tubig.
Magagawa rin ang pareho sa paggamit ng mga saging o iba pang uri ng prutas. Ang ideya ay upang makuha ang
langis sa pasyente nang mabilis hangga't maaari ngunit gusto pa rin ni Rick na makita na mananatili sila sa
kanilang kaginhawaan.

Ang bawat isa ay magkakaiba at ang aming pagpapaubaya para sa gamot na ito ay magkakaiba sa bawat tao,
kaya tiyaking komportable ang pasyente sa dami ng kanilang iniinom. Sa maraming mga seryosong kondisyon,
mahalaga para sa mga pasyente na mabilis na matunaw ang gamot na ito, kaya't maaaring magkaroon sila ng
mas  mahusay  na  pagkakataon  na  mabuhay.  Tulad  ng  nabanggit  ko  na,  kahit  na  ang  langis  ay  hindi
nakakapinsala, kung labis na kinuha, madalas ang mga pasyente ay hindi gusto ang karanasan. Kaya't paganahin
ang kanilang dosis nang mabagal; sa ganoong paraan magiging komportable sila sa paggamit nito.

Gayunpaman, tulad ng nais naming sabihin, ang mga agresibong sakit ay dapat tratuhin nang agresibo, kaya't
kung mayroon akong isang bagay na nagbabanta sa buhay, kakainin ko ang mas maraming katas na maaari
kong kunin sa pinakamaikling panahon na posible. Sa palagay ko nagbabayad ito upang maging handa, kaya't
ang mga makakaya ay dapat magsimulang masanay sa mga epekto ng langis sa lalong madaling panahon,
sapagkat malalaman nila kung ano ang aasahan, kailangan pa ba nilang kumuha ng mas malalaking dosis.

Ang karaniwang paggamot upang mai-reset ang iyong katawan sa isang mabuting kalagayan ng kalusugan ay
60 gramo ng de-kalidad na langis na nakain sa isang tatlong buwan na panahon. Para sa mga kumuha ng chemo
at radiation, magandang ideya na kumain ng 120 hanggang 180 gramo ng langis sa lalong madaling panahon.
Kadalasan, 60 g ang makakagamot ng isang seryosong kanser, ngunit para sa mga nasira ng sistemang medikal,

7



Pagalingin Para sa CANCER: ANG RICK SIMPSON PROTOCOL

madalas na higit na kinakailangan upang maiwasan ang pagbabalik ng cancer at upang mabawasan ang pinsala
na naiwan ng mga paggagamot na ito.

Kapag ang pasyente ay malusog na muli, maaari mong i-drop ang dosis pabalik sa isang isa o dalawang gramo
sa isang buwan o hangga't gusto ng pasyente na ingest; mula sa aming pananaw, mas mas mahusay. Huwag
laktawan ang mga dosis ng pagpapanatili,  sapagkat  mahalaga  ang mga ito  upang mapanatili  ang mabuting
kalusugan. Ang isang gramo sa isang buwan o isang patak sa isang araw pagkatapos ng trabaho sa gabi ay hindi
gaanong tunog ngunit, ayon kay Rick, dapat sapat na upang mapanatiling malusog ang iyong katawan.

Bilang karagdagan, gusto niya ang mga pasyente na gumamit ng iba pang mga likas na bagay tulad ng mga
binhi ng mansanas at damo ng trigo kasabay ng paggamot sa langis. Mula sa aking karanasan, magkakaroon din
ako  ng  mga  pasyente  na  kumain  ng  mga  buto  ng  abaka,  dahil  ang  langis  na  naglalaman  ng  mga  ito  ay
napakasustansya at mabuti para sa katawan.

Naniniwala rin si Rick na ang mga pasyente ay dapat na subukang makuha ang ph ng kanilang mga katawan
nang mabilis hangga't maaari sa pamamagitan ng paglunok ng mga bagay tulad ng pakwan o lemon juice atbp.
Sinabi niya na ito ang pinakamahalaga at ang paggawa nito ay maaaring magbigay sa pasyente ng isang mas
mahusay na pagkakataon upang mabuhay.

Ang mga pasyente ay dapat ding magsimulang kumain ng mas maraming mga hilaw na prutas at gulay at
kumain ng mas kaunting karne, lalo na ang mga naprosesong barayti, na naglalaman ng maraming mga lason. Si
Rick  ay isang malakas  na  naniniwala  sa  paggamit  ng mga juicing  machine  at  nararamdaman niya  na ang
malaking dosis ng bitamina C ay maaari ding maging malaking pakinabang.

Ito ang Rick Simpson protocol at ito ang dahilan kung bakit makikilala ang kanyang pangalan magpakailanman.
Marahil  ito ang pinakamahalagang pagtuklas sa lahat  ng mga oras at  ang kapaki-pakinabang na epekto ng
ibinigay sa atin ng taong ito ay hindi masabi. Ano ang buti ng modernong gamot at teknolohiya kung hindi ito
gumana? Kung nais mong makita ang mga resulta, subukan ang pamamaraan ni Rick sa pagpapagaling.

Kami ay pinuna para sa pagtawag sa langis na ito na isang lunas sa lahat ngunit ano pa ang maaari mong
tawagan  na  isang  sangkap  na  maaaring  matagumpay  na  magamit  upang  gamutin  ang  napakaraming  mga
problemang medikal? Ang ilan ay tila naisip ang mga salitang lunas-lahat ay nangangahulugang ang langis na
ito ay magbibigay ng buhay na walang hanggan ngunit hindi iyon ang hangarin ni Rick. Tiyak, ang gamot na ito
ay maaaring pahabain ang iyong buhay at maaari kang mabuhay ng mas matagal sa paggamit nito, na mayroong
maliit na pagdududa. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na magbibigay ito ng buhay na walang hanggan.

Ang langis na ito ay hindi pa rin ligal na magagamit ng karamihan at kaya't magtatagal ito upang matukoy kung
gaano karaming mga idinagdag na taon na maibibigay nito. Sa ngayon, hindi namin tinitingnan ang gamot na
ito bilang isang elixir of immortality at naniniwala kami na hindi ka nito pinapatunayan ng bala. Gayunpaman,
tulad ng sinabi ni Rick, kung nakita natin ang susi sa imortalidad,  sigurado siyang ang abaka ay magiging
pangunahing sangkap.

Mangyaring huwag isipin na kapag ginagamit mo ito, hindi ka makakakontrata ng isang virus. Maaari mo pa
ring mahuli  ang mga bagay tulad ng trangkaso ngunit  ang mga epekto nito  ay maaaring mabawasan nang
malayo at mas mabilis kang makakagaling. Sa kaganapan ng isang pandemya o ilang mga bagay, kung nakakain
ka  o  nakakainit  mo  na  ang  kamangha-manghang  langis  na  maibibigay  ng  halaman  na  ito,  ang  iyong
pagkakataong mabuhay ay tiyak na madagdagan. " Jindrich Bayer, Phoenix Tears: The Rick Simpson Story

Impormasyon sa dosis

Mayroon bang isang protocol para sa paggamot?

8



Pagalingin Para sa CANCER: ANG RICK SIMPSON PROTOCOL

"Mayroong isang protocol at dapat itong sundin upang matiyak na ang paggamot ay epektibo. Ang maliit na
halaga ng langis ay maaaring magamit upang gamutin ang kanser sa balat at iba pang mga kondisyon nang
pangkasalukuyan o maaari itong singaw at malanghap upang matulungan ang paggamot sa mga kondisyon ng
baga. Ang langis ay maaari ring ma-absorb sa katawan kung ginamit sa anyo ng isang supositoryo o, syempre,
maaari itong direktang ma-ingest ng bibig. Upang gamutin ang mga panloob na kanser, dapat na ipasok ng
pasyente ang langis nang mabilis hangga't maaari. Sa pangkalahatan, palagi mong nais na makuha ang gamot na
ito sa lugar na nagdudulot ng problema sa pinaka matinong paraan. Halimbawa, kung tinatrato mo ang kanser sa
bituka, ang pinaka-mabisang paraan ng paggamot ay malamang na kumuha ng langis sa pormang supositoryo.

Ang average na pasyente ay maaaring kumain ng isang buong 60-gramo na paggamot sa cancer sa loob ng 90
araw. Ang mga taong nagtiis sa pinsala sa radiation at chemotherapy, o mga pasyente na nagdusa ng maraming
taon sa MS at iba pang mga seryosong kondisyon ay matatagpuan sa ilang mga kaso na ang kanilang mga
problemang medikal ay maaaring tumagal ng kaunting oras upang pagalingin.

Ang mga nakaranas ng malubhang pinsala mula sa sistemang medikal at nagsisimula pa lamang sa paggamot ay
dapat mapagtanto na ang likas na langis na ito ay hindi gumagawa ng isang agarang lunas. Kadalasan, ang mga
nasabing  pasyente  ay  nangangailangan  ng  mas  maraming  langis  at  kakailanganin  itong  makuha  sa  mas
mahabang panahon. Ang mga nasabing pasyente ay dapat na subukang kumain ng 120 hanggang 180 gramo sa
loob ng anim na buwan upang maibawas ang pinsala na naiwan ng lahat ng chemo at radiation at upang ayusin
ang pinsala na dulot ng iba pang mga pangmatagalang sakit at kung ano ang ginamit upang gamutin sila. Sa
sandaling ang pasyente ay gumaling at ang lahat ng mga pinsala ay nawala o ang kondisyon ay nakontrol,
inirerekumenda kong patuloy silang kumuha ng isang dosis ng pagpapanatili ng 1 hanggang 2 gramo ng langis
bawat buwan upang mapanatili ang mabuting kalusugan. Para sa isang may sapat na gulang, ito ay katumbas ng
isang patak sa isang araw, at sa sandaling nasanay sila sa paggamit nito, hindi nila naramdaman ang mga epekto
nito, kaya hindi ko talaga maisip na ito ay masyadong mataas ng isang presyo na babayaran para sa mabuting
kalusugan. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Bakit Napakahalaga ng Mga Dosis ng Pagpapanatili?

"Ang bawat isa  ay dapat  na kumukuha ng mga dosis sa pagpapanatili  upang mapanatili  ang detoxified  ng
kanilang katawan at nasa isang mabuting kalusugan. Ang kailangan lang ay 1 hanggang 2 gramo ng langis sa
isang buwan, nakakain lamang ng isang patak sa gabi mga isang oras bago ang oras ng pagtulog. Bibigyan ka
nito ng magandang pagtulog at magbibigay din ng proteksyon laban sa radiation na nagmumula sa Japan at sa
iba pang lugar.

Gumagana ang langis sa iyong katawan upang mapanatili kang malusog at magbigay ng proteksyon mula sa
iba't ibang mga isyu sa kalusugan. Hindi ko rin papayagan ang aking anak na kumuha ng mga kakila-kilabot na
bakunang ito at pagbaril na sinusubukan ng mga taong tulad ni Bill Gates na itulak ang aming lalamunan. Kung
nais kong protektahan ang aking mga anak mula sa mga bagay tulad ng trangkaso, ilalagay ko ang aking tiwala
sa maayos na ginawa na langis ng abaka, dahil alam kong epektibo ito at hindi makakasama.

Iminumungkahi  ko  na  ang  mga  pasyente  ay  magsimula  sa  tatlong  dosis  bawat  araw  tungkol  sa  laki  ng
kalahating butil ng tuyong maikli na bigas. Ang isang dosis tulad nito ay katumbas ng ¼ ng isang patak, sa
nakikita mo, sa karamihan ng mga kaso ang mga nagsisimula ay dapat magsimula sa napakaliit na dosis.

Ang tanging oras lamang na inirerekumenda ko na ang mga pasyente ay magsimula sa mas malaking dosis ay
upang maalis ang mga ito sa nakakahumaling at mapanganib na mga gamot sa sakit o kung sila ay nasa pintuan
ng kamatayan.  Kapag ang mga taong gumagamit  ng nasabing mga gamot  ay nagsisimulang maggamot  sa
langis, karaniwang pinuputol nila ang kanilang mga gamot sa sakit. Ang layunin ay ang paglunok ng sapat na
langis upang mapangalagaan ang sakit  at matulungan ang pasyente na palayain ang kanilang sarili mula sa
paggamit  ng  mga mapanganib  na  nakakahumaling  na  gamot  na  gamot  na  ito.  Ang pagkuha  ng langis  ay
ginagawang mas madali para sa pasyente upang magawa ang gawaing ito at magdusa sila ng mas kaunting mga
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problema  sa  pag-atras  dahil  ang  langis  ay  nakakagulat  na  gumagana  upang  makatulong  na  masira  ang
pagkagumon.

Para sa mga taong nasa sitwasyong ito, sa palagay ko ang kanilang unang dosis ay dapat na doble kung ano ang
kinakain ng average na nagsisimula. Pagkatapos ay dapat nilang itaas ang kanilang dosis nang mabilis hangga't
maaari  hanggang  sa  maabot  nila  ang  puntong  hindi  sila  nangangailangan  ng  iba  pang  mga  gamot  upang
makontrol ang sakit. Kapag tinatanggal ang mga tao sa mga bagay tulad ng morphine, maaari kang makaranas
ng ilang mga problema. Minsan kapag naghahalo ka ng langis at morphine, maaari nitong gawing mas malinaw
ang mga epekto ng morphine at ang pasyente ay maaaring magsimulang mag-guni-guni.

Ito ay isang panandaliang sagabal lamang, dahil habang ang pag-inom ng morphine ng pasyente ay mabawasan,
ang mga guni-guni ay mabawasan hanggang sa hindi na ito maganap. Sa karamihan ng mga kaso, ang pagkuha
ng mga pasyente sa mga sangkap na ito ay nagpapakita ng kaunting mga problema, kaya huwag asahan na
magkaroon ng labis na problema. Habang patuloy silang nadaragdagan ang kanilang dosis, ang pasyente ay
magkakaroon ng mas mataas na pagpapaubaya at sa lalong madaling panahon ay hindi na nila maramdaman ang
mga epekto  ng langis.  Kapag nangyari  ito,  maaari  na  silang makakain  ng kahit  anong dami  ng langis  na
kinakailangan nang napakabilis hanggang sa gumaling sila.

Matapos ang apat  na araw na pagkuha ng dosis ng isang nagsisimula,  karamihan sa mga tao ay maaaring
madagdagan ang dami ng kanilang natutunaw. Iminumungkahi ko na dapat itong maganap sa bawat apat na
araw, sapagkat pinapayagan nito ang oras ng pasyente na buuin ang kanilang pagpapaubaya para sa sangkap na
ito. Tumatagal ang average na tao apat hanggang limang linggo upang makarating sa puntong maaari silang
makakain ng isang gramo bawat araw. Nangangahulugan ito na ang pasyente ay nakakain ng 8 hanggang 9 na
patak  ng  de-kalidad  na  langis  tuwing  walong  oras.  Sa  sandaling  maabot  nila  ang  dosis  na  ito,  maaaring
magpatuloy ang pasyente sa rate na ito hanggang sa mawala ang kondisyon o kontrolado.

Maraming mga pasyente ang nabuo ng isang pagpapaubaya para sa gamot na ito nang napakabilis at maaaring
tumagal ng langis sa isang mas mabilis na rate. Kung nagkataong ikaw ay isa sa mga taong ito, mangyaring
huwag mag-atubiling kunin ang sangkap na ito nang mabilis hangga't gusto mo, dahil ang resulta ay magiging
mas  mabilis  mong  pagalingin.  Palagi  kong  binabalaan  ang mga  pasyente  na  manatili  sa  kanilang  sariling
kaginhawaan sa paggamit  ng gamot na ito,  ngunit  kung ang langis ay maaaring madala nang mas mabilis,
binibigyan nito ang pasyente ng isang mas mahusay na pagkakataon upang mabuhay.

Pinapayagan ng pamamaraang ito ang katawan na mabuo nang matatag ang pagpapaubaya nito at pagkalipas ng
apat hanggang limang linggo, karamihan sa mga tao ay walang problema sa pag-ingesting ng isang gramo sa
isang araw o kahit na higit pa sa ilang mga kaso. Para sa average na tao na nagdaragdag ng kanilang dosis
tuwing apat na araw, karaniwang kaunting mga problema ang nakatagpo. Sa katunayan, mayroon akong mga
ulat  mula sa mga taong kumuha ng langis,  na nagsasaad na hindi sila nakakuha ng mataas  sa panahon ng
paggamot.  Lahat  tayo ay may magkakaibang  pagpapaubaya para sa  anumang gamot,  kaya't  sa  palagay  ko
pinakamahusay  na  pahintulutan  ang  pasyente  na  matukoy  kung  anong  halaga  ng  sangkap  na  ito  ang
komportable nilang inumin.

Ang iyong laki at  bigat ng katawan ay walang kinalaman sa iyong pagpapaubaya para sa langis ng abaka.
Nakita ko ang mga nagsisimula na napakalaking kalalakihan na kumuha ng isang patak ng langis na ito at sa
loob ng isang oras, hindi sila makalabas sa chesterfield.  Habang ang kanilang mga asawa na mas maliit  ay
maaaring uminom ng parehong dosis at hindi makaramdam ng anuman. Kaya, tulad ng nakikita mo, ang laki ay
hindi isang mahalagang kadahilanan pagdating sa pagtukoy kung magkano ang maaaring kunin ng pasyente,
talagang higit pa tungkol sa pasyente mismo.

Magkaroon ng kamalayan kapag nagsisimula sa paggamot sa gamot na ito na babaan ang iyong presyon ng
dugo.  Kung  kasalukuyan  kang  kumukuha  ng  gamot  sa  presyon  ng  dugo,  suriin  nang  madalas  ang  iyong
presyon, sapagkat malamang na hindi ka na kakailanganin ng iba pa kaysa sa langis upang makontrol ang iyong
presyon ng dugo sa isang napakaikling panahon. Bilang karagdagan, kung ang pasyente ay isang diabetic, dapat
nilang subaybayan ang kanilang asukal sa dugo. Sa karamihan ng mga kaso, ang kanilang pangangailangan para
sa insulin ay mabawasan at ang ilan ay hindi na nangangailangan ng sangkap.
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Kapag ang mga tao ay kumukuha ng langis, gusto kong makita silang manatili sa loob ng kanilang comfort
zone, ngunit ang totoo ay mas mabilis nilang madadala ito, mas mabuti ang pagkakataon na mabuhay.

Mayroon akong isang tao na may isang napakababang pagpapaubaya tumagal ng pitong buwan upang ingest
ang 60g paggamot. Pinagaling nito ang kanyang terminal lymphoma, ngunit mas gugustuhin ko ito kung mas
mabilis niyang nainom ang buong paggamot.

Sa kabutihang palad,  bihira akong makatagpo ng mga pasyente na tumatagal  upang maipon ang paggamot
ngunit  nangyayari  ito.  Nakita  ko pa ang mga pasyente na kumuha ng buong paggamot sa isang buwan at
nakapagpagaling ng kanilang mga cancer sa terminal. Samakatuwid, ang rate ng langis ay maaaring ma-ingest
para sa pinaka-bahagi ay nakasalalay sa mga pasyente mismo at kung gaano kabilis maitataguyod ang kanilang
pagpapaubaya.

Sa pagtatapos ng kanilang paggagamot, karamihan sa mga tao ay nagpapatuloy sa pag-inom ng langis, ngunit sa
isang nabawasang rate. Tulad ng nabanggit ko dati, mga isa hanggang dalawang gramo sa isang buwan, na
katumbas  ng  isang  patak  ng  langis  bago  ang  oras  ng  pagtulog  bawat  gabi,  ay  isang  mabuting  dosis  sa
pagpapanatili.

Hindi ko nais na makita ang mga taong labis na dosis sa langis, ngunit ang labis na dosis ay hindi nakakasama,
kaya huwag mag-panic kung mangyari ito. Ang pangunahing epekto ng gamot na ito ay pagtulog at pahinga, na
may mahalagang papel sa proseso ng pagpapagaling. Karaniwan, sa loob ng isang oras pagkatapos kumuha ng
isang  dosis,  sinasabi  sa  iyo  ng  langis  na  humiga  at  magpahinga.  Huwag  labanan  ang  nakakaantok  na
pakiramdam, gawing komportable lamang ang iyong sarili at payagan ang langis na ibigay sa iyo ang natitirang
kailangan mo. Sa karamihan ng mga kaso, sa loob ng isang buwan, ang pagkahapo sa araw na nauugnay sa
paggamot na ito ay nawala ngunit ang pasyente ay patuloy na natutulog nang maayos sa gabi.

Sinasabi ko sa mga pasyente na namamatay mula sa cancer na ang langis ay gagawa ng isa sa dalawang bagay:
gagamot nito ang kanilang cancer at sila ay patuloy na mabubuhay, o, sa mga kaso kung saan huli na ang lahat
upang makaapekto sa isang gamot, magpapagaan ang langis ang kanilang paglabas at maaari silang mamatay
kahit papaano na walang labis na pagdurusa at mapanatili ang kanilang karangalan.

Ang langis ng abaka ay may napakataas na rate ng tagumpay sa paggamot ng cancer at pinaka-mabubuhay. Sa
kasamaang palad, maraming mga tao na lumapit sa akin ay napinsala ng sistemang medikal sa kanilang chemo
at radiation, atbp. Ngunit huwag mawalan ng pag-asa, para kahit na ikaw ay napinsala nang masama, ang langis
na ito ay mayroon pa ring 70 hanggang 80% na rate ng tagumpay.

Kung nagawa at ginamit nang maayos, ang gamot sa abaka ay ang pinakadakilang natural na manggagamot sa
planet bar na wala. Hindi mahalaga kung ano ang paghihirap ng isang tao, dapat nilang subukan ang langis at
makita  kung ano ang magagawa nito upang matulungan sila.  Kung ikaw ay tunay na pagod sa pagdurusa,
bigyan ang iyong sarili ng pahinga at subukan ang isang bagay na talagang gumagana. Kapag naranasan mo
kung ano ang magagawa ng gamot na ito, mauunawaan mo kung bakit ang kasaysayan at kapwa tinawag kong
gamot sa abaka na isang lunas. ” Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Iba Pang Mga Likas na Bagay na Magagawa Mo Iyon Maaaring 
Makatulong

"Kapag ang mga pasyente ay pumupunta sa akin para sa langis na magamot ang kanilang cancer, ang unang
bagay na sinabi ko sa kanila na gawin ay baguhin ang kanilang mga diyeta. Sikaping layuan ang protina ng
hayop hangga't maaari, dahil ang ganitong uri ng protina ay nagtataguyod ng paglaki ng cancer. Kumuha ng
isang juicing machine at simulang kumain ng maraming mga hilaw na prutas at gulay hangga't maaari, dahil
nilalabanan ng protina ng halaman ang paglago ng cancer. Itigil ang paggamit ng asukal at palitan ang paggamit
nito ng natural na pangpatamis tulad ng hilaw na pulot.
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Kunin ang ph ng pasyente nang mabilis hangga't maaari sa pamamagitan ng pag-ingest ng mga bagay tulad ng
pakwan at lemon juice atbp. Gusto ng cancer sa isang acidic na kapaligiran at kapag tinaasan mo ang ph ng
katawan, pinahihirapan nitong mabuhay ang mga cancer cell.

Ilang dekada na ang nakalilipas, ang mga mananaliksik ay may magagandang resulta sa paggagamot ng cancer
na may mega dosis ng bitamina C, na na-injected hanggang sa daloy ng dugo ng pasyente sa katulad na paraan
ng pag-iniksiyon ng mga doktor ng chemo, ngunit walang mga nakakasirang epekto na maaaring maging sanhi
ng pagkamatay ng pasyente. Samakatuwid, sa palagay ko ang malalaking dosis ng bitamina ay maaaring may
malaking pakinabang sa mga pasyente na naghihirap mula sa mga seryosong kondisyon tulad ng cancer.

Simulan din ang pasyente na kumain ng mga binhi mula sa dalawang mansanas araw-araw, bibigyan sila ng
isang mahusay na pang-araw-araw na dosis ng B17, na kilala rin bilang laetrile.  Taon na ang nakakalipas,
maraming  propaganda  tungkol  sa  paggamot  na  ito  na  hindi  ligtas,  ngunit  ang  mga  paratang  na  ito  ay
napatunayan na mali.  Sa katotohanan,  ang B17 sa sarili  nitong karapatan  ay may isang magandang record
record sa paggamot ng cancer. Mayroon ding iba pang mga likas na bagay tulad ng damo ng trigo at asul na
berdeng algae na maaari mong makita ang pakinabang din. Ilang taon na ang nakalilipas, ang isang doktor sa
Italya ay nagagamot pa ang ilang mga uri ng cancer sa paggamit ng baking soda, kaya dapat nating panatilihing
bukas ang ating isipan sa lahat ng mga posibilidad.

Maraming mga tao na gumamit ng langis upang gamutin ang kanilang mga kanser ay hindi nagbago ng isang
bagay ngunit ang langis ay gumana pa rin ang mahika at sila ay gumaling. Gayunpaman, kung mayroon kang
isang seryosong kondisyon tulad ng cancer, sa palagay ko magandang ideya na kumuha ng iba pang mga likas
na bagay na maaaring makatulong sa langis na puksain ang cancer at  bigyan ka ng isang mas mahusay na
pagkakataon upang mabuhay.

Ang  pinakamahalagang  bagay  sa  lahat  ay  dapat  mapagtanto  ng  mga  tao  na  sa  karamihan  ng  bahagi  na
ibinibigay ng sistemang medikal ay mas maraming pinsala kaysa sa mabuti. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi
ko sa mga tao na makipag-ugnay sa akin na kung nais nilang mabuhay, mas mabuti na manatili ka sa malayo sa
sistemang medikal hangga't maaari.

Iyon ang nakalulungkot na estado na mayroon ang sistemang medikal ngayon at hindi ito magbabago hanggang
sa ang mga taong nagtatrabaho sa loob ng sistemang ito ay sa wakas ay mapagtanto na ang mga kemikal at
lason ay hindi gumagaling. Hanggang sa nababahala ako, kung ano ang ginagawa ng karamihan sa mga doktor
ngayon ay maaaring hindi maisip na gamot. Mas magiging tumpak na tawagan ito sa pamamagitan ng tunay na
pangalan, kabaliwan.

Mula sa aking pananaw, ang sinumang may cancer ay dapat gawin ang lahat na posible upang ma-optimize ang
kanilang tsansang mabuhay. Kaya, sa lahat ng paraan, kumuha ng langis ng abaka upang gamutin ang iyong
cancer ngunit sa palagay ko mas makabubuting isama din ang iba pang mga natural na kapaki-pakinabang na
paggagamot. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Karagdagang Mga Tip para sa Mga Pasyente sa Kanser sa Baga

Q. Ang isang ito ay nasa langis nang matagal at kailangan pa ring gumamit ng mga pangpawala ng sakit, kaya't
naghahanap kami ng maraming paraan kung paano matutulungan ang pasyente. 

A.1) Gumawa ng isa pang pangkat ng langis at subukang ihalo ito sa mayroon ka, hanapin ang pinakamakainit
na langis na posible, ayaw mong pasiglahin ang pasyente.

2) Subukang gumawa ng langis mula sa higit sa isang pilay nang paisa-isa, kung maaari, karaniwang mayroon
itong isang mas mahusay na karpet na epekto sa ganoong paraan. Muli, hanapin ang pinaka-brutal at nakaka-
sedative na kapangyarihan ng panimulang materyal at langis.
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3) Mas mabuti kung tumigil siya sa paggamit ng langis sa mga kapsula. Nais mo ang ilan sa mga ito sa kanyang
bibig para sa karagdagang sublingual na pagsipsip (mayroon itong isang mas mahusay na epekto ng pangpawala
ng sakit sa ganoong paraan)

4) Gumawa ng 0.3-0.5g na mga suportang taglay ng cocoa butter at gamitin ang mga ito kahit dalawang beses
sa isang araw, maaari niya itong magamit nang anally pati na rin sa ibang paraan. 

5) Paalisin niya ang langis nang maraming beses sa isang araw - nais ang pag-ubo, kailangan niyang uboin ang
anumang hindi nabibilang sa kanyang baga, kasama na ang mga bukol na iyon (sila ay simpleng magpapaliit at
pagkatapos ay mabagsak at uubo niya ito).

6) Gumawa ng isang makulay na langis na may alkohol (20-30-50%, depende sa kung magkano ang langis na
mayroon ka; 1-2ml ng langis sa 4ml na 96-99% na alkohol) at ilapat ito sa lugar na pinatakbo niya na may isang
eyedropper o isang dropper - karaniwang gagawin ng isa o dalawang patak, at makaka-save ka ng maraming
langis sa ganitong paraan. Siyempre, maaari mo ring ilapat ang ilang langis nang direkta sa lugar at takpan ito
ng bendahe at ulitin ito tuwing tatlong araw o kapag nahulog ang bendahe.

7) Gumawa ng isang salve na may shea butter o matunaw ang ilang langis sa maligamgam na hemp seed oil o
mataas na kalidad na sobrang birhen na langis ng oliba at kuskusin ito sa lugar nang maraming beses sa isang
araw. Makakatulong ito na matanggal ang sakit sa kanyang tadyang at maaari mo rin itong gamitin para sa mga
sakit sa kama at anupaman sa kanyang balat.

8) Isama ang mga buto ng abaka, mga puso ng abaka at langis ng binhi ng abaka sa kanyang diyeta - hindi
bababa sa isang dakot ng mga binhi / puso, o 1-3 kutsarang langis ng binhi ng abaka. 

9) Taasan ang ph ng kanyang katawan ng pakwan at lemon juice atbp, kumain siya ng mga binhi mula sa
dalawang mansanas araw-araw (B17). 

10) Subukang palitan ang mga pangpawala ng sakit at mga patch sa langis sa lalong madaling panahon. Kung
sinimulan  mong  ilapat  ang  langis  nang  pangkasalukuyan,  dapat  itong  makatulong  ng  malaki.  Ang  mga
supositoryo ay gumagawa din ng mga kababalaghan para sa mga kondisyon ng baga.  Ang mas maraming
natutunaw niyang langis at mas mabilis niya itong ginagawa, mas mabuti. Dapat siyang manatili sa isang gramo
o higit  pa sa isang araw hanggang sa malupig  niya ang sakit  at  pagkatapos ay manatili  sa isang dosis ng
pagpapanatili na 1-2g sa isang buwan. Basahin at sundin din ang lahat ng iba pang mga tagubilin sa aming site.
Pinakamahusay na pagbati, JB at RS

Mga Ruta ng Pangangasiwa

Anong mga ruta ng pangangasiwa ng langis ang inirerekumenda mo at ano ang kani-kanilang mga 
kalamangan?

"Palagi kong iminumungkahi sa mga pasyente na dapat silang kumain ng langis sa pamamagitan ng bibig para
sa  panloob  na  mga  kondisyon,  o  ibalik  lamang  ang  kanilang  mga  katawan  sa  isang mabuting  kalusugan.
Matapos ang ilang dekada ng pagkakalantad sa mga lason sa ating pang-araw-araw na buhay, kahit na ang mga
nag-iisip ng kanilang sarili na malusog ay dapat isaalang-alang ang paglunok ng isang buong 60g paggamot
upang ma-detoxify ang kanilang mga katawan bago ang mga sangkap na ito ay maaaring maging sanhi ng mga
problema sa kanilang kalusugan.

Upang  gamutin  ang  maraming  mga  sakit  tulad  ng  almoranas  o  kanser  sa  bituka  at  iba  pa,  maaaring
pinakamahusay na gamitin ang langis sa anyo ng isang supositoryo. Karamihan sa mga tao ay hindi napagtanto
ito, ngunit ang pagkuha ng langis sa iyong katawan sa ganitong paraan ay isa sa pinakamabisang paraan upang
magawa ang gawain.

Sa palagay ko kapaki-pakinabang ito  sa pasyente para sa langis na maibibigay nang mas malapit  hangga't
maaari sa isang bukol o anumang ginagamot. Samakatuwid kung mayroon kang mga problema sa bituka, ang
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mga supositoryo ay malamang na pinakamahusay na gagana, ngunit kung mayroon kang isang bagay tulad ng
cancer sa lalamunan ay iinumin ko ang langis sa pamamagitan ng bibig.

Sa loob ng maraming taon, ang mga doktor at mananaliksik ay nag-iniksyon ng mga bukol sa mga hayop sa lab
na may THC at nakamit nila ang magagandang resulta. Gayunpaman, nakalulungkot, hindi nila gagawin ang
pareho sa isang namamatay na pasyente ng kanser, kaya't sa sandaling muli ay nai-highlight nito ang pagkabigo
ng aming sistemang medikal na gawin kung ano ang tama para sa pasyente. Kung makikilala lamang ng mga
doktor ang kamangha-manghang gamot na ito para sa kung ano ito at magsimulang gumana nang maayos sa
sangkap na ito, maraming mga namamatay na ngayon ang maaaring maligtas.

Kadalasan, ang mga pasyente ay pumupunta sa akin na may cancer sa baga at iba pang mga kondisyon sa baga.
Para sa mga naturang tao, inirerekumenda ko ang paggamit ng isang vaporizer bilang karagdagan sa paglunok
ng langis. Ang pag-singaw ng gamot na ito kasama ang paglunok nito ay maaaring magkaroon ng isang napaka-
kapaki-pakinabang na epekto para sa mga nagdurusa sa mga kanser sa baga o iba pang mga kondisyon sa baga.
Ang dapat lamang gawin ng isang pasyente ay ang paglunok ng kanilang regular na dosis at pagkatapos ay pag-
init ng isang vaporizer at paglanghap ng mga naninigaw na cannabinoids sa kanilang baga. Ito ay maaaring
magawa tuwing walong oras kapag nakakain ng kanilang regular na dosis at kakailanganin lamang nito ang
pasyente na lumanghap ng mga naninigaw na cannabinoid ng ilang beses sa bawat setting. Sa pamamagitan ng
pamamaraang ito, ang kanser sa baga ay inaatake mula sa parehong direksyon at maaari nitong dagdagan ang
bisa ng paggamot.

Sa karamihan ng mga kaso, ang mga tumor ay nawawala lamang, ngunit narinig ko na ang ilang mga pasyente
ay talagang inubo ng mga patay na piraso ng mga tumor na pinagdusahan nila. Sigurado ako na ito ay hindi
isang karanasan na masisiyahan ang isa, ngunit ito ang natural na paraan na tinatanggal ng ating baga ang
kanilang mga sarili sa mga bagay na hindi dapat naroroon.

Bilang karagdagan, alam ko ang mga pasyente na nakapasa mga bukol sa paggalaw ng bituka, ngunit syempre,
natural din ito. Sa ilang mga pagkakataon, ang mga patay na nakabalot na mga bukol na ito ay maaaring alisin
sa operasyon, kung ang mga ito ay masyadong malaki upang makapasa sa natural na paraan, kaya sa isang
sitwasyong tulad nito, kinakailangan ng isang doktor.

Sa paghuhusga mula sa mga naibigay ko sa langis na naghihirap mula sa iba`t ibang uri ng cancer, hindi ko
alam ang anumang uri ng cancer na hindi mabisang gamutin ang langis na ito. Para sa akin, ang lahat ng mga
uri ng cancer ay magagamot kahit saan pipiliin na ipakita ang sarili sa iyong katawan. Ang mas kaunting pinsala
na natanggap ng pasyente mula sa sistemang medikal, mas mabuti ang kanilang pagkakataon na mabawi, kaya
sa palagay ko ang mga nagnanais na gamutin ang kanilang kanser ay dapat gamitin ang napatunayan na natural
na pamamaraan. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Paggamit ng Paksa

"Para sa pangkasalukuyan na paggamit, ang langis ay maaaring ihalo sa mga skin cream, suntan lotion atbp.
Gayunpaman,  para  sa  mga  seryosong  kondisyon  sa  balat,  pinapayuhan  ko  na  ang  langis  lamang  sa
pinakadalisay na anyo ang dapat gamitin. Ang paghahalo ng langis sa anumang babawasan ang lakas ng gamot
na ito. Gayunpaman, marami sa mga humina na anyo ng gamot na abaka ay maaaring maging epektibo upang
gamutin ang mga problema sa balat.

Kadalasan para sa mga taong may napakasamang kondisyon ng balat  na kumakalat sa malalaking lugar ng
kanilang katawan, inirerekumenda ko ang isang makulayan ng tansan. Ang isang makulayan ay simpleng langis
na hinaluan ng alak o ilang naturang carrier. Kapag ang isang tao ay gumagamit ng isang eyedropper upang
maglapat ng isang makulayan sa isang kondisyon sa balat, ang alkohol ay sanhi ng isang drop ay kumalat sa
medyo isang malaking lugar. Ang alkohol ay sumingaw sa loob lamang ng ilang segundo, naiwan ang lugar na
natatakpan ng isang manipis na film ng langis.
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Ang mga  tincture  ay  isang  mabisang  paraan  upang  maibigay  ang  langis  sa  malalaking  lugar  at  ang  mga
pasyente  mismo ay maaaring  ayusin  ang lakas  ng  naturang  makulayan  upang umangkop sa  kanilang  mga
pangangailangan. Kung nais ng isang tao ang makulayan na maging mas malakas, simpleng magdagdag ng
maraming langis; kung nais nilang pahinain ito, pagkatapos ay magdagdag lamang ng mas maraming alkohol.

Sa palagay mo ba ang mga tincture ng abaka ay maaaring maging kasing lakas ng iyong langis ng abaka?

Sa pamamagitan ng lakas ng tunog, imposible para sa isang hemp tincture na maging kasing lakas ng purong
langis. Ang isang pasyente ay maaaring nakakain ng kanilang mga dosis na halo-halong alkohol, ngunit ano ang
mabuting gawin ng pasyente sa pag-inom ng gamot na ito sa alkohol? Ang langis ay ang gamot at ihinahalo ito
sa alkohol o iba pang mga naturang carrier sa palagay ko ay walang anumang pakinabang para sa panloob na
paggamit.

Sa kasalukuyan, mayroong isang kumpanya ng droga na nagbebenta ng labis na presyo na nakabase sa cannabis
na tinatawag na Sativex, na spray sa ilalim ng dila para sa lunas sa sakit atbp. Nagbigay ako ng langis sa mga
pasyente na gumagamit  ng sangkap na ito at  pagkatapos makaranas  ng mga epekto ng langis,  wala silang
karagdagang pangangailangan na bumili ng Sativex, dahil nahanap nila ang langis na ibinigay ko upang mas
mabisa.  Para  sa  mga  pangkasalukuyan  na  kondisyon,  ang  isang  makulayan  ay  maaaring  magamit  upang
mapalayo ang langis ngunit para sa isang seryosong kondisyon sa balat o impeksyon, mas gugustuhin kong
gamitin ang purong langis sa paggamot nito.

Ano ang pangunahing paggamit para sa pangkasalukuyan na aplikasyon at nasaksihan mo ang anumang 
mga reaksiyong alerdyi sa langis?

Natagpuan ko ang mga tincture na mabisa sa paggamot ng maraming mga kondisyon sa balat at ang paggamit
ng langis sa ganitong paraan ay maaaring mas masayang. Para sa mga taong nag-aalala tungkol sa kanilang mga
kutis, ang simpleng paghahalo ng langis sa kanilang paboritong face cream at pagbibigay sa kanilang sarili ng
isang mahusay na pangmukha ay maaaring magkaroon ng mga dramatikong resulta.

Ang herpes, cancer sa balat, warts, moles, at iba pang kondisyon ng balat ay maaaring gamutin ng purong langis
na walang mga reaksyong alerhiya na alam ko. Sa totoo lang, ang tanging reaksyon na nasaksihan ko nang ang
langis  ay ginagamit  nang pangkasalukuyan ay sanhi  ng mga bendahe na ginamit  upang takpan ito.  Kapag
gumamit ka ng bendahe para sa pinahabang panahon, maaari itong maging sanhi ng lugar na natatakpan ng
malagkit na bahagi ng bendahe upang maiirita. Kailangan lamang ng isang tao na ihinto ang paggamit ng mga
bendahe sa loob ng isang araw o dalawa at ang kalagayan ay mawawala.

Ang isa pang bagay na dapat kong banggitin ay hindi pinapayagan ng langis ang mga bendahe na dumikit sa
sugat  o  impeksyon na  pinagagaling.  Maaaring  hindi  ito  masyadong  mahalaga,  ngunit  kung dumaan  ka  sa
matinding paghihirap ng pag-alis ng bendahe na dumikit sa isang sugat, mauunawaan mo ang ibig kong sabihin.

Noong nasa Canada ako, madalas kong pinaghalo ang mga langis mula sa iba't ibang mga pagkakaiba-iba,
sapagkat maaari silang mag-iba nang malaki sa kanilang mga birtud na medikal. Sa paggawa nito, nalaman ko
ang  mga  pinaghalong  langis  na  ito  ay  may  mas  mahusay  na  pangkalahatang  epekto  sa  pagpapagaling  sa
maraming mga kondisyon, kaya kung nagpaplano kang gumawa ng langis sa isang mas malaking sukat, maaari
mong isaalang-alang ang paggawa ng pareho. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Maaari Mong Pagsamahin ang Iba't ibang Mga Uri ng Pangangasiwa 
ng Langis?

"Ang  lahat  ng  iba't  ibang  paraan  ng  pangangasiwa  ng  langis  ay  maaaring  pagsamahin  nang  walang
nakakasamang epekto at sa katunayan ang paggawa nito ay maaaring maging malaking pakinabang sa ilang
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mga sitwasyon. Halimbawa, kung mayroon akong cancer sa baga, maaari kong pagsamahin ang paglunok ng
langis sa paggamit ng mga supositoryo at ipapawaksi ko rin ang langis upang direktang maisubo ito sa aking
baga.  Ang parehong paglunok sa bibig at  mga supositoryo ay gumagana nang maayos upang gamutin ang
kanser sa baga at  ang pag-singaw ng langis ay maaari  ding maging pakinabang para sa mga nagdurusa sa
kondisyong ito.

Sinasabi ng panitikan na pang-agham na hindi maproseso ng katawan ang THC maliban kung ito ay 
natunaw sa taba ng hayop. Hindi ba mas mahusay na gamitin ang langis sa ganoong paraan?

Mayroon akong maliit  na  pag-aalala  tungkol  sa  kung ano ang sinasabi  ng  pang-agham na  panitikan  at  sa
palagay ko ang taba ng hayop ay mabuti para sa mga pasyente na naghihirap mula sa mga kundisyon tulad ng
cancer. Mula sa aking karanasan, ang langis ay hindi dapat ihalo sa anumang bagay upang maging mabisa.
Dahil ininom ko ito ng maraming beses nang walang pagkain at naramdaman ko pa rin ang mga epekto nito, sa
palagay ko ay may magandang pagkakataon na mali ang sinabi sa atin. Kung hindi maproseso ng katawan ang
THC nang hindi halo-halong taba ng hayop, bakit ko pa nararamdaman ang mga epekto ng langis? Bilang
karagdagan  kapag pinausok ang cannabis,  walang  taba  ng hayop na  naroroon sa magkasanib,  kaya  paano
nakakakuha ng mataas ang mga tao?

Sa pamamagitan ng paggamit ng mga proseso na natunaw ang THC sa taba ng hayop, mantikilya, mantika at
iba pa, nararamdaman kong nabawasan ang lakas ng gamot. Ang langis ang gumagawa ng pagpapagaling, hindi
mantikilya o taba ng hayop, samakatuwid sa palagay ko ang gamot na ito ay dapat gamitin sa purest form upang
makamit ang maximum na pagiging epektibo. Kung kumuha ako ng isang tao na may dalawang kanser sa balat
at tinatrato ko ang isa na may purong langis at ang isa pa ay may mix na fat na fat ng langis, wala akong
alinlangan na ang cancer na ginagamot sa purong langis ay gagaling nang mas mabilis at mas epektibo. " Rick
Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Paninigarilyo Cannabis

Maaari bang ihambing ang halagang medikal ng paninigarilyo at pagkain ng abaka?

"Kapag ang isang tao ay naninigarilyo ng pinagsamang, higit sa 90% ng mga nakapagpapagaling na aspeto ng
materyal ng halaman ay umusok lamang. Nakakatawa para sa akin na makita ang mga pasyente na kumuha ng
hempotherapy sa paninigarilyo upang mabawasan ang kanilang pagduwal, sapagkat pinagsisigawan nila ang
mismong sangkap na, kung kinuha nang maayos, ay maaaring pagalingin sila.

Sa akin, mayroong kaunti  o walang paghahambing sa pagitan ng paninigarilyo ng cannabis at paglunok ng
mahahalagang langis mula sa halaman na ito upang gamutin ang isang kondisyong medikal. Kung naghahanap
ka lamang ng kaunting kaluwagan mula sa iyong kondisyon, ang paninigarilyo ng cannabis ay maaaring maging
ilang benepisyo. Ngunit kung nais mong gamutin nang maayos ang kondisyon, ang paglunok ng langis ay ang
pinakamahusay na paraan upang magawa ito. Walang tanong na kahit ang paninigarilyo ng cannabis ay may
ilang mga nakapagpapagaling na benepisyo, ngunit huwag asahan na pagalingin ang isang seryosong kondisyon
sa ganitong pamamaraan.

Ano ang mabuti para sa usok na marijuana mula sa isang medikal na pananaw?

Mula sa isang medikal na pananaw, ang paninigarilyo ng cannabis hemp ay may limitadong halaga ng medikal
kung ihahambing sa paglunok ng langis. Ang palayok sa paninigarilyo ay madalas na may epekto sa mga antas
ng asukal sa dugo para sa mga may diyabetes at maaari rin itong makatulong na mabawasan ang presyon ng
ocular para sa mga taong nagdurusa sa glaucoma. Alam nating lahat sa kakayahan ng abaka upang mabawasan
ang pagduwal at paninigarilyo ng sangkap na ito ay madalas na makakatulong na labanan ang sakit na nauugnay
sa maraming kondisyong medikal.
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Kahit na ang paninigarilyo lamang ng isang mahusay na Indica strain ay may posibilidad na makapagpahinga
ang isang tao, na sa sarili nito ay maaaring maging lubos na kapaki-pakinabang. Ang palayok sa paninigarilyo
ay  maaaring  makatulong  na  mabawasan  ang  mga  sintomas  ng  maraming  mga  kundisyon tulad  ng  MS at
madalas  na  kapaki-pakinabang  sa  mga  may  kundisyong  spasmodic.  Walang  kakulangan  ng  katibayan  na
malinaw  na  ipinapakita  na  kahit  ang  abako  sa  paninigarilyo  ay  maaaring  magagawa  ng  malaki  upang
matulungan ang kagalingan ng hindi mabilang na mga tao sa buong mundo. Ngunit, sa aking pananaw, bakit
babawasan lamang ang mga sintomas kung ang isang lunas o mas mahusay na kontrol para sa problema ay
maaaring posible kung ang gamot ay inumin nang maayos sa anyo ng isang langis?

Mayroong kaunting paghahambing sa pagitan ng hemp ng paninigarilyo at paglunok ng langis ng abaka. Ang
paninigarilyo  ay  ang  hindi  gaanong  mabisang  paraan  ng  paggamit  ng  abaka  bilang  gamot.  Ang
nakapagpapagaling na lakas ng abaka ay pinalaki ng maraming beses kapag ang konsentradong mahahalagang
langis ng halaman ng abaka ay ginawa. Kung nais mong makita ang tunay na nakapagpapagaling na mahika sa
halaman  na  ito,  simulan  ang  paglunok  ng  mataas  na  grado  na  langis  ng  abaka.  Kapag  ang  isang  tao  ay
nagsimulang ingesting ang hilaw, hindi nasunog na THC at mga kaugnay na mga cannabinoid, madalas na ang
mga himala ng medisina ang resulta. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Ano ang Dapat Tutuon sa Pananaliksik?

"Sa malapit na hinaharap, ang pinakamahalagang bagay na dapat gawin ay palaguin ang pinakamahusay na mga
gamot na maaaring pang-gamot,  kaya maaari nating matukoy ang kanilang totoong mga birtud na medikal.
Dahil  ang  gamot  na  ito  ay  hindi  nakakapinsala,  maaari  nating  gawin  ang  anumang  pananaliksik  na
kinakailangan habang pinagagaling namin ang mga tao.

Ang ilang mga uri ng abaka ay mas epektibo kaysa sa iba para sa iba't ibang mga sitwasyong medikal. Sa isang
maikling  panahon,  dapat  nating  matukoy  ang pinakamahusay  na  mga  strain  upang  gamutin  ang anumang
naibigay na kundisyon at papayagan nito ang mga karamdaman na ito na mas mahusay na malunasan. Bilang
karagdagan, dapat naming ilagay ang ilang uri ng kontrol sa kalidad sa lugar na pinakamabilis hangga't maaari
at bumuo ng mga pamantayan na dapat sundin ng mga tagapagtustos. Sa kasalukuyan, ang mga pasyente ay
walang  ideya  tungkol  sa  kalidad  o  pagiging  epektibo  ng  mga  langis,  na  binibili  nila  mula  sa  iba.  Totoo,
magkano ang pagsasaliksik  ay magagawa pa tungkol  sa  mga nakapagpapagaling  na halaman,  ngunit  kung
gagawin natin ito sa wastong paraan, sa maikling panahon sa palagay ko ay marami tayong matututunan. " Rick
Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

"Ang aking 28yr old na kaibigan ay nag-opera ngayon para sa cancer sa suso sinabi nila na ang cancer ay
tinanggal  ngunit  nais  pa ring gawin siyang chemo.  Napag-usapan na namin dati  at  sinabi  ko sa kanya na
tumanggi sa chemo at kumuha na lang ng RSO. Tama ba ako tungkol dito? Mula sa nabasa ko sa Phoenix Luha
Gusto kong isipin na ito ay tama ngunit nais ko ang iyong tulong sa pagsagot nito. Salamat. " Justin

- Magaling, Justin. Walang chemo o scan. Ang operasyon ay hindi kinakailangan. Kainin siya ng 120-180g ng
langis sa susunod na anim na buwan at sundin ang mga tagubilin sa aming site. JB

"Isipin  na sinusubukan mong turuan ang mga tao  kung paano magsuot  ng  kanilang  pantalon  ...  Mukhang
madali.  Paano kung ang mga tao ay nagtetext  sa iyo araw-araw na tinatanong ka kung paano isusuot  ang
kanilang pantalon? (nagpapalala) Ito ay tulad ng ground hog day! Kung isinuot ko ang aking pantalon at tapos
na ito pagkatapos ay ito ang paraan na magpapakita ako sa iba. Maaari akong pagtawanan sa mga taong nais
subukan ang paglagay ng kanilang pantalon sa paatras at pagsasabing, (Nagtrabaho ito para kay Khris Kross). "

Sinasabi lamang sa amin ni JB kung ano ang gumagana at  hindi sasabihin sa amin ang anumang iba pang
paraan sapagkat hindi kailangan ng iba pang mga paraan. Sundin ang mga direksyon o maglakad-lakad gamit
ang iyong pantalon sa paatras ngunit huwag magalit kay JB kapag napagtanto na ipinakita lamang niya sa iyo
ang  tamang  paraan  upang  magawa  ito!  Hindi  namin  sinusubukan  na  baguhin  ang  teksto  sa  isang  libro,
nagsasaliksik lamang kami sa iba pang mga libro! " Chad
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- Salamat, Chad, ito ay isang mahusay na paliwanag at oo, tama ka. Ang buong isyu ng gamot na RSO ay
napaka-offensively  simple  na  talagang  ginagawa  itong  mas  kumplikado.  Napakadali  para  sa  mga  tao  na
maniwala dito, lalo na kung hindi nila masubukan ang gamot mismo at kailangang mabasa lamang ang tungkol
dito.

At ang buong bagay ay ang buhay ng mga tao ang nakataya.  Nakikipag-usap ako sa kanila nang personal,
nakikita  ko ang sakit  sa kanilang mga mukha, huwag mo akong tanungin kung ano ang ginagawa sa akin
pagkatapos ng maraming taon. Para sa akin walang gaanong lugar para sa improvisation dito, walang oras para
sa mahabang bebop solo o libreng jazz. Ito ay isang solidong old-timer na labing dalawang bar na blues at ito ay
labindalawang bar na haba. Binigyan kami ni Rick ng mga tagubiling susundan ngunit nais ng bawat isa na
muling likhain ang gulong dahil sa ilang mga problema sa ego o kung ano ito.

Ang sinasabi ko lang tungkol dito ay, “Mag-master muna ng isang rice cooker at isang fan. Una ang RSO,
pagkatapos ang lahat ng iba pang (hindi gaanong malakas)  na mga form ng gamot na cannabis.  Dahil ang
potensyal ay mahalaga. Ang mas makapangyarihang at pampakalma ng langis ay mas mabuti para sa pasyente.
Hindi mo kailangang subukan ang mga panloob na kundisyon, subukan mo muna ito sa mga kondisyon ng balat
at panoorin kung mas mabilis itong gumaling sa totoong napakalakas at nakaka-sedative na RSO na may 95-
98% THC o sa anupaman, dapat itong sagutin para sa iyo. Kung gayon malalaman na ang parehong bagay na
nangyayari sa iyong balat ay nangyayari sa loob ng iyong katawan kapag kinain mo ang gamot na ito.

Kapag nagawa mo na iyon, mawawala sa iyo ang interes sa hindi gaanong makapangyarihang mga form ng
gamot  na  cannabis.  Hindi  dahil  hindi  sila  makakatulong  sa  ilang  mga  kaso  ngunit  dahil  bakit  lumipad
pangalawa o pangatlong klase kung maaari kang lumipad sa unang klase para sa parehong pera at mas mabilis
at masaligan ang iyong buhay sa parehong oras?

Ang RSO ay premium na gamot, at ang pagtingin ko sa lahat ng natitira ay hindi premium na gamot. At gusto
ko ng premium na gamot, bakit gugustuhin kong maghalo ng gamot sa halip na ang totoong bagay? Ang mas
brutal na gamot na pampakalma at potent ng langis mas mahusay itong gumagana bilang gamot - at hindi ito
magbabago, kailanman. "JB

"Pinakamahusay na RSO ay 95-98% THC at labis na makapangyarihan at pampakalma. Anumang iba pa kaysa
doon (ang raw cannabis,  juice,  edibles,  mataas  na langis ng CBD, non-decarboxylated BHO, mga tincture,
salves, concoctions, macerates, pinangalanan mo ito) ay isang hindi gaanong malakas na form ng gamot na
cannabis. Ang lahat ng mga uri ng gamot na cannabis ay kapaki-pakinabang sa ilang antas, siyempre, ngunit
huwag ipusta ang iyong buhay sa mga hindi gaanong mabibigat na anyo ng gamot na cannabis. " JB

Ang Proseso ng Rick Simpson ng Paggawa ng Hemp Oil

"Karaniwan akong nagtatrabaho kasama ang isang libra o higit pang usbong mula sa napakalakas na de-kalidad
na indica o indica na nangingibabaw na mga sativa cross. Ang isang onsa ng mabuting usbong ay karaniwang
gumagawa ng 3 hanggang 4 gramo ng mataas na grado na langis at ang dami ng nabuong langis ay mag-iiba
mula sa pilay hanggang sa salaan.  Hindi ka talaga nakakatiyak kung magkano ang makukuha mong langis
hanggang  sa  maproseso  mo  ang  materyal  na  iyong  pinagtatrabahuhan.  Sa  karaniwan,  ang  isang  libra  ng
mabuting usbong ay karaniwang makakagawa ng halos 60 gramo ng mataas na grado na langis at kung minsan
maaari kang makakuha ng higit na malaki mula sa ilang mga pagkakaiba-iba.

Maraming mukhang naniniwala na ang langis ay dapat na amber at dapat mong makita ito. Kadalasan ang mga
langis na ginawa ko ay nagpapakita ng mga katangiang ito ngunit hindi palagi. Ang kulay at pagkakayari ng
langis na iyong ginagawa ay nakasalalay nang malaki sa pilay, pamamaraan, at solvent na iyong ginagamit
upang  makagawa  ng  langis.  Huwag  mag-alala  kung  ang  langis  na  iyong  ginawa  ay  nangyayari  na  mas
madidilim ang kulay, hindi ito nangangahulugan na ang naturang langis ay hindi isang mabisang gamot. Sa
katunayan ang ilan sa mga pinakamalakas na langis na nagawa ko ay maitim ang kulay, ngunit mayroon pa rin
silang ginustong mga nakapagpapagaling na epekto.
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Sa palagay ko ang mga tagubiling ito ay dapat gawing madali ang paggawa ng langis na ito para sa sinuman,
ngunit bago ka magsimula, tiyaking mayroon ka ng lahat ng kakailanganin mong gawin ito nang maayos. Ang
kailangan lang ay ang panimulang materyal, pantunaw, isang haba ng kahoy, dalawang plastik na balde, ilang
maliliit na lalagyan na may mga funnel at filter ng kape, isang kusinilya na kusinilya, bentilador, isang hindi
kinakalawang na asero na pagsukat ng tasa, isang pampainit ng kape at mga hiringgilya.

Ang proseso na ilalarawan ko ay nagsasangkot ng paghuhugas ng panimulang materyal nang dalawang beses sa
isang mahusay na pantunaw tulad ng purong ilaw na aliphatic naphtha o 99% isopropyl na alak upang alisin ang
magagamit  na  dagta  mula  sa  materyal  ng  halaman.  Ang  light  naphtha  ay  napatunayan  ang  sarili  nitong
napakagandang may kakayahang makapag solvent upang makagawa ng langis, medyo mura rin itong bilhin
kung  ihahambing  sa  gastos  ng  iba  pang  mga  solvents.  Dumating  ito  sa  iba't  ibang  anyo  at  sa  ilalim  ng
magkakaibang mga pangalan ngunit ang ginamit kong solvent ay tinatawag na light naphtha sa Canada, at sa
Europa madalas itong tinatawag na benzin (e). Ito ay ibinebenta sa ilalim ng maraming mga pangalan ngunit
kung pupunta ka sa isang supplier ng gasolina, hindi ka dapat magkaroon ng labis na problema sa pagsubaybay
ng ilang mga down kung humiling ka para sa hydrotreated light aliphatic solvent naphtha / petroleum ether /
benzine / hydrocarbon solvent na may kumukulong punto kahit saan mula 40 hanggang 100 ° C (140 - 212 ° F),
numero ng CAS 64742-49-0.

Ang light naphtha ay may maraming gamit pang-industriya, at madalas itong ginagamit upang maibawas ang
mga bahagi ng engine o manipis na pintura atbp, kaya't sigurado akong mayroon kang kaunting problema sa
paghahanap ng kailangan mo. Basta bigyan ka ng isang ideya ng maraming gamit nito, ito ay ang parehong
sangkap na ginamit upang mag-fuel ng mga lampara at kalan ng Coleman. Ngunit, sa kasamaang palad, ang
mga inhibitor ng kalawang ay idinagdag sa gasolina ni Coleman, kaya hindi ko inirerekumenda na gamitin ang
gasolina na ito upang makabuo ng langis. Mayroon ding magagamit na medikal na antas na naphtha (hexane) sa
maraming mga bansa sa mundo, ngunit medyo mas mahal ito at kadalasang mas mahirap makuha at wala akong
natagpuang makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng purong ilaw na naphtha at ng bersyong pang-medikal na
grado nito .

Ang Butane ay maaaring gumawa ng langis ngunit hindi ko inirerekumenda ang paggamit nito bilang isang
pantunaw upang makagawa ng gamot na ito, dahil napaka pabagu-bago nito at mangangailangan ng paggamit
ng mga mamahaling kagamitan upang maalis ang panganib. Bilang karagdagan, ang paggamit ng butane upang
makabuo ng langis ay hindi nakaka-decarboxylate ng natapos na produkto, kaya't ang mga langis na ginawa sa
paraang ito ay hindi gaanong epektibo para sa paggamit ng panggamot, maliban kung ang labis na oras ay
kinuha upang ma-decarboxylate sila nang maayos.

Ang tanging solvents na mayroon akong direktang karanasan sa ngayon ay ang ether, light aliphatic naphtha, at
99% isopropyl na alkohol. Ang Ether ay aking personal na paborito at ito ay isang mabisang solvent ngunit ito
ay mahal at maaaring maging mahirap makuha. Sa palagay ko ang paggamit ng ether ay mas angkop para sa
mga saradong aparato ng paglilinis, dahil napaka-pabagu-bago nito at ang mga usok nito ay mapanganib na
magtrabaho.

Ang parehong ether  at  light naphtha ay mas pumipili  ng mga solvents na likas,  na nangangahulugang ang
alkohol ay hindi gaanong epektibo bilang isang solvent ngunit gumagana pa rin ito ng maayos. Matutunaw ng
alkohol ang higit  na chlorophyll  mula sa panimulang materyal at dahil  dito,  ang mga langis na ginawa ng
alkohol ay karaniwang magiging mas kapansin-pansin na maitim ang kulay.

Upang maging epektibo ang isang solvent, dapat itong 100% puro at ang 100% purong alkohol ay mahal at
maaaring maging mahirap hanapin. Ang light naphtha sa kabilang banda ay medyo mura upang makuha at
karaniwang hindi masyadong mahirap hanapin. Susunod sa paggamit ng eter, ang dalisay na ilaw na aliphatic
naphtha ang aking may kakayahang solvent na pagpipilian.

Ang lahat ng mga solvents na ito kasama ang alkohol ay likas na nakakalason ngunit kung susundin mo ang
mga tagubiling ito, ang nalalabing solvent sa natapos na langis ay hindi isang alalahanin. Matapos ang tapos na
produkto ay lumamig sa temperatura ng kuwarto, ito ay isang makapal na tulad ng grasa na sangkap kaysa isang
langis at ito ay tungkol sa laban sa lason na maaari mong makuha. Kahit na may isang bahagyang bakas ng
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nalalabi na may solvent, ang langis mismo ay kikilos dito upang ma-neutralize ang anumang nakakapinsalang
epekto ng lason. Sa esensya, ang ginagawa mo lang ay ang paghuhugas ng mga resin na nakapagpapagaling sa
materyal na pang-usbong. Pagkatapos, pagkatapos na ang filter ng solvent oil ay na-filter at ang solvent ay
pinakuluan, naiwan ka sa mga resin sa kanilang pinaka nakapagpapagaling na form.

Para sa pinakamahusay na mga resulta, ang panimulang materyal ay dapat na tuyo hangga't maaari. Siguraduhin
kung saan ka nagtatrabaho ay maaliwalas nang maayos at walang mga spark, bukas na apoy, o mga pulang-init
na elemento sa lugar.

Ilagay ang panimulang materyal sa isang lalagyan ng mahusay na lalim upang maiwasan ang paghalo ng langis
na solvent mula sa pagsabog sa panahon ng proseso ng paghuhugas. Pagkatapos, dampen ang usbong gamit ang
ginamit na solvent at ang materyal na usbong ay pagkatapos ay durugin gamit ang isang haba ng kahoy tulad ng
isang piraso ng 2 × 2.

Matapos itong madurog, magdagdag ng higit na pantunaw hanggang sa ang materyal ay ganap na isawsaw sa
pantunaw. Trabaho ang materyal na pang-usbong nang halos tatlong minuto sa haba ng kahoy na ginamit mo
upang durugin ito. Pagkatapos ay dahan-dahang ibuhos ang solvent oil na ihalo sa isa pang malinis na lalagyan,
na iniiwan ang panimulang materyal  sa  orihinal  na lalagyan,  upang maaari  itong hugasan sa pangalawang
pagkakataon.

Muli  magdagdag ng sariwang pantunaw sa panimulang materyal  hanggang sa ito  ay muling nahuhulog sa
pantunaw, at pagkatapos ay paganahin ito ng tatlong higit pang minuto sa haba ng kahoy na iyong ginamit.
Pagkatapos, ibuhos ang mix ng solvent oil sa parehong lalagyan na humahawak sa mix ng solvent oil mula sa
unang hugasan na iyong ginawa.

Ang pagsubok na gawin ang pangatlong hugasan sa materyal ng halaman ay gumagawa ng napakakaunting
langis at ito ay kakaunti o walang pakinabang bilang gamot. Ang unang hugasan ay natunaw ng 70 hanggang
80% ng magagamit na dagta mula sa panimulang materyal; ang pangalawang hugasan pagkatapos ay aalisin ang
anumang dagta na may pakinabang, na mananatili.

Ang mga langis na ginawa mula sa unang paghuhugas ay ang pinaka-makapangyarihang gamot ngunit kung
ginamit  ang  materyal  na  panimulang  may  mataas  na  grado,  ang  langis  mula  sa  pangalawang  hugasan  ay
mayroon ding mga benepisyo. Kung, sa ilang kadahilanan, kailangan mong gumana sa materyal na hindi kasing
lakas tulad nito, mas mainam na gamitin ang langis mula sa unang hugasan lamang para sa panloob na paggamit
at pagkatapos ay magsimulang lumaki o maghanap para sa pagsisimula ng materyal na mas magandang kalidad.
Tandaan, ang kalidad ay mas mahalaga kaysa sa dami at mas mabuti ang panimulang materyal, mas mabuti ang
gamot.

Gumamit ng isang bagay tulad ng malinis na mga lalagyan ng tubig na may isang maliit na pambungad sa itaas
at ipasok ang mga funnel sa mga bukana, pagkatapos ay ilagay ang malalaking mga filter ng kape sa mga
funnel. Ibuhos ang solvent oil mix mula sa una at ikalawang paghuhugas sa mga filter ng kape at payagan ang
solvent oil mix na maubos sa mga filter upang alisin ang anumang hindi nais na materyal ng halaman. Ang mas
maraming mga funnel at lalagyan na iyong ginagamit, mas mabilis itong masala. Kapag na-filter na ang mix ng
solvent oil, handa na itong pakuluan ang solvent.

Kung hindi ka pa nagmamay-ari ng isa, maaari kang bumili ng isang murang mas malaking kusinilya na may
bukas na tuktok na may parehong mataas at mababang setting ng init upang pakuluan ang solvent mula sa
langis. Siguraduhin na ang rice cooker ay naka-set up sa isang maaliwalas na lugar at ilagay ang isang fan sa
malapit upang pumutok ang usok habang ang solvent ay kumukulo. Pipigilan nito ang mga usok mula sa pag-
condensing at posing isang panganib. Ang mga rice cooker ay idinisenyo upang hindi sunugin ang bigas habang
nagluluto  ito.  Ang mga sensor  ng temperatura  na naka-built  in  ay awtomatikong ibabalik  ang kusinera  sa
mababang setting ng init  kung ang temperatura  sa loob ng kusinilya  ay nagsisimulang maging masyadong
mataas.

Kapag gumagawa ng langis, kung ang temperatura ay nakakakuha ng higit sa 300 ° F (148 ° C), magsisimula
itong i-vaporize ang mga cannabinoid mula sa langis at, syempre, hindi mo nais na mangyari ito. Kung ang
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isang rice cooker ay gumagana nang maayos, awtomatiko itong magmumula sa mataas na setting ng init sa
halos 230 ° F (110 ° C), na nasa itaas ng temperatura kung saan sinasabing nangyari ang decarboxylation at
nasa ibaba pa rin ng point na THC at iba pa vaporize ang mga cannabinoids. Ito ang dahilan kung bakit masidhi
kong inirerekumenda ang paggamit ng isang rice cooker sa mga hindi pa nakakagawa ng langis dati,  dahil
tinanggal  nito  ang anumang peligro na mapinsala  ang pinag-uusapang langis.  Dagdag pa ang nagresultang
langis ay decarboxylated, na mahalaga rin, kaya makakamtan nito ang buong epekto sa panggamot.

Iminumungkahi ko na ang mga tao ay hindi dapat subukang gumamit ng mga crock-kaldero at mga katulad na
kagamitan upang makabuo ng langis. Noong una kong sinubukan na gumawa ng langis, gumamit ako ng isang
crock-pot at dahil hindi ko alam kung gaano karaming init ang maaaring mabuo ng mga aparatong ito, nag-init
ang langis at nasira. Kaya sa palagay ko makatuwiran lamang na ang isang nagsisimula ay dapat magsimula sa
pamamagitan ng paggamit ng isang rice cooker at sundin nang maingat ang aming mga tagubilin. Ang paggawa
nito ay maaaring makatipid sa kanila ng maraming kalungkutan.

Maaari ring magamit ang isang distilling device upang makagawa ng gamot na ito at mabawi ang solvent na
ginagamit. Ang pamamaraang ito ay talagang may katuturan kaysa sa paggamit ng isang rice cooker, ngunit ang
mga ito na idinisenyo upang pakuluan ang mga solvent na ligtas ay mahal at karamihan sa mga tao ay hindi
alam kung paano paandarin nang maayos ang isa sa mga aparatong ito. Kung magagamit ang isa, mas gusto
kong gumamit ng sarili ko pa rin, ngunit, sa ilang mga bansa, ang pagmamay-ari pa rin ay labag sa batas. Kung
ang isa ay seryoso at nais na makabuo ng maraming halaga ng langis, tingnan ang paglilinis at turuan ang iyong
sarili sa wastong paggamit ng kagamitang ito.

Palaging tiyakin na walang sparks, bukas na apoy, o pulang elemento ng lugar habang pinupunan mo ang rice
cooker o kumukulo ang solvent dahil ang mga usok na ginawa mula sa mga solvents ay napaka-nasusunog at
nakakalason. Ginamit ko ang parehong proseso na ito ng libu-libong beses at hindi kailanman nagkaroon ng
isang pinsala, ngunit para sa iyong sariling kaligtasan, mangyaring sundin ang mga tagubilin at tiyakin na ang
lugar ay mahusay na maaliwalas. Binabalaan din kita na iwasan ang paghinga sa mga usok na nagagawa ng mga
solvents dahil maaari silang magkaroon ng hindi kanais-nais na epekto sa sinumang malapit.

Siguraduhin na tumatakbo ang tagahanga at gumagawa ng sapat na daloy ng hangin upang pumutok ang mga
usok, pagkatapos punan ang rice cooker hanggang sa ito ay halos tatlong quarters na puno. Pinapayagan nitong
mag-pigsa ang silid para sa paghalo ng solvent oil nang hindi nagwawasak. Ilagay ang rice cooker sa mataas na
setting ng init nito at simulang pakuluan ang pantunaw. Huwag kailanman subukang gawin ito nang walang
paggamit ng isang tagahanga, dahil ang mga usok ay maaaring lumala at kung makipag-ugnay sila sa elemento
ng pag-init, maaari itong maging sanhi ng sunog.

Habang bumababa ang antas sa rice cooker, magpatuloy na maingat na idagdag ang natitirang mix ng langis na
natitira,  hanggang  sa  wala  ka  na.  Kapag  ang  antas  sa  rice  cooker  ay  bumaba  sa  huling  pagkakataon  at
nabawasan hanggang sa dalawang pulgada ng solvent oil mix na natitira, magdagdag ng 10 hanggang 12 patak
ng tubig sa natitirang mix ng langis na natitira. Pinapayagan ng maliit na tubig na ito ang natitirang solvent na
pakuluan ang langis na nananatili sa kusinilya nang mas madali.

Kapag may napakakaunting natitira sa kusinilya,  karaniwang nagsusuot ako ng isang pares ng guwantes at
pagkatapos ay kunin ang kusinera at simulang pag-ikot ng mga nilalaman nito. Ginagawa ito sa pamamagitan
ng airflow mula sa fan na inaalis pa rin ang mga usok at maaari nitong mapabilis nang bahagya ang proseso ng
pagtatapos. Sa isang maikling panahon, ang kusinilya ay awtomatikong sinisimulan ang mataas na setting ng
init at pagkatapos ay napupunta sa mababang init. Tulad ng huling ng pantunaw ay pinakuluan, maririnig mo
ang isang tunog ng kaluskos mula sa langis na naiwan sa kusinilya at makikita mo ang kaunting pagbula na
nagaganap sa natitirang langis. Gayundin, mapapansin mo ang hitsura ng isang maliit  na halaga ng usok o
singaw na nagmumula sa langis sa rice cooker, ngunit huwag kang mag-alala, dahil ito ay karamihan sa singaw
na ginawa lamang mula sa ilang patak ng tubig na idinagdag mo. Matapos ang rice cooker ay awtomatikong
lumipat  sa mababang setting ng init,  Karaniwan ko itong pinapabayaan hanggang sa maaari  itong ilipat  sa
setting ng mataas na init. Matapos ang kusinero ay awtomatikong inilipat ang sarili sa mababang setting ng init
sa pangalawang pagkakataon, pagkatapos ay kinuha ko ang panloob na palayok mula sa kusinilya at ibuhos ang
mga nilalaman nito sa isang hindi kinakalawang na asero na pagsukat ng tasa.
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Magkakaroon ng isang maliit na halaga ng langis na natitira sa palayok na mahahanap mo halos imposibleng
makalabas, maliban kung gumamit ka ng isang bagay tulad ng tuyong tinapay upang makuha ang langis, habang
mainit pa rin ito. Pagkatapos, ang kaunting halaga ng tinapay na ito ay maaaring kainin bilang gamot, ngunit
tandaan na maaari itong tumagal minsan sa isang oras o higit pa bago mo madama ang mga epekto nito. Kaya't
mag-ingat kung magkano ang tinapay na tulad nito,  sapagkat kahit  isang napakaliit  na halaga ay maaaring
makatulog sa iyo ng ilang oras na kapareho lamang ng raw na langis na gagawin mismo. Ang isa pang mahusay
na paraan upang linisin ang anumang langis na mananatili sa palayok ay upang hugasan ang palayok na may
isang maliit na halaga ng alkohol upang makabuo ng isang tmpure ng langis ng abaka.

Ang isang makulayan tulad nito ay maaaring maging napaka-epektibo sa paggamot ng mga kondisyon ng balat
at kaunti lamang ang maaaring malayo, na makatipid sa iyo ng pera. Dahil madalas kong nais na ihalo ang
langis mula sa maraming mga strain kahit papaano, kadalasan ay simpleng iniiwan ko ang natitirang langis sa
palayok hanggang sa susunod. Sa pamamagitan ng paghahalo ng mga langis mula sa iba't ibang mga strain,
natatanggap mo ang mga nakapagpapagaling na benepisyo mula sa lahat ng iba't ibang mga uri ng langis at
nahanap ko na ang mga naturang langis ay epektibo sa paggamot ng lahat. Kung mayroon kang maraming iba't
ibang mga pagkakaiba-iba ng mahusay na abaka sa iyong itapon, sa palagay ko ang paghahalo ng mga langis ay
isang magandang ideya, ngunit kung hindi mo, naniniwala akong ang langis mula sa isang pilay lamang ay
maaaring masiyahan ang iyong mga pangangailangan.

Kunin ang langis na iyong ibinuhos sa tasa ng pagsukat ng hindi kinakalawang na asero at ilagay ito sa isang
banayad na aparato ng pag-init tulad ng isang pampainit ng kape upang mawala ang anumang natitirang tubig sa
langis. Kadalasan, nangangailangan lamang ito ng maikling oras upang maalis ang natitirang tubig, ngunit may
ilang mga pagkapagod din na gumagawa ng mas maraming natural na terpenes kaysa sa iba. Ang mga terpenes
na ito ay maaaring maging sanhi ng langis na mayroon ka sa pampainit ng kape sa loob ng mahabang panahon
at maaaring magtagal bago matigil ng mga nasabing langis ang aktibidad na ito. Kapag ang langis sa pampainit
ng kape ay tumigil sa pagkulo at mayroong kaunti o walang aktibidad na nakikita, alisin ang langis sa pampainit
ng kape  at  payagan itong lumamig ng kaunti.  Ang isa  pang paraan upang matapos  ang langis  nang hindi
ginagamit ang isang pampainit ng kape ay ilagay ang langis sa isang oven na itinakda sa 130 ° C sa loob ng
halos isang oras. Ito ay magde-decarboxylate ng natapos na langis at solvent residue ay hindi dapat maging
isang isyu.

Pagkatapos, gamit ang mga plastic applicator o hiringgilya na walang mga karayom  na magagamit sa iyong
lokal  na tindahan ng gamot,  gamitin  ang plunger upang dahan-dahang iguhit  ang mainit  na langis  sa mga
hiringgilya at payagan itong palamig. Sa isang maikling panahon, ang dagta ay magiging isang makapal na
tulad ng grasa.

Minsan ang dagta ay sobrang kapal na maaaring maging mahirap na pilitin ito palabas ng mga hiringgilya kapag
pinalamig. Kung nangyari ang ganoong bagay, ilagay lamang ang hiringgilya sa isang tasa ng mainit na tubig sa
isang maikling panahon madali mong mailabas ang iyong dosis. Minsan ang isang pasyente ay pipilitin ang
labis na langis, ngunit kung nangyari ito, bawiin lamang ang pataksil ng hiringgilya at ang labis na langis ay
karaniwang maibabalik sa hiringgilya nang walang labis na kahirapan.

Sa average, ang isang tuyong libra ng materyal ay mangangailangan ng halos 2 galon (8-9 liters) ng solvent
upang gawin ang dalawang paghuhugas na kinakailangan. Kung balak mong gumawa ng langis mula sa higit pa
o mas kaunti sa panimulang materyal, gawin lamang ang matematika upang matukoy halos kung magkano ang
kakailanganin mong solvent. Mula sa simula hanggang matapos, karaniwang tumatagal ng tatlo hanggang apat
na oras upang magawa ang buong proseso, at pagkatapos ay nakaupo ang gamot doon na handa nang magamit.

Dapat  ding  banggitin  na  ang  langis  na  ito  ay  may  napakahabang  buhay  na  istante.  Ngunit  para  sa
pangmatagalang imbakan, ilalagay ko ito sa isang madilim na bote na may masikip na takip o isang lalagyan na
hindi kinakalawang na asero. Kung itatago sa isang cool na madilim na lugar kapag nakaimbak, mapapanatili
nito ang kakayahang makapagamot sa loob ng maraming taon.

Sa una, maaaring mukhang nakakatakot para sa ilan na subukang gumawa ng kanilang sariling gamot ngunit sa
totoo lang, ang prosesong ito ay napaka-simple. Ang kailangan mo lang gawin ay maingat na sundin ang mga
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tagubilin at pagkatapos mong magawa ang gamot na ito nang maraming beses, malalaman mong hindi ito mas
mahirap gawin kaysa sa isang tasa ng kape. Sa sandaling nakagawa ka ng iyong sariling gamot, aalisin ang lahat
ng misteryo sa labas ng gamot at hindi mo na kailangang umasa sa mga doktor sa karamihan ng mga kaso, sa
ngayon ikaw ay naging iyong sariling doktor. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman
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Q. Bakit ang paggiling ng tuyong materyal ay humantong sa pagkawala ng THC? Mayroon bang anumang
paliwanag para dito?

A.  Nakapag-ground  ground  na  ba  kayo  ng  talagang  malakas  na  usbong?  Kung  ginawa  mo,  dapat  mong
malaman kung bakit.  Ang puting pulbos na nasa paligid ng mesa pagkatapos mong gilingin ito ay THC (o
trichome)  at  ito  ang  dapat  na  manatili  sa  langis.  Dagdag  pa,  kapag  ito  ay  ground,  ito  ay  pagkatapos  ay
pagmultahin at huhubaran mo ang maraming hindi mo talaga nais na hubarin sa iyong langis.

Iproseso ang dry dry buds pagkatapos mong dampen ang mga ito gamit ang naphtha o ang solvent na iyong
pinili, ngunit huwag gaanong hawakan ito bago mo iproseso ito dahil sa tuwing hinahawakan mo ito, mawawala
sa iyo ang ilan. Ang mga langis na ginawa mula sa materyal sa lupa ay makabuluhang mas mababa sa potensyal
kaysa sa langis na ginawa mula sa mga buds na durog pagkatapos na ito ay dampened.

Ang  unang  mabilis  na  paghuhugas  ay  ang  pinaka-makapangyarihang  at  strips  tungkol  sa  70%  ng  THC
magagamit, ang pangalawang strips tungkol sa 20% at ang pangatlo tungkol sa 5%. Kapag gilingin mo ito,
nakukuha mo ang lahat ng tatlong mga paghuhugas (talagang apat) sa iyong langis at hindi mo gusto iyon.
Kalidad sa dami. JB

“Hi JB. Ano ang pinakamaikling oras na maaari  mong iwanang matuyo kung kailangan mo itong mapilit?
Salamat. " Priscilla

- Hanggang sa matuyo ang buto. Ngunit mabilis lamang na matutuyo kong sabihin ang 5-7g ng usbong, na
magbibigay sa iyo ng tungkol sa isang gramo ng langis, sapat na upang magsimula, at pagkatapos ay maaari mo
itong matapos kapag natuyo nang maayos, sa isang linggo o mahigit pa. Ang mas kaunting hawakan mo ang
panimulang materyal bago iproseso ang mas kaunting dagta ay iyong masasayang. Kaya't pinakamahusay na
huwag mai-decarboxylate ang panimulang materyal (tulad ng ginagawa ng GW nang walang dahilan, maaari
mong i-decarboxylate ang langis na may mas kaunting mga problema sa pamamagitan ng pag-init  nito,  na
kailangan mong gawin upang alisin pa rin ang nalalabi ng solvent). Ang pinakamagandang gawin ay ilagay ang
usbong sa isang timba para sa pagproseso mismo sa drying room, na walang labis  na paghawak, hangga't
maaari. Ang mas mababa mong hawakan ang usbong mas mahusay. JB

1.) Giniling ko ang mga tuyong tuyo na buto gamit ang aking mga kamay lamang, walang ginamit na gilingan.
Ang panimulang materyal ay mukhang napakaliit na mga buds ng tinatayang. 5 hanggang 10mm diameter, kaya
karamihan  walang  pulbos.  Tulad  ng  mayroon  na  akong  sariling  »karanasan  sa  pagluluto«,  lubos  akong
sumasang-ayon sa iyo sa lahat ng mga punto, maliban sa punto C. Nakita ko ang mga langis na gawa sa alkohol
na karaniwang mas madidilim habang natutunaw ng tubig sa alkohol ang mga chlorophylls. Ginawa ko ang
aking langis na may marka sa lab na purong petrolyo ether. Ang langis na ito ay mas maliwanag ang kulay
(golden-brown) at may mahusay, masarap na maanghang na lasa sa paghahambing sa alco-oil na nagkaroon ako
ng  pagkakataong  subukan.  Ang  punto  ko  rito  ay  naniniwala  ako  na  si  Naphtha  ay  hindi  aalisin  tulad  ng
maraming  mga  terpene  at  chlorophylls  tulad  ng  ginagawa  ng  alkohol.  Ito  rin  ay  kumukulo  ng  higit  na
kontrolado at mapamahalaan tulad ng ginagawa ng alkohol. Kaya ang tanong ko rito ay,

- Huwag gilingin muna ang materyal. Ang anumang paghawak ng dry material ng bud ay magdudulot sa iyo
upang maluwag ang THC at iba pang mga cannabinoids (ang pinong alikabok sa mesa ang dapat na manatili sa
timba).  Oo,  ang  paggiling  at  naphtha  ay  magiging  "mas  mahusay"  kaysa  sa  paggiling  at  alkohol  -  ang
kombinasyon na iyon ay isang halos garantisadong pagkabigo, hindi ka lamang makakagawa ng mahusay na
langis sa ganitong paraan.

Ilagay ang usbong sa isang timba, dampen ito ng naphtha, durugin ito ng isang stick para sa dalawa hanggang
tatlong minuto, ibuhos ang mix ng langis-solvent sa isang timba. Kung nagtatrabaho ka sa mahusay na de-
kalidad na materyal, gumawa ng pangalawang hugasan at ibuhos ang pangalawang halo sa timba na may unang
hugasan.  Kung hindi  ka gumagamit  ng mahusay na  materyal,  gamitin  ang unang hugasan lamang para sa
panloob na mga layunin (at patuloy na maghanap ng mahusay na materyal).

Ang Ether ay gumagawa ng magagaling na langis (mas gusto namin ang mga amber oil kaysa sa maitim na
langis, ngunit tandaan na ang ilang mga pilit ay gumagawa ng mas madidilim na langis kaysa sa iba). Gusto rin
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namin ng mga langis ng amber para sa mga praktikal na kadahilanan - sino ang nais na magkaroon ng mga itim
na ngipin na may marka ng chlorophyll sa kanila? Ngunit hindi namin ito masyadong inirerekumenda sa ngayon
dahil medyo mapanganib na magtrabaho kasama ang ether, mahirap makarating sa karamihan ng mga bahagi ng
mundo,  at  labis  kaming nag-aalala  sa kaligtasan ng mga gumagawa ng langis.  Maaari  itong lumakas nang
madali sa medyo mababang temperatura. Kaya, para sa karamihan ng mga tao, gagana ang maayos na aliphatic
naphtha. Karaniwan kaming gumagamit ng naphtha, ngunit ang ether ang siyang may kakayahang makabayad
ng utang na aming napili.

Ang kasalukuyang listahan ng mga solvents na personal naming gagamitin ay: 1. ether, 2. puro light naphtha, 3.
99% isopropyl alkohol,  4.  alkohol sa grade ng pagkain -  mas mabuti  na 99%, ngunit  karaniwang mahirap
makuha at napakamahal. Kapag nagtatrabaho ka sa 96% na alkohol, ang natitirang 4% ay karaniwang tubig. 4%
sa 10 liters ay 4dcl, halos isang pinta ng tubig na kailangan mong pakuluan - at nangangailangan ng oras na
maaari kang gumastos nang mas makatwiran.

2.) Inilagay ko rin ang pangwakas na 60 ° C maligamgam na langis sa loob ng 1.5 oras sa ilalim ng vacuum
upang lubos na maalis ang lahat ng mga residue na may solvent. Tulad ng pagsulat ko sa iyo, binura ko ang
langis ng 35 kinakain na gramo sa paglaon ... Ang lasa ng langis ay bago ang decarboxylation na mas spicier,
hindi ko sasabihin na mas masahol pa, ngunit tama ka tungkol sa burping.

- Tulad ng sinabi ko sa huling pagkakataon, ang burping ay mula sa natirang tubig. At ang tubig ay nandoon
dahil sa "pang-agham" na mababang temperatura na ginamit mo. Kailangan mo pa ring i-decarboxylate ang
langis, kaya't ang isang rice cooker na papatayin sa 110 ° C ay gumagana nang maayos. O, siyempre,  ang
pinakamagandang bagay na gagamitin ay magiging isang pa rin - ngunit muli, maraming mga tao ang hindi
nagmamay-ari ng mga ito at hindi alam kung paano patakbuhin ang mga ito, at ang panganib ng isang pagsabog
ay laging naroroon. Kapag sumabog pa rin, karaniwang gigiba nito ang buong bahay. Kapag sumabog ang mga
nilalaman ng isang rice cooker, gagawa lamang ito ng dalawa o tatlong metro na mataas na apoy na medyo
madaling harapin.

Tulad ng para sa vacuum - syempre, bakit hindi. Kung mayroon kang kagamitan at kung alam mo kung paano
ito gamitin nang maayos, hindi masamang ideya na tapusin ang langis dito, kung nais mong maging 100%
sigurado  na  walang  nalalabing  solvent  dito  o  kung  nais  mong  isara  ang  mga  bibig  ng  mga  laban  sa
petrochemical solvents. Ginagamit ito ng ilang tao na may mahusay na tagumpay at hindi ako tutol dito. Ngunit
tulad ng alam mo, ang karamihan sa mga tao ay hindi nagmamay-ari ng kagamitan na ito at marami sa aming
mga  pasyente  ay  hindi  o  hindi  kayang  bumili  ng  isang  rice  cooker  at  isang  fan,  kaya  hindi  namin
inirerekumenda ang vacuum bilang isang pangangailangan.

Tingnan kung gaano kadali at simpleng pamamaraan ni Rick at kung ilang mga katanungan pa ang dapat nating
sagutin. Ngayon isipin kung ano ang mangyayari kapag nagdagdag kami ng impormasyon sa iba pang mga
pamamaraan ng paggawa ng langis. Magdudulot lamang ito ng pagkalito at gugugol ko ang mga araw at linggo
na sinusubukang sagutin ang mga katanungan mula sa "nalilito" na mga tao, na hindi ko na gagawin pa.

3.) Mangyaring ipaliwanag kung bakit mo iminumungkahi na ingest ang langis sa labas ng tubo, direkta sa
bibig,  walang  mga  kapsula?  Ilang  isyu  sa  pagsipsip?  Kumakain  ako  ng  karamihan  sa  langis  sa  papel  ng
sigarilyo, ngunit bihirang gumamit ako ng ilang mga kapsula kung kailangan kong umalis sa bahay nang mas
maraming oras. Bukod, hindi ko gusto na magkaroon ng lahat ng ito sa aking ngipin, dahil mahirap talagang
bumaba ...

-  Dahil  sa  maraming  mga  kadahilanan.  Ang  pangunahing  isa  ay  ang  pamamaraang  ito  ng  paglunok  ay
napatunayan na pinaka-epektibo at kapaki-pakinabang sa mga pasyente. Pinapabuti nito ang kalinisan sa bibig
dahil dinidisimpekta nito ang bibig at pagkatapos ay nakakatulong sa anumang mga kondisyon sa digestive tract
o sa iyong lalamunan atbp. Sa totoo lang, kapag nakakakuha ako ng namamagang lalamunan, sinubukan kong
pahid ang langis sa likuran ng aking bibig at pagkatapos ay panatilihin ito sa aking bibig hangga't kaya ko itong
panindigan. Sa karamihan ng mga kaso, isang trangkaso o namamagang lalamunan (o mga sintomas nito) ay
inalagaan ng magdamag.
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Tulad ng sinabi mo, ang ilang langis ay mananatili sa iyong mga ngipin at sa ilalim ng iyong dila, kaya ang
pamamaraang ito ng paglunok ay talagang pinagsasama ang sublingual na pagproseso ng langis (ala Sativex at
iba pang mga spray na pang-ilalim ng dila at mga makulayan na ginagamit ng mga tao) at pagproseso sa tiyan at
bituka Ang pangunahing bagay ay upang makuha ang langis sa iyong tiyan. Kaya, kung mayroon kang langis na
may hindi napakasarap na lasa, maaari kang maglagay sa isang piraso ng tinapay o saging at iba pa (o papel ng
sigarilyo, kung nais mong kainin ang mga kemikal dito), tiklupin ito at lunukin ito tulad ng isang tableta at
ibuhos ito ng tubig o tsaa o kahit anong gusto mo. Magsipilyo ng iyong ngipin ng langis pagkatapos sabihin
sampung minuto o higit pa, makakatulong din ito sa kalinisan sa bibig. Maraming mga langis ang may masarap
na lasa (lalo na kapag ang panimulang materyal ay hindi nalubasan at kapag ang alkohol ay hindi ginagamit
upang makabuo ng langis.

Capsules - a) kailangan mong bilhin ang mga ito mula sa Big Pharma, kung saan sinusuportahan mo ang mga
ito sa iyong pera, b) ang ilang mga tao ay alerdye sa kanila, c) ilang natutunaw sa iyong bituka at hindi sa tiyan,
d) madalas na inilalagay ng mga dealer mas mababa ang langis sa isang kapsula kaysa sa dapat, e) hindi sila
gumana nang napakahusay para sa maraming mga kundisyon, f) mahirap alisin ang langis sa kanila kapag nais
mong gumawa ng isang kasukasuan o singaw ang langis para sa mga kondisyon ng baga o kapag nais mong
gamitin ang langis nang pangkasalukuyan. Hindi ko sinasabi na hindi ka maaaring gumamit ng mga capsule,
ang sinasabi ko lang ay mas mahusay na malaman na gamitin ang langis nang diretso mula sa tubo. Matapos
kang makakuha  ng mas  maraming  kasanayan,  matututunan  mo kung paano gamitin  ang langis  na walang
anumang  kakulangan  sa  ginhawa.  Personal  kong  nais  na  kumain  ng  langis  mula  mismo  sa  rice  cooker,
isinasawsaw ko lamang dito ang aking daliri at kumukuha ng mas maraming sa tingin ko ay maaari kong kunin.
Isip mo, ito ay napaka "oil-konsumo" at kadalasan ay kukuha ka ng higit sa mula sa isang hiringgilya. Kapag
ang langis ay mabuti,  ang isang "labis na dosis" ay makatutulog lamang sa iyo, big deal.  Ngunit  syempre,
magagawa ko ito dahil sa aking karanasan at pagpapaubaya, hindi ko ito inirerekumenda sa mga nagsisimula o
sa mga walang kasing karanasan. Ang lahat ng mga pinakamahusay sa iyo, masyadong, Stefan. Jindrich ”

"Kung nag-aalala ka tungkol sa gastos, mas mura kaysa sa co-payment sa karamihan ng mga gamot sa cancer at
ang ilan kung ang mga gamot na kinukuha mo sa bahay para sa cancer ay hindi sakop ng seguro. Kung ang
isang tao sa aking pamilya ay nangangailangan ng langis na ito para sa cancer makakahanap ako ng paraan.
Good luck !!!! " Si Lisa

- "Sumasang-ayon ako, Lisa, ang langis ay isang mas murang paggamot kapag isinasaalang-alang ng isa ang
lahat ng iba pang mga gastos at gastos. Dagdag ito ay walang kapantay na mas ligtas kaysa sa anumang ibibigay
ng sistemang medikal, hindi man sabihing gumagana ito nang mas mahusay at mapagkakatiwalaan at tiyak na
mas masaya itong kunin kaysa sa lason o radiation. "JB

Q. Alam kong inirerekumenda mong gawin mo mismo ang RSO ngunit ang isang dispensaryo ay mayroong
ilang lokal at nagtataka lang ako kung ano ang dapat na isang makatarungang presyo dito. 

A. Kailangan ng isang tao ng 4-7g ng de-kalidad na usbong upang makagawa ng isang gramo ng langis, kaya't
dapat iyon ang “tamang presyo.” Huwag nating talakayin ang mga katawa-tawa na mga presyo ng abaka, sa
akin ang tamang presyo para sa isang 60g dosis ay 50-100USD (o mas kaunti, kung ito ay lumago nang ligal sa
labas ng bahay sa isang malaking sukat). Hindi ko sinasabi na alam ko kung saan ito kukuha sa presyong iyon
sa kasalukuyan, ang pinakamataas na grade grade na gastos sa kung anong gastos sa materyal na nangungunang
grade kung saan ka nakatira. JB

Iba Pang Mga Paraan ng Pagkuha

Nakakita ka ba ng iba pang mga paraan ng paggawa ng langis?

"Maraming mga paraan upang makagawa ng langis at hindi ko inaangkin na ang aking pamamaraan ay talagang
pinakamahusay, ngunit sa aking pagkakaalam ito lamang ang napatunayan na matagumpay sa libu-libong mga
kaso.
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Sa katunayan ang pamamaraan na ipinakita namin sa mundo ay maituturing na krudo nang pinakamahusay,
ngunit ang isang napaka-dalisay na anyo ng gamot na ito ay maaaring magawa sa ganitong pamamaraan. Ang
aking hangarin ay upang ipakita ang isang pamamaraan ng paggawa ng langis na may kagamitan na madaling
magagamit, kaya kung kinakailangan ay halos lahat ay maaaring gumawa ng kanilang sariling gamot sa isang
simpleng pamamaraan.

Hanggang sa sinalakay ako noong 2005, gumamit ako ng mga proseso ng paglilinis upang makagawa ng gamot
at mabawi ang mga solvents. Ang pamamaraang ito ay higit na hindi gaanong mapanganib at higit na 'madaling
gawin sa lupa', dahil ang solvent ay hindi nasayang. Ngunit kinumpiska ng pulisya ang aking kagamitan, na
pinilit akong magsimulang gumamit ng mga rice cooker upang magawa ang gawain.

Anong iba pang mga anyo ng pagkuha ang maaaring magamit pagkatapos?

Muli, mayroong isang bilang ng mga pamamaraan ng pagkuha at hindi ako nangangako na maging dalubhasa sa
mga naturang bagay. Ang problema sa mga pamamaraang pang-agham tulad ng marangal na pagkuha ng gas
atbp ay ang karamihan sa mga tao ay kulang sa kagamitan at kaalaman upang maisagawa ang mga naturang
pagkuha. Iyon ang dahilan kung bakit ipinakita namin sa publiko ang pinakasimpleng posibleng paraan upang
magawa ang gamot na ito mismo.

Mayroon ding mga pamamaraan ng pagkuha ng malamig na tubig na maaaring magamit upang makuha ang
mga dagta. Sinubukan ko lamang gawin ang ganitong uri ng pagkuha nang ilang beses at ang mga resulta ay
hindi kasing ganda ng inaasahan. Gayunpaman, alam ko ang mga tao na nagsasabing gumawa sila ng de-kalidad
na langis sa ganitong pamamaraan. Malinaw na, ang malamig na tubig ay hindi maaaring masunog o sumabog,
kaya't ang mga pamamaraang malamig na tubig ay maaaring tiyak na isang pagpipilian, ngunit dapat tiyakin na
ang langis ay na-decarboxylated bago ito ibigay sa pasyente.

Ano ang decarboxylation?

Ang decarboxylation ay nangyayari kapag ang mga molekula sa loob ng langis ay naikot sa posisyon ng delta 9
gamit ang paggamit ng init kaya't naging mas aktibo sila sa gamot. Ang temperatura kung saan ito nangyayari
ay  maaaring  debate,  dahil  maraming  mga  ulat  na  tiningnan  ko  sa  paksa  ang  hindi  sumasang-ayon.  Sa
pamamagitan ng paggawa ng iminungkahi ko, ang langis ay pinainit sa temperatura na higit sa itaas kung saan
sinasabing nangyari ang decarboxylation. Ang pangkat ng carboxyl ay tinanggal, na pagkatapos ay pinapayagan
ang  mga  molekula  na  magkasya  sa  mga  receptor  ng  CB1  at  CB2  ng  aming  endocannabinoid  system  at
pinapayagan silang pumasa sa hadlang sa utak.

Mayroon bang paraan upang gawing mas malakas ang langis?

Mayroong maraming mga paraan ng pagtaas ng lakas ng langis, ngunit muli, marami sa mga pamamaraang ito
ay  nangangailangan  ng  dalubhasang  kagamitan  at  kaalaman  na  wala  sa  average  na  tao.  Noong  nakaraan,
nakagawa  ako  ng  mga  naturang  langis  at  isinasaalang-alang  ko  ang  mga  ito  na  mas  malakas  at
nakapagpapagaling, ngunit sa mga batas na nasa lugar at kagamitan na kinakailangan, imposible para sa akin na
makagawa ng anumang halaga.

Mayroon ba akong magagawa kung ang langis na aking ginawa o binili ay hindi sapat na malakas?

Kung ang mahusay na panimulang materyal ay ginamit upang makabuo ng langis, ang problemang ito ay hindi
dapat  makaharap,  ngunit  sigurado akong magkakaroon ng mga nais.  Kapag tinatrato  ang isang malubhang
karamdaman,  ang  pinakamahusay  lamang  ang makakaya,  kaya't  kung ang langis  na  mayroon  ka  ay  hindi
nasusukat sa gawaing kasalukuyan, makakakuha ako ng ilang materyal na pang-usbong at maisagawa ito nang
maayos. Sa buhay ng isang tao na nakabitin sa balanse, hindi ito oras upang maglaro ng may mababang kalidad
na langis. Kung ikaw ang nagdurusa, hindi mo ba gugustuhin ang pinakamahusay na gamot na posible? Kaya't
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mangyaring  subukan  na  ibigay  ang  pareho  para  sa  iba.  "  Rick  Simpson,  Hemp:  Ang  Pinaka-Medikal  na
Halaman

Paggawa ng Pinakamataas na Kalidad Mga Langis Posibleng

"Sa interes na pahintulutan ang karaniwang tao na makagawa ng pinakamataas na kalidad at pinaka posible na
mga langis na gamot, natuklasan ko ang isang simpleng pamamaraan na magbibigay-daan sa halos lahat na
gumawa ng mga langis  na may mas mabisang mga halagang nakapagpapagaling  kaysa sa naipakita  ko sa
publiko  sa nakaraan .  Ang kailangan mo lang gawin ay magdagdag ng ilang mga hakbang sa proseso na
ipinakita na namin sa iyo, ngunit pagkatapos mong makabuo ng langis sa paraang ito sa palagay ko ay sasang-
ayon ka na gumagawa ito ng napakalaking pagkakaiba.

Kung mayroon kang de-kalidad na usbong na nakapagpapagaling upang gumana, dapat kang makagawa ng mga
langis na may napakataas na antas ng cannabinoid, sa pamamagitan lamang ng paggamit ng isang mahusay na
pantunaw at isang rice cooker. Ang mga langis na ginawa ko sa ganitong paraan ay karaniwang nagpapakita ng
mga antas ng THC na 95% o higit pa kasama ang iba't ibang antas ng iba pang mga cannabinoid at wax ng
halaman. Ang nakapagpapagaling na lakas ng mga langis tulad nito ay kung ano ang sa wakas ay nagbigay sa
halaman  ng  cannabis  hemp  ng  medikal  na  pagkilala  na  nararapat  dito,  ngunit  nalaman  ko  pa  rin  na  ang
nakapagpapagaling na sangkap ng sangkap na ito ay maaaring dalhin sa isang buong bagong antas nang walang
labis na kahirapan.

Ang kailangan mo lang gawin ay kunin ang langis at ilagay ito sa isang unit ng pag-init na maaaring mahuli ang
mga cannabinoid habang umaalis ang mga ito at makagawa ito ng mga langis na may mas mataas na kalidad at
kadalisayan. Kahit na ang isang ordinaryong vaporizer ay maaaring magawa ang gawaing ito, sa totoo't hindi
sila dinisenyo nang maayos upang matupad ang papel na ito, dahil ito ay tumatagal upang makabuo ng anumang
halaga ng gamot at karamihan sa mga vaporizer na magagamit ay may posibilidad na tumagas.

Upang makabuo ng langis sa isang mas malaking sukat ang isang ay mangangailangan ng isang mas malaking
yunit  ng  vaporizing  na  kung  saan  ay  airtight  at  kakailanganin  din  ang  paggamit  ng  isang  mas  malaking
simboryo ng koleksyon na itinakda sa isang anggulo, upang sa sandaling magsimula ang koleksyon ng mga
cannabinoid  magsisimula  na  sila  tumakbo  pababa  sa  pinakamababang  punto  ng  simboryo,  kung  saan  sila
maaaring makolekta mula sa isang maliit na butas ng alisan ng tubig sa anyo ng isang lubos na nalinis na langis.
Ang sinumang may hilig sa mekanikal ay hindi dapat magkaroon ng labis na problema sa pagsasama-sama ng
isang yunit upang maisagawa ang gawaing ito, ngunit kakailanganin ng kaunting oras at pagsisikap na tipunin
ang aparato.

Ang dami ng langis na maaaring makolekta matapos itong ma-vaporize ay depende sa kung anong porsyento ng
cannabinoid  ayon sa  timbang  na  mayroon  ang orihinal  na  nagsimulang  langis.  Kung ang langis  na  iyong
ginagamit ay may 99% na mga cannabinoid ayon sa timbang, dapat mong makuha ang halos halagang iyon
pagkatapos na ma-vaporize ito.

Dapat ko ring banggitin na ito ay isang mahusay na paraan upang mapabuti ang kalidad ng mga mas mababang
grade oil na mayroong maraming mga impurities, kaya maaari silang magamit bilang isang mas malakas at
mabisang gamot. Kahit na ang isang panimulang langis na may mas mababang nilalaman ng cannabinoid ay
maaaring makagawa ng isang disenteng gamot, kung ang mga cannabinoids ay naalis na at ang mga impurities
ay  naiwan  sa  mangkok.  Maaaring  hindi  ka  makakalabas  hangga't  inilagay  mo,  ngunit  hindi  bababa  sa
magtatapos ka sa isang langis na higit na nakapagpapagaling kaysa sa sinimulan mo. Pagdating sa paggaling,
ang kadalisayan at pagiging epektibo ng gamot ay nangangahulugang lahat sa pasyente, kaya kung nais mong
makabuo ng pinakamaraming posibleng langis na nakapagpapagaling, sa palagay ko dapat mong bigyan ang
sinasabi ko ng seryosong pagsasaalang-alang.

Sa ngayon, hindi ko maipaliwanag kung bakit ang mga langis na ginawa sa ganitong paraan ay mas aktibo sa
gamot kaysa sa mga pinakamahusay na langis na nagawa gamit ang ibang mga pamamaraan. Dahil ang mga
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langis na na-vaporize ko ay na-decarboxylated bago pa man sila pumasok sa vaporizer, nangangahulugan ito na
naging aktibo na sila sa gamot hangga't maaari, kaya inaasahan ng isang makakakita ng kaunting pagkakaiba sa
potency matapos na makolekta ang langis mula sa vaporizer. Kapag ang mga cannabinoid ay naalis sa mataas
na kalidad na mga langis, lahat ng natitira sa mangkok ng vaporizer ay hindi ginustong mga wax ng halaman at
iba pang mga kontaminante. Sa pamamagitan ng pag-iiwan ng mga hindi kanais-nais na sangkap sa likod ng
mangkok, ang langis na kinokolekta mo ay magiging mas malinis, ngunit dahil ang mga langis na ito ay may
ilang mga impurities bago pa man ito ilagay sa vaporizer, hindi ito masyadong maipaliwanag kung bakit ang
langis ngayon ay mas malakas na .

Ang Cannabinoids ay nag-alis ng langis sa pagitan ng 300 at 400 degree Fahrenheit at ang mga temperatura na
ito ay mas mataas kaysa sa mga sinabi sa atin na kinakailangan upang makamit ang decarboxylation. Alinman
mayroong isang bagay na hindi pa natin naiintindihan tungkol sa decarboxylation na nagdudulot ng kamangha-
manghang pagtaas ng lakas, o lahat ng labis na init na kinakailangan upang maalis ang mga cannabinoid ay
maaaring gumawa ng isang bagay sa langis na hindi pa natin namamalayan sa nakaraan .

Pinag-uusapan ko ang tungkol sa bagong proseso na ito sa huling ilang linggo kapag nag-iinterbyu ako at
ngayon may ilang mga indibidwal, na nagsimulang gumawa ng mga langis sa ganitong pamamaraan at mula sa
sinabi sa akin na nagulat sila sa pagkakaiba ng lakas. Mula sa aking karanasan, kahit na ang pinakamataas na
marka ng langis na ginawa gamit ang pagdidisenyo ng kagamitan o isang rice cooker ay hindi maikukumpara sa
mga langis na nakolekta pagkatapos na ang mga cannabinoids ay naalis na. Maaari silang magmukhang pareho,
ngunit sa palagay ko ang mga singaw na langis ay maraming beses na mas malakas at sa katunayan ito ay dapat
na gawing mas angkop sa kanila na gamutin ang mga indibidwal na may malubhang kondisyon.

Ang  ilang  mga  tao  ay  naglalagay  lamang  ng  materyal  ng  halaman  sa  isang  vaporizer  at  pagkatapos  ay
kinokolekta ang mga cannabinoid sa form ng langis mula sa simboryo ng vaporizer, pagkatapos na maiinit ang
materyal ng halaman. Sa pamamagitan ng paggamit ng hilaw na materyal ng halaman ay maaaring makabuo
ang isang disenteng langis, ngunit ipinakita ang pagsubok na ang mga langis na ito ay hindi katumbas ng lakas
ng mga langis na ginawa sa isang rice cooker at  iyon ang dahilan kung bakit  ko tinuturo ang mga tao na
gumawa ng langis gamit ang aking mga pamamaraan. Kung maglalagay ka ng de-kalidad na langis sa isang
vaporizer,  ang nagreresultang langis  na makagawa pagkatapos  na ang mga cannabinoids  ay sumingaw, ay
magiging mas malakas kaysa sa kahit na ang pinakamahusay na mga langis na maaaring mai-alis ng mataas na
kalidad na materyal ng usbong. Kaya't kung nais mong makita ang mahusay na mga resulta, makakamit ang
mga ito sa pamamagitan lamang ng pag-aalis ng pinakamahusay na langis na posible at bibigyan ka nito ng
isang gamot, na sa palagay ko ay hindi maihahambing.

Hindi  mahalaga  kung  gusto  ito  ng  mga  gobyerno  o  hindi,  sa  malapit  na  hinaharap  marami  sa  atin  ang
makakagawa ng sarili nating mga gamot at dahil ang mga langis na ito ay napakabisa para sa napakaraming
hanay ng mga problemang medikal, inaasahan kong makita ang simpleng katutubong gamot na ito na gawa
kahit saan, ng ang mga walang pera upang makipaglaro sa mga kumpanya ng droga. Sa hinaharap sigurado ako
na susubukan ng mga kumpanya ng gamot na sabihin na sila lamang ang kwalipikadong gumawa ng gamot na
ito, ngunit alam nating lahat na ang anumang handang ibigay ng mga kriminal na ito ay darating sa napakataas
na presyo; at dahil halos kahit sino ay maaaring gumawa ng sangkap na ito, nakikita kong hindi na kailangan
para sa mga kumpanya ng droga na gampanan din.

Matapos naming gawin ang simpleng pananaliksik na kinakailangan, magagawa naming ihalo ang iba't ibang
natural na cannabinoids at gumawa ng mga langis na partikular na idinisenyo upang gamutin ang iba't ibang
mga karamdaman, ngunit kahit na ang mga bagong langis na ito ay may kamangha-manghang mga kakayahan
sa pagpapagaling, ang mga langis na maaaring likha natin mismo ay palaging magkaroon ng kanilang lugar sa
aming mga cabinet ng gamot. Hindi ko kailanman sinubukan na i-patent ang alinman sa mga pamamaraan na
natuklasan ko, dahil sa palagay ko na ang kaalamang ito ay dapat na magagamit sa sinumang pipiliang gamitin
ito at walang sinumang may karapatang pigilan ang anumang maaaring mai-save ang buhay ng isang tao at,
bilang isang usapin sa katunayan, sa palagay ko ay magiging isang mas mahusay na mundo kung wala tayong
bagay tulad ng mga patente.
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Bagaman ang mga nagnanais na pagbawalan ang paggamit ng gamot na ito, tulad ng mga kumpanya ng gamot,
ay napatunayan noong nakaraan na higit silang masaya na lason at patayin tayo sa basurahan na ibinibigay nila,
sigurado akong susubukan nilang sabihin sa amin na ay ang mga lamang na maaaring gumawa ng maayos na
gamot na ito. Gamit ang bagong pamamaraan na inilalarawan ko lang, ang sinuman ay maaaring gumawa ng
mga gamot na kasing dalisay ng anumang maibigay ng kumpanya ng gamot. Bilang karagdagan, sa palagay ko
ang  mga  gamot  na  magagawa  natin  sa  ating  sarili  ay  magiging  mas  epektibo  kaysa  sa  inaalok  ng  isang
kumpanya ng droga, sapagkat hindi katulad sa kanila wala tayo sa ito para sa pera at ang aming hangarin ay
pagalingin lamang ang ating sarili.

Walang matinong dahilan ngayon kung bakit hindi tayo makakagawa ng sarili nating mga gamot at kung ang
aming  binili  at  binayaran  para  sa  mga  gobyerno  ay  pinipigilan  na  gawin  ito,  ito  ay  magiging  isa  pang
halimbawa kung bakit dapat nating alisin ang ating sarili sa kanilang katiwalian at minsan at para sa lahat,
libreng sangkatauhan mula sa kanilang mga mahigpit na pagkakahawak. Sa ngayon ito ay dapat na higit sa
halata na ang mga kumpanya ng droga at ang ating mga pamahalaan ay walang pakialam o wala tungkol sa
ating kalusugan at kagalingan, kaya't bigyan natin ng sentido komun at Ina Kalikasan ang isang pagkakataon
upang makita kung ano ang maaari nilang gawin upang mapabuti ang ating pangkalahatang kalusugan, at isang
beses ginagawa natin ito, sigurado akong hindi na natin tatanggapin kung ano ang nangyari sa nakaraan. " Rick
Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Hemp o Marijuana?

"Sa buong kasaysayan, ang cannabis ay palaging kilala bilang abaka ng mga sa libu-libong taon na lumago
bilang  isang  ani.  Sa  pagmamanipula  sa  bahagi  ng  mga  malaking  alalahanin  sa  malaking  pera  at  mga
pamahalaan na kanilang kontrolado, ang mga uri ng abaka na may mataas na nilalaman ng dagta ay pinalitan ng
pangalan na marijuana at naging kontrabida sa publiko sa pangkalahatan. Bumalik sa panahon kung kailan ito
naganap, ang pangkalahatang publiko sa halos lahat ay walang ideya kung ano talaga ang marijuana. Ang sinabi
lamang sa kanila ay ang marijuana ay isang mapanganib na nakakahumaling at nakamamatay na gamot. Lahat
tayo ay pinaniwalaan na ang paninigarilyo ng magkasanib ay tungkol lamang sa pinaka-mapanirang sa sarili at
nakakapinsalang bagay na magagawa natin sa ating sarili. Siyempre, ang lahat ng ito ay isang pakete lamang ng
kasinungalingan, ngunit sa oras na iyon, ang publiko ay walang paraan upang malaman kung hindi man.

Kung nalaman ng publiko nang ang kanilang mga gobyerno ay sinusubukan na iligal ng planta na ito na marami
sa mga Founding Father at mga nakaraang Pangulo ng US ang umusok ng abaka sa panahon ng kanilang karera,
maaaring hindi nila napalunok ang mga bagong paghihigpit na napilitang napilit sa kanila. . Mayroong isang
mahusay na bilang ng mga naka-dokumentadong account na naglalarawan nang malinaw sa mga kasanayan sa
paninigarilyo ng maraming kilalang mga estadista at kahit na kung paano ang mga pangulo tulad ni Abraham
Lincoln ay nasisiyahan sa oras na ginugol niya ang paninigarilyo na abaka sa kanyang tubo na nakaupo sa
kanyang veranda.

Sa paghuhusga ng ilan sa mga dokumento, ang mga namumuno sa pulitika ng panahong iyon ay nilikha, tulad
ng Deklarasyon ng Kalayaan at ang Saligang Batas, sa palagay ko ligtas na sabihin na sa katunayan, sila ay
napakalinaw na nag-iisip. Tila ang mga kakila-kilabot na epekto ng marijuana na kanilang paninigarilyo na
sinabi  sa  publiko  ngayon ay napakasama,  walang epekto  sa  lahat  ng naturang mga  indibidwal  o  kanilang
kakayahang mag-isip nang makatuwiran. Gayunpaman, mga dekada na ang lumipas nang ang mga batas na
naghihigpit sa paggamit ng abaka ay naipatupad noong unang bahagi ng 1900, kakaunti ang mga tao ang may
kaalaman sa mga ganoong bagay.

Ang paggamit ng gamot ni Hemp sa buong kasaysayan ay maalamat. Ginamit ito upang gamutin ang halos lahat
ng uri ng sakit at pinsala. Sa huling mga dekada lamang ay tinanggihan sa publiko ang paggamit ng gamot sa
abaka. Upang makilala ang halaman ng abaka kung ano talaga ito, ang dapat lamang nating gawin ay hiwalay
na katotohanan mula sa kathang-isip.
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Ang sistema ay naging kontrabida sa abaka sa publiko sa pamamagitan ng pagpapalit ng pangalan ng marijuana.
Ang aming mga magulang at lolo't lola ay sinabihan ng news at movie media na ang marijuana at / o hemp plant
ay nakamamatay, mapanganib, at nakakahumaling na gamot. Walang maaaring maging malayo sa katotohanan
ngunit  bumalik sa panahong iyon halos imposible para sa publiko na alamin ang mga katotohanan para sa
kanilang sarili.

Ang mga gumawa ng katawa-tawa na propaganda na ito ay matagal nang patay, kaya bakit nananatili ang mga
kasinungalingan  at  panlilinlang  tungkol  sa  abaka?  Ang  sagot  ay  simple  -  pera.  Kami  ay  naghihirap  at
namamatay dahil ang mga kumpanya ng droga at iba pang mga interes ng malaking pera ay nais na mapabuti
ang kanilang mga margin ng kita. Para sa kanila na ipagpatuloy ang paggawa nito, dapat nilang tiyakin na ang
abaka ay pinananatiling iligal at malayo sa publiko, para sa paggamit ng gamot at iba pang mga layunin.

Kung titingnan natin ang kasaysayan sa likod ng lahat ng ito, mahahanap natin na si John D. Rockefeller at ang
kanyang mga mayamang kaibigan kasama ang katiwalian na kinasasangkutan ng mga gobyerno ng panahong
iyon na nagbigay sa amin ng sistemang  medikal  na  mayroon tayo ngayon.  Sa mga paaralang  medikal  na
pinondohan ng mayaman at makapangyarihan, ang mga doktor ay tinuruan ng allopathic na gamot, ibig sabihin,
gamot mula sa mga kemikal at lason. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang mga kasinungalingan at panlilinlang
ay nakumbinsi hindi lamang mga doktor, kundi pati na rin sa pangkalahatang publiko na ang mga kemikal at
lason  ay  kapaki-pakinabang  para  sa  mga  kondisyong  medikal.  Sa  madaling  salita,  ang  tinaguriang  mga
paaralang medikal  na ito ay naghugas ng utak sa parehong mga doktor at  publiko sa pangkalahatan upang
maniwala na ang itim ay puti. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Aling Strain o Strains ang Dapat Kong Gamitin Upang Gumawa ng 
Langis?

"Ito ay isang mahirap na tanong na dapat sagutin, dahil sa totoo lang lahat tayo ay nasa awa ng mga nagbebenta
ng binhi, sapagkat sila ang may pangwakas na sasabihin sa ating lumalaki.

Ang problema ay kung mag-order ka ng isang pilay tulad ng Puting Balo mula sa limang magkakaibang mga
tagapagtustos  ng  binhi,  kapag  pinalaki  mo  sila,  malamang  na  mapapalago  mo  ang  limang  ganap  na
magkakaibang  uri  ng  halaman.  Ang  uri  ng  White  Widow  na  lumalaki  ako  pabalik  sa  Canada  ay  may
napakabigat na gamot na pampakalma tulad ng isang mahusay na Indica variety at ito ay isa sa pinakamahusay
na mga pangpawala ng sakit na naranasan ko. Ngunit kung sinubukan kong mag-order ng parehong mga binhi
mula sa kumpanyang orihinal na binili ko ang mga ito, ngayon ay malamang na magpadala sila sa akin ng mga
binhi na may ganap na magkakaibang halaga ng panggamot.

Ang White Widow na nakita ko sa Europa ay mas nakaka-energize kaysa sa kung ano ang lumalaki ako sa
Canada, kaya tila ang mga binhi na magagamit dito ay dapat na mas nangingibabaw. Sa kasamaang palad, sa
karamihan ng bahagi,  wala itong mga nakapagpapagaling na halaga na hinahanap ko upang makagawa ng
mabibigat na nakakaantok na epekto tulad ng White Widow na lumalaki ako pabalik sa Canada.

Ang ilang mga pilit ay mas mahusay para sa kaluwagan sa sakit, habang ang iba ay magiging mas epektibo
upang makontrol ang mga antas ng asukal sa dugo para sa mga diabetiko o upang mabawasan ang presyon ng
ocular para sa mga nagdurusa sa glaucoma. Kailangan namin ng isang mahusay na patuloy na tuluy-tuloy na
pagbibigay  ng  mga  binhi  na  may  alam na  mga  nakapagpapagaling  na  halaga  upang  malalaman  ng  isang
ordinaryong tao kung ano ang kanilang lumalaki. Ang kailangan lang namin ay ang kalayaan na mapalago ang
pinaka-nakapagpapagaling na mga sakit sa mundo, pagkatapos ay gumagamit ng isang simpleng proseso ng
pag-aalis,  maaari  nating  matukoy kung aling  mga pilit  ang gumagawa ng pinakamahusay  na langis  upang
gamutin ang iba't ibang mga kondisyong medikal.

Matapos itong magawa, ang isang matatag na panustos ng mga binhi na ito ay maaaring magamit sa publiko at
pagkatapos ay maaari silang lumaki ng mga strain na umaangkop sa kanilang mga medikal na pangangailangan.
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Ngunit hanggang sa dumating ang araw na iyon, hindi ko talaga magrekomenda ang isang partikular na strain o
seed vendor at sabihin na "ito ang para sa iyo" at may "mga garantisadong epekto".

Ang  ilang  mga  kumpanya  ng  binhi  ay  mayroong  magagamit  na  impormasyon  tungkol  sa  mga
nakapagpapagaling  na  halaga  ng  mga  strain  na  ibinebenta  nila.  Kaya't  magandang  ideya  na  tingnan  ang
impormasyong ito bago gawin ang iyong pagbili.

Anong mga strain ang dapat hanapin ng mga pasyente pagkatapos?

Sa oras na ito, ang magagawa ko lang ay sabihin sa publiko na mag-order ng malakas at napaka-sedative indica
o indica na nangingibabaw na mga sativa cross na mayroong 20% THC o higit pa upang makabuo ng kanilang
langis. Bilang karagdagan, palaging tinatanong ako ng mga tao kung saan sila makakakuha ng mga binhi at ito
ay maaaring maging isang tunay na problema para sa mga nakatira sa ilang mga bansa na hindi pinapayagan
silang  ibenta.  Kung pupunta  ka  sa  Internet  at  mahahanap  mo ang  maraming  mga  kumpanya  ng  binhi  na
magbibigay ng mga binhi ng cannabis at ilang barko sa buong mundo. (Tip: Google ang mga salitang binhi ng
marijuana sa buong mundo at makikita mo ang isang pagpipilian ng mga online shop na maaaring magbigay ng
iyong mga pangangailangan).

Ano ang kailangang bantayan kapag pumipili o bumili ng mga halaman para sa paggawa ng langis?

Para sa mga taong walang karanasan sa abaka, dapat silang maging maingat, dahil maraming mga growers at
dealer  ay  susubukan  lamang  na  ibenta  ka  ng  anuman  ang  mayroon  sila.  Para  sa  mga  whohave  na  hindi
kailanman pinausukan abaka, iminumungkahi ko na kumuha sila ng isang taong may karanasan kasama kapag
sila ay bumili.

Hindi mo maaaring laging pumunta sa pamamagitan ng hitsura at amoy upang matukoy ang lakas ng abaka.
Nakita ko ang mga usbong na kumikislap ng dagta at amoy maganda ngunit wala silang kakayahang makagawa
ng mahusay na gamot. Kaya't pinakamahusay na malaman kung gaano kabisa ang materyal bago ka bumili ng
isang malaking dami.

Kapag may nagdala ng isang libra upang makabuo ng gamot, sinubukan ko muna ang mga epekto nito sa aking
sarili. Pinutol ko ang kaunting usbong at pinagsama dito. Kung ang abaka ay mabuti, sa oras na nausok ko ang
kalahati  ng  kasukasuan,  nararamdaman  ko  ang  mga  epekto  nito.  Ang  hinahanap  ko  ay  isang  mabigat  na
nakakaantok na pakiramdam na nais mong humiga. Kung naninigarilyo ako ng isang magandang indica o isang
indica na nangingibabaw na sativa cross, kadalasan ang mga naturang pagkakaiba-iba ay nagpapakita ng mga
epektong ito.

Natagpuan  ko  na  halos  lahat  ng  mga  pagkakaiba-iba  ng  abaka  na  gumagawa  ng  mabibigat,  inaantok  na
pakiramdam na ito ay nakapagpapagaling.  Ito ang mga pagkakaiba-iba na ginamit ko sa sobrang tagumpay
kapag gumagawa ng mga langis upang gamutin ang kanser at iba pang mga seryosong problema sa panloob. "
Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Paano Tukuyin Aling Mga Simula sa Materyal na bibili?

"Ang pinakamadaling paraan upang matukoy kung anong mga ugali ng materyal na usbong sa loob nito ay ang
simpleng pag-usok lamang ng ilan at tingnan kung anong epekto nito sa iyo. Kapag nagdala ang mga tao ng
abaka sa akin  upang makagawa ng gamot  na ito,  gumulong ako ng isang kasukasuan.  Sa oras  na ako ay
naninigarilyo tungkol sa kalahati nito, alam ko kung nagtataglay ito ng gamot na pampakalma na hinahanap ko
at iyon ang paraan kung paano ko pipiliin ang materyal na ginagamit ko.

Kung bibili ka ng abaka upang makagawa ng gamot at huwag itong paninigarilyo, kumuha ng isang tao na may
karanasan na naninigarilyo at subukan nila ang ilan sa materyal na iniisip mong bumili. Sabihin sa kanila na
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naghahanap ka ng isang gamot na pampakalma at hindi mo nais na bumili ng isang bagay na nakapagpapasigla
o nagpapalakas ng katawan.

Hindi rin ito isang masamang ideya na magdala ng isang pocket magnifier kasama, upang masuri mo ang dagta
sa usbong na balak mong bilhin. Ang mabuting usbong ay parang natatakpan ng hamog na nagyelo, kadalasan
ay makikita pa ito ng mata. Sa sandaling masanay ka sa paggawa ng langis, madalas na makakakuha ng isang
magandang ideya ang isang tao kung gaano karaming langis ang isang pilay na maaaring magawa bawat pounds
sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa materyal  na usbong na may isang magnifier.  Ang dagta na iyong
sinusunod ay ang gamot at sa pangkalahatan ay mas marami ang naroroon sa materyal na usbong, mas malaki
ang dami ng langis na gagawin nito.

Bakit mo inirerekumenda ang mga tao na gumawa ng langis mula sa isang libra o higit pa sa panimulang 
materyal? Maaari ba nilang likhain ito mula sa pagsabing isang onsa ng tuyong abaka? '

Oo, syempre, ang langis ay maaaring magawa sa mas maliit na halaga din. Ang isang onsa ng mahusay na dry
bud ng abaka ay dapat gumawa ng 3 hanggang 4 gramo ng mataas na grado na langis at humigit-kumulang 16
na mga likas na onsa ng pantunaw ang kinakailangan upang gawin ang dalawang washes.

Ngunit may mga kadahilanan na iminumungkahi ko na ang mga pasyente ay gumawa ng langis mula sa isang
libra kung posible at kasama nila ang paglalagay ng pasyente sa kagaanan sa paggamit nito. Pakiramdam ko
kahit na ang mga medyo malusog ay dapat na kumain ng buong 60 gramo na paggamot upang ma-detoxify ang
kanilang mga katawan at maibalik sa isang mabuting kalusugan. Upang makagawa ito ng maraming langis ay
karaniwang nangangailangan ng tungkol sa isang libra ng usbong at sa palagay ko mas madali ito sa pasyente
kung hindi nila susubukan na makagawa ng mga langis mula sa maraming iba't ibang mga pagkakaiba-iba.

Ang bawat pilay ay gumagawa ng mga langis na may iba't ibang mga epekto kaya't kung ang pasyente ay
lumilipat  mula sa isang pilay patungo sa isa pa,  hindi nila  alam kung ano ang aasahan. Para sa mga nasa
kagaanan  sa  paggamit  ng  gamot  na  ito,  ang  paglipat  ng  langis  ay  nagpapakita  ng  kaunti  o  walang  mga
problema. Ngunit para sa mga pasyente na nakakaranas ng mga epekto nito sa kauna-unahang pagkakataon, sa
palagay ko mas mabuti kung ang isang uri lamang ng langis ang kinain nila.

Gaano kalakas at potent ang mga halaman na iyong ginagamit para sa paggawa ng langis?

Palagi kong ginagawang magagamit sa akin ang gamot mula sa pinakamalakas at pinaka nakaka-sedative na
materyal na madalas sa akin at madalas na ang mga pagkakasama na pinagtatrabahuhan ko ay gumagawa din ng
isang euphoric na epekto. Ang mga langis na ginawa mula sa mga pagkakasama sa mga ugaling ito ay may
napaka-kaaya-ayang mga epekto at ang mga pasyente ay may posibilidad na tangkilikin ang pagkuha sa kanila.

Sa lokal, maraming mga naninigarilyo ng palayok ang nagrereklamo na binibili ko ang lahat ng mabuting abaka
para  sa  gamot  at  walang  iniiwan  para  sa  mga  nais  manigarilyo.  Hindi  ko  ito  binibigyang  pansin,  dahil
isinasaalang-alang ko ang pag-save ng mga buhay na mas mahalaga kaysa sa mga pangangailangan sa libangan
ng mga hindi may karamdaman.

Palagi akong naghahanap ng mga strain na nagpapakita ng mabibigat na nilalaman ng dagta at ang wastong mga
halagang  nakapagpapagaling.  Karamihan  sa  materyal  na  ginagamit  ko  upang  makagawa  ng  gamot  ay
nagmumula sa mga pagkakaiba-iba, na dapat nasa saklaw na 20% THC. Siyempre, kung ang mga pinagmulang
ito ay naglalaman ng gaanong THC, ang isang libra ay makakagawa ng 90 hanggang 100 gramo ng langis.
Mayroong ilan na talagang lumalaki sa nakapagpapagaling na abaka ng kalidad na ito, ngunit kunin ito mula sa
akin, ang abaka tulad nito ay maaaring maging napakamahal at mahirap hanapin.

Karamihan sa materyal ng usbong na magagamit sa akin ay makagawa ng halos 60 gramo ng mataas na grado
na langis bawat tuyong pounds; kaya walang alinlangan ang kalidad ay maaaring maging mas mahusay. Sa
katotohanan, napakaliit kong pagpipilian sa bagay na ito. Kung nais kong i-save ang buhay ng mga pasyente,
kinailangan kong gamitin ang magagamit. Ang talagang kailangang malaman ng mga tao ay ang bawat pilay ay
magkakaiba sa dami ng langis na ginagawa nito at ang mga langis na ito ay magkakaiba rin sa halaga ng gamot.
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Bilang karagdagan, ang mga pamamaraang ginamit upang mapalago ang abaka ay maraming kinalaman sa kung
magkano  ang  THC na  naroroon  sa  tuyong  materyal  ng  usbong.  Ang  pilay  na  lumalagong  maaaring  may
kakayahang makagawa ng mga buds na maaaring maglaman ng 20% THC o kahit na higit pa ngunit maraming
mga growers ay walang mga kasanayan o kagamitan na kinakailangan upang makamit ito. Nagtrabaho ako sa
mga strain na gumawa ng 90 gramo ng langis mula sa isang tuyong libra ng usbong at kung minsan kahit na
higit pa. Sa kasamaang palad, ang abaka ng kalidad na ito ay medyo bihirang, kaya kung makakakuha ka ng 60
gramo ng mahusay na langis mula sa isang tuyong libra ng hemp bud, maging masaya. Palaging hanapin ang
pinakamakapangyarihang abaka na posible kapag bumili ng panimulang materyal; ang buhay ng isang tao ay
maaaring nakasalalay dito. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Cannabis Sativa kumpara sa Cannabis Indica

Ano ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng cannabis sativa at cannabis indica sa paggamot?

"Hindi ko nais na makita ang sinumang nakakain ng langis ng sativa upang subukang gamutin ang kanser at iba
pang mga seryosong kondisyon. Tiyak na may posibilidad na ang langis na gawa sa isang mabuting sativa ay
maaaring magpagaling ng cancer ngunit ang nakapagpapalakas na epekto ng langis na ito ay hindi nakakatulong
sa paggaling. Tiyak, hindi ako mag-aalangan na gamutin ang kanser sa balat sa labas ng gayong langis ngunit
ang paglunok ng mga langis mula sa sativa varieties ay maaaring makaapekto sa mga pattern ng pagtulog ng
pasyente. Isinasaalang-alang ko rin ang mga naturang langis na napaka epektibo sa paggamot ng mga taong
nagdurusa  mula  sa  pagkalumbay.  Sa  ilang  mga  kaso,  ang  mga  nagdurusa  sa  pagkalumbay  ay  maaaring
makinabang kung sila ay uminom ng isang maliit na dosis ng langis na ito kapag sila ay tumayo mula sa kama.
Ito ay magpapasigla sa kanila at maiangat ang kanilang mga espiritu, ngunit kung labis na nakuha, ang ilang
mga malalakas na langis ng sativa ay maaaring maging labis na nagpapalakas at karamihan sa mga tao ay hindi
gusto ang ganitong epekto.

Kahit  na ang mga langis  na ginawa mula  sa  sativas  ay maaaring  maging kapaki-pakinabang sa ilang mga
sitwasyon, para sa pinaka-bahagi sinisikap kong iwasan ang paggamit nito. Kadalasan ang mga langis na ito ay
labis na nagpapalakas at hindi ko nais na makita ang isang taong may terminal cancer o iba pang mga seryosong
kondisyon na sinusubukan na pintura ang kamalig. Ang ilang mga pasyente ay hindi hawakan nang maayos ang
mga epekto ng nagpapalakas ng langis na mga langis, na kadalasang maaaring magpahinga sa kanila. Mula sa
aking karanasan, ang pasyente ay tutugon nang mas mahusay kung ang langis ay ginawa mula sa mga sedative
strain na may mga ugali tulad ng na nabanggit ko.

Ang labis na pagtulog na mararanasan ng pasyente ay nakakapresko at lohikal, ang isang pasyente na napahinga
nang maayos ay gagaling ng mas mahusay kaysa sa isang nakakaranas ng mga paghihirap sa pagtulog. Para sa
panloob na paggamit upang gamutin ang karamihan sa mga kondisyong medikal, masidhi kong iminumungkahi
na gamitin ang mga indica strain o indica dominant na mga sativa cross. Ang mga inday ay nagpapahinga sa
isang tao at binibigyan sila ng higit na pahinga, pagtulog at kapayapaan ng isip.

Nalaman ko rin  na ang mga langis na ginawa mula sa mga nangingibabaw na pinagpipilitan ng indica  ay
epektibo sa paggamot sa pagkalumbay at iba pang mga isyu na nauugnay sa kalusugan. Mula sa aking pananaw,
ang mga nabuong langis ay bumubuo ng mabuting mga indica strain ay mas kanais-nais na gamot kaysa sa
karamihan sa mga langis na ginawa mula sa sativa.

Sinubukan ko ang mga langis mula sa maraming mga strain at kombinasyon ng mga strain. Naaalala ko 
ang isang langis na halos nagbigay sa akin ng isang nirvana. Paano mo mailalarawan ang perpektong 
langis na makakapagdulot ng pinaka kasiya-siyang karanasan sa mga pasyente?

Ang pag-abot sa nirvana ay hindi kinakailangan kapag ginagamit ang langis na ito upang mabisang pagalingin
ang iyong katawan, ngunit kahit na kumuha ka ng sobra at nakamit ang estado na ito, hindi ka masaktan. Sa
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totoo lang, para sa mga malapit nang mamatay mula sa mga bagay tulad ng cancer, isang malaking labis na
dosis ng langis na may mataas na grado ang magpapataas ng kanilang tsansa na mabuhay.

Magagawa ito ng pasyente sa bahay ngunit kung pinapayagan ang langis, sa palagay ko ito ay maisasagawa
nang mas mahusay sa isang setting ng ospital. Maliban kung ang pasyente ay malapit nang mamatay, sinabi ko
sa kanila na sundin ang aming mga tagubilin sa dosis, ngunit para sa mga nasa panganib ang kanilang buhay
inirerekumenda kong kunin nila ang gamot na ito nang mabilis hangga't maaari.

Marami sa mga nag-usok ng abaka sa nakaraan ay walang takot sa sangkap na ito at nakita ko ang ilang mga
taong may terminal cancer na nagpapagaling sa kanilang kondisyon sa isang buwan. Sa totoo lang, nasa sa
pasyente mismo ang tungkol sa kung gaano kabilis uminom ng gamot na ito. Kapag naging kaalaman sa publiko
kung gaano kaligtas ang pag-ingest, inaasahan kong mas marami ang susubok na ingestin ito sa mas mabilis na
pamamaraan.

Indica, Sativa o Ruderalis?

Sa kabutihang palad, tila na sa karamihan ng bahagi ang magagandang mga cannabis indica strain ay isang
mabisang paggamot para sa lahat ng uri ng cancer. Mayroong ngayon libu-libong iba't ibang mga uri ng abaka
na  nagmula  dahil  sa  mga  dumarami  na  tumatawid  sa  iba't  ibang  mga  kalat.  Ang  tatlong  pangunahing
pagkakaiba-iba ng halaman na ito  ay ang cannabis  indica,  cannabis  sativa at  cannabis  ruderalis.  Ang mga
dalisay na inda ay gumagawa ng isang napaka-gamot na pampakalma na mabisa sa paggamot ng karamihan sa
mga kondisyong medikal.

Ang mga magagandang indica strain na na-cross sa sativa o ruderalis ay maaari ring magtaglay ng mabibigat na
gamot na pampakalma na ito. Gayunpaman, nakasalalay ito nang malaki sa porsyento ng indica na naroroon sa
mga bagong krus na kung gaano sila magiging epektibo bilang isang gamot. Pangkalahatan, mas mataas ang
nilalaman ng indica, mas nakaka-sedative at epektibo ang mga krus na ito ay magiging gamot.

Ang purong sativa, sa kabilang banda, ay gumagawa ng isang masiglang epekto, na kung saan ay hindi kaaya-
aya upang maitaguyod ang paggaling sa karamihan ng mga kaso at maaaring makagambala sa mga pattern ng
pagtulog ng mga sumusubok na gamitin ito bilang isang gamot. Ang mga gamot na nagawa mula sa purong
sativa o sativa na nangingibabaw na indica o ruderalis na mga krus ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa
paggamot ng isang taong nagdurusa mula sa pagkalumbay, o mga kondisyon sa balat na maaaring gamutin nang
napakahusay.

Para sa mga layunin ng paglunok, ang mga langis na ginawa mula sa nangingibabaw na mga krus ng sativa ay
dapat gamitin nang may pag-iingat. Ang mga nasabing langis ay maaaring hindi makapaniwala na nakakainit
kapag nakakain at ang epektong ito, sa palagay ko, ay hindi nagtataguyod ng proseso ng pagpapagaling.

Sa huling ilang taon, ang cannabis ruderalis ay nakakuha ng maraming pansin sa mundo ng abaka. Tulad ng
pagkaunawa ko dito, ang ruderalis ay tinatawid kasama ng mga inda at sativas upang gawing mas matigas at
lumalaban ang amag. Bilang karagdagan, ang mga pagkakaiba-iba ng ruderalis ay mataas sa CBD at iniisip ng
ilan na ito ay maaaring may malaking kahalagahan, ngunit napatunayan pa rin ito. Hindi ako makakapagsalita
ng isang opinyon sa kung paano mabisang gamot ang mga mabisang gamot na ginawa mula sa iba't ibang ito.
Dahil wala akong karanasan sa pagtatrabaho sa mga ruderalis na barayti, sa oras na ito ay parang hindi ako
kwalipikadong mag-alok ng aking mga pananaw.

Gayunpaman, para sa pinakamahusay na mga resulta, gagamit ako ng purong indica o indica na nangingibabaw
na mga sativa cross upang makagawa ng gamot na ito, dahil napatunayan na silang epektibo.

Mula sa aking karanasan, halos lahat ng mga indica dominant na pinagmanahan ay maaaring makabuo ng isang
gamot na isang mabisang paggamot para sa maraming kondisyong medikal. Kahit na ang mga taong nagdurusa
mula sa pagkalumbay ay maaaring makinabang mula sa mga epekto ng mga langis na ginawa mula sa mahusay
na  mga  inda.  Kaya  pinakamahusay  na  upang  lumayo  mula  sa  sativas  upang  makabuo  ng  gamot  para  sa
karamihan ng mga panloob na layunin. Gayunpaman, kung nais mong gamutin ang isang kondisyon sa balat o
kanser sa balat nang pangkasalukuyan, sa palagay ko makikita mo na ang mga langis na ginawa mula sa mga
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sativa na varieties ay maaaring maging epektibo sa paggamot ng mga naturang bagay. Walang tanong na ang
ilang mga pilit ay gumagawa ng isang mas malakas na gamot kaysa sa iba para sa iba't ibang mga kondisyong
medikal. Sa hinaharap, doon dapat gawin ang pagsasaliksik. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na
Halaman
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Panloob na Versus sa Loob

Mayroon bang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga langis mula sa panloob at panlabas na mga halaman?

"Gumawa ako ng langis mula sa abaka na tumubo kapwa sa loob at labas ng bahay na may mahusay na mga
resulta.  Mas gusto kong magtrabaho kasama ang abaka na lumaki sa labas, dahil  sa average ng mataas na
kalidad na abaka na lumago sa labas  sa  isang mahusay na lumalagong panahon ay maaaring  maging mas
malakas at madalas na gumagawa ng mas maraming dagta. Iniugnay ko ito sa pangkalahatan sa araw, sapagkat
hindi  ako  naniniwala  na  ang  karamihan  sa  mga  panloob  na  sistema  ng  pag-iilaw  ay  maaaring
makipagkumpitensya sa mapagkukunan ng ilaw na ito. Gayundin, mayroong iba pang mga stress at kadahilanan
sa likas na katangian na maaaring makaapekto sa lakas ng pilay na lumago na hindi nakasalubong ng mga
halaman na lumago sa loob ng bahay.

Ang abaka  na lumaki  sa  loob ng bahay syempre  ay  maaaring  maging napakalakas  at  makakapagdulot  ng
mabuting gamot ngunit  maraming mga sagabal na kasangkot sa lumalaking panloob. Ang mga halaman na
lumaki sa loob ay kadalasang mas maliit sa tangkad kaysa sa mga lumaki sa labas. Gayundin, sa mga panloob
na pag-setup, lumabas ang mga problema tungkol sa amoy, paggalaw ng hangin, infestations, at init. Ang mga
panloob na sistema ng paglaki ay karaniwang gumagawa ng isang labis na dami ng labis na init at madalas na
infestations at paglago ng halaman ay kinokontrol sa paggamit ng mga kemikal.

Hindi ko masasabi na nakasalamuha ko ang anumang mga problema sa paggawa ng gamot mula sa panloob na
mga pananim; kaya't kung wala kang kahalili, mabuting paraan ito upang maibigay ang iyong sarili. Para sa
mga hindi naninirahan sa isang lugar sa kanayunan, iminumungkahi ko na magtayo o bumili sila ng isang maliit
na  panloob  na  lumalagong  sistema  na  kung  saan  maaari  nilang  matustusan  ang  mga  pangangailangan  sa
panggamot ng kanilang buong pamilya. Sa kasalukuyan maraming mga iba't ibang mga uri ng panloob na mga
grow grow room na magagamit o kung nais mo maaari kang laging bumuo ng iyong sarili. Gayunpaman, mula
sa  aking pananaw,  mayroon lamang isang paraan upang lumago  nang maayos  ang abaka at  iyon ay  nasa
mahusay na labas. Buksan ang lupa na may mahusay na kanal at isang tamang ph ang kinakailangan. Ito kasama
ang maraming sikat ng araw, pataba ng kabayo, at masaganang dami ng tubig ay maaaring makagawa ng isang
kamangha-manghang ani.

Hindi ko napansin ang anumang mga pagkakaiba sa langis ng abaka na ginawa mula sa panloob o panlabas na
mga halaman bukod sa ang katunayan na ang mga panloob na halaman ay tila medyo hindi gaanong malakas.
Ngunit  maaaring may maraming mga kadahilanan kung bakit  ito naganap at marahil,  sa ilalim ng wastong
kondisyon, ang mga panloob na halaman ay maaaring maging kasing lakas ng mga lumago sa labas.

Ang pinaka-makapangyarihang langis na nagawa ko sa Canada ay nagmula sa mga panlabas na halaman. Ang
mga halaman sa panloob ay maaaring makagawa ng bahagyang hindi gaanong makapangyarihang mga langis
ngunit  ang mga ito  ay  lubos na epektibo  bilang isang gamot.  Kaya,  sa  kasalukuyang oras,  gagana ako sa
pinakamakapangyarihang  sedative  bud  na  makukuha  mo,  hindi  mahalaga  kung  nagmula  ito  sa  panloob  o
panlabas. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Anong Uri ng Artipisyal na Liwanang Kumuha Ka ng 
Pinakamahusay na Mga Resulta?

"Nakamit ko ang pinakamahusay na mga resulta sa loob ng bahay gamit ang isang kumbinasyon ng mga ilaw na
may presyon ng presyon. Gumamit kami ng 1000-Watt high-pressure sodium at 1000-Watt metal halide sa
parehong grow room upang makagawa ng pinakamalaking mga buds na aking lumaki sa loob. Bagaman hindi
ko pa nagamit ang 600-Watt high-pressure sodium's sa isang panloob na lumalagong sistema, mula sa kung ano
ang makakalap ko, ang mga naturang bombilya ay ang pinaka mahusay sapagkat pinapatay nila ang pinaka
lumens bawat watt. Ang pangunahing problema sa mga system ng ilaw na mataas ang presyon ay ang init na
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ginawa nila at ang lakas na kinokonsumo nila, kaya't tiningnan ko ang iba pang mga uri ng pag-iilaw upang
makatulong na malutas ang mga isyung ito.

Ang pamantayang 4-paa na cool na puting florescent bombilya ay lalago nang mabuti sa abaka sa estado ng
halaman; ngunit para sa pamumula ay inirerekumenda ko ang mas higit na tindi ng ilaw. Ngayon maraming
mga uri ng mataas na intensity LED at compact fluorescent fixtures na magagamit na sinabi ng mga growers sa
akin na makamit ang mahusay na mga resulta. Ang ganitong uri ng ilaw ay gumagawa ng napakakaunting init,
may mababang paggamit ng kuryente, at ang mga fixture na ito ay may mahabang pag-asa sa buhay.

Sa huling ilang taon, ang gastos ng iba't ibang mga porma ng pag-iilaw ay bumagsak nang labis, kaya ang mga
fixture na ito ay nasa isang saklaw na presyo na kayang bayaran ng maraming mga growers. Sa sinumang bago
sa sining ng lumalagong panloob, naniniwala akong ang ganitong uri ng pag-iilaw kasabay ng paggamit ng mga
fluorescent  fixture  ay  isang mabuting  paraan upang magsimula  at  maalis  ang marami  sa mga problemang
nauugnay sa mga high-pressure lighting system.

Kahit na ang mga LED at fluorescent fixture ay maaaring lumago ng isang magandang panloob na ani, ang ilaw
na mapagkukunan na pinaka-nasasabik ako ay ang pag-iilaw ng plasma. Mula sa naintindihan ko, napakahusay
ng enerhiya na may mababang output ng init at ang dami ng ilaw na maaaring ibigay lamang ng isang 1000-
Watt bombilya ay halos hindi maunawaan. Ang paggamit lamang ng isang tulad ng bombilya ay maaaring
matanggal  ang  pangangailangan  ng  paggamit  ng  maraming  1000-Watt  high  sodium  sodium.  Para  sa  mas
malalaking mga growers, makakatulong ito na malutas ang kanilang mga problema sa init at mapababa nang
malaki  ang  kanilang  mga  enerhiya  at  mga  kable  na  gastos.  Sa  kasalukuyan,  ang  nasabing  pag-iilaw  ay
masyadong mahal ngunit, tulad ng mga LED fixture, malapit nang bumaba ang presyo.

Sa palagay ko ang isang kabit ng plasma sa parehong light spectrum tulad ng aming araw sa iyong grow room
ay  magiging  isang  mahusay  na  pamumuhunan  para  sa  pinaka-seryosong mga  growers.  Sa  isang  maikling
panahon, inaasahan kong makita ang mga compact fluorescent, LED, at mga fixture ng plasma na nagbabago sa
mukha ng panloob na lumalagong magpakailanman at gawing mas kumplikado ang mga bagay para sa lahat na
kasangkot  sa  pagtatanim ng halaman  ng cannabis  hemp.  "  Rick  Simpson,  Hemp:  Ang Pinaka-Medikal  na
Halaman

Ano ang Kailangang Malaman ng Mga Pasyente Upang Lumago ang 
Hemp?

"Para sa sinumang bago sa lumalaking abaka,  isang magandang libro o video sa paksa ang kinakailangan.
Pumunta lamang sa isa sa mga publication ng cannabis online o bumili ng isa sa mga publication na ito sa isang
lokal  na  tindahan  kung saan ka  nakatira.  Kadalasan  sasabihin  sa  iyo  ng  mga  magazine  na  ito  kung  saan
magagamit ang mga magagandang libro sa paksa. Ang aking personal na paborito ay ang "The Indoor Outdoor
Medicinal Grower's Bible" ni Jorge Cervantes. Bilang karagdagan, si Ed Rosenthal at marami pang iba ay may
mahusay na mga libro tungkol sa paksang magagamit.

Para sa mga nais matuto nang higit pa tungkol sa abaka at maraming gamit nito, masidhi kong iminumungkahi
na basahin nila ang libro ni Jack Herer na, "The Emperor Wears No Clothes" o panoorin ang video ni Jack na
"Emperor of Hemp."

Matapos ang paglalakbay sa pagtuklas ng halaman na ito ay dinala ako, anuman ang iyong problemang medikal,
nararamdaman ko kung hindi makakatulong sa iyo ang gamot na ito, sa palagay ko ay malamang na hindi ka
makakahanap ng anumang nais. Mayroon akong magandang dahilan upang tawagan ang kamangha-manghang
likas na ito ng halaman na may isang libong iba't ibang mga nakagagamot na profile. Sa sandaling maranasan
mo  ang  mga  medikal  na  epekto  ng  langis  na  nagawa  mula  sa  iba't  ibang  mga  pagkakasala  na  maaaring
magkaroon, mauunawaan mo ang eksakto kung ano ang ibig kong sabihin. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-
Medikal na Halaman
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Q. Ang Afghanistan Kush ba ay tamang bagay upang gumawa ng langis? Gumawa ako ng ilang langis mula sa
mga gamit sa kalye at ginagamit ito sa huling dalawang linggo dahil mayroon akong mga problema sa pagtulog,
ngayon natutulog ako tulad ng isang sanggol at gumising na maayos na nagpahinga sa umaga. Ang problema ay
mahirap makakuha ng magagandang bagay sa London, iyon ang dahilan kung bakit  nag-order ako sa AK,
kailangan mo lang ang iyong opinyon ngayon. Maraming salamat.

A. Hindi talaga ako mapupunta sa pangalan ng pilay. Kung ito ay makapangyarihan at nakakaantok ka, maaari
kang makagawa ng mabuting gamot. Tulad ng alam mo, inirerekumenda namin ang pinaka-makapangyarihang
at pinaka nakakainis na mga galaw (mas mabuti na may 20% THC at higit pa) at pinakamahusay na mga langis
ay ginawa mula sa isang kumbinasyon ng maraming mga napaka-potent at sedative na galaw, kaya't susubukan
kong mag-order ng maraming mga gamot na pampakalma kung sa lahat posible, iyon ay magiging perpekto.
Ngunit kahit na ang mga solong langis ng pilay ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan, ang sinasabi ko
lang ay ang pinakamahusay na mga langis ay karaniwang ginawa mula sa isang kumbinasyon ng maraming mga
strain. Malugod na pagbati, JB

"Kumusta, ako ay tinukoy sa iyo ng aking kaibigan na si Bobby ... Ako ay isang tagapag-alaga / tagatubo sa RI
at nalaman ko na ang aking ama ay may cancer, kaya natural na ang paggawa ng ilang Rick Simpson Oil ay
naging isang priyoridad. Mayroon akong isang mabilis na tanong tungkol sa materyal na ginamit upang gawin
ang langis ...

Dapat ba itong laging maging nangingibabaw sa indica? Mayroon akong access sa maraming materyal na A +
ngunit ang karamihan sa mga ito ay nangingibabaw sa sativa dahil hindi ako isang indy head ... silangan na
baybayin sour diesel, chemdog d, chemdog 4, chemdog sister, blueberry sativa clone, girl scout cookies, OG
Kush atbp ... Lahat ng mas nakasandal sa spectrum ng sativa ... Maaari kong makuha ang aking mga kamay sa
higit pang nangingibabaw na materyal na indica kung kailangan ... Salamat sa lahat ng iyong ginagawa ... "Sam

-  Sam,  nais  mong  likhain  ang  langis  mula  sa  pinaka-pampakalma  na  materyal,  ang  sativas  ay  labis  na
magpapalakas sa pasyente at wala silang tamang mga nakagagaling na epekto na hinahanap namin. Kaya piliin
ang pinakanakakalma na mga buds, gumawa ng ilang gramo ng langis upang masimulan niya ang paggamot, at
patuloy na maghanap ng tamang panimulang materyal. Malugod na pagbati, JB
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Mayroon bang mga Strins na Hindi Mabisa Laban sa Kanser?

"Sa kabutihang-palad para sa amin, kung ang langis ay maayos na ginawa mula sa mga sedative variety, tila
gumagana itong napakahusay sa paggamot ng lahat ng uri ng cancer. Tulad ng nabanggit ko na, karaniwang
gumagawa ako ng langis na ito gamit ang malakas na mga indica variety ngunit ang mga nangingibabaw na
sativa cross ng indica ay madalas na makagawa din ng mahusay na mga resulta. " Rick Simpson, Hemp: Ang
Pinaka-Medikal na Halaman

"Matapos mawala ang aking asawa sa cancer sa edad na 35, at kasama ang aking kapatid na naghihintay ng
transplant sa atay sa huling limang taon dahil sa cancer, naghahanap ako ng RSO sa mga dispensaryo. Nag-iiba
ito sa presyo sa pagitan ng 100 $ / g hanggang sa 30 g sa Washington State. Ang isa sa tinaguriang mga lugar ng
RSO ay mayroong langis sa isang hindi makadiyos na 7% THC na may mas mataas na mga CBD, sulit pa ba
ito? Iyon ang 30 g langis. Ang daang dolyar na gramo ng langis ay nasa itaas ng 90, sa palagay ko 92%. Ano
ang perpektong balanse ng lahat ng tatlong mga psychoactive na kemikal? " Heath

- Heath, ang pinakamahusay na RSO ay nasa paligid ng 95-98% THC, kadalasan sa paligid ng 1% CBD at labis
na makapangyarihan at pampakalma, na may diin sa mga salitang malakas at nakaka-sedative (couch-locking,
kailangan ka nitong antokin at lundo kapag na-engganyo Kapag hindi ito, subukan ang isa pang pangkat at
panatilihin ang nakapagpapalakas na langis para magamit nang pangkasalukuyan).

Tungkol sa mga langis na "mataas na CBD" na may 7% THC, hindi bababa sa ngayon alam mo na kung bakit
laban  kami  sa  mga  naturang  langis  -  ang  karamihan  sa  mga  mataas  na  langis  ng  CBD na  kasalukuyang
ibinibigay ay mga kasingkahulugan para sa tinatawag nating basurahan, dahil alam namin ang pagkakaiba sa
pagitan ng mataas na antas langis at karaniwang lahat ng iba pa.

Ito ay talagang pinakamahusay na gumawa lamang ng iyong sariling langis hangga't maaari. Kunin ang usbong
mula sa mga dispensaryo, bilhin ang pinakamahusay na mayroon sila,  at  pagkatapos ay gawin ang langis,
talagang wala ito. Ako mismo ay hindi bibili ng langis kahit kanino, palagi akong gumagawa ng sarili ko. Nais
mong maging iyong sariling kontrol sa kalidad, ayaw mong umasa sa sinuman. Kung maaari kang gumawa ng
isang tasa ng kape o isang mojito, maaari mo ring gawin ang langis. JB

Imbakan

Gaano katagal maaaring itago ang langis?

"Mula sa aking karanasan, walang 'pinakamahusay bago ang petsa' tungkol sa pag-iimbak ng gamot sa abaka.
Mayroong tatlong mga bagay na maaaring  makaapekto  sa lakas  ng langis  ng abaka:  hangin,  ilaw,  at  init.
Sinasabi  ko  sa  mga  tao  na  itago  ang  gamot  na  ito  sa  isang  cool,  madilim  na  lugar,  ngunit  hindi  ito
nangangailangan ng pagpapalamig. Pinangangalagaan nito ang anumang mga problemang nauugnay sa ilaw at
init. Tulad ng para sa mga paghihirap na sanhi ng hangin, ang langis ay isang makapal na grasa, kaya't hindi ito
mapasok ng hangin, samakatuwid ang langis ay maaaring itago ng mga dekada at mapanatili pa rin ang lakas
nito.

Para sa mga praktikal na kadahilanan, karaniwang nagbibigay ako ng langis sa mga hiringgilya upang gawing
mas  madali  para  sa  mga  pasyente  na  sukatin  ang kanilang  dosis  at  maiwasan  ang kontaminasyon.  Upang
maiimbak  ang  langis  sa  loob  ng  mahabang  panahon,  magmumungkahi  ako  ng  isang  lalagyan  na  hindi
kinakalawang na asero o isang madilim na kulay na bote na may masikip na takip. Kung ang langis ay naimbak
nang maayos, ang pag-aalala tungkol sa petsa ng paggawa nito ay maaaring hindi mapansin nang napakatagal. "
Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Magiging Mas Mabuti ba o Mas Ligtas na Gumawa ng Langis Gamit 
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ang Alkohol na Pagkakaiba sa Pagkain?

"Kadalasan, sinasabi sa akin ng mga tao na mas gusto nilang gumawa ng langis na gumagamit ng grahe alkohol.
Para sa ilang kadahilanan, tila naisip nila na ang alak ng palay ay magiging mas ligtas na gamitin, ngunit sa
totoo lang lason pa rin ito tulad ng anumang iba pang pantunaw. Isa sa mga pangunahing problema sa butil na
alak ay napakahirap makahanap ng alak tulad nito na 99 o 100% dalisay. Sa karamihan ng mga kaso, mahirap
makahanap ng alkohol na higit  sa 95% at kadalasan ang iba pang 5% ay tubig. Dahil ang tubig na ito ay
naroroon, ginagawang hindi gaanong epektibo ang alkohol bilang isang pantunaw at sa pagtatapos ng proseso,
magkakaroon ng kaunting tubig na natitira sa langis na dapat na singaw.

Mula sa aking karanasan, hindi ko isinasaalang-alang ang paggamit ng butil na alak upang maging mas ligtas
kaysa sa isopropyl na alkohol o light naphtha upang makabuo ng langis. Hindi mahalaga kung paano mo ito
tingnan,  ang  alkohol  ay  lason  at  kapag  umiinom  ka  ng  alkohol,  gumagawa  ito  ng  mataas  na  lason  na
nakakaapekto sa iyong mga kasanayan sa motor at ito ay kilala bilang lasing. Hindi ko sinasabing ang mataas na
marka ng langis ay hindi maaaring magawa gamit ang alkohol. Sa halip, sinasabi ko na dapat mong magkaroon
ng kamalayan na ang sangkap na ito ay hindi mas mahusay o mas ligtas kaysa sa iba pang mga solvents na
ginamit ko at sa ilang mga paraan ay hindi masyadong gumagana.

Kadalasan, nakikipag-ugnay sa akin ang mga taong nagnanais na kunin ang langis gamit ang mga bagay tulad
ng mantikilya o langis ng oliba atbp. Madalas, tinatanong nila kung sa palagay ko ang isang bunutan na ginawa
sa ganitong paraan ay makakagawa ng isang gamot na may katulad na lakas sa gamot na aking ginagawa ang
aking pamamaraan. Ang sagot ay hindi. Isinasaalang-alang ko ang mga bunutan na ginawa sa ganitong paraan
upang maging simpleng mga form ng humina na gamot sa abaka. Sa dami, walang posibleng paraan na ang
isang gamot na ginawa tulad nito ay maaaring magkaroon ng parehong lakas tulad ng gamot na aking ginagawa.
Kung mayroon kang isang malubhang kanser, nais mo bang gamutin ito ng ilang uri ng gamot na natubigan na
abaka, o mas maaga mong gagamitin ang totoong bagay sa iyong paggamot?

Maaari bang magamit ang langis ng abaka kasama ang alkohol?

Nakita  ko  ang  maraming  mga  tao  na  napakalakas  sa  alak  na  huminahon  pagkatapos  na  manigarilyo  ng
magkasanib na. Mayroong maliit na pagdududa ang alkohol ay isa sa mga pinaka-mapanirang bagay sa planeta
na ito, ngunit ang mga tao ay magiging tao at maraming gusto ang kanilang alak. Mula sa aming karanasan, tila
ang langis ng abaka ay hindi nagtatanghal ng panganib sa isang inumin at talagang maaaring mabawasan ang
kanilang pag-inom ng nakakapinsalang sangkap na ito. Kadalasan ang mga mabibigat na inumin na kumuha ng
paggamot  sa  langis  ng  abaka  para  sa  kanilang  mga  problemang  medikal  ay  nag-uulat  na  ang  kanilang
pagkauhaw sa alkohol ay lubos na nabawasan, at ang ilan ay tumigil  na rin sa pag-inom. " Rick Simpson,
Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Mga Solvents at Solvent Residue sa Langis

"Sa mga nakaraang taon, nakipag-ugnay sa akin ng maraming tao na nag-aalala tungkol sa posibilidad na ang
solvent residue ay maiiwan sa natapos na langis. Mula sa aking karanasan, sa palagay ko walang panganib sa
pag-ubos ng langis kung ang mga tagubilin na ginawa naming magagamit upang maipagawa nang maayos ang
langis. Iniinom ko mismo ang langis na ito nang halos sampung taon na walang masamang epekto.  Bilang
karagdagan, ginawa kong magagamit ang langis na ito sa libu-libong tao at nakatanggap ako ng napakakaunting
mga reklamo. Kung ang isang tao ay may problema sa paraan ng panlasa ng langis, hindi ito sanhi mula sa
nalalabing solvent. Sa halip ang sanhi ay ang natural na terpenes, na naglalaman ng langis. Ang ilang mga
langis ay may napakakaunting panlasa habang ang iba ay maaaring magkaroon ng isang hindi kasiya-siyang
lasa, ngunit sa pagkakaalam ko ang gamot ay hindi dapat tikman masarap, kaya't wala akong malasakit sa mga
ganoong bagay.
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Sa mga pagsubok sa lab na isinagawa sa mga langis na ginawa ko, walang natagpuang solvent. Tila walang
katotohanan sa akin na ang sinuman ay mag-alala tungkol sa solvent residue sa langis kapag isinasaalang-alang
mo kung ano ang pinakain ng sistemang medikal sa publiko. Ang mga nakakalason na kemikal na lason, lason,
chemo, radiation, bakuna, atbp. Para sa akin na ang sinumang nag-aalala tungkol sa pagkalason ay dapat na
higit  na mag-alala sa kung ano ang ibinibigay ng sistemang pang-medikal,  kaysa sa nalalabi mula sa isang
solvent na ganap na pinakuluan.

Kung ang isang tao ay may mga problema sa pagkuha ng langis, kadalasan ito ay dahil isang energizing sativa
ang ginamit upang makabuo ng sangkap. Bilang karagdagan, maaaring lumitaw ang iba pang mga problema
kung ang pasyente ay sumusubok na kumuha ng mga parmasyutiko kasama ang paggamot sa langis, o kung
hindi  niya  ito  ginagamit  sa  tamang  paraan.  Sa  isang  perpektong  sitwasyon,  ang  ibang  mga  miyembro  ng
pamilya ay maaaring kumuha ng langis kasama ang pasyente. Makakatulong ito sa kanila na maunawaan ang
mga epekto ng langis at hindi sila mag-alala tungkol sa epekto na mayroon sa pasyente. Dahil hindi nila alam
kung ano ang aasahan sa paggamit ng langis, ang mga miyembro ng pamilya ay madalas na mag-overreact kung
ang pasyente ay nakakain ng sobra. Ngunit ang mga epekto ay mawawala sa maikling panahon at ang pasyente
ay maiiwan na hindi nasaktan. Samakatuwid, sa palagay ko dapat ding subukan ng ibang mga miyembro ng
pamilya ang langis sa maliit na dosis,

Ang langis na may mataas na grado na abaka ay may kakayahang palitan ang paggamit ng karamihan sa mga
parmasyutiko ngunit kapag ang isang pasyente ay sumusubok na kumuha ng mga parmasyutiko kasama ang
langis, kung minsan ay maaaring lumitaw ang mga problema dahil sa mga pakikipag-ugnayan. Marami sa mga
sangkap  na  ibinibigay  ng  mga  doktor  ay  lason  sa  likas  na  katangian  at  ang  langis  ay  hindi  gusto  ang
pagkakaroon ng mga naturang bagay sa katawan ng pasyente. Karaniwan, ilang sandali lamang matapos na
tumigil ang pasyente sa paggamit ng mga gamot na pang-gamot, ang anumang mga problemang nararanasan ay
mawawala lamang. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

"Ang Naphtha ay ang pangalan ng kalakal para sa petrolyo alinman kaya subukan at hanapin iyon, ang pet ether
ay maraming gamit sa industriya, degreaser upang magpinta ng mga mas payat." Al

"Tandaan na ang THC at CBD ay hindi polar ... at ang chlorophyll at H2O ay polar ... Kaya ang pinakamahusay
na langis ay ginawa gamit ang non-polar solvent ... malinis ito ... nang walang chlorophyll." Michael

"Pinasimple ng isang kaibigan kong chemist ang buong kwento para sa akin at ipinaliwanag sa akin kung bakit
maaaring mas mahusay ang naphtha (bagaman sa palagay niya ay hindi malaki), ang naphtha ay isang non-polar
solvent kaya't mas madali at mahusay itong nag-extract ng mga non-polar na molekula (THC at Ang CBD ay
karaniwang mga di-polar na molekula) at nag-iiwan ng mga polar na molekula.

Ang Isopropyl na alkohol (at eter para sa bagay na iyon) ay isang mahinang solvent ng polar kaya't napakahusay
para sa hangaring ito, ngunit marahil ay medyo mas mababa kaysa sa naphtha - dahil sinabi ng JB na sinubukan
nila ang pareho, at ang mga iyon ay mas malakas. EDIT: Oh, oo, halos nakalimutan ko: sinabi din niya na
walang takot sa naphtha (o iso) na natitira sa huling produkto kung susundin mo ang resipe na ibinigay ni Rick
Simpson (sinabi ng aking kaibigan na huwag gumamit ng isang plastik na timba, subalit, ngunit isang baso o
hindi kinakalawang na asero) at kung hindi ka sigurado, gawin lamang ang laging sinasabi ng JB na gawin -
magdagdag ng tubig at  ilagay ito  sa oven upang ganap itong sumingaw. Gumagamit  siya ng isopropyl na
alkohol, dahil sigurado ka na ito ang dapat ... ”Sandra

- Sandra, ang pamamaraang ipinakita ni Rick sa mundo ay ang pinaka pangunahing, hindi kumplikado at abot-
kayang isa. Ito ay halos walang palya kapag ang isang tao ay sumusunod sa mga tagubilin sa isang T. Salamin
ay mabuti  ngunit masira ito at  hindi mo nais na mangyari  iyon, hindi kailanman. Ok naman ang stainless,
syempre. 99.9% iso gumagana ok ngunit gagamitin pa rin namin ang light aliphatic naphtha sa aming sarili,
hangga't maaari. JB

"Inirerekumenda ko ring makuha ang lahat nang malamig hangga't maaari bago ang pagkuha. Karamihan ay
inilalagay ang alkohol, cannabis, lalagyan, lahat ng kasangkot sa pagkuha sa freezer sa loob ng 24-48 na oras.
Makakakuha ka ng mas malinis na produkto sa ganoong paraan. Ang iyong ani ay magiging mas mababa ngunit
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hindi mo kakailanganin ang marami. Paumanhin para sa anumang mga typo o nawawalang salita, sumuso si MS
at wala akong mga med, lol. Pagpalain. " Chuck

- Chuck, ang pagyeyelo ay mabuti at maayos ngunit hindi kinakailangan na gawin iyon kapag nagtatrabaho ka
sa mga may kalidad na solvent at panimulang materyal. Dagdag pa, hindi namin gusto ang paglamig ng aming
mga kamay, gumagana ang temperatura ng kuwarto para lamang sa amin at hindi kami magkakaroon ng mga
problema sa sakit sa buto pagkatapos ng ilang buwan o taon ng pagyeyelo ng usbong. Dagdag pa, madalas ang
langis ay ginagawa sa mga lokasyon kung saan walang mga freezer daan-daang milya sa paligid. Kaya, oo,
maaari mo itong i-freeze kung nais mo ngunit hindi namin ito gagawin mismo.

Hindi ko gusto ang mga nakapirming gulay, iniiwasan kong kainin ang mga ito hangga't maaari, kaya't hindi ko
makita kung bakit dapat akong gumawa ng isang pagbubukod at i-freeze ang gulay na gusto ko ang karamihan
sa kanilang lahat. Ngunit oo, makakatulong ito kapag kailangan mong gumamit ng alak upang makuha ang
langis, kaya't hindi ako ganap na tutol dito.

Ito ay lamang na hindi kami gumagamit ng alkohol bilang isang pantunaw sa ating sarili (o mas mabuti: hindi
ito isang pantunaw ng aming unang pagpipilian), wala akong nakitang isang dahilan kung bakit dapat kong
bayaran ang estado ng isang labis na buwis para sa isang solvent na mawawala pa rin (maliban kung gumamit
ka pa rin, kung ano ang gagawin namin hangga't maaari). Maaari akong bumili ng isang litro ng light naphtha
para sa mga 3 - 4 dolyar, ang isang litro ng 99% na alkohol ay nagkakahalaga ng halos limang beses na higit pa
at makakagawa ito ng mas kaunting langis at ang langis na iyon ay malamang na hindi magiging kasing ganda
ng kung light naphtha o 99.9 % iso ang ginamit. Dagdagan makakakuha ka ng mas kaunting langis.

Kaya't saan talaga ang bentahe ng paggamit ng alkohol bilang isang pantunaw? Hindi ko makita ang isang
solong  makatuwirang  dahilan  kung  bakit  ang  alkohol  ay  dapat  na  ginustong  kaysa  sa  purong  mababang-
kumukulo na ilaw na aliphatic naphtha, lalo na kapag isinasaalang-alang na walang solvent residue sa langis na
dapat mag-alala tungkol sa kung ang langis ay nabuo nang maayos. Kapag hindi ito nagawa nang maayos,
mayroong o maaaring may solvent residue sa langis.  Ngunit  huwag kaming sisihin sa mga langis na hindi
naipagawa nang maayos,  talagang hindi  kami mananagot  para sa kakulangan ng kalidad ng mga langis na
ibinibigay ng iba. Kasing-simple noon. ”JB

"Isang napaka-simpleng paliwanag sa isang walang katapusang tanong ... Personal kong ginamit ang naphtha ...
iso alkohol  ...  at  butane upang gumawa ng langis  ...  at  sa ngayon ang pinakamahusay ...  pinakamalinis  ...
pinakamalakas ... at pinakamahusay ang pagtikim ng langis ay mula sa naphtha ... Hindi ko maintindihan kung
ano ang hindi gusto ng mga tao ... Walang natitirang gasolina kapag tapos nang maayos ... at ang naphtha ay tila
hinuhubad din ang mga halaman ... Ginagawa ito ng marami mas mabilis ... Mas malinis na langis ... (ginto) ...
”Peter

"Ang light naphtha ay ang maliit na bahagi na kumukulo sa pagitan ng 30 ° C (86 ° F) at 90 ° C (194 ° F) at
binubuo ng mga molekula na may 5 - 6 carbon atoms. Ang mabibigat na naphtha ay kumukulo sa pagitan ng 90
° C (194 ° F) at 200 ° C (392 ° F) at binubuo ng mga molekula na may 6 - 12 na mga carbon.

Ang Naphtha ay pangunahing ginagamit bilang feedstock para sa paggawa ng mataas na octane gasolina (sa
pamamagitan ng proseso ng catalytic reforming). Ginagamit din ito sa industriya ng pagmimina ng bitumen
bilang isang diluent, industriya ng petrochemical para sa paggawa ng olefins sa mga crackers ng singaw, at
industriya ng kemikal para sa mga aplikasyon ng solvent (paglilinis). Ang mga karaniwang produkto na gawa
dito ay may kasamang mas magaan na likido, gasolina para sa mga kalan ng kampo, at ilang mga naglilinis na
solvent. "

“Ang Naphtha ay mayroong pormulang kemikal ng CnH2n + 2. Ang light naphtha ay mayroong 5 at / o 6
carbon atom, na bumababa sa C5H12 at C6H14, na kilala rin bilang Pentane at Hexane. Kaya ang hinahanap
mo, ay isang naphtha na pulos timpla ng pentane at hexane. ” Wouter

"Gusto  ko  lang  mag-post  ng  tungkol  sa  mga  solvents.  Nagpunta  ako  sa  isang  kaibigan  ko  na  mayroong
maraming mga PhD at Masters sa kimika, at tinanong siya kung ano ang maaari kong gawin upang tuluyang
matanggal ang naphtha mula sa langis. Sinabi niya, "Kumuha ng 5 ML ng isopropyl na alkohol at pukawin ito
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pagkatapos na tumigil ito sa pagbulwak sa huling pagkakataon. Mag-ee-evaporate ito at isasama ang naphtha.
Nakakalason na pantunaw pagkatapos ay nagiging hindi nakakalason na pantunaw. Hindi ito ang aking totoong
pangalan, nakakahiya na hindi ko magamit ang aking totoong account sa takot na maalis sa trabaho o kumuha
ng nars. ” Si Bobbie

"Upang hanapin si Naphtha sa UK, hanapin ang" panel wipe "o" fast panel wipe ". Ito ay isang produktong
ginagamit sa pag-aayos ng trabaho sa katawan ng kotse, upang linisin ang metal at huwag iwanan ang nalalabi.
Ang hirap maghanap ng detalyadong listahan ng eksaktong mga sangkap dahil maaari silang mag-iba. Ang
99.9% Isopropanol ay dapat madaling hanapin. ” Em

"Rick Simpson, sinundan namin ang iyong proseso gamit ang VM&P Naphtha at lahat ay nagpunta ayon sa
plano maliban sa unang pares ng mga draw ng syringe na lumabas na medyo likido kaysa sa inaasahan namin.
Nagdagdag ako ng isang pares ng patak ng tubig at muling sinubukan at mukhang maayos naman. Ang aking
alalahanin / tanong lang ay ang lasa. Parang may solvent pa. Ok lang ba iyon o may kailangan pa akong gawin?
Ang tatanggap nito ay natutulog ng halos 12 oras sa tuwing kukuha siya ng langis. Tama ba iyon hanggang sa
magkaroon siya ng pagpapaubaya? Anumang tulong ay lubos na pinahahalagahan. " Pamela

- Ang VM&P ay tila hindi isang mahusay na pantunaw (bagaman ang ilang MSDS ay nagsabi na ito ay dapat na
parehong sangkap tulad ng nais naming gamitin). Tila mabigat na naphtha at tila hindi ito ganap na kumukulo at
tila nangangailangan ito ng karagdagang pangangalaga.

Magdaragdag ako ng tubig at ilalagay ito sa isang electric oven na itinakda ng 130 ° Celsius (266 ° F) sa loob
ng ilang oras, maaaring magdamag, o hanggang sa tuluyang mawala ang solvent, sinabi ng ilan na tumatagal ng
hanggang apat na araw upang maalis ang nalalabi ng solvent . Hindi dapat magkaroon ng anumang solvent
aftertaste kung ang langis ay nabuo nang maayos at ang langis ay hindi dapat maging mabilis,  dapat itong
maging katulad ng isang grasa. Tiyaking ang langis ay totoong nasala nang maayos, dahil  ang nalalabi  ng
solvent ay may gawi na dumidikit sa mga materyales sa halaman.

Gumawa lamang ng isang pagsubok sa daliri gamit ang solvent na nais mong gamitin. Isawsaw ang iyong daliri
dito  at  tingnan  kung  ganap  itong  sumingaw  sa  loob  ng  30  segundo  o  mas  mabilis.  Ang  mas  mabilis  na
pagsingaw nito, walang iniiwan na pelikula, mas mabuti.

Kung hindi ka makakakuha ng puro light aliphatic naphtha (tinatawag ding benzine sa Europa, humingi ng
numero ng CAS 64742-49-0. Ibinebenta ito sa ilalim ng maraming iba't ibang mga pangalan. Hindi ito ang uri
na ginamit bilang gasolina sa mga kotse ngunit ang uri na ginagamit bilang isang solvent o pintura na mas payat
o degreaser), pupunta ako para sa 99% o kahit na mas mahusay na 99.9% isopropyl na alkohol - na posible na
makahanap ng halos saanman sa mundo.

Sa ngayon ginusto namin ang light aliphatic (low-kumukulo, hydrogenated) na naphtha, bagaman, gumagawa
ito ng mas mahusay at mas malalakas na langis kaysa sa karamihan sa iba pang mga solvents na kasalukuyang
ginagamit.  Ang mas  kaunting  mga materyales  sa  halaman  at  chlorophyll  sa  langis  ay  mas  mahusay itong
gumagana bilang gamot, mas mahusay ang panlasa at mas malakas ito. Ang buong bilis ng kamay ay nasa kung
gaano ka-potent at sedative ang langis. Ang mas malakas at pampakalma ay mas mahusay. JB

"Ang tamang naphtha ay HINDI ipinagbibili sa USA Not at Tractor Supply or Home Depot or Lowes or even
Sherwin Williams. Nabenta pa rin ito sa Canada. Mayroon akong isang kaibigan na ididisenyo ito sa 100 ° F at
nai-save kung ano ang lumalabas na solvent, upang magamit sa paggawa ng langis. " Steve

"Kung nakatira ka sa USA kung gayon hindi ka makakakuha ng tamang Naphtha, lahat ng naphtha na ginawa sa
USA ay hindi mapagkakatiwalaan dahil sa maluwag na regulasyon sa mga sangkap sa ganitong uri ng solvent.
Hindi ka makakakuha ng purong naphtha sa USA, kahit na ang VM&P ay maaaring maging ganap na hindi
naaayon mula sa isang bote hanggang sa susunod at hindi rin na-advertise bilang dalisay. Sa Canada gumawa
sila ng purong naphtha at ito ang pinakamahusay na solvent na gagamitin kumpara sa ISO o Grain na alkohol,
huwag gumawa ng isang malaking pagkakamali at mag-aksaya ng mga meds o kahit na mas masahol pa ang
iyong sarili  o ibang tao na mas may sakit  sa pamamagitan  ng maling paggamit  ng solvent.  Babalaan  ang
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naphtha sa USA kahit na gumawa ng isang langis na ganap na mukhang tulad ng dapat ngunit magpapasakit sa
iyo. " habulin

- Ang katotohanan na ang dalisay na aliphatic naphtha ay tila hindi ipinagbibili kahit saan sa USA ay hindi
nangangahulugang ang dalisay na aliphatic naphtha na may numero ng CAS 64742-49-0 at isang kumukulong
punto sa paligid ng 60-80 ° C ay wala o na mayroon ito hindi gumagawa ng isang mas mahusay na langis kaysa
sa karamihan ng iba pang mga solvents, kapag ginamit nang maayos. Kung hindi ka makakakuha ng purong
light naphtha, ang 99% o kahit na mas mahusay na 99.9% isopropyl na alkohol ay ang aming pangalawang
pagpipilian.

Ngunit hindi pa rin ako susuko - ang ilaw na naphtha (benzene) o mga katulad na solvents ay ginagamit upang
kumuha ng mga langis mula sa mga halaman, kaya susuriin ko ang mga gumagawa ng langis ng halaman at
makita kung ano ang ginagamit nila. Kung saan ako nakatira sa Europa, makakabili ako ng may kakayahang
makabayad ng utang sa halos  bawat  tindahan ng hardware o pintura,  ito  ay isa  sa  pinakakaraniwang mga
teknikal na likido na natatandaan ko mula sa aking pagkabata, ginamit namin ito upang mabawasan ang mga
kadena ng bisikleta atbp, at halos lahat ay may bote. nito sa bahay. Kaya't ang buong walang katapusang debate
tungkol sa mga solvents ay tila medyo nakakatawa sa akin. Kapag gumamit ka ng tamang light naphtha, walang
nalalabing solvent na kailangang mag-alala tungkol sa, marahil ng ilang ppm, tulad ng sa murang mga langis ng
gulay na madalas na ginawa na may halos eksaktong kapareho ng solvent tulad ng inirerekumenda namin. JB

"Ang magaling na aliphatic naphtha ay nagtrabaho nang mahusay na natikman, walang pahiwatig ng solvent na
natira sa aking langis. Kung susundin mo si Ricks ang mga tagubilin sa sulat ay dapat na walang problema. "
Rick

"Mayroong 2 pangunahing mga kategorya  ng naphtha  -  magaan at  mabigat.  Ang light  naphtha  ay HINDI
naglalaman  ng  benzene,  na  kung  saan  ay  ang  ibig  sabihin  ni  Raina  (hindi  hexane).  Habang  hindi  ko
inirerekumenda kahit na light naphtha maliban kung ang cannabis extract ay maaaring masubukan pagkatapos
na ito ay ginawa para sa nalalabi na naphtha, maaari itong magamit kung iyon lang ang makukuha mo para sa
isang solvent. Ang susi ay upang matiyak na pakuluan mo ang katas sa isang makapal na estado ng grasa - sa
puntong iyon ang karamihan sa naphtha ay dapat na nawala. Ang paggamit ng kagamitan sa paglilinis ay ang
paraan upang gawin ang dalisay, walang solvent na langis, ngunit lampas sa kakayahan ng karamihan sa mga
karaniwang tao. Sana nakatulong iyan." marka

“Raina, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Mula sa Wikipedia: "Ang petrolyo ether, sa kabila ng kasingkahulugan
nito  ng  benzine,  ay  hindi  dapat  malito  sa  benzene  o  benzyne,  o  dapat  itong  malito  sa  gasolina  bagaman
maraming mga wika ang tumawag na may pangalan na nagmula sa benzine, hal." Benzin "(Aleman) o" benzina
”(Italyano). Ang petrolyo eter ay isang halo ng mga alkalena, hal, pentane, hexane, at heptane, samantalang ang
benzene ay isang cyclic, aromatikong hydrocarbon, C6H6. Gayundin, ang petrolyo ether ay hindi dapat malito
sa klase ng mga organikong compound na tinatawag na ether, na naglalaman ng RO-R 'functional group. Ang
aking background ay microbiology - kung saan nag-aral ako ng organikong kimika, ilang biochemistry / ilang
inorganic na kimika ... Tiyak na hindi ko alam ang lahat, ngunit alam ko ng kaunti. Ang light naphtha ay HINDI
naglalaman ng benzene - panahon. Balewalain ko ang iyong komento, "Ito ay para sa pinakamainam na interes
ng lahat kung hindi ka gumawa ng mga paghahabol sa labas ng pang-agham na data." marka

"Ano ang gusto mong ibigay sa iyong ama? Ang pinakamagaling sa pinakamaganda o isang bagay na mukhang
magkatulad ngunit simpleng walang tamang epekto? Kapag gumawa ka ng gamot alinsunod sa mga tagubilin ni
Rick,  ang  pagkakataong  mabigo  sa  panahon  ng  paggamot  ay  napakababa.  Kapag  gumawa  ka  ng  langis
alinsunod sa mga tagubilin mula sa "mga dalubhasa at siyentipiko", gumagawa ka ng ibang produkto. At batay
sa aming karanasan, maaaring hindi nito gawin ang trabaho pati na rin ang inirerekumenda namin.

Kaya gusto  mo bang manahimik  ako at  hayaan silang  magbigay  ng basurang mababa  ang  grade?  O mas
gugustuhin mong matuto mula sa akin / sa amin at malaman kung paano ito gawin nang tama upang magkaroon
ka ng parehong mga resulta na pinag-uusapan ng aming mga pasyente? " JB

"Gumagamit ako ng 99% isopropyl na alkohol, iyon ang mas madaling magagamit sa akin. Ginagamit ko ang
cream ng aking mga buds ng ani, lumago ng 100% na organiko at walang mga pestisidyo, mahusay na maniko,
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at tuyo ang buto. Hinahalo ko ito sa maraming mga indica strain. Pinagamot ko ang isang pasyente na may
Lyodoma ng Hodgkin, nasa yugto 4 siya at sa loob ng 6 na buwan ng pagkuha ng langis ayon sa itinuro, wala na
siyang cancer ngayon !! Salamat Rick Simpson para sa iyong mga pagsakripisyo na nagawa upang magamit ang
lahat ng impormasyong ito! Kamakailan lamang ang isa pang pasyente ng yugto ng 4 na kanser ay lumapit sa
akin para sa ilang tulong, mayroon siyang bukol sa isa sa kanyang mga bato na hindi maipatakbo. Nagdarasal na
makakuha ng dalawang kumpirmadong pagpapagaling sa magkakasunod. Pagpalain ka ng Diyos Rick Simpson
at JB, patuloy na kumalat ng salita at turuan ang mga tao tungkol sa kamangha-manghang nakapagpapagaling
na langis ng abaka. " Palakihin ang Diyos

- Ang paghahalo ng maraming mga strain ay palaging isang magandang ideya. Simple lang ang pagtingin dito,
hindi mo alam kung ano ang eksaktong isang partikular na pilit na mabuti, kaya kapag naghalo ka ng maraming
mga strain, nakakakuha ka ng mas mahusay na epekto ng karpet. Dagdag sa gayong mga langis ay dadalhin ka
nang mas mataas - ang mga naninigarilyo ng palayok na "libangan" ay malalaman kung ano ang sinasabi ko.
Isipin ang pag-upo sa iyong mga kaibigan at pagkakaroon ng bawat isa sa kasalukuyan ng pinakamahusay na
usbong na mayroon sila.  Sa loob ng ilang oras,  hindi  ka makakagawa ng marami.  At iyon ang epekto na
kailangan mo para sa pinakamahusay na mga resulta, sa gayon muli, ang paghahalo ng mga strain ay ang paraan
upang pumunta. Mga mabuting pagbati at salamat,  GrowGoddess, palagi akong nasisiyahan na marinig ang
tungkol sa mga taong simpleng sumusunod sa mga direksyon at nakukuha ang mga resulta na pinag-uusapan
natin. JB

"Hi JB, may problema ako sa electric rice cooker, lahat ng nakita kong bumaba sa 100 ° C, tiningnan ko ang
lahat ng mga tatak sa merkado at lahat ng mayroon silang isang termostat na nakasara kapag naabot ng mga
nilalaman ang temperatura Ano ang mairerekumenda mo?" Si Cristina

- Cristina, ano nga ba ang problema? Maaari mong palaging ilagay ang langis sa isang electric oven na itinakda
sa 130 ° C at iwanan ito doon ng halos isang oras at i-decarboxylate ito sa ganoong paraan. JB

"Kapag ang temperatura ay dumating sa 100 ° C, ang electric rice cooker ay tumigil! Ang solvent ay hindi
makarating sa 110 ° C. ” Si Cristina

-  Hindi  talaga  maabot  ng  solvent  ang  temperatura  na  iyon  sapagkat  ito  ay  magpapakulo,  sa  palagay  ko.
Panatilihing kumukulo ang pantunaw hanggang sa ang switch ng kusinilya sa unang pagkakataon (magdagdag
ng ilang patak ng tubig sa huling batch). Pagkatapos hayaan itong cool down at muling buksan ito. Yun lang
ang ginagawa natin. JB

"Bumalik ba, at hayaang pakuluan hanggang sa bumalik ito? Pagkatapos patayin at tapos na ang langis? " Si
Cristina

- I-on ang rice cooker, pakuluan hanggang sa tumigil ito sa kauna-unahang pagkakataon, pagkatapos maghintay
ng limang minuto hanggang sa lumamig ito, muling buksan ito at maghintay hanggang sa ito ay patayin sa
pangalawang pagkakataon. Pagkatapos ibuhos ang langis sa isang tasa na hindi kinakalawang na asero at ilagay
ito sa isang oven na itinakda sa 130 ° C sa loob ng isang oras at handa na ang iyong langis. JB

- Salamat JB, nai-save mo ang aking live. Si Cristina

"Humihinga ka ng Naphtha habang ginagawa mo ang langis. Humihinga ka ng POISON kapag ginawa mo ito
sa ganoong paraan. Kung maaamoy mo ito, patay ka na. Naamoy ko ang gasolina ng kampo ni Coleman, mas
magaan na gasolina ng zippo, at naphtha na ginamit sa bahaging paglilinis at mga pang-industriya na aplikasyon
na daan-daang beses sa aking buhay ... Hindi pa patay. Lol.

Seryoso ... Kung gumagamit ka ng isang purong pantunaw (walang mga additives), at pakuluan nang maayos
ang pantunaw na may ilang tubig na may mas mataas na pigsa na idinagdag sa dulo, maging ISO, alkohol o
naphtha, makukuha mo ito lahat labas. Mas nakakainom ka pa ng naphtha na nagbobomba ng iyong sariling gas
sa iyong sasakyan sa loob ng isang taon kaysa sa makukuha mo mula sa isang panghabang buhay na paggamit
ng maayos na ginawa na langis. " Si Mateo
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"Kumusta Rick (o sa mga nagbasa ng mail na ito), una sa lahat nais kong sabihin sa iyo na gumagawa ka ng
mahusay na trabaho sa paglulunsad ng bruhang ito na tila isang napakahusay na gamot para sa napakaraming!
Nakatira ako sa Norway at mayroon akong diagnosis ng sakit na Crohn. Mayroon din akong isang matalik na
kaibigan na may cancer na tumigil sa paggagamot ng mga doktor dahil wala nang magagawa pa sila. Gusto
kong subukan ang langis sa pareho ng mga kundisyong ito.

May tanong ako tungkol sa paggawa ng langis. Dito sa Norway napakahirap makahanap ng purong naphtha
(hindi bababa sa pagkatapos ng aking karanasan) kaya naghahanap ako ng magagandang kahalili. Ilang taon
pabalik ay bumili ako ng isang "honeybee extractor" (isang silindro na pinunan mo ng mga dry herbs ng buto at
gumamit  ng butane gas upang makuha ang langis).  Ito ba ay kasing ganda ng pagluluto ng langis na may
naphtha?

At paano ito gumagamit ng espiritu? Alin ang nagtataglay ng higit sa 90% na alkohol? Mayroon akong ilang
mga kaibigan na gumawa ng kanilang sariling espiritu at hindi ito isang napakamahal na pagpipilian para sa
akin na makuha. Mas maganda ba ito kaysa sa butane? Pinausukan ko ang "pagkuha ng pulot" nang nagawa ko
ito  huling  oras,  at  nagtataka  kung ang mabuting  gamot  para sa  2 kundisyong ito  ay  binabanggit  ko kung
kinakain ko ito. Kung hindi butane o alkohol ay isang mahusay na pagpipilian - maaari kang magrekomenda ng
ilang  iba  pang mga pagpipilian  na  maaari  mong malaman  na  madaling  makontrol  sa  Norway o  Sweden?
Maraming salamat! Inaasahan ko talagang subukan ang langis sa aking sakit. Mabait na pagbati, Henry ”

"Mahal na Henry, wala akong karanasan sa pagkuha ng honey bee ngunit sa palagay ko ang pamamaraang ito
ay hindi mabisa sa mga pamamaraang ginagamit ko. Ang paggawa ng langis habang ginagawa ko ang pag-init
ng langis sa isang temperatura na decarboxylates ang tapos na produkto upang gawin ang langis na kasing lakas
hangga't  maaari.  Ang proseso ng pag-init  na ito  ay umiikot  ang mga molekula  sa posisyon ng delta  9 na
nagpapalakas ng langis. Kung nagkakaproblema ka sa paghanap ng tamang solvent maaari mong subukan ang
acetone.  Hindi ko pa nasubukan ang aking sarili sa acetone upang makagawa ng langis ngunit wala akong
nakitang dahilan na ang acetone ay hindi gagana pati na rin ang alkohol o naphtha upang makabuo ng gamot.
Dapat kang makakuha ng magaan na aliphatic naphtha mula sa mga tindahan na nagbibigay ng pintura dahil
karaniwang nagbebenta sila ng naphtha bilang mas payat ng pintura.

Ang wastong ginawang langis ay dapat mag-ingat sa iyong mga problema at dapat ding bigyan ang iyong
kaibigan ng may cancer ng pagkakataong mabuhay. Ang alkohol na 90% ay magiging isang hindi mabisang
solvent dahil ang iba pang 10% ay karaniwang tubig at sa panahon ng proseso ng pagtatapos magkakaroon ka
ng maraming labis na tubig upang sumingaw. Best Wishes, Rick Simpson ”

"Ang Tamang Decarboxylation ay isang napakahalagang bahagi sa perpektong paggawa ng langis dahil ang
hilaw na halaman ay nagbibigay ng hindi  purong delta9-THC at  CBD sa halip  ay mayroong mga acid na
nangangahulugang THCA at CBDA. Upang alisin ang pangkat ng carboxyl,  ang pag-init  ang pamamaraan.
Maingat na gawin ito upang hindi sunugin ang iyong mga pinakahalagang molekula. Natagpuan ko sa isang
Journal of Chromatography ang isang mabuting tala na dapat ang kinakailangang temperatura at oras upang
maiinit ang langis dahil depende sa rice cooker ang mga temp ay maaaring hindi sapat. Kaya magandang ideya
na maiinit ang iyong langis nang hindi bababa sa 27 minuto sa min. 122 degree Celsius. Suriin palagi ang iyong
pampainit na plate temp gamit ang isang digital na aparato sa pagsukat upang maiwasan na hindi masyadong
maiinit  ang  iyong  langis.  Sa  talahanayan  sa  ibaba  nakikita  mo  ang  mga  kumukulo  na  puntos  ng  mga
pangunahing cannabinoids na hindi mo dapat maabot kung hindi man lutuin mo sila. Dagdag ko din na tama
ang  sinabi  ni  Rick  sa  lahat  ng  oras  sa  kanyang  mga  video  na  huwag  mag-overheat  ng  langis  ngunit
kinakailangan ang init  para sa paggawa ng nakagagaling na langis.  Ang isang temp ng minimum na 106.2
degree Celsius ay kinakailangan para sa tamang proseso ng decarboxylation sa tinukoy na oras sa diagram sa
paligid ng isang oras. Kung ang iyong langis ay mayroon lamang acidic form ng THCA at CBDA hindi ito
gaanong epektibo dahil ang mga acid ay hindi umaangkop nang napakahusay sa mga receptor ng CB1 at CB2.
Kaya't alagaan na magawa mo ito sa tamang paraan sapagkat totoo ang sinabi ni Rick, ang pinakahusay na
ginawang langis lamang ang makakagawa ng trabaho kapag nakasalalay ang live. (…) Kung ang iyong langis
ay mayroon lamang acidic form ng THCA at CBDA hindi ito gaanong epektibo dahil ang mga acid ay hindi
umaangkop nang napakahusay sa mga receptor ng CB1 at CB2. Kaya't alagaan na magawa mo ito sa tamang
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paraan sapagkat totoo ang sinabi ni Rick, ang pinakahusay na ginawang langis lamang ang makakagawa ng
trabaho kapag nakasalalay ang live. (…) Kung ang iyong langis ay mayroon lamang acidic form ng THCA at
CBDA hindi ito gaanong epektibo dahil ang mga acid ay hindi umaangkop nang napakahusay sa mga receptor
ng CB1 at CB2. Kaya't alagaan na magawa mo ito sa tamang paraan sapagkat totoo ang sinabi ni Rick, ang
pinakahusay na ginawang langis lamang ang makakagawa ng trabaho kapag nakasalalay ang live. (…)

Oo,  tingnan  at  bigyang  kahulugan  ang  diagram  ng  agham  na  ito  upang  maunawaan  na  ang  proseso  ng
decarboxylation ay tumatakbo sa lahat ng oras na pinainit mo ang cannabinoids solvent fluid mix sa rice cooker.
Kaya't ipinakita ng mga grap na napakahusay na dalhin ang temperatura sa 130 degree Celsius para sa sapat na
katagalan upang makuha ang maximum decarboxylation.  Lahat ng isang katanungan ng temperatura at oras
upang maabot ang pinakamahusay na mga antas.

Kung gumagamit ka ng isang instrumento sa pagsukat ng digital na temperatura at inilagay ito sa ilalim ng rice
cooker habang ang buong proseso ay nag-aalis  ng solvent  ng,  makikita  mo lamang ito  sa huling yugto ng
proseso kapag ang mga patak ng tubig ay dumating sa huling bahagi ng kusinera, ang temp ay dumating sa
paligid ng 100-110 ° C. Ngunit ang oras sa saklaw na ito ay halos hindi sapat ang haba para sa buong proseso
ng decarboxylation. Pagkatapos nito ay pinainit mo ang langis sa isang maliit na palayok na bakal sa isang plate
ng pag-init nang mas matagal. Napakatagal ng walang aktibidad (wala nang mga bula ng gas) nagpainit ka at
naghihintay. Kontrolin ang temp at pinakamahusay na hindi pumunta sa mas mataas sa 130 degree Celsius sa
loob ng kalahating oras. Tandaan na ang THC ay may kumukulong point na 157 degrees C. Kaya't mangyaring
huwag mapanganib sa pamamagitan ng sobrang pag-init kung hindi man ang iyong nais na mga cannabinoids
ay mag-uubok at mahihiya ang layo ...

Sa pangunahing ito ay hindi mahalaga na makuha ang rurok na halaga ng decarboxylation, kaya't sa paglaon
makakakuha ka ng sapat na langis sa iyong katawan. Kapansin-pansin ang halaga ng ONE gramo bawat araw o
higit pa na dapat mong kunin. Siyempre kung magkano ang langis na kailangan mo ay nakasalalay sa kung
gaano karami ang delta9THC sa langis - ibig sabihin kung gaano kabisa ang decarboxylation. Kung susundin
mo ang rekomendasyon ni Ricks at tiyaking magkaroon ng langis para sa sapat na haba na pinainit hanggang
130 ° C - lahat ay magiging maayos. Malaya ito kung aling solvent ang iyong ginagamit. " Stephan

"Kumusta JB, nakita ko ang Naphtha na ito sa aking lugar ... (link) Hindi sinasabi na Light Naphtha ... gagana
pa ba ito? Salamat muli sa lahat ng iyong tulong at sobrang impormasyon! ”

- Dapat itong light aliphatic naphtha - suriin ang MSDS upang makita kung ito ay puro light naphtha na walang
mga additives), shellite sa Australia, (teknikal o pang-industriya) benzine sa Europa (benzine, hindi benzene, at
hindi ang uri na ginamit bilang gasolina sa mga kotse). Ito ay ibinebenta sa ilalim ng maraming iba't ibang mga
pangalan.  Ginamit  ito  bilang isang pinturang payat,  pantunaw, degreaser,  dati  itong isang pangkaraniwang
pantunaw ng sambahayan o degreaser ng tela, maaari rin itong magamit bilang isang mas magaan na likido
atbp. Ang punto ng kumukulo sa paligid ng 60-80 °<< C, mas mababa ang mas mahusay .

Pahid ang ilan sa isang malinis na ulam ng Petri o isawsaw ang iyong daliri dito at kung ito ay sumingaw sa
loob ng tatlumpung segundo at hindi nag-iiwan ng madulas na nalalabi, dapat itong maging ok na gamitin.
Maraming  mga  tagatustos,  hindi  ko  masasabi  sa  iyo  kung  alin  ang  pinakamahusay  o  kung  ano  ang
inirerekumenda namin sa ngayon, kaya nagbibigay lamang kami ng mga pangkalahatang tagubilin.

Ang numero ng CAS 64742-49-0, dalisay, dumidisenyo ng petrolyo, na walang mga additives, kung maaari, at
ang kumukulo na punto ay dapat na mas mababa hangga't maaari. Karamihan sa mga refiner ay gumagawa nito,
simpleng tanungin sila kung ano ang inirerekumenda nila para sa mga herbal extract.

Pangalawang pagpipilian ay 99% o 99.99% isopropyl na alkohol o ang napakamahal na 99% na alkohol sa antas
ng pagkain. Ang alkohol na Isopropyl at alkohol na may marka ng pagkain ay hindi mabisa tulad ng solvent
tulad ng naphtha, at hinuhubad nila ang higit pang mga materyales sa halaman at chlorophyll sa langis, na
ginagawang mas malakas  at  masarap,  kaya't  inirerekumenda namin ang paggamit  ng naphtha palagi  kapag
posible / magagamit. Pinakamahusay na pagbati, JB ”
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Q. Rick, sa Mexico ang "naphtha" ay isa sa maraming mga pangalan ng produkto na uri ng naphtha. Upang
maiwasan ang isang nakamamatay na pagkakamali, magkakaroon ka ba ng pang-agham na pangalan para sa
"naphtha" na ginagamit mo, mangyaring?

A. Maghanap para sa purong light naphtha na walang mga karagdagang sangkap. Karaniwan itong kapareho ng
gasolina ng Coleman na makikita mo sa larawan sa ibaba, ngunit hanapin ang naphtha nang walang mga anti-
kalawang na additives na idinagdag sa gasolina ni Coleman.

Kung nalaman mong ang light aliphatic naphtha ay naka-ban sa iyong bansa (na kung saan ay ang kaso sa
Honduras, halimbawa), maghanap ng 99% o mas mahusay na 99.9% isopropyl na alkohol, dapat itong madaling
hanapin. Ang 99% na alak ay ang pangatlong solvent na gagamitin namin, ngunit gagawin namin ang lahat
upang maiwasan ang paggamit nito dahil naghuhugas ito ng labis na chlorophyll at iba pang mga hindi nais na
materyales  ng  halaman.  Ang  ilan  ay  nais  na  i-freeze  ang  pantunaw  at  ang  panimulang  materyal  kapag
gumagamit sila ng isopropyl na alkohol o alkohol bilang isang pantunaw. Kami ay personal na hindi gumagamit
ng mga solvents na iyon maliban kung kailangan namin at hindi namin nais na palabasin ang mga kamay, kaya
hindi namin talaga itinaguyod ang pagyeyelo nito, ngunit sinasabi ng ilan na nakakatulong itong mapabuti ang
kalidad ng langis. Kapag gumamit ka ng hindi polar na purong ilaw na naphtha na may mababang punto ng
kumukulo, hindi mo kailangang mag-freeze ng anuman at makakakuha ka pa rin ng isang mahusay na produkto
kung susundin mo ang mga tagubilin. JB

"Hoy  JB,  paano  kung  may  allergy  sa  paggamit  ng  Naptha?  Mayroon  kaming  miyembro  ng  pamilya  na
mayroong matinding reaksiyong alerhiya sa LAHAT ng maliit na bagay, lalo na ang mga solvents. Nais naming
gumawa ng langis para sa kanya ngunit kailangang gumamit ng isang organikong pantunaw. Naisip namin ang
tungkol  sa paggawa ng isang organikong "moonshine" na dalisay ng maraming beses upang makakuha ng
kadalisayan  ngunit  ano  ang iyong  mga  saloobin  dito?  Ano ang  iyong  rekomendasyon  para  sa  malubhang
alerdyi? Hindi talaga siya maaaring kumuha ng mga parmasyutiko dahil alerhiya siya sa mga nagbubuklod na
ahente, labis siyang naghihirap dahil sa kanyang mga alerdyi sa lahat. Salamat nang maaga! " Si Sara

- Sa gayon, maaari kang gumamit ng 99% na alak, hindi namin sinabi na hindi mo magagawa. Ito ay lamang sa
aming karanasan sa mga langis na ginawa sa mga nonpolar solvents ay bahagyang mas malakas at karaniwang
naglalaman  ng mas  kaunting  mga  materyales  sa  halaman.  Ang ilan  ay nagyeyelo  sa alak  at  usbong bago
magproseso upang makakuha ng langis na higit na amber. Kaya't hulaan ko iyan ang paraan upang pumunta
para sa iyo, Sara.

Mataas na THC o Mataas na CBD Langis?

“Medyo naguguluhan ako. Ang aking kaibigan ay mayroong stage 4 na cancer sa bato at cancer sa kanyang
baga.  Pinakamainam na bigyan ang mataas  na langis  ng CBD o langis  ng THC? Ang langis  ng CBD ay
mayroon lamang bakas ng THC? Nakuha ko sa kanya ang sampung gramo na tubo at mayroon itong 18% CBD
at mas mababa sa 1% THC. Mali ba ang paraan ko dito? "Richard

Mikees: Oo hindi iyan, kailangan mong makuha ang totoong RSO.

- 95-98% THC ay hindi 18% CBD, hindi ba? Sabihin sa sinumang nagtustos nito sa iyo na huwag nang gawin
ito. Ang mataas na hype sa marketing ng CBD ay papatayin ang maraming mga hindi mapaghinala na mga
pasyente na tila, ito ay malungkot. Bakit hindi nila simpleng sundin ang mga tagubiling talagang gumagana?
Ang paggamit ng mataas na mga langis ng CBD ay napaka-limitado, hindi sila gumana nang maayos kahit na sa
mga kondisyon ng balat, hindi ko talaga nakuha kung bakit gung-ho ang lahat tungkol sa kalokohan na iyon ng
CBD. Oo, ito ay isang makapangyarihang gamot, ngunit ang paggamit nito ay talagang limitado lamang kung
ihahambing sa totoong RSO.

95-98%  THC,  1-2%  CBD,  labis  na  makapangyarihan  at  pampakalma  at  euphoric;  iyon  ang  iyong
pinakamahusay na langis at iyon ang pinakamahusay na gagana. Subukan mo muna ito. Kapag ginawa mo iyon,
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hindi mo mahahawakan o lalapit  sa mataas na langis na CBD at malalaman mo ang pagkakaiba at walang
makakapunit sa iyo. RSO muna. JB

"Nasisiyahan  talaga  ako  sa  pahinang  ito  at  ang  impormasyon  na  maaari  kong  matutunan  mula  rito.
Gayunpaman, ito ay nakakadismaya na marinig ang iba pang mga cannabinoids bukod sa THC na inilalagay
bilang pangalawang. Ang batang babae na ito, at ang kanyang mga magulang, ay hindi nakikita ang CBD bilang
pangalawa. Ito ay nagbigay ng kanyang buhay. Hindi ba ang THC ang gumawa nito, ay ang CBD. Huminto sa
pag-shit sa lahat ng ito mangyaring. Pinanghihinaan mo ang loob ng mga tao mula sa pagsubok ng mataas na
mga strain ng CBD kung talagang makakatulong sila rito. Ang mataas na THC ay hindi ang sagot sa lahat at
iyon ang dahilan kung bakit mayroong higit sa isang cannabinoid sa loob ng halaman. " Tina

"Sumagot si JB tungkol sa cancer sa baga, hindi sa Dravet syndrome, walang sinuman ang nakakakuha. Para sa
cancer ang mga ulat ng pasyente at siyentipikong pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang THC ang pumapatay sa
cancer. Mayroong ilang mga pag-aaral na nagsasabing ang CBD ay kapaki-pakinabang para sa ilang uri ng
cancer ngunit kakaunti kung ihinahambing sa mga pag-aaral na nagawa sa THC. Ngayon ang mga seizure at
ilang iba pang mga kundisyon na mataas ang CBD ang hinahanap mo. ” Kellin

- Si Kellin at Tina, ang mga langis na ginagamit namin ay gumagana rin sa mga seizure. At ang mga pasyente
ay makakakuha ng walang kapantay na mas mahusay na mga resulta kung ginamit nila ang totoong bagay at
sinubukan na gamutin ang sanhi at hindi lamang ang mga sintomas.

Hindi ko inilalagay ang CBD, ito ay isang talagang makapangyarihang gamot sa sarili nito, at sa palagay ko
mahusay ito sa chewing gum para sa mga bata  atbp,  halimbawa.  Ngunit  kung nais  mo ang totoong lakas,
kailangan mo ng pinaka brutal na makapangyarihang RSO at maraming THC. Ito ang aking pananaw at hindi
ito magbabago.

Subukan lamang ito sa mga kondisyon ng balat at tingnan kung ang paso o sugat ay mas mabilis na gagaling sa
totoong RSO o may mababang antas na mataas na bersyon ng CBD nito. Nakita ko ito sa aking sariling mga
mata, hindi ko kailangang mag-eksperimento sa mga mataas na langis ng CBD para sa aking sarili. Nais ko ang
pinakamahusay para sa aking sarili pati na rin para sa aking mga pasyente.

Karamihan sa mga mataas na langis ng CBD ay may pangalawang kalidad kung ihahambing sa pinakamahusay
at pinaka-narkotiko na makapangyarihang at pampakalma RSO na may 95-98% THC.

Ang iyong pangunahing problema ay bumili ka sa iisang teoryang cannabinoid na itinutulak ng Big Pharma
upang kumita sila mula sa mga gamot na cannabis. Hindi mo talaga gusto ang mga gamot batay sa solong mga
cannabinoid,  nais  mo  ang  pinaka-brutal  na  makapangyarihang  at  nakaka-sedative  na  langis  para  sa
pinakamahusay na mga resulta.

At maaari mong palaguin ang mga halaman sa iyong sarili at maaari mo ring gawin ang langis, hindi mo rin
talaga kailangang bilhin ito mula sa malalaking mga kumpanya ng parmasyutiko na susubukan na maglagay ng
isang  napakalaking  tag  ng  presyo  sa  decarboxylated  cannabis  resin  nang  walang  kadahilanan  maliban  sa
kanilang kasakiman .

Maaari at malamang na mangangailangan ng kilo ng langis sa isang araw - para sa iyong sarili o sa iyong
pamilya - magkano ang nais mong bayaran bawat gramo? Ang isang usang lalaki ay sobra, kung ang mga
halaman ay lumago sa labas at sa isang malaking sukat. Kaya't walang mga espesyal na buwis, walang katulad.
Ang 100% legalisasyon ay ang tanging paraan upang pumunta at kailangan itong gawin ngayon, walang dahilan
upang pahintulutan ang daang milyong mga pasyente sa buong mundo na magdusa.

Huwag mag-atubiling makipagtalo tungkol dito; ngunit iyon lamang ang magagawa mo tungkol dito. Malugod
na pagbati, JB

"Mangyaring patuloy na ipaliwanag ang paraang mayroon ka, ako ay isa sa pagkuha ng mga tala at pag-aaral
hangga't maaari mula sa iyo tungkol sa kung ano ang mabuti para sa kung ano at iba pa, nais kong maging
handa  at  maging  handa  sa  tamang  kaalaman  para  sa  akin  at  akin  ...  Kung  hindi  mo  sinabi  tungkol  sa
nangangailangan ng mataas na THC akala ko ok lang, nagpapasalamat ako sa LAHAT NG INFO. ” Vicky
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"Palaging pinananatili ni Rick ito ay mataas na THC na kinakailangan upang mabigyan ka ng pinakamahusay
na pagkakataon, malinaw naman na iyon ang mayroon siyang pinakamahusay na mga resulta. Maraming mga
bagay na maaaring mas mahusay ang CBD, kadalasang ginagamit ito sa mga bata para sa Dravet Syndrome,
ADHD at malubhang obsessive mapilit na karamdaman dahil maraming tao ang natatakot pa ring makakuha ng
mataas na mga bata. Ang THC ang nagpapataas sa iyo. Natagpuan ko ang ilang mga tao na gumagamit ng
mataas  na  langis  ng  THC upang gamutin  ang karamihan  ng mga  tao  ngunit  kung ang pasyente  ay  hindi
tumutugon sa inaasahan na lumipat sila sa mataas na CBD at ito ay gumana nang mas mahusay.

Hulaan  ko lahat  ay  iba  at  bawat  cancer  ay  iba.  Ngunit  hanggang  sa  pahintulutan  na  gawin  ang  lahat  ng
kinakailangang pagsasaliksik  marahil  pinakamahusay na dumikit  sa  pamamaraan ni  Rick.  Mataas  na THC,
nangingibabaw na indica na sumusunod sa protocol. Sinasabi na kung nagsimula sila ng maliit at doble ng dosis
tuwing 4 na araw ang pasyente ay maaaring mabilis na makapagtayo ng pagpapaubaya at ang matinding pag-
aantok ay babawasan pagkatapos ng kaunting panahon sa langis. Ang langis ni Rick ay 95-8% THC ngunit ang
mga psychoactive effects ay hindi makakasama sa iyo.

At kapag sinusubukan mong magpasya kung aling pamamaraan ang susundin hindi ako naniniwala na ang
sinuman ay may mas maraming karanasan sa gamot na ito kaysa kay Rick. Nakita ko na ang pamamaraang
Dutch at iniisip ko lamang kung may namamatay kung bakit mo babawasan ang gamot? " Nick

"Dahil narinig ko ang mataas na mga langis ng CBD na tumutulong sa mga seizure palagi akong naisip na kung
ang mga magulang ay bibigyan ang kanilang anak ng isang hybrid ngunit nangingibabaw sa indica oil ang bata
ay gagaling. Alam ko na kinokontrol ng mga langis ng CBD ang mga seizure at natutuwa ako na ang isang
bagay ay makakatulong sa mga bata tulad ni Charlotte ngunit isipin ang pagpapagaling na maaaring mangyari
kung ang THC at ang iba pang spectrum ng mga cannabinoid sa halaman ay ibinigay. Kaya't ang iyong anak ay
natutulog nang labis dahil sa THC, ang kanilang mga katawan ay aakma sa dosis. Sa palagay ko ang buong
halaman ay ang pinaka-kapaki-pakinabang, hindi isa ang itinalaga ang cannabinoid. " Si Sara

"Patuloy na nakatuon ang media sa paghihiwalay ng mga cannabinoid, ngunit napatunayan na ang parehong
THC at CBD ay pumatay ng cancer at pag-urong ng mga tumor. Ang Rick Simpson Oil na gawa sa Cannabis
Indica  ay ang gamot na nagpapagaling  sa Landon at  Brave Mykayla at  marami  pang iba at  kahit  sino ay
makakaya.  Huwag  hayaan  ang  media  na  isipin  mong  kailangan  mong  maghintay  para  sa  lunas  na  ito,  o
paghiwalayin ang CBD! Gumagawa ang THC sa aming endocannabinoid system, din. Alamin ang tungkol sa
lunas na magagawa ng sinuman. " Hanan

Ligtas Bang Gumamit ng Langis?

"Ang kaligtasan ng gamot na ito ay hindi maihahambing at mula sa aking nasaksihan, hindi ito mas mapanganib
kaysa sa pag-inom ng isang tasa ng sariwang tubig. Kahit na ang isang tao ay labis na nag-overdose nang
masama, walang pinsala na nagawa sa kanila sa sandaling mawala ang mga epekto ng langis. Ang pinaka-
karaniwang epekto na nabanggit namin sa mga taong nakakain ng langis ng abaka para sa kanilang kondisyong
medikal ay isang malaking pahinga at ngiti sa kanilang mga mukha.

Tulad ng anumang iba pang makapangyarihang gamot, kung ang ilang mga indibidwal ay nakakain ng labis,
maaari  itong magdala  ng mga hindi  kanais-nais na epekto.  Bagaman ang mga epekto kung saan maaaring
magawa ng langis na ito ay hindi nagbigay ng panganib, may mga hindi nasisiyahan na maging mataas mula sa
labis na dosis. Kahit na ang gamot na ito ay ligtas at karamihan ay walang mga problema sa paggamit nito,
dapat isaalang-alang din ng isa na magkakaroon ng mga makakaranas ng mga paghihirap.

Iyon ang dahilan kung bakit inatasan ko ang lahat na magsimula sa napakaliit na dosis, pagkatapos ay dagdagan
ang dami ng kanilang iniinom tuwing apat na araw. Sa paggawa nito, nagbibigay ito ng pagkakataon sa taong
kumukuha  ng sangkap na  ito  ng  pagkakataong  maitaguyod  ang kanilang  pagpapaubaya  at  maraming  mga
pasyente ang nag-ulat na hindi sila nakakuha ng mataas sa panahon ng paggamot. Kung ang langis ng abaka ay
ginawa nang maayos mula sa napakakapang-akit na mga strain ng cannabis indica, o madalas kapag ginawa ito
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mula sa ilang mga uri ng mga indica-dominant na sativa cross, makikita ng isang tao na ang mga epekto ng
naturang mga langis ay magsusulong ng pagkaantok at pagtulog, na malinaw na isang mahalagang bahagi ng
proseso ng pagpapagaling.

Ang mga pasyente ay dapat magkaroon ng kamalayan ng ang katunayan na ang langis na ito ay maaari ring
mabawasan ang kanilang presyon ng dugo, presyon ng mata, at mga antas ng asukal sa dugo. Kung ang mga
indibidwal  ay kumukuha ng mga gamot  upang gamutin ang mga isyung ito,  dapat  nilang mabawasan ang
kanilang pangangailangan para sa paggamit ng mga gamot na kasalukuyang ginagamit nila nang napakabilis sa
karamihan ng mga kaso. Dapat kong ipagbigay-alam sa mga pasyente na kumukuha ng gamot sa presyon ng
dugo na sa sandaling masimulan nila ang langis, madalas ang kanilang mga isyu sa presyon ng dugo ay hindi na
mangangailangan ng paggamit ng mga parmasyutiko at totoo rin ito para sa mga diabetiko at sa mga nagdurusa
rin sa glaucoma.

Mangyaring  magkaroon  ng kamalayan  na  kung ang langis  ay  kinakain  upang gamutin  ang  iba  pang mga
kundisyon at ito ay kinuha kasama ng mga gamot sa presyon ng dugo, maaari sa ilang mga kaso itulak ang
presyon ng dugo ng pasyente na masyadong mababa. Bagaman hindi ko alam ang sinuman na nakaranas nito na
dumaranas ng anumang totoong pinsala, sa palagay ko ay dapat na subukang iwasan ang sitwasyong ito kung
posible.  Kaya't  suriin  nang madalas  ang iyong presyon ng dugo at  kung hindi  na  kinakailangan  ang mga
parmasyutiko huwag itong intestihin.

Maaaring  tila  hindi  makapaniwala  sa  ilang mga indibidwal  na maaari  nilang ihinto  ang paggamit  ng mga
iniresetang sangkap. Gayunpaman, sa sandaling napagtanto ng isang potensyal na nakapagpapagaling ng natural
na gamot na ito, agad nilang maunawaan na ang kamangha-manghang langis na ito ay maaaring mapalitan ang
paggamit ng halos lahat ng mga parmasyutiko.

Paano karaniwang kinukunsinti ang langis?

Lahat tayo ay may magkakaibang pagpapaubaya para sa mga malalakas na gamot, kaya hinihimok ko ang mga
pasyente na manatili sa kanilang sariling kaginhawaan kapag natutukoy kung anong dosis ang kanilang iingin.
Ang pagpapaubaya ng karamihan sa mga tao ay napakabilis na bumubuo at, sa karaniwan, ang isang normal na
tao ay karaniwang tumatagal ng halos 90 araw upang matunaw ang paggamot na 60 gramo. Ang 60 gramo ng
tamang paggawa ng langis ay tila makakagamot ng karamihan sa mga cancer maliban kung ang pasyente ay
nasira nang malubha ng sistemang medikal sa kanilang chemo at radiation, atbp.

Ang mga pasyente na nagdusa ng mga epekto ng chemo at radiation ay nangangailangan ng mas maraming
langis upang mabawi ang pinsala na naiwan ng sistemang medikal. Para sa pinaka-bahagi, sa sandaling ang
isang tao ay nasanay sa mga epekto ng langis, ang mga pasyente ay tila nasisiyahan sa pag-inom ng sangkap.
Ngunit dahil sa hindi nakakahumaling na kalikasan ng gamot na ito, madalas na ang mga gumagamit ng gamot
ay  makakalimutan  na  uminom  nang  maayos  ng  kanilang  dosis.  Hindi  ito  ang  langis  na  sanhi  upang
makalimutan  nila,  dahil  lamang  sa  hindi  alam  ng  kanilang  mga  katawan  ang  pangangailangan  para  sa
pagkakaroon  nito  at  ito  ay  nagha-highlight  lamang  sa  katotohanan  na  ang  sangkap  ay  tunay  na  hindi
nakakahumaling.  Para kung hindi, malabong makalimutan ng pasyente na uminom ng kanilang dosis, dahil
kung nakakahumaling, pagkalipas ng walong oras, ang kanilang mga katawan ay sumisigaw para sa gamot.

Mayroon bang anumang mga epekto na dapat ikabahala ng isa?

Ang ilang mga pasyente ay nag-ulat na nakaranas sila ng pagkabalisa o paranoia sa paggamit ng gamot na ito.
Ang mga paraan upang harapin ito ay tatalakayin kapag ang tanong ay lumalabas nang kaunti pa sa aklat na ito.

Ang pangunahing epekto ng langis ng abaka na naiulat sa akin ay ang mabuting kalusugan, kaligayahan, at
pagtulog nang maayos, kaya ano pa ang maaaring tanungin ng sinumang ginagamit na gamot?
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Maraming mga tao ang nakakain ng maraming bilang ng mga parmasyutiko araw-araw. Maaari ba itong 
maging mabuti para sa katawan?

Wala akong ideya kung bakit ang mga nakakakita ng mapanganib na epekto ng mga allopathic na gamot sa mga
komersyal na gamot ay isasaalang-alang pa rin ang pag-inom ng mga gamot na ito. Tila na walang pag-iisip ang
maraming mga indibidwal na gagawin tulad ng iniutos ng doktor at isang mahusay na bilang ng mga parehong
tao ay may posibilidad na tanggihan ang paggamit ng gamot sa abaka. Dahil lamang sa mga kasinungalingan
sinabi  sa  kanila  ng  kanilang  mga  gobyerno  at  ang  mga  nakatayo  sa  anino  sa  likod  ng  industriya  ng
parmasyutiko. Walang namatay mula sa paggamit ng gamot sa abaka at walang pinsala na sanhi. Nais kong
masabi ko ang pareho para sa kung ano ang inireseta ng mga doktor sa amin araw-araw ngunit nakalulungkot,
hindi ito ang kaso.

Minsan ang iba't ibang mga pakikipag-ugnayan na sanhi ng tinatawag na mga gamot na ito ay sapat na upang
ilagay tayo sa isang maagang libingan. Ngunit kahit na hindi tayo nakakaranas ng agarang mga problema, ang
kanilang paggamit ay nagpapakita pa rin ng isang panganib. Sa paglipas ng panahon, ang mga kemikal at lason
na  naglalaman  ng  mga  gamot  na  ito  ay  nabubuo  sa  ating  mga  katawan  at  maaari  rin  itong  magdala  ng
matitinding problema sa ating kalusugan na maaaring magdulot ng kamatayan. Kahit na ang mga simpleng
bagay tulad ng mga tabletang aspirin ay nagdudulot ng libu-libong pagkamatay sa buong mundo bawat taon.
Kaya sa palagay ko hindi dapat maglagay ng alinman sa atin ang ating tiwala sa industriya ng parmasyutiko o
anumang  ibibigay  nila.  Kung  nais  mong  makita  ang  tunay  na  kapangyarihan  sa  paggaling  pagkatapos  ay
lumingon sa Ina Kalikasan,  sapagkat kakaunti  ang mahahanap mo sa isang pabrika ng tableta  na magiging
malaking pakinabang.

Paano ihinahambing ng mga pasyente ang mga epekto ng langis ng abaka sa mga mula sa mga gamot na 
kemikal?

Walang tunay na paghahambing sa pagitan ng mga epekto ng langis ng abaka at mga nakakalason na kemikal
na ibinibigay ng sistemang medikal. Ang mga sangkap na ibinibigay ng mga doktor ay isang bagay na hindi
dapat mayroon tayo sa ating mga katawan sapagkat nakakalason sa atay. Nangangahulugan ito na ang mga
tinaguriang gamot na ito  ay hindi  dapat na ipasok sapagkat  lason nila  ang ating mga atay at  masisira  ang
pagpapaandar nito. Bilang karagdagan, ang kanilang paggamit ay maaaring maging sanhi ng isang buong hanay
ng iba pang mga isyu sa kalusugan na maaaring iwasan kung ang langis ng abaka ay ginamit sa halip.

Sa paggamit  ng mga gamot na kemikal,  madalas naming mailantad ang ating mga sarili  sa mga epekto na
maaaring maging mas masahol pa kaysa sa orihinal na ginagamot. Ang ilang mga pasyente na may sakit tulad
ng cancer at diabetes at iba pa ay sinabi sa akin na ang kanilang mga kondisyon ay sanhi ng mga gamot na
ibinibigay ng mga doktor. Kaya't lilitaw na madalas ang mga doktor mismo ay hindi bababa sa bahagyang
responsable para sa kasalukuyang sitwasyong medikal ng pasyente. Maraming mga pasyente ang inilarawan sa
akin nang detalyado ang mga kakila-kilabot na epekto na nakasalamuha nila na sanhi mula sa mga gamot na
inireseta sa kanila, kaya susubukan kong iwasan ang kanilang paggamit kung posible.

Dahil ang kimika ng ating mga katawan at ang aming pagpapaubaya para sa maraming iba pang mga sangkap
ay magkakaiba-iba. Kadalasan ang mga doktor ay walang ideya kung ano ang mga epekto ng isang pagbuo ng
iba't ibang mga kemikal na gamot na maaaring magkaroon sa ating kalusugan at kagalingan. Walang dalawa sa
atin ang pareho, at ang magkakaibang mga gamot na halo-halong magkasama ay hindi mas mababa sa isang
nakakalason  na  kemikal  na  cocktail,  na  sa  ilang  mga  kaso  ay  maaaring  magkaroon  ng  ganap  na  hindi
inaasahang mga kahihinatnan sa kalusugan para sa pasyente. Kaya paano magkakaroon ng kadahilanan ang
sinumang doktor upang malaman ang lahat na ligtas at ano ang hindi katanggap-tanggap?

Tapat kong iniisip na ang mga kundisyon tulad ng Alzheimer at maraming iba pang mga sakit ay madalas na
sanhi ng paghahalo ng mga kemikal na inireseta ng kanilang mga doktor. Maraming mga pasyente ang nagsabi
sa akin tungkol sa mga problemang nakasalamuha nila sa paggamit ng mga gamot, ngunit sa sandaling tumigil
sila sa pag-inom ng mga sangkap na ito at nagsimulang uminom ng langis, nawala ang mga problema. Upang
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buod ang mga bagay nang deretsahan, kung ang mga gamot sa abaka ay ginawa nang maayos, sila ay lubhang
ligtas at hindi nakakapinsala gamitin, ngunit ang ibinibigay ng mga medikal na propesyonal ay hindi.

Posible bang ihambing ang mga epekto ng allopathic at empiric na gamot?

Hanggang sa nababahala ako, walang paghahambing sa pagitan ng allopathic na gamot at empiric na gamot.
Ang gamot na Allopathic  ay para sa  karamihan ng bahagi  lamang ng isang halo ng mga nakakapinsalang
kemikal at lason na hindi dapat na nakakain ng sinuman. Ang gamot na pang-empiriko (gamot mula sa mga
halaman) ay ginamit nang libu-libong taon at ang mga gamot na ginawa mula sa abaka ay hindi maihahambing
kumpara sa kaligtasan. Ang mabisang gamot at hindi nakakapinsalang kalikasan ng hemp resins na ang langis
ay ginawa mula sa ginagawang planta ng abaka bilang "Queen of all Empiric Medicine."

Sa buong mga taon, nakikipag-ugnay ako sa maraming mga pasyente na kumuha ng lahat ng magagamit upang
gamutin ang kanilang mga kondisyon at pagkatapos ng lahat ng iba pa ay nabigo, pagkatapos ay lumapit sila sa
akin.  Sa  palagay  ko  ang  mga  pasyente  na  gumamit  ng  parehong  allopathic  at  empiric  na  gamot  ay  mas
kwalipikadong makipag-usap tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng mga gamot na kemikal at langis ng abaka sa
halip na ako. Ngunit nakalulungkot na marami pa rin ang natatakot na lumapit, kaya maaari ko lamang i-relay
ang kanilang naiulat.

Karamihan sa mga pasyenteng ito ay sinabi sa akin nang direkta na mas maaga silang gagamit ng langis ng
abaka kaysa sa mga gamot na inilaan ng kanilang mga doktor. Dahil lamang sa gumana ito nang mas mahusay,
walang mga hindi kasiya-siyang epekto, at sa maikling panahon, marami ang maaaring bumalik sa pamumuhay
ng isang normal na buhay. Hindi nila naranasan ang binibigkas na mga epektong nakapagpapagaling na ito sa
paggamit ng mga allopathic na gamot at karamihan sa pakiramdam na ang mga gamot na ito ay nakakasama ng
masama. Sa palagay ko ay nagsasalita ito ng dami kung bakit hindi ko ngayon isasaalang-alang ang paggamit
ng  mga  gamot  na  allopathic  at  sa  malapit  na  hinaharap  sa  palagay  ko  marami  pa  ang  magsisimulang
magkaramdam ng pareho.

Mayroon bang anumang kadahilanang mag-alala tungkol sa pagkagumon sa THC?

Ang mga extrak mula sa halaman ng abaka ay maaari ding gamitin upang mas madali para sa mga gumon sa
mga mapanganib na sangkap na umalis sa kanilang paggamit. Sinasabi sa atin ng system na ang marijuana ay
may epekto sa gateway, na magdudulot sa mga taong gumagamit nito upang itapon ang kanilang buhay at
maging adik sa matitigas na gamot. Ang mga pahayag na tulad nito ay lubos na kalokohan. Paano ang isang
gamot na kapaki-pakinabang sa paglabag sa mga adiksyon ay maaaring maging sanhi ng isang tao na maging
gumon sa parehong mga mapanganib na sangkap na sanhi ng problema?

Sumasang-ayon ako na ang langis ng abaka ay isang gamot sa gateway, ngunit ito ay isang gateway pabalik
para sa mga taong nagdurusa sa mga adiksyon at hindi ito dadalhin sa mga gumagamit nito sa daanan patungo
sa pagkasira, tulad ng pinapaniwala sa amin ng aming mga gobyerno. Kapag talagang nalaman mo kung ano
ang maaaring gawin ng mga gamot na ginawa mula sa halaman na ito, malalaman mong ang paggamit ng gamot
nito ay walang limitasyon.

Ngayon tingnan natin ang mga "nakasisirang" epekto ng isang napakalaking labis na dosis ng langis ng abaka.
Ang gamot na ito ay nagdudulot ng isang kondisyon na semi-comatose na tinatawag na pagtulog at,  kapag
ginawa mula sa tamang mga pilay, ito rin ay mas epektibo ang pangpawala ng sakit kaysa sa morphine. Kung
ang isang ordinaryong tao ay kumukuha ng labis na labis, walang pag-aalinlangan, matutulog sila nang medyo
matagal, ngunit kapag nagising sila, hindi sila mapahamak at hindi magdusa.

Ibinigay ko ang gamot na ito sa maraming mga pasyente, ngunit hindi ko alam ang anumang kondisyon na
pipigilan ang isang pasyente mula sa paggamit ng sangkap na ito sa mabuting kalamangan; pa rin, sa oras ay
maaari nating makita na may mga hindi. Ang sinasabi ko lang ay wala akong alam na gamot na mas mabisa at
ligtas  gamitin  at  sigurado ako na ang sistemang medikal,  ay gumagamit  ng wala na maaari  nilang sabihin
pareho.  Ngayon tingnan ang mga epekto  ng langis  ng abaka at  tingnan ang mga epekto  ng ibinibigay ng
sistemang medikal. Sa palagay ko sasang-ayon ka na ang pagkuha ng mataas sa mga gamot sa abaka ay tungkol
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lamang sa pinakamababang dahilan na maaaring magkaroon sila, kapag isinasaalang-alang mo ang mapanganib
at mapanganib na likas na katangian ng mga sangkap na kasalukuyang ginagamit nila upang maganap.

Ang gamot na ito ay maaaring malunok, gamitin nang pangunahin, vaporized, o maaari mo ring gamitin ito sa
form na supositoryo na may mahusay na mga resulta. Kapag sinimulan mo ang paglunok ng langis, ang maliit
na maliliit na dosis na kinuha ng walong oras ang layo ay pinakamahusay sa simula. Kung naghihirap ka mula
sa isang seryosong kalagayan at umiinom ka ng mga gamot na masakit sa sakit, dagdagan ang laki ng iyong
dosis nang mabilis hangga't maaari at subukang ihinto ang paggamit ng mga mapanganib na sangkap.

Para sa mga na sa tingin nila kailangan nila ng patnubay, dahil ang iyong doktor ay ang naglagay sa iyo sa lahat
ng mga nakakahumaling na hindi magandang kemikal na ito, hilingin sa kanila ang kanilang payo sa kung
paano pinakamahusay na itigil ang paggamit ng mga sangkap na ito. Kung ang iyong sariling doktor ay ayaw
tumulong, magpatingin sa isang naturopath o homeopathic na nagsasanay para sa payo. Sa maraming mga kaso
sa nakaraan, nakita ko ang mga tao na umalis sa hindi kinakailangan na mga gamot nang mag-isa nang walang
payo mula sa sinuman.

Sa pagsisimula ng paggamot sa langis, maraming mga pasyente na kumukuha ng mga gamot na nakabatay sa
narkotiko, ay maaaring agad na mabawasan ang kanilang paggamit ng mga mapanganib na sangkap na ito sa
kalahati. Sa karamihan ng mga kaso, sa loob ng isa hanggang dalawang linggo ang pasyente ay maaaring ganap
na makawala sa mga gamot na ito at sila ay magdusa ng mas kaunting mga sintomas sa pag-atras.

Ang gamot na ito ay talagang hindi tungkol sa pagkuha sa iyo ng mataas, ito ay tungkol sa pagpapahintulot sa
iyong sarili na gumaling ng isang natural na sangkap na hindi nakakasama. Ngayon bakit natin bilang isang tao
pinapayagan ang iba na patuloy na tanggihan kami ng paggamit ng gamot na ito? Ang libreng panggamot na
paggamit ng abaka ay ang pinakamahalagang isyu ng ating panahon at dahil maraming mga namamatay nang
walang kailangan, lahat ng iba pang mga alalahanin ay maputla sa pamamagitan ng paghahambing. Ang abaka
ay gamot para sa masa na halos kahit sino ay maaaring lumago at makabuo. Ngayon hindi mabilang na mga tao
sa buong mundo ang gumagawa ng kanilang sariling gamot at nakakamit nila ang parehong mga resulta na
inilarawan namin sa aming impormasyon. Malapit na ang oras para sa pagbabago, mangyaring sumali sa amin
upang matulungan na wakasan ang pagdurusa ng napakaraming tao at magdala ng pag-asa sa isang walang pag-
asa na mundo.

Ang halaman ng abaka ay inilagay sa lupa na ito para sa ating lahat upang malayang magamit para sa pagkain,
hibla, gamot, enerhiya at maraming iba pang mga aplikasyon. Sa huling bilang, higit sa 50,000 iba't ibang mga
bagay ang maaaring magawa mula sa kamangha-manghang halaman. Kapag tinanggal ang mga labag sa batas
na paghihigpit na ito, ibabalik nito ang mga tao sa lupang kinaroroonan nila. Sa sandaling muli, makikipag-
ugnay sila sa kalikasan at magiging mas masasarili. Milyun-milyong mga trabaho ay naroon para sa pagkuha ng
mga industriya na batay sa abaka sa lupa at, sa maikling panahon, maaari tayong magkaroon ng ekonomiya na
nakabatay sa abaka. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

"Noong una kong sinimulan ang pagkuha ng langis na mayroon akong" Kahindik-hindik na "mga epekto, dapat
na kumain ako ng kalahating kahon ng mga donut !!! Ha Ha Ha !!! Nais kong magkaroon pa ako ng pagtulog ng
kamangha-mangha! Araw-araw ay inaabangan ko ang gabi upang makatulog ako. Kukuha ako ng langis ng 7:00
makatulog ng mga 9:30 at matulog hanggang 8:30. Kahanga-hanga !!! " Tom

"Ironic na naririnig natin ang napakaraming mga kwento ng mga taong kumukuha ng mga konsentrasyon ng
cannabis, araw-araw, na walang mga nakakatakot na kwento, walang pagkagumon, walang epekto o kaugnay na
pagkamatay ngunit  nakikipaglaban ang mga lokal na gumagawa ng batas laban sa paglilinang, paggamit at
pagbebenta ng marijuana sa interes ng publiko. mga alalahanin sa kaligtasan ', kung saan, ay isang pagtakip para
sa kanilang katapatan sa Big Pharma at ang' Booze-Baron's financial bribery upang paghigpitan ang paglago ng
industriya ng cannabis sa US ... "Raphael

"Sinimulan ang pagbibigay ng langis sa aking ama sa linggong ito. Ang advanced na cancer sa prostate na
kumalat sa ilang mga spot sa buto. Sa ngayon natutulog siya ng husto at nabawi ang kanyang gana. Wala siyang
kinakain dahil sa sakit sa radiation sa lalamunan. Gayundin ang ilan sa kanyang pagkabalisa ay nabaling sa tila
masasayang pagpunta sa kanyang ulo!
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Nakakatanggap  pa rin  siya ng mga medisina  ng sakit  sa  ospital  na makakatulong  para  sa  matinding sakit
hanggang sa makontrol ang mga bagay. Gayunpaman, hindi alam ng mga doc ang tungkol sa langis. Kahit na
pinahiwatig namin ang ideya ng pagsasama ng langis sa mga meds, ngunit ang mga doktor ay bumalik na may
mga katha na kakila-kilabot na mga epekto. Nais na hilingin sa kanila na ipakita sa amin ang mga pag-aaral,
ngunit hindi nais na mapahamak ang pagpapalaya ng ama na binigyan kami ng marka bilang 'mahirap' para sa
pagtatanong sa pangangailangan ng labis na mga med na nagpapalala sa kanya.

Hindi ko gugustuhin ang paggamot sa cancer sa ospital sa aking pinakapangit na kaaway. Narinig ko ang mga
kwentong katatakutan, ngunit sa palagay ko sa ilang antas naisip kong magkakaiba ang mga bagay para kay
ama. Taos-pusong pag-asa hindi pa huli. ” Edmund

- Edmund, tama ang sinabi nila tungkol sa mga posibleng epekto, ngunit ang mga iyon ay maaaring sanhi ng
mga kemikal na ibinibigay sa kanya, hindi ng langis. Ang mas maaga mong ibabalik siya sa bahay at punan mo
siya ng langis ng mas mahusay na pagkakataon. Hindi pa huli ang lahat upang magsimula sa langis, ang tanong
lamang ay kung hindi pa huli ang lahat upang mauna ito sa sakit. Ngunit iyon ay direktang konektado sa kung
magkano ang langis na mapamahalaan mong makuha sa kanya at kung gaano kabilis.

Sa pamamagitan nito hindi ko sinasabi na hindi mo dapat sundin ang protocol o dapat kang magsimula sa
malaking dosis. Pauwiin siya, sundin ang protocol at hintayin namin ang pinakamahusay. JB

"Kumusta Jindrich, nais na ibahagi ang ilan sa mga" epekto "ng langis. Una gumawa ako ng sarili ko sandali
ngayon at bumibili  din ng ilang sa isang dispensary (tulad ng aking mas mahusay!), Wala akong anumang
espesyal na kondisyon o sakit, marahil ay nakakain ng halos 30 ML mula noong 2012, kaya ...

* Hindi na maaaring uminom ng alak pa ... isang baso ng alak at nasa labas na ako! Hindi ko sinusubukan na
ihinto ang pag-inom ngunit talagang tinanggihan ito ng aking katawan at bumagsak talaga na malinaw na ang
ulo !!

* Ang iris ng aking mga mata ay ganap na berde ... wala nang maliit na mga brown na tuldok dito at doon (kung
alam mo ang iridology ang mga maliliit na tuldok na iyon ay isang pahiwatig ng mga malfunction ng organ o
kahit na nalipol), kaya ang malinaw na mga mata ay nangangahulugang malaking kalusugan! 

*  Parehong  epekto  para  sa  aking  10  taong  gulang  na  pastol  na  malinaw  ang  aso  at  maraming  enerhiya!
(Nagkaroon siya ng halos 6 na dosis). Ang langis at lahat ng hindi inaasahang epekto !! Salamat at Rick para sa
lahat ng iyong pagsisikap na ibahagi ang gamot na ito sa mundo. Labis na pag-ibig, Estelle "

"Maaari kong sabihin sa iyo na ang aking batang babae-aso (Shepherd dog) ay may cancer sa glandula ng gatas,
malalaking bukol. Binigyan ko siya araw-araw ng 2 patak bago ang gabi. Sa 3 linggo LAHAT NG Nawala !!!
(Ito ay tulad ng kanser sa suso sa mga tao din na sensitibo sa estrogen !!!). AT sinagip nito ang buhay ng aking
kaibigan, nagkaroon siya ng cancer sa pantog - Wala na. SOOO HAPPY na makakatulong sa mga tao at hayop.
” Dolly

"Binibigyan ko ang lahat ng aking mga aso ng isang patak ng langis araw-araw bilang pag-iwas sa kanser
pagkatapos mawala ang bawat aso sa dati sa cancer." Si Roger

"Sinulat  ko  lamang  noong  nakaraang  linggo  tungkol  sa  pagsusuka  sa  langis.  Huminto  ako  sa  wakas  at
gumagamit pa rin ako ng parehong batch ng langis. Ang ganda ng pakiramdam ko ngayon. Sa palagay ko ay
detoxing ko ang lahat ng mga gamot na gamot sa labas ng aking system. Ito ay isang miserable na karanasan
ngunit ang detox ay hindi kailanman masaya. " Robin

"Hindi ko alam sigurado ngunit ang hulaan ko ay masyadong mabilis kang kumuha. Mayroong isang bagay
tulad ng pagkuha ng masyadong mataas at maaari itong gumawa ng ilang mga tao suka. Alam ko ito mula sa
personal na karanasan. (Ngayon ko lang napagtanto na parang nagpapakumbaba hindi ko naman sinasadya nang
ganoon.) ”Tina

”Tina, naisip ko rin iyon at maraming mga katanungan kung bakit ako sobrang sakit. Naniniwala talaga ako na
ito ay detox dahil sa nangyari sa akin noong nakaraang Disyembre. Sinabi sa akin ng aking oncologist na nasa
“panghuling yugto” ako ng naubos na langis at nagkaroon ng IV ng Zometa upang makatulong na palakasin ang
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aking mga buto. Ang langis ay gumana bilang isang allergy pill at ini-save ako mula sa mga epekto ng Zometa.
Sa labas ng langis, naging anorexic ako, nasasaktan nang labis habang ang Zometa ay pumapasok sa aking mga
buto at nagsusuka, nagkakagigil at na-ospital.

Mula nang maganap ang pangyayaring iyon, hindi ko na nakaupo ang istilo ng India dahil sobrang sakit ng
aking mga kasukasuan at balakang. Nang magsimula akong bumalik sa langis, mabuti pa ako noong una ngunit
pagkatapos ay unti-unting nagkasakit. Pagkatapos ay nagkasakit talaga ako at nang nagsusuka ako ng maraming
araw at malungkot, may kakaibang nangyari, ang lahat ng aking mga kasukasuan ay nalinis at wala na akong
sakit sa magkasanib pagkatapos ng 6 na buwan. Flexible na naman ako. Naniniwala ako na nakuha ng langis
ang basura mula sa aking mga kasukasuan na maaaring manatili sa iyo sa loob ng isang taon. " Robin

"Napakahalaga na makarating sa isang pasyente ng terminal sa lalong madaling panahon. Karamihan sa mga
pasyente ng terminal ay sumailalim sa chemo / radiation, pain killers, atbp. Siguraduhin na ito ay ginawa nang
maayos at simulan ang pagkuha hangga't maaari sa lalong madaling panahon at hindi ko titigilan ang pagkuha
kahit papaano hanggang sa tuluyan nang nawala ang cancer! " Bonny

"Kapag sinabi sa iyo ng iyong mga doktor," ikaw ay terminal, "hindi mo nais na subukan ang anuman ang
naroon? Pag-isipan ito ... Pagkatapos ng isang diagnosis na ganyan, ano ang kailangan mong mawala? Mayroon
akong pamangkin na buhay ngayon ... dahil sa langis na ito ... Kailangan bang sabihin ko pa? " Carol

“Ako ang pamangkin niya. Talagang gumana ito. " Joanne

"Nag-half-marathon ako, nakalikom ako ng $ 5000 para sa pagsasaliksik sa kanser. Hindi ko alam na mayroon
nang  nakagagaling  na  gamot  at  hindi  nila  ito  ibibigay  sa  akin.  Binigyan  nila  ako  ng  malakas  talaga  na
chemotherapy ng dalawang beses. Sinira nila ang aking atay; sinira nila ang aking bato. Pinauwi nila ako upang
mamatay sa Abril ng nakaraang taon. Sinabi nila na hindi ako mabubuhay ng anim na linggo. At narito ako
ngayon, buhay pa rin, dahil nalaman ko kung paano gumawa ng sarili kong gamot upang makapunta ako dito
ngayon.

Kailangan nating sabihin sa lahat ang tungkol sa gamot na ito. Kailangang malaman ng bawat isa: mayroong
tunay na mga produktong medikal na marijuana na makakatulong sa iyong mabuhay, at makakatulong sa iyong
mga kaibigan na mabuhay na mayroong cancer. Kailangang malaman ng lahat: walang kailangang mamatay
mula sa cancer. May gamot, palaging may gamot. Sila lang ... Hindi papayag sa amin ng Big Pharma. Ang lakas
ng loob nila ?! Ang pagsasaliksik sa kanser ay isang industriya na may bilyong dolyar ... At ano ang ginagawa
nila? Pinapatay nila ang mga taong katulad ko sa kanilang mga gamot. Ito ay kalokohan! May lunas! Gumagana
ang langis ng Phoenix Tears! Sabihin sa lahat. Mangyaring! " Joanne

"Kumusta, naniniwala ako sa langis at kasalukuyang ginagamit ko ito para sa aking ina na may cancer, ngunit
may tanong ako, sinasabi mo na dapat itong ubusin ng 2 ounces sa tatlong buwan, ngunit ang aking ina ay
napaka mahina dahil sa sakit at kinuha lamang bilang isang onsa at malapit nang magtagpo ng tatlong buwan,
ngunit kinukuha pa rin ito, at nais kong malaman kung ito ay ang parehong epekto, dahil sinabi mong dapat sa
tatlong buwan. Mangyaring sagutin mo ako ng mensahe dahil nag-aalala ako. ” Esmeralda

“Huwag mag-alala tungkol sa kung magkano ang nakuha niya sa ngayon. Patuloy lamang na subukang gawin
siyang kumain ng kaunti pa. Sabihin sa kanya na kumain ng isang mas malaking piraso kaysa sa dati, kapag
natutulog siya sa gabi, unti-unting makakakain siya. Tiyaking kumakain siya ng mas malaking dosis sa gabi at
mas mabilis niyang mabubuo ang isang pagpapaubaya. Ang aking ama ay gumawa ng parehong bagay sa unang
tatlong buwan. Matagal siya bago siya nakakain ng higit sa kalahati ng isang gramo sa isang araw at ang cancer
ay nawawala kahit na halos hindi siya kumakain ng 1/4 gramo sa isang araw- (lumiliit ang tumor). Ngayon ay
hanggang sa isang gramo siya sa isang araw, at kumain siya ng higit sa isang daang gramo sa loob ng 10 buwan.
Suwerte! " Jose

Kapalit ng Mga Gamot

57



Pagalingin Para sa CANCER: ANG RICK SIMPSON PROTOCOL

"Sa aking karanasan sa langis, personal na hindi ako alam ng iisang gamot na pang-gamot na nais kong gamitin.
Mayroon akong maraming  mga dahilan  para  dito  ngunit  ang pangunahing isa  ay  hindi  sila  kinakailangan.
Mapoproseso lamang ng iyong katawan ang kinakain ng iyong mga ninuno; hindi ito handa na magproseso ng
mga kemikal ng anumang uri at ang pag-ubos ng mga kemikal ay kalaunan ay magdudulot ng problema. Maaari
silang makatulong sa kondisyong iyong pinagdudusahan mula ngayon, ngunit  babayaran mo ang presyo sa
paglaon. Ang langis ay sumasalamin sa DNA ng tao at tumutulong sa muling pagbuhay at pagpapabago ng mga
cells sa buong katawan. Pumili ang langis nang pili at inaatake ang lahat na hindi malusog sa iyong katawan.
Bilang  karagdagan,  ang  langis  ay  hindi  gumagawa  ng  mapanganib  na  mga  epekto.  Sa  isang  bahagyang
pagmamalabis,  nais naming sabihin na ang tanging epekto lamang ng paggamit ng langis ay ang pagtulog,
kaligayahan,  at  kalusugan.  Hindi  ito  sinasabi  na  ang  isang  pasyente  ay  hindi  makakaranas  ng  mga  hindi
pangkaraniwang kalagayan ng katawan at isip, lalo na kapag kumuha sila ng mas maraming langis kaysa sa
nakasanayan nilang kunin. Ngunit kahit na gawin nila, kung gumagamit sila ng mataas na grado na langis ng
abaka, pupuntahan lang sila upang makatulog at matulog ito. Walang point na sinusubukan upang labanan ang
mga epekto ng langis, pinakamahusay na hayaan na lamang itong gumana at dumaloy kasama nito. "JB

"Okay kaya kailangan kong ibahagi ito. Kumuha ako ng ilang langis sa isang kaibigan sa ibang estado. Ang
unang bagay na kinuha ko ay mula sa isang dispensaryo at naramdaman kong hindi ito dapat. Gumagawa ako
ng isang medyo mahusay na sukat na dosis bawat ilang oras at tila hindi ito gumagawa ng marami.  Nang
makuha  ko  ang  mga  bagay-bagay  mula  sa  aking  kaibigan  kahapon  naisip  ko  na  maaari  kong  kunin  ang
parehong halaga tulad ng naging ako sa mga dispensaryong bagay. Boy ay nagkamali ako! Hindi ako nagbibiro
kapag sinabi mong magsimula ng mabagal! Kapag mayroon kang totoong bagay ay tiyak na malakas ito! Sa
kasamaang palad wala ako ng magandang karanasan, pangunahing paranoia at hindi makatulog buong gabi.
Ang aking anak na lalaki ay talagang kailangang lumapit at "yaya" sa akin! Pagod na pagod ako ngayon at
nararamdaman ko pa rin ang mga epekto kaya't malamang na hindi ako kukuha ngayon at kung gagawin ko ito
ay mas mababa sa kalahati ng isang butil ng bigas! Hulaan ko sa mabuting panig wala akong sakit kaninang
umaga.

- Casey, lol. Marahil ay may ilang sativa sa bagong batch, kaya subukang kumuha ng isa pa. Ang langis na
ginawa mula sa inirerekumenda naming hindi gawin iyon. Susubukan ko ang isang bagong batch o kalahati ng
iyong kinuha. Ang mga hindi kanais-nais na damdaming ito ay maaaring mangyari paminsan-minsan sa isang
tao, ngunit sa sandaling malaman mo kung paano ito harapin, hindi ito kumakatawan sa maraming isyu, dahil
maaaring kumpirmahin ng iyong yaya.

Ngunit muli, tulad ng sinabi ko, marahil ay may ilang nagpapalakas na sativa sa langis. Ngunit marahil ito ay
may mas mahusay na mga epekto ng painkilling kaysa sa naunang langis. Subukang kumuha ng mas kaunti at
tingnan kung paano ito gumagana. Kung hindi mo gusto ito sa pangalawang pagkakataon alinman, ibigay ito sa
iyong  anak  na  lalaki  para  sa  mga  layuning  pang-libangan  o  gamitin  ito  nang  pangkasalukuyan  (para  sa
kagandahan atbp.), At ipagawa sa iyo ang isang bagay na mas mabisa at pampakalma na sumusunod sa mga
kinakailangang tinukoy sa aming "Mga direksyon." Malugod na pagbati, JB

"Gumagana ito para sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Kung kinukuha mo ito, abangan ang iyong mga
antas ng potasa na tila bumagsak sa ilang mga tao. Para sa sinumang may mga problema sa bato, atay, at puso,
tumingin sa mga suplemento sa glandular kasama ng RSO at q10 para sa mga makabagong epekto. " Si Mateo

"Ang mga cannabinoid lamang ang kumokontrol sa mga cell. Karamihan sa mga pamahid / sangkap para sa
mga sugat  ay mga disimpektante  at  sinisikap lamang na  makagawa ng isang perpektong sitwasyon upang
gumaling ang katawan. Ang Cannabinoids ay isang antibacterial / antifungal / antiviral atbp atbp at kinokontrol
nila ang mga cell upang ang mga pangit na nasirang cell ay kinokontrol at hindi kalahati ng asno ang naayos at
kinopya.  Sa  madaling  salita,  malamang  na  hindi  ka magkaroon  ng mga peklat  mula  sa  paggamit  ng mga
cannabinoid sa mga sugat sapagkat ang mga cell ay kinokontrol ng sumusunod na lohika:

Nasira ba ako ng konti? - Oo = Autophagy upang ma-recycle / ayusin ang cell. Napinsala ba ako ng husto? - Oo
= Programmed cell kamatayan (Apoptosis)

Natapos ko na ba ang ginamit ko sa pamamagitan ng petsa? - Oo = Programmed cell kamatayan (Apoptosis)
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Nasira ba ako ng sobra? Oo = Necrosis. Kapag ang pinsala ay napakalubha, maliban kung ang mga cannabinoid
ay inilalapat sa lugar, ang mga endogenous cannabinoid sa dugo ay karaniwang hindi makakakuha ng mga cell
at makontrol ang mga ito at magreresulta ito sa bulok na laman / Necrosis.

Karaniwang nagreresulta ang cancer mula sa isang nasirang cell na nananatiling walang regulasyon dahil ang
mga CB receptor ay hindi gumagana dahil sa pinsala.

Ang mga sangkap na alam na sanhi ng cancer ay karaniwang mga sangkap na mabagal lumabas sa katawan at
maging sanhi ng patuloy na pagkasira ng cellular sa buong kanilang paglalakbay.

Kung mas madalas ang mga cell ay nasira, mas mataas ang pagkakataon na ang isang cell ay umiiral na walang
paggana ng CB receptor. " Scott

Healing Cancer na may Langis

Sa paghusga mula sa mga pagmamasid sa bilang ng mga pasyente na iyong nagamot, mabisa ba ang langis 
para sa lahat ng uri ng cancer, o may alam ka bang anumang uri ng cancer na hindi makakatulong dito?

"Ang langis ay epektibo sa paggamot ng lahat ng mga uri ng mga kanser sa balat at sa pagkakaalam ko, pareho
din ito sa mga panloob na kanser at iba pang mga kondisyong medikal. Matapos ang taon ng karanasan sa
pagharap sa mga pasyente na nagdusa sa lahat ng uri ng mga problemang medikal. Tapat kong masasabi na
hindi ko alam ang anumang kondisyon kung saan ang langis ay hindi isang mabisang paggamot.

Ang langis na may mataas na grado na abaka, kapag ginawa at ginamit alinsunod sa aking mga tagubilin, ay tila
gumagana sa lahat ng uri ng cancer at hindi ko alam ang anumang uri ng cancer na hindi mabisa na gamutin.
Ilang oras ang nakararaan, narinig ko ang tungkol sa isang pag-aaral na nag-angkin na ang THC ay maaaring
maging sanhi ng isang tiyak na uri ng cancer, ngunit sa palagay ko ito ay mas maraming propaganda lamang na
itinapon upang maiwasang malaman ng publiko ang katotohanan. Masasabi ko lamang na ang pag-aaral na ito
ay dapat na may pagkukulang at ipapaliwanag ko ngayon kung bakit ako napagpasyahan.

Sa madaling salita, sinasabi sa amin ng karamihan sa pananaliksik na ang cancer ay ang mga mutating cell
lamang na pinapayagan na dumami dahil sa isang pinagbabatayanang problema na naroroon sa katawan ng
pasyente. Pinapatay ng THC ang mga mutating cell. Kaya paano makagawa ang THC ng mismong mga cell na
napakahusay nitong sirain?

Kung naghahanap ka ng mga paggamot na maaaring maging sanhi ng cancer, huwag nang tumingin sa malayo
kaysa sa chemo at radiation.  Parehong tinaguriang "paggamot" na ito  ay napaka-cancer,  kaya,  sa madaling
salita, maaari at sanhi ng cancer. Kahit na ang isang CT scan ay inilalantad ang katawan sa isang napakalaking
dosis ng radiation. Ang radiation ay sanhi ng pagbago ng mga cell at iyon ang sinabi sa atin na ang cancer ay,
ang mga mutating cells. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Maaari Bang Magamit ang Langis Kasabay ng Chemotherapy at 
Radiation?

"Kapag tinanong ako ng mga pasyente ng katanungang ito, sinabi ko sa kanila na oo, ang langis ay maaaring
magamit kasama ng chemo at radiation. Wala akong alinlangan na ang paggamit ng langis na ito ay magiging
kapaki-pakinabang at bibigyan sila ng isang mas mahusay na pagkakataon na makaligtas sa mga epekto na
sanhi ng paggagamot. Gayunpaman, bakit ang sinumang nasa kanilang tamang pag-iisip ay kahit na isaalang-
alang ang pagkuha ng chemo at radiation?

Ang Chemo at radiation ay hindi nakagagamot ng cancer, sanhi ito, at noong una, tumanggi akong magbigay ng
langis sa mga taong nagpaplano na kumuha ng mga tinatawag na paggamot. Bakit ko tatakbo ang panganib na
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mapunta sa kulungan upang makagawa ng langis para sa isang taong plano na kumuha ng paggamot tulad nito
mula sa sistemang medikal? Kung pipiliin ng isang tao na kumuha ng chemo o radiation, sa lahat ng paraan,
iyon ang kanilang  pipiliin.  Ngunit  sa  aking pananaw sa palagay  ko magiging  maloko  sa aking bahagi  na
magbigay ng gamot, kung ang mga taong ito ay may hangad na hayaan silang lason ng sistemang medikal. Ito
ay tulad ng pagbibigay ng isang antidote habang pumping lason sa mga ugat ng pasyente.

Noong nakaraan, naibigay ko ang gamot na ito sa mga pasyente na nais ang isang mabisang paggamot na hindi
makakasama at binibigyan sila ng napakagandang pagkakataon upang mabuhay. Ngunit isinasaalang-alang ko
ang karamihan sa kung ano ang ibinibigay ng sistemang medikal na higit  pa tungkol sa pagpatay kaysa sa
gamot. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa mga taong may malubhang kondisyong medikal na kunin ang
langis at lumayo sa sistemang medikal at kanilang mga doktor.

Maliban  kung  magsimula  ang  mga  propesyonal  na  medikal  na  kumilos  nang  may  katwiran  patungo  sa
paggamot ng cancer, naniniwala akong ang pasyente ay mas mabuti na hindi na humingi ng kanilang payo.
Kung ano ang ibinibigay ng sistemang medikal sa huli ay kadalasang gumagawa ng mas maraming pinsala
kaysa sa mabuti at binabawasan ang pagkakataon ng pasyente na mabuhay. Ang pinsala na dulot at naiwan ng
chemo at radiation ay sa karamihan ng mga kaso ay magdudulot ng kamatayan ng pasyente, maliban kung
kumain sila ng maraming langis upang ma-detoxify ang kanilang mga sarili. Ang karamihan sa mga tao na
kumukuha ng chemo at radiation ay namamatay mula sa mga epekto na sanhi ng mga paggagamot na ito at
hindi ang kanser na ginagamot sa kanila.

Tulad ng sinabi ko, mula sa aking karanasan, ang langis ay tila gumagana sa lahat ng mga uri ng cancer, ngunit
mayroon akong ilang mga tao na nakuha ang paggamot  at  pagkatapos ay tumanggi  na uminom.  Hindi  ko
maipaliwanag ang kanilang pag-uugali maliban sa sabihin na sa huli tila hindi nila nais na masira sa sistemang
medikal. Mayroong iilan lamang na nagawa ito at, sa pagkakaalam ko, sa huli lahat ng mga pasyenteng ito ay
namatay. Nais kong ipaliwanag kung bakit ginagawa ng mga tao ang mga bagay na ginagawa nila at kung bakit
sila walang ingat sa kanilang buhay. Ngunit maliban kung handa silang turuan ang kanilang sarili tungkol sa
kung ano ang inilaan ng sistemang medikal para sa kanila inaasahan kong magpapatuloy ito. " Rick Simpson,
Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Rate ng Tagumpay para sa Mga Pasyente sa Kanser?

"Kapag  ang  mga  tao  ay  lumapit  sa  akin  na  may  diagnosis  ng  cancer  at  tumanggi  silang  kumuha  ng
chemotherapy o radiation, halos bibigyan na maaari silang gumaling maliban kung naghintay sila hanggang sa
mapunta sila sa pintuan ng kamatayan upang magamot, o tumanggi silang ingest ang langis sa tamang paraan.

Ang kanser ay maaaring kahit na baligtarin sa halos 75% ng mga na napinsala nang malubhang sistema ng
medisina kung ininom nila nang maayos ang paggamot sa langis. Gayunpaman, may mga 1 sa 4 na napinsala
nang masama ang pinakamahusay na maaasahan ng isang mabigyan sila ng isang mas mahusay na kalidad ng
buhay habang kasama pa nila tayo. Ngunit para sa mga pasyente sa sitwasyong ito, ang paglunok ng langis ay
may katuturan pa rin, sapagkat mapagaan nito ang labis na paghihirap at madalas mabubuhay sila nang mas
matagal kaysa sa inaasahan.

Kahit na maaari mong pagalingin ang cancer, sa huli ang pinsala mula sa chemo at radiation ay madalas na
magdulot ng pagkamatay ng pasyente maliban kung ang pagkakasakit na dulot nito ay maaaring ayusin. Ang
mga indibidwal na ito ay hindi namamatay mula sa cancer; sa katunayan sila ay namamatay mula sa tinaguriang
"mga panggagamot na medikal" na kanilang natanggap mula sa sistemang medikal. Tulad ng nakikita mo, ang
langis ng abaka ay may kamangha-manghang rate ng tagumpay lalo na kung walang kasangkot na mga doktor.
Ngunit kung ang sistemang medikal ay magsisimulang kumilos nang makatuwiran at gagamitin ang gamot na
ito ayon sa nararapat, sa palagay ko ang mga rate ng kaligtasan ay maaaring tumaas pa.
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Ilan sa mga tao na alam mo ang nagpagaling ng langis sa kanilang sarili?

Mula noong 2003, naibigay ko ang langis na ito sa halos 5,000 katao na naghihirap sa lahat ng uri ng mga
problemang  medikal.  Marami  sa  mga  pasyenteng  ito  ang  mayroong  maraming  mga  medikal  na  isyu  na
kailangan ng pansin ngunit ang karamihan ay napigil o napagaling sa paggamit ng langis na ito. Dahil sa iligal
na katayuan ng gamot na ito, hindi ako nagtago ng mga talaan, ngunit ligtas na sabihin na nakita ko ang daan-
daang mga tao na gumaling sa panlabas at panloob na mga kanser, kasama ang maraming bilang ng iba pang
mga kundisyon.

Bilang karagdagan, nakakatanggap ako ng maraming bilang ng mga e-mail bawat linggo mula sa buong mundo,
na sinasabi sa akin kung magkano ang naitulong ng langis na ito sa mga pasyente sa malayong lupain. Kapag
inilagay namin ang mga tagubilin sa aming website at inilabas ang dokumentaryo na "Run From the Cure", na
nagpapaliwanag sa mga indibidwal saanman kung paano nila pagagalingin ang kanilang sarili, nakakuha ito ng
maraming  pansin  at  maraming  ginamit  ang  impormasyong  ito  upang  makatulong  na  maibigay  ang  mga
nangangailangan ng gamot gumana yan Dahil ang langis na ito ay napakadaling makagawa, ang hindi mabilang
na bilang ng mga tao sa buong mundo ang nakaranas ng mga benepisyo nito at inaasahan kong sa malapit na
hinaharap magkakaroon tayo ng kalayaan na gawin din ito. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na
Halaman

Napakahuli Na Bang Magsimulang Gumamit ng Langis?

"Hindi pa huli ang lahat upang simulang gamitin ang kamangha-manghang gamot na ito. Kahit na ang mga tao
na napinsala nang malubha ng sistemang medikal ay mayroon pa ring magandang pagkakataon na gumaling.
Mayroon kaming  isang ginoo  na  may  cancer  sa  baga  na  nasa  ospital  at  binigyan  siya  ng  mga  doktor  ng
dalawampu't apat na oras upang mabuhay. Sa kabila ng pagtutol mula sa sistemang medikal, binigyan siya ng
kanyang  anak  ng  isang  malaking  dosis  ng  langis  at  umalis  siya  sa  ospital  kinabukasan.  Pagkalipas  ng
labinlimang buwan, namatay ang 83-taong-gulang na beterano na ito, ngunit hindi mula sa cancer sa baga,
pumanaw siya dahil sa isang dati nang kondisyon sa puso na pinagdusahan niya ng maraming taon. Sa mga
sobrang buwan na kanyang nabuhay, nasiyahan siya sa isang magandang kalidad ng buhay at namatay siya sa
kanyang pagtulog nang walang sakit. Hindi ba mas mahusay iyon kaysa mamatay sa isang ospital, nalulunod sa
iyong sariling likido mula sa cancer sa baga?

Nagkaroon kami ng mahusay na mga resulta sa paggamot ng mga may stage 4 na kanser at hindi inaasahang
mabuhay. Siyempre, hindi namin mai-save silang lahat, ngunit isang bagay ang tiyak, nai-save namin ang higit
pa kaysa sa magagawa ng sistemang medikal sa kanilang mga nakakabaliw na paggamot at malubhang mga rate
ng kaligtasan. Tulad ng sinabi ko kanina, ang langis na ito ay epektibo sa paggamot ng lahat ng uri ng cancer
ngunit  ang mga resulta  na madalas  kong nasaksihan sa mga dumaranas  ng cancer  sa baga at  leukemia ay
talagang nakakagulat. Kadalasan, ang mga ganitong uri ng kanser ay tumutugon nang labis sa paggamot ng
langis at hindi karaniwan para sa mga pasyente na makita ang mga pagpapabuti sa kanilang mga kondisyon
araw-araw.

Palagi kong hinihikayat ang mga kumukuha ng langis na ipasok ito sa kanilang system nang pinakamabilis
hangga't maaari. Ang ideya ay ang mas mabilis nilang ma-ingest ang langis na kargado ng THC sa kanilang
mga katawan, mas mabilis nilang mapagagaling ang kanilang cancer at iba pang mga kundisyon. Titiyakin nito
na ang pasyente ay may mas mahusay na pagkakataong mabuhay, ngunit hindi pa rin sila masasaktan.

Sinasabi  ko  sa  lahat  na  may  malubhang  mga  kondisyon  na  nagbabanta  sa  buhay,  "Ang  langis  ay
makakapagligtas  ng iyong buhay,  o  magpapadali  sa  iyong paglabas."  Kahit  na ang pasyente ay pumanaw,
gagawin nila ito nang may dignidad at maiiwasan ang mga epekto ng lahat ng kakila-kilabot na mga gamot na
ito sa sakit. Ang aming hangarin ay i-save ang marami hangga't makakaya natin, ngunit para sa mga lampas sa
tulong, masarap pa ring malaman na hindi sila dadaan sa isang masakit na matinding paghihirap, tulad ng iba na
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may parehong mga kondisyon ay dapat magtiis sa mga ospital. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na
Halaman

Ang Ilan bang Tao ay Mas Mahirap Pagalingin kaysa sa Iba?

"Ang mga taong pinakamahirap gamutin ay ang mga nagpayag sa kanilang sarili na malubhang mapinsala ng
sistemang medikal. Ang Chemotherapy at radiation ay parehong paggamot sa carcinogenic, sa madaling salita
sanhi  ito  ng  cancer.  Kung ang pasyente  ay  makakaligtas  sa  tinatawag  na  paggamot  na  ito,  maaari  nilang
masaksihan ang pagbawas sa laki ng bukol. Ngunit sa huli ang mga paggagamot na ito ay lason ang katawan
kaya't naiwan silang walang immune system upang maprotektahan sila. Kasabay nito ang mga epekto na sanhi
ng kanser ng mga paggamot mismo ay nakakatulong upang maikalat  ang kanser sa iba pang mga lugar sa
katawan.

Dahil ang pasyente ay wala nang isang immune system na gumana nang maayos upang protektahan sila, wala
na silang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa maraming mga problemang medikal na maaaring
magdulot ng kanilang kamatayan. Ang sinumang makatuwirang tao ay dapat na walang problema sa pag-unawa
kung bakit hindi gumana ang mga paggagamot na ibinigay ng sistemang medikal. Gayunpaman, patuloy na
sinasabi  sa amin ng mga doktor  na walang iba pang mga anyo ng mabisang paggamot na magagamit.  Sa
palagay ko pinatutunayan nito  na kung magbabayad ka ng sapat  na pera sa  mga doktor  at  iba  pang mga
propesyonal upang hindi maunawaan ang isang bagay, sa karamihan ng mga kaso masaya silang sumunod.

Dapat ko ring banggitin ang katotohanan na madalas na ang mga pasyente ay kumukuha na ng mga gamot na
harangan ang kanilang mga receptor ng cannabinoid,  o makagambala sa pagpapaandar ng endocannabinoid
system. Ang mga nasabing gamot ay kasama ang Remonabant, Surinabant, Taranabant, at Ibipenabant, sa ilang
pangalan lamang. Dahil ang mga doktor ang inireseta ang mga sangkap na ito sa una, sa palagay ko ito ay isang
bagay na dapat pag-usapan sa kanila. Ito ang isa sa mga kadahilanang sinabi ko sa mga pasyente na bumaba sa
mga  gamot  na  kemikal  sa  lalong  madaling  panahon.  Kung  ang  pagpapaandar  ng  iyong  mga  receptor  ng
cannabinoid ay may kapansanan, ginagawa nitong mas mahirap o imposibleng gamutin ang mga nasabing tao.

Maraming mga indibidwal ngayon ay tila naisip ang lakas ng ating isipan ay maraming kinalaman sa paggaling
mula sa mga malubhang karamdaman. Kadalasan ay natitiyak nila na ang isang positibong pag-uugali at isang
matibay na paniniwala sa paggamot na ginagamit ay napakahalaga pagdating sa paggaling. Ngunit karamihan sa
mga lumapit sa akin ay hindi naniniwala noong nagsimula silang gamutin na ang langis na ito ay maaaring
maging anumang pakinabang. Kaya't kahit na sumasang-ayon ako na ang kapangyarihan ng positibong pag-iisip
ay maaaring maging kapaki-pakinabang, ang karamihan sa mga tinatrato ko ay tila magagaling nang maayos
nang wala ito.

May posibilidad akong tingnan ang matagumpay na paggaling na mas maraming kinalaman sa wastong gamot
na ginagamit, kaysa sa estado ng isip ng pasyente. Inaasahan kong maraming naniniwala sa bagong retorika ng
edad na ito ay may posibilidad na hindi sumasang-ayon, ngunit wala akong dahilan upang paikutin ang mga
katotohanan tungkol sa aking nasaksihan. Bilang karagdagan, ang aming mga alaga at iba pang buhay ng hayop
ay may mga receptor ng cannabinoid sa kanilang mga katawan din upang sila ay makinabang din mula sa mga
epekto ng langis na ito. Ginamot ko ang maraming mga hayop at kahit na ang ilan sa mga nilalang na ito ay
medyo matalino, sigurado akong ang mga himalang ginawa ng langis na ito ay walang kinalaman sa positibong
pag-iisip. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Leukemia

"Kung tinatrato mo ang isang taong may leukemia na may langis ng abaka, madalas itong gumagawa ng mga
resulta nang napakabilis. Ang leukemia, mula sa aking karanasan, ay isa sa pinakamadaling mga panloob na
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kanser na mapagaling at nakita namin ang kamangha-manghang mga resulta sa paggamit ng langis na ito. Ang
unang lugar na pinupuntahan ng THC pagkatapos ng pagpasok sa katawan ay direkta sa daluyan ng dugo. Kung
ang kanser ay naroroon sa dugo, malamang na wala ito sa mahabang panahon. Nakita ko ang bilang ng puting
selula  ng dugo sa mga nagdurusa sa leukemia  na lubhang bumaba sa loob ng dalawang araw at  sa aking
palagay, nararamdaman ko na walang mas mahusay na paggamot para sa mga nagdurusa sa kondisyong ito. "
Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Paggamot sa Kanser sa Balat

"Kung ang langis ay nabuo nang maayos, tiyak na gagana ito upang gamutin ang kanser sa balat at kadalasan ay
tumatagal lamang ito ng kaunting dami ng langis upang magawa ang gawain. Ilapat ang langis sa lugar na sanhi
ng problema at  takpan  ito  ng  bendahe,  pagkatapos  ay  muling  ilapat  ang sariwang langis  at  isang  bagong
bendahe bawat tatlo o apat na araw at ang cancer ay dapat na mawala agad.

Palagi  kong sinasabi  sa mga pasyente na ipagpatuloy ang paggagamot  hanggang sa mawala ang cancer  at
pagkatapos ay ipagpatuloy ang paggamot sa lugar nang halos dalawa pang linggo na parang ang kanser ay
naroon pa rin. Ang paggawa nito ay titiyakin na ang lahat ng mga cancer cell ay patay at hindi ko pa nakikita
ang pagbabalik ng cancer sa balat kung susundin ang aking mga tagubilin.

Kung mayroon kang kanser sa balat nang medyo matagal at ang kanser ay naitatag na nang matagal, maaaring
tumagal ng ilang oras upang gumaling, ngunit kadalasan kahit na sa mga matitinding kaso, ang kanser sa balat
ay mawawala sa mas mababa sa isang buwan. Sa isang matinding kaso, maaaring mas matagal ito, ngunit kung
gayon, panatilihin lamang ang paggamot hanggang sa ganap itong gumaling. Maraming mga tao ang maaaring
pagalingin ang kanilang kanser sa balat nang walang oras, ngunit ang lahat ay nakasalalay sa iyong sariling rate
ng paggaling at kung gaano kalalim na naka-embed ang kanser.

Ilan sa mga tao ang gumaling sa cancer sa balat gamit ang iyong hemp oil?

Ibinigay ko ang langis sa daan-daang mga tao na may mga kanser sa balat. Karaniwan sa loob ng tatlong linggo,
nawala ang cancer at ang natitira ay malusog na rosas na balat. Hindi talaga ako makapagbibigay sa iyo ng
isang pagtatantya kung gaano karaming mga pasyente ang gumamit ng aking pamamaraan ng paggamot upang
pagalingin ang mga nasabing kanser. Gayunpaman, dahil ito ay nagiging kilalang kilala, inaasahan kong sa oras
na  ito  daan-daang  libo,  kung  hindi  milyon-milyon,  sa  buong  mundo  ang  gumaling  sa  kanilang  sarili  ng
kondisyong ito sa ganitong pamamaraan.

Maaari mo bang ihambing ang paggamot na ito sa karaniwang mga pamamaraan?

Walang paghahambing sa pagitan ng pagpapagamot ng mga kanser sa balat na may langis ng abaka at kung ano
ang madalas na tawagan ng sistemang medikal na tamang paggamot.  Kadalasan madalas na ginaganap ang
operasyon at kung minsan ay matagumpay silang inalis ang lahat ng mga cancer cell na naroroon. Ngunit ang
paghusga mula sa mga nakilala ko, na kailangang bumalik nang paulit-ulit upang alisin ito, sasabihin ko na ito
ay medyo bihira. Sa napakaraming kaso, ang mga pasyente ay dapat bumalik sa kanilang mga doktor upang
ulitin ang operasyon na ito nang paulit-ulit.

Kahit  na  ang  mga  operasyong  ito  ay  ginaganap  nang  maraming  beses,  madalas  na  nabigo  ang sistemang
medikal na puksain ang problema. Gumagamit din ang mga doktor ng iba pang paggamot para sa mga cancer sa
balat,  tulad  ng likidong nitrogen at  mga cream na naglalaman ng chemo.  Ang mga paggagamot  na ito  ay
karaniwang masakit at, sa maraming mga kaso, ang kanser ay patuloy na bumalik at may kaugaliang lumala.

Kapag ang langis ng abaka ay ginagamit upang gamutin ang kanser sa balat, pinapatay lamang nito ang mga
mutating cancer cell at kadalasang mabilis na gumagaling ang kundisyon. Ang hindi nakakapinsalang mabisang
paggamot  na  ito  ay  hindi  nagdudulot  ng  pinsala  sa  malulusog  na  mga  cell  at  mula  sa  aking  karanasan,

63



Pagalingin Para sa CANCER: ANG RICK SIMPSON PROTOCOL

naniniwala  ako  na  ito  ay  ang  pinaka  matinong  paraan  upang  gamutin  ang  kondisyong  ito.  Ang  mga
pamamaraang  ginamit  ng  sistemang  medikal  ay  masasabi  na  hindi  kanais-nais  sa  pamamagitan  ng
paghahambing at ang isa ay hindi dapat mag-alala tungkol sa mga impeksyon o iba pang mga komplikasyon
kapag ginamit ang langis. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman
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Langis kumpara sa Chemotherapy

Ano ang mga pangunahing bentahe sa paggamot na ito kung ihahambing sa chemotherapy, radiation o iba 
pang mga kemikal na gamot?

"Ang langis ng abaka ay may tatlong pangunahing bentahe kaysa sa tinatawag na maginoo na paggamot. Una,
ang langis ng abaka ay hindi nakakasama,  pangalawa,  gumagana ito,  at  pangatlo,  hindi nito pinapatay ang
pasyente. Ang Chemotherapy, radiation at iba pang mga nakakalason na kemikal na gamot ay nakakapinsala sa
katawan at, sa napakaraming kaso, binabawasan ang ating pagkakataong mabuhay. Bilang karagdagan, ang mga
pasyente na nagtitiis ng gayong paggamot ay madalas na napupunta sa iba pang mga problemang medikal na
sanhi ng paggamot na ito mismo.

Hindi  ko  talaga  maihambing  ang  gamot  sa  abaka  sa  ibinibigay  ng  sistemang  medikal,  dahil  hindi  ko
isinasaalang-alang kung ano ang ibinibigay nila sa amin upang maging gamot. Ang mga gamot na kemikal ay
nakakalason sa atay. Alin ang dapat gawin itong malinaw sa sinuman na ang mga naturang kemikal ay hindi
dapat nasa ating mga katawan, dahil sila ay lason at nagpapakita ng panganib sa pasyente.

Ang Chemotherapy at radiation ay parehong carcinogenic na nangangahulugang ang paggamot na ito ay hindi
lamang  nakakalason,  ngunit  maaari  rin  silang  maging  sanhi  ng  cancer.  Kadalasan,  ang  laki  ng  bukol  ay
maaaring  mabawasan  sa  paggamit  ng  chemotherapy  o  radiation  ngunit  sa  maraming  kaso,  pinapayagan
lamang nitong kumalat ang cancer. Dahil sa mga nakakalason na epekto ng mga naturang paggagamot at
kanilang nakakalason na likas na katangian, sinisira nila ang iyong immune system kung kinakailangan mo ito.
Sa  palagay  ko,  nakakahamak  na  tawagan  ang  chemotherapy  o  radiation  na  paggamot  para  sa  cancer  o
anumang iba pang kundisyon, kung malinaw na hindi talaga sila dapat gamitin.

Maaari bang palitan ng paggamit ng langis ang radiotherapy?

Ang salitang radiotherapy ay tunog ng kaaya-aya. Ginagawa nitong parang ang dapat lamang gawin ng isang
pasyente ay makinig ng ilang musika sa radyo at sila ay gagaling. Siyempre dahil alam na ng karamihan sa atin
na malayo ito sa tunay na nagaganap, kaya't tawagan natin ito kung ano talaga ang radiation therapy.

Sa palagay ko ang radiation therapy ay mas mabuti kaysa sa chemotherapy, dahil ang pareho ng paggamot na
ito ay lason at sanhi ng cancer. Ang gamot sa abaka ay dapat na unang linya ng depensa laban sa cancer at lahat
ng iba pang mga sakit, hindi paggamot na maaaring magdulot ng ating kamatayan o gawing mas malala ang
ating mga kondisyon.

Sa nakikita ko, upang payagan ang sistemang medikal na gawin ang mga mapanirang bagay sa aming mga
katawan  ay isang mas  mabilis  na paraan  upang mamatay.  Para sa  ilan,  ang chemotherapy  at  radiation  ay
gumagana bilang isang nakakaantala na taktika, ngunit sa huli ang pinsala na ginagawa ng mga paggagamot na
ito  sa  iyong  katawan  ay  kakila-kilabot.  Kung  ikaw  ay  isang  tao  na  nagkataong  nabuhay  sa  gayong  mga
paggamot  at  kanilang mga pangmatagalang epekto,  bilangin  ang iyong mga masuwerteng bituin  dahil  ang
karamihan ay hindi napalad. Bilang karagdagan, nais kong bigyan babalaan ang mga tao na mas makabubuting
lumayo mula sa mga pag-scan ng CT at mga naturang bagay, dahil inilalantad din nila ang mga pasyente sa
isang napakalaking dosis ng radiation na muling maaaring maging sanhi ng kanser o iba pang mga isyu sa
kalusugan.

Ang langis ng abaka ay hindi nakakalason sa katawan at kapag ang langis na ito ay ginagamit upang gamutin
ang cancer o anumang iba pang sakit, hindi ito makakasama sa malusog na mga cell. Matapos kumuha ng langis
ng abaka, inilalagay nito ang pasyente sa isang nakakarelaks na estado upang makakuha sila ng mas maraming
pahinga at pagtulog, na nagtataguyod ng paggaling.

Mula sa aking pananaw, walang paghahambing sa pagitan ng mga gamot na kemikal at langis ng abaka. Ang
mga  kemikal  at  lason  ay  nagdudulot  ng  pinsala  at  nakakaapekto  sa  iyong  kagalingan;  maaari  rin  silang
magkaroon  ng  matinding  epekto  at  maaaring  humantong  sa  kamatayan.  Ang  langis  ng  abaka  ay  hindi
nakakasama at hinihikayat ang mabuting kalusugan at mabilis na paggaling. Gusto kong sabihin na ang sangkap
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na ito ay nagtataguyod ng buhay at mula sa aking karanasan sa paggamit nito, maaari ko talagang iulat na ito
ang kaso.

Ilalarawan mo ba kung paano kumikilos ang THC sa mga cancer cell kumpara sa mga malulusog na 
selula?

Una sa lahat, hindi sinasaktan ng THC ang mga malulusog na selula ngunit maaari itong magkaroon ng mga
mapanirang epekto sa mga cell na naging cancerous. Karamihan sa mga indibidwal ay may kaunting kaalaman
tungkol sa kung paano kumilos ang mga cell na ito ngunit sa totoo lang ang mga cell ng cancer ay sumusubok
na magpakamatay at ito ay isang maayos na dokumentadong katotohanan. Ngunit kung ang aming immune
system ay naging kompromiso, hindi kami makakagawa ng sapat na natural na cannabinoids upang matigil ang
kanilang paglaki. Kapag ang mga selyula ay naging cancerous, gumagawa talaga sila ng mas maraming mga
receptor ng cannabinoid, na nagpapahintulot sa natural na mga cannabinoid na ginagawa ng ating mga katawan
na madaling makapasok. Ang mga parehong receptor na ito ay tatanggap din ng mga cannabinoid tulad ng THC
na ginagawa ng halaman ng abaka at ito ay maaaring may malaking pakinabang sa pasyente. Kaya't kung ang
iyong katawan ay hindi nakakagawa ng sapat na mga likas na sangkap upang ihinto ang paglaki ng kanser,

Sa pamamagitan ng paglunok ng langis ng abaka, nagbibigay ito ng mga cannabinoid na sagana at pagkatapos
ang sakit ay maaaring makontrol at magaling. Ang aming mga katawan ay gumagawa ng mga cancer cell araw-
araw, kaya't sa esensya lahat tayo ay may cancer ngunit kung ang ating immune system ay gumagana nang
maayos, ang mga cells na ito ay maliit o walang panganib na makakapagpabuti sa ating kagalingan. Kapag ang
ating mga immune system ay napinsala, madalas na kapag ipapaalam ng cancer ang pagkakaroon nito. Ngunit
kung ang isang tao ay sapat na matalino upang kumain ng langis ng abaka upang bigyan ang kanilang mga
immune system ng tulong sa halip na pumunta sa sistemang medikal, ang pagkakaroon nito ay hindi madarama
nang matagal.

Pinag-aralan namin ang mga papel ng pagsasaliksik sa paksa at bibigyan ko kayo ngayon ng paliwanag na
pang-agham kung bakit mabisa ang THC sa paggamot ng cancer. Kapag ang langis ng abaka ay natutunaw
bilang gamot sa kanser, ang THC sa langis ay nagdudulot ng pagbuo ng isang fat Molekyul na tinatawag na
ceramide.  Kapag  ang  ceramide  ay  nakikipag-ugnay  sa  mga  cancer  cell,  nagdudulot  ito  ng  na-program na
pagkamatay ng cell, habang hindi nakakasama sa mga malulusog na selula. Ito ang paraang ipinaliwanag sa
napag-aralan  nating  siyentipikong pananaliksik  ngunit  hindi  ako tumitigil  sa  paghahanap ng iba  pang mga
paliwanag.

Sa tulong ng isang kahanga-hangang ginang na nagngangalang Batya Stark,  nakabuo ako ng isang bagong
teorya na nagsasangkot ng aming pineal gland at ang melatonin na ginagawa nito. Ang fluoride at marami sa
mga kemikal  na  ibinibigay  ng mga doktor  kasama ang iba pang mga bagay na nakikipag-ugnay sa amin,
madalas na pinipinsala ang kakayahan ng pineal gland upang makabuo ng melatonin. Ang Melatonin ay ang
pinakadakilang antioxidant na kilala ng tao at naglalakbay ito sa bawat cell sa ating mga katawan. Ang pineal
gland  at  ang  melatonin  na  ginagawa  nito  ay  maaaring  maglaro  ng  isang  napaka-dramatikong  papel  sa
pagpapanatili  ng  mabuting  kalusugan  at  sa  katunayan  ay  maraming  kinalaman  sa  aming  pangkalahatang
pakiramdam ng kagalingan.

Sa  pag-andar  ng  pineal  gland  na  may  kapansanan,  ang  kakayahang  gumawa  ng  melatonin  ay  lubos  na
nabawasan.  Napag-alaman  na  sa ating  pagtanda,  bumababa  ang antas  ng melatonin,  at  sa  palagay  ko ang
pagbawas na ito ay maaari ding magkaroon ng epekto sa pag-unlad ng cancer. Napatunayan sa agham na ang
pagsigarilyo lamang ng abaka ay maaaring itaas ang antas ng melatonin. Marahil ito ang isa sa mga dahilan
kung bakit ang mga indibidwal na naninigarilyo ng abaka ay may mas mababang rate ng kanser kaysa sa mga
hindi. Ngayon isipin lamang kung ano ang gagawin ng paglunok ng hilaw na hindi nasunog na langis para sa
iyong mga antas ng melatonin.

Mula sa kung ano ang naiintindihan ko, ang mga cannabinoid sa langis ay sanhi ng pineal gland na sumobra sa
labis na paggalaw at pagkatapos ay ang mga antas ng melatonin ay mahigpit na tumataas. Ito, kahit papaano, ay
sa  palagay  namin  ay  nagdudulot  ng  kamangha-manghang  epekto  ng  gamot  na  ito  sa  napakaraming  mga
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kundisyon kabilang ang cancer.  Kung ang pineal  gland ay gumagawa ng malawak na melatonin,  hindi ito
nakakasama sa katawan, ngunit maaari itong magkaroon ng isang masamang epekto sa sakit na pinagdusahan
ng pasyente. Kapag ang antas ng melatonin ay mananatiling mataas, ang sakit o karamdaman na naging salot sa
pasyente ay madalas na makontrol o maging ganap na gumaling. Sa totoo lang, hindi ako doktor o mayroon
akong mga kwalipikasyong kinakailangan upang maging isa, ngunit nararamdaman ko pa rin na dapat nating
iwan  ang  ating  isipan  na  bukas  sa  iba  pang  mga  paliwanag.  Kung  tama  ako  tungkol  sa  kahalagahan  ng
melatonin, kung gayon maaari itong bigyan tayo ng isang bagong paraan ng pagtingin sa pagkontrol sa sakit at
makakatulong ito upang maipaliwanag ang mga epekto ng pagtanda na nagagawa ng gamot na ito.  "  Rick
Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Mga Patotoo sa Kanser

Motto: Ang kusang pagpapatawad ng cancer ay tila nakakagulat na madalas na may presensya ng langis ng
cannabis

“Ang kaibigan ay mayroong cancer sa buto. Nagsimula lang ang langis noong nakaraang linggo, nawala ang
sakit, gumaan ang pakiramdam niya. Nagulat ang mga doktor ng oncology. " Joe

“Medyo magagandang balita kahapon. Ang isang lalaki na binigyan lamang namin ng ilan ay pinalutang ang
kanyang doktor nang matagpuan makalipas ang ilang linggo na ang mga bukol sa kanyang baga ay nawala pati
na rin ang isa sa kanyang atay na nabawasan hanggang sa isang lugar lamang. Isang maliit na tubo! Mayroon
kaming ilang on the go at lahat sila ay maayos. Sana maging maayos ang mga bagay. Ang Phoenix Tears ay
buhay at maayos. " Chris

"Update - Ang aking 81 taong gulang na kaibigan ay pumasa sa 3 mga bukol na magkakasama mula sa kanyang
mukha  (cancer  sa  balat)  squamous  cell  carcinoma.  Hindi  sila  nanindigan  ng  isang  pagkakataon  laban  sa
pinakamahusay na gamot sa buong mundo. 5 linggo sa langis at pakiramdam niya ay mas mahusay kaysa sa
mayroon siya sa loob ng 15 taon. Bumalik ang kanyang gana! Nanalo siya sa laban !!! Nanalo kami sa laban!
Jose

Steve: Kinakain ba niya ang langis at ginagamit din ito ayon sa paksa?
Jose: Parehas
Steve: Kamangha-mangha Hindi ba kamangha-manghang malaman na makakagawa tayo ng pagkakaiba sa 
buhay ng isang tao tulad nito
Jose: Sinimulan niya ang paghuhugas ng 68% langis ng THC na hinaluan ng langis ng oliba at langis ng niyog 
sa kanyang pisngi sa loob ng 2 linggo bago ito lumitaw. Nilalamon din niya ito nang wala ang langis ng oliba 
matapos itong ipahid sa loob ng pisngi.
Jose: Tumawag sa akin ang kanyang Dr kahapon at sinabi sa akin na mayroon din siyang cancer sa balat at nais 
ang ilang Langis na subukan ang kanyang sarili.
Steve: Ngayon ay kamangha-manghang balita tungkol sa doktor na nais ng tulong. Magaling na kaibigan !!!! At
natutuwa akong ang iyong 81yr old na kaibigan ay bumalik sa muling pagtamasa ng buhay.
Jose: Oo, kamangha-mangha talaga! Si Dr P tatawagin namin siya, ay isang kilalang may akda ng ilang mga 
libro at isang mahusay na Naturopath Healer at isang MD. Tinukoy niya ang 5 sa kanyang mga pasyente sa akin
sa huling 2 linggo. Lahat ng pasyente na may kanser sa terminal. "

"Dalawang linggo na ang nakalilipas nagbigay ako ng isa pa sa aking pasyente sa pasyente na may kanser sa
lalamunan / lalamunan na nakakain ng langis na nakapagpapagaling na ingest at gamitin nang pangkasalukuyan,
kasama ang kaunting langis ng niyog. Martes sinabi niya sa akin na bumukas ang balat sa kanyang pisngi at
tumambad ang bukol. Sinabi ko sa kanya na ipagpatuloy ang paglalapat ng langis ngunit, nang walang langis ng
niyog, ang purong langis na nakagagamot lamang. Direktang inilagay niya ang nakapagpapagaling na langis sa
tumambad na bukol at sinabi niya na “Ang paga na lumalabas ay nawala nang kinabukasan. Nagsimula itong
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mag-draining sa loob ng ilang minuto matapos itong kuskusin. Lumabas ito - inilabas ng langis ang cancer tulad
ng isang salve. " Ang cancerous tumor ay naroon, ngayon wala na ... Dalawang linggo !!! ” Jose

"Ang isang miyembro ng pamilya ay may mga tumor sa laki ng bola sa golf golf sa loob ng 48 oras na langis ay
itinapon ang mga tumor na gumagana nito. Ito ay dokumentado. Tumutulong din sa mga problema sa babae.
Walang nagmamalasakit na makahanap ng mga pagpapagaling o tulong para sa na nagbibigay lamang ng mga
gawa ng tao na mga hormone sa kabayo pagkatapos ay nagtaka kung bakit nabaliw ang mga kababaihan. "
Debra

"Kumusta Rick Simpson at Jindrich Bayer, nais kong ibahagi ang isang napaka-HAPPY HAPPY na balita. Ang
mga pag-scan ni Nanay ay nagpakita ng isang "nasusukat" na pagbaba sa laki ng LAHAT ng mga tumor sa atay
at pancreas. Pati na rin, ang tumor sa baga niya ay KUMPLETO ngayon, 100% GONE !!!

Mayroong maraming salamat sa pag-ikot ngunit ang numero unong taong karapat-dapat sa pinakamamahal ay si
Rick para sa lantarang pagbabahagi ng impormasyong ito sa mundo upang magsimula.

Salamat Jindrich para sa lahat ng iyong ginagawa kasama ang iyong sumusuportang kabaitan at mga tagubilin.
Alam kong naglalakad pa rin tayo sa mga shell ng itlog kasama ang kanyang diagnosis / pagbabala ngunit kung
ang mga bagay ay patuloy na nagpapabuti (ang mga bukol ay lumiliit o "nalulutas" bilang tawag nila ito nang
walang karagdagang metastasis). Sa kalaunan ay ipapadala ko siya sa iyo bago at pagkatapos ng mga medikal
na ulat upang makita mo na nakatulong kang i-save ang buhay ng isang hindi kapani-paniwalang, mapagmahal,
aktibo, nagbibigay ng babae, na nasa labas ng pagtatanim ng kanyang halamang damo habang nagta-type ako. :
o). Labis na pagmamahal, Barbara “

- Kumusta Barbara, salamat, ginawa mo ang aming araw sa iyong e-mail. Mangyaring kumusta sa iyong Nanay
para sa amin at  tiyaking hindi  siya pumunta para sa anumang iba pang mga pag-scan o X-ray o iba pang
kalokohan na carcinogenic. Paunahin siya sa nararamdaman niya, dapat siyang kumain ng 120-180g ng langis
sa higit sa anim na buwan o mas kaunti pa. Kung ako siya, kakain ako ng langis araw-araw sa natitirang buhay
ko,  ang cancer  ay may napakaliit  na  pagkakataon  kapag mayroong langis  sa  katawan.  Ang mga dosis  ng
pagpapanatili ay isang napakahalagang bahagi ng pamamaraang ito. Pinakamahusay na pagbati, Jindrich

"Pinagaling ng aking ina ang kanyang stage 3 maliit na cell cancer sa baga sa langis !! J Nabanggit ko ba na
wala siyang cancer apat na buwan lamang pagkatapos ng diagnosis? Kaya, iyon ang nangyari. J ”Dawn

"Ang aking ama ay mayroon ding cancer sa pancreatic na kumalat sa kanyang atay at baga sa panahon ng
chemo pagkatapos kumalat ito muli siya ay napaka-hindi maganda at mabilis na pagkasira. Sinimulan niya ang
langis 3 buwan na ang nakalipas ang pinakabagong pag-scan noong Lunes ay nagpapakita ng lahat ng 7 mga
spot ay nawala at ang pancreas cancer ay nabawasan na pakiramdam niya ay 100% na mas mahusay at may
kalidad ng buhay na bumalik. Tunay na kamangha-mangha ang langis. " Si Lisa

"Ang aking ama ay nasa langis din para sa cancer sa pancreas na kumalat sa pitong iba pang mga spot na nasa
langis siya sa loob ng 5 buwan lahat ng pitong mga spot na lumitaw habang nasa chemo ay nawala mula nang
simulan ang langis at ang pancreas cancer ay lumusot, ang langis ay nai-save ang kanyang buhay! " Si Lisa

“Hi, nais lang po kita i-update. Si Itay ay nagkaroon ng isa pang pag-scan mula nang simulan ang langis 5
buwan na ang nakakaraan para sa pancreatic cancer. Ipinakita ng huling pag-scan ang kanser sa pancreas na
lumusot at ang iba pang 7 mga spot na lumitaw habang nasa chemo siya ay nawala mula nang simulan ang
langis. Ipinapakita ng mga bagong resulta ang cancer sa pancreas na muling lumusot at walang iba pang mga
spot na madugong kamangha-manghang isinasaalang-alang na ang dahilan kung bakit ang cancer sa pancreatic
ay nakamamatay dahil sa rate na kumalat. Kaya't 8 buwan kasabay ng 5 ng mga buwan na paggamit ng langis
ng ama ay mahusay sa katunayan na mas maganda ang pakiramdam niya ngayon kaysa noong una siyang na-
diagnose. Kaya salamat ulit Rick, JB at sa lahat na tumutulong na maipalabas ang impormasyong ito kung hindi
dahil sa langis na wala ang aking ama !! ” Si Lisa

"Ang aking ama ay din sa yugto ng 4 pancreatic cancer. Mayroon din siyang 10 mga spot sa atay ... iyon ay huli
na noong Nobyembre 2012. Mayroon na siyang 1 spot sa atay (.08) at 1 lugar sa pancreas (8 mm). Pinapalo
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namin ito. Nabigla ang kanyang mga doktor. Siya ay tumataba at lahat sa lahat ay nararamdamang malaki. Ang
langis na na-infuse ng cannabis ay mabuti rin. " Angie

- Huwag laruin ang lasaw na gamot, Angie. Mabuti ito para sa pangkasalukuyan na paggamit ngunit hindi mo
nais na bigyan ang mga langis na na-infuse ng cannabis sa mga pasyente ng cancer bilang kanilang tanging
paggamot. Ang buong lakas ng buong spectrum atake ay pinakamahusay na gumagana.

Lalo na para sa mga "kailangang" pumunta kumuha ng isang scan na "masyadong makita" kung paano ito
nakakagamot.  Ang mga nasabing tao ay dapat na awtomatikong magdagdag ng isa pang 60g ng langis  sa
protokol sapagkat hindi nila kinakailangan na dumaan sa isang napaka-carcinogenic na pamamaraang "upang
makita"  kung ano ang kanilang pakiramdam. Ang pag-usisa ay nagkakahalaga ng pera,  paumanhin tungkol
doon.

Pagbati at pagbati. Napakagandang makita ang tagumpay ng mga taong nag-iisip ng iba. JB

"Tunay akong patunay na ang RSO ay may direktang epekto sa MPNST at NF1. Ang mga medikal na talaan,
MRI, PET, CAT scan ay nagpatunay ng makabuluhang pagbawas sa laki ng tumor at masugid. " Si Kristyne

"Ok my Peeps. Ngayon ang araw na inaasahan ko lamang na mangyari. Ang mga resulta ng biopsy ay nasa. Si
Corrie Yelland AY Nakatanggap LANG NG Kumpirmasyon NA ANG KANYA NG CANCER AY 100% NG
Ganap  na  Nawala  !!!!  CANCER FREEEEEE  AKO !!!!!  Ni  kahit  anong  displasia  pabayaan  mag-isa  ang
malaking C.

Sa aking hindi kapani-paniwala, kamangha-manghang mga kaibigan na sama-sama na responsable para sa akin
na kayang bayaran ang gamot = walang ganap na mga salita upang ilarawan kung gaano ako nagpapasalamat sa
bawat isa sa inyo. Kamangha-mangha kayong lahat!

Kay Heather na unang nagpadala sa akin TUMAKOD SA CURE - Ang video na iyon ay literal na binago ang
aking buhay. Sino ang makakakuha nito,  uy? Mahal kita!  Kay Rick Simpson, kay Jindřich Bayer mula sa
kaibuturan ng aking puso ... SALAMAT sa iyong kaalaman at suporta. Buhay ako ngayon dahil sa inyong lahat!
Tunay akong napalad na magkaroon ng kamangha-manghang pamilya at mga kaibigan. " Corrie

Kumusta Jindrich, isang mabilis na tala lamang upang ipaalam sa iyo na nakita ko ang aking doktor ngayon.
Sinasabi sa ulat na ang cancer (anal canal cancer) ay hindi na mahahalata. Huling taglagas sinabi sa akin na
mayroon akong 2-4 na buwan kung hindi ako nag-radiation. Pinili kong gawin na walang radiation at subukan
sa halip ang RSO. Malinaw na, gumana ito! Mula sa kaibuturan ng aking puso, salamat, Salamat, SALAMAT
kay Rick at sa iyong sarili !!!! ” Corrie

“Ang pinakahuli kong kwento sa tagumpay. Ito ay isang babae na nasa huli na 50 na na-diagnose na may Stage
3, ngunit malapit sa Stage 4 Lung Cancer. Ngayon natanggap ko ito: "Sa gayon ang aking ina ay nagpunta para
sa kanyang CT scan isang buwan na ang nakakaraan at nakuha ang kanyang mga resulta ng ilang araw na ang
nakakaraan. Tuluyan na itong nawala! Nabasa sila ng kanyang doktor at sinabi na ang mas malaking masa ay
malinaw at walang natira ...

Mayroon pa siyang COPD ngunit gagawin namin iyon at ang kanyang paninigarilyo lol ... Maraming salamat sa
lahat ng payo at kaalaman sa mga bagay na hindi namin namalayan. Ang lahat ay nagsama sa isang kadahilanan
at napakasaya namin. Pagpalain ka ng Diyos at ng iyong pamilya. ” Corrie

- Kusang pagpapatawad ng kanser sa baga ay tila  nakakagulat  na madalas na may presensya ng langis ng
cannabis. JB

"Ok, lahat ng aking kamangha-manghang Mga Peep, ito ay magiging isang mahabang pagbabasa, ngunit sa
palagay ko maaaring na-hit ang PAYDIRT kahapon. Hindi ko pa nakikita ang aking dentista mula pa noong
Setyembre. Sa oras na iyon, nasa gitna ako ng pakikipaglaban para sa aking buhay. Sinabi sa aking dentista sa
puntong iyon na mayroon akong cancer. Nagkaroon kami ng karaniwang pag-uusap, kung saan sinabi ko sa
kanya na hindi ako gumagawa ng radiation at gumagawa ng isang "alternatibong paggamot." Sa oras na iyon,
tinanong niya kung ano ang ginagawa ko. Nag-aalangan akong sabihin sa kanya, dahil kilala siya sa kanyang
"tigas," ngunit sinabi sa kanya na panoorin ang Run From the Cure. Talagang tinawag niya ako pagkatapos
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niyang mapanood ito. Sinabi niya na bilang isang medikal na propesyonal, may kaugaliang nasa kahon siya, na
mayroon siyang isang kapatid, (isang doktor), at isa pang kapatid, (isang parmasyolohiko) at kung paano sila
"wala sa lahat ng mga sagot."

Mabilis na kahapon. Natigilan siya upang makita kung gaano ako kamukha, at pansamantalang hindi nakaimik
nang sabihin ko sa kanya na gumana ang Cannabis Oil. Sinimulan niyang magtanong ng lahat ng uri ng mga
katanungan. Marami sa kanila ay "mga pang-agham na katanungan" na hindi ko masagot. Tinanong niya ang
tungkol sa mga klinikal na pagsubok, naiiba. Ang mga kondisyon ng sakit na ginagamot sa Cannabis atbp Nais
niyang kausapin ang kanyang kapatid tungkol sa aking sarili, pati na rin ang Cannabis bilang isang "lunas" sa
cancer, at nais din niyang saliksikin ng kanyang kapatid ang Cannabis bilang gamot. OK lang ba kung kinuha
niya ang aking cell number at email address?

Narito  kung  saan  ito  nagiging  malaki.  Ang  kanyang  kapatid  na  si  Dr.  Jake  Theissen,  ay  dating  Dean  at
pinasimunuan ang programa ng Pharmacology sa Waterloo University. Siya ay consultant ngayon para sa mga
kumpanya ng droga at dalubhasa sa "Mga Bagong Paglapit sa Paggamot sa Kanser." Mahigpit siyang nakatali
sa Canadian Cancer Society. (Gayundin, siya ang tinanong ng gobyerno na pangunahan ang pagtatanong sa
lasaw na chemo scandal.) Sinasabi ni John, na madalas sinabi ng kanyang kapatid, dapat mayroong isang bagay
na mas mahusay doon para sa paggamot ng cancer. Isang bagay na natural, kaysa sa kemikal. Sinabi ko sa
kanya na "huwag kang tumingin sa malayo." Ang Cannabis ay ang "isang bagay na natural."

Tumawid ang mga daliri  sa  aking Peeps.  Upang magkaroon ng isang taong maimpluwensyang  maging sa
"aming  panig",  maaaring  maging  freakin  'napakalaking!  Janet  Sweeney,  Robert  Melamede,  Peter  O'Toole,
Lester Grinspoon, Gersh Avery, Rick Simpson. Cannabis Science, sasakay ba kayo upang tulungan ako sa isang
ito kung kinakailangan, at magiging ok kayo kung idirekta ko ang aking dentista o ang kanyang kapatid sa
inyo?

Salamat sa pagbabasa ng Peeps. Patuloy na kumalat ang salita ... CANNABIS OIL KILLS CANCER! ” Corrie

Q.Nakita mo na ba ang RSO na tumutulong sa pagalingin ang kanser sa prostate? 

A. Syempre. Sundin ang mga tagubilin para sa pinakamahusay na mga resulta. Narito ang isang halimbawa
kung paano ito gumagana at nagbibigay din si Dennis ng ilang pang-agham na paliwanag tungkol sa kung
paano gumagana ang langis. Gayunpaman, sundin ang mga tagubilin ni Rick, kainin ang langis tulad ng itinuro
(mababang dosis tulad ng mga ginamit ni Dennis ay maaaring hindi sapat para sa iba pang mga pasyente), at
gamitin ang langis sa isang supositoryo na form din. Malugod na pagbati, JB

"Noong unang bahagi  ng 2013 na-diagnose ako na may prostate  cancer  na nakakakuha ng isang rating na
Gleason 9.  Bilang aking unang pagpipilian  nagpasya ako na subukan ang Cannabis  Oil  ni  Rick  Simpson.
Karamihan sa kanser ay nawala 90 araw makalipas  ayon sa pangalawang biopsy ngunit  naroon pa rin ang
tumor.  Napagpasyahan kong ang aking dosis ay masyadong maliit,  na kung saan ay isang sampung gramo
bawat araw kaya't nagpasya akong gawin itong muli sa loob ng 90 araw. Sa pagkakataong ito ay nadagdagan ko
ang dosis sa 3 ikasampung gramo bawat araw sa unang 60 araw at 5 ikasampu gramo para sa huling tatlumpung
araw maliban sa huling araw na kumuha ako ng isang buong gramo. Ang susunod na biopsy ay nagpakita na
ang tumor ay nawala. At mas mabuti pa, ang aking cancer ay 99.9% nawala! Nagpapasalamat ako sa Diyos sa
pamumuno sa akin sa direktang cannabis.

Bago ang aking kanser ay laban ako sa marijuana sa anumang anyo ngunit kapag nahaharap ka sa kamatayan sa
kakila-kilabot na radiation at chemo naisip kong wala akong mawawala. Sinabi ng aking urologist na hindi pa
siya nakakita ng ganito, ito ay ganap na wala sa tsart. ” William

"Bumaba lang ako ng telepono kasama ang urologist.  Ang aking asawa ay nagkakaroon ng maraming mga
medikal na isyu pagkatapos ng kanser sa prostate taon na ang nakakaraan. Ipinadala siya para sa isang biopsy
higit sa 2 buwan na ang nakakaraan ngunit dahil sa mga problema sa tubo mula sa bato hanggang sa pantog ay
hindi nila nagawa ang isang kumpletong biopsy. Gayunpaman nakakakuha sila ng sapat na tisyu upang makita
na bumalik ang kanser sa prostate at ngayon ay may mga cell ng cancer sa mga pader ng pantog. Kailangan nila
siyang tratuhin para sa iba pang mga isyu bago sila bumalik at ipagpatuloy ang biopsy dahil sa iba pang mga
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medikal na isyu. Sa sobrang hirap,  nagawa ito ngayon. Bumaba lang ako sa telepono kasama ng doktor at
bagaman  mayroon  siyang  mga  isyu  sa  bato  dahil  sa  radiation  at  maaaring  mawalan  ng  isang  bato,  mas
naalimpungatan siya sa kawalan ng cancer cell na nakita niya 2 buwan na ang nakalilipas. Walang katibayan ng
cancer at hindi niya ito mawari. Matapos ang unang biopsy, agad akong lumuha ng phoenix. Pareho kaming
may mahusay na pagpapaubaya kaya sa loob ng isang linggo hanggang 10 araw ay nasa 1 gramo akong dosis.
Pagkalipas ng isang buwan, wala kaming cancer na naroroon! Napatulala ako bagaman hindi ko kailanman nag-
alinlangan ang mga makahimalang kapangyarihan ng makapangyarihang magbunot  ng damo.  Mayroon din
akong sakit na autoimmune na bihira (kapareho ng artista na si Harold Ramis). Pinahanga ko ang aking sarili
araw-araw na ako ay sa pagpapatawad ng higit sa 3 taon na sa palagay ko ay hindi pangkaraniwan. Hindi ko
alam kung bakit ngunit marahil ang aking pang-araw-araw na pagkonsumo ay maaaring may kinalaman din
dito. Ang 2 sa aking mga doktor ay may kamalayan sa aking mga paggagamot at 100% na sumusuporta. Kaya't
nagpapasalamat ako kay G. Simpson! Salamat sa pamumuno! Nais ko lamang ipadala sa iyo ang aking patotoo
sa kadahilanang labis akong nagpapasalamat. Magbibigay ako ng donasyon sa iyong hangarin sa oras na siya ay
nasa bahay na at naayos ko na siya. Muli salamat mula sa kaibuturan ng aking puso! Taos-puso, DKS ”

"Mayroon akong parehong sakit  na namatay  si  Harold Ramis  mula  noong nakaraang  buwan ...  vasculitis.
Naranasan ko ito nang higit sa 15 taon ngunit sa wakas ay nasuri ako nang halos 4 na taon na ang nakalilipas
nang ang mga sintomas ay napakasindak na hindi ko nga magawang maglakad. Nasa kapatawaran ako ngayon
sa loob ng 3 taon mula noong orihinal na paggamot ng cytoxan (chemo) at prednisone. Pagkatapos sa imuran
para sa pagpapanatili. Ginusto ko ang lahat ng gamot dahil sa akin, ang masamang epekto ay mas malala kaysa
sa sakit. Sinabi ng aking doktor na hindi. Kaya't ginawa ko ang gagawin ng ibang matitigas na ulo, matigas ang
ulo ... Inalis ko ang aking sarili sa kanila sa aking sariling pahintulot !!! Hehe. Ang mga steroid ay bumaba sa 2
mg bawat araw ngayon. Mahirap silang tumigil !!! Huling pagbisita ng doktor, sapagkat napakahusay ko ng
aking paggawa sa wakas ay inalis ako ng aking doktor sa mga med na aking hininto bago (hindi niya alam na
umalis ako sa mga nakaraang taon). Hindi ko alam, ngunit 3 taon na ako sa pagpapatawad.

Karamihan sa mga taong nagdurusa sa sakit na ito ay may maraming mga problema sa lahat ng oras ngunit sa
palagay ko ako ay isang normal na tao na may kaunting mga problema lamang na nilikha ng sakit sa simula
tulad ng neuropathy sa paa at kamay. Maliban doon, magaling ako. Mag-ehersisyo araw-araw at tumakbo. Ang
alam ko lang ay bilang isang pang-araw-araw na gumagamit ng cannabis, tila ako ay isang napakasuwerteng tao
kumpara sa maraming iba pa na mayroong sakit na ito at nasa kaunting mga kakila-kilabot na tabletas upang
sugpuin ang immune system at makontrol ang sakit. Ang tanging bagay na alam kong sigurado ay ang cannabis
ay nakatulong sa aking pakiramdam tulad ng nararamdaman ko ngayon. Mayroon akong 100% na suporta mula
sa 2 sa aking maraming mga doktor, ang isa ay ang aking neurologist!

Napakadali na gumawa ng iyong sariling RSO. Kinakabahan ako noong una kaya subukang gumawa muna ng
kaunting halaga. Ito ay naging kahanga-hanga kaya sa kaalamang iyon, gumawa ako ng higit. Sinundan ko lang
ang  resipe  ni  Rick  na  may kaunting  tulong  mula  sa  isang kaibigan!  Tulad  ng  isang kamakailang  post  sa
Facebook na ginawa ko (LALABAS ako tungkol sa milagrosong halaman na ito) Nagkaroon ako ng maraming
mga pribadong mensahe tungkol sa tagumpay na hinahanap ng aking pamilya para sa tulong! Malalagay ko na
sa pangangalaga ang aking malulusog na mga anak na may sapat na gulang upang sila ay tumayo nang mas
mababa  sa  isang  pagkakataon  na  makakuha  ng  anumang  sakuna.  Gusto  ko  ito!!!  Maraming  salamat  G.
Simpson !!! Ang iyong dedikasyon sa lahat ay labis na pinahahalagahan ng California gal !!! " Deborah

“Ginawa ng asawa ko ang programa ng Phoenix Tears noong nagkaroon siya ng stage 4 na pantog sa kanser.
Ang ulat ng landas pagkatapos ng operasyon (na HINDI niya sana nagkaroon ng higit na pananampalataya sa
programa) ay nagpakita ng walang cancer. Hindi ako handa na iangkin ang tagumpay sa Alzheimer, ngunit para
sa kanser ay walang ganap na mas mahusay na pagpipilian. " Caren

“Hello ulit Rick! Inaasahan kong mahahanap ka ng mabuti  ng e-mail  na ito. Sumusulat ako ngayon upang
tanungin ka kung gaano katagal dapat ang isang pasyente na manatili sa langis? Mayroon kaming pasyente na
may isang malaking bukol. Nagsimula siya Marso 15 at dumaan sa 40 gramo sa ngayon. Nasa 1.5 gramo siya o
higit pa / araw mula noong araw 2. Humihinto ka ba sa Therapeutic na dosis na 60 gramo? Ang pera ay isang
kadahilanan para sa pasyente na ito. Wala siyang nabayaran para sa kanyang gamot sa ngayon. Ang kanilang
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Tagapangalaga ay nag-abuloy ng unang 60 gramo ng langis, ngunit hindi maaaring magbigay ng libreng gamot
magpakailanman. Salamat sa iyong input. Pinahahalagahan ko ang iyong pananaw. Taos-puso, Janet ”

"Mahal na Janet, Sasabihin mong nasa 1.5 gramo o higit pa siya sa isang araw mula noong ika-dalawang araw.
Ang langis na ginawa ko ay napakalakas na kadalasan ay tumatagal ng average na tao tungkol sa 5 linggo upang
maabot ang puntong maaari silang kumain ng 1 gramo sa isang araw. Maaaring may problema sa pilay na
ginamit upang makabuo ng mga langis na ito ng abaka ng langis ay maaaring mag-iba ng malaki sa kanilang
mga kakayahan sa pagpapagaling kaya ang problema ay maaaring ang pilay. Karaniwan sa oras na ang pasyente
ay nakakain ng 60 gramo ng langis ang kanser ay nawala. Ngunit kung hindi, magpapatuloy akong bigyan sila
ng langis hanggang sa ito ay. Ang oras na kinakailangan at ang dami ng kinakailangang langis ay maaaring
mag-iba  nang  malaki  sa  bawat  tao.  Lahat  tayo  ay  magkakaiba  at  ang  ilang  mga  tao  ay  mas  mabilis  na
gumagaling  kaysa  sa  iba.  Karaniwan  ang  mga  tao  na  napinsala  nang  masama  sa  chemo  at  radiation  ay
mangangailangan ng mas mahabang paggamot at mas maraming langis. Kailangang i-undo ng langis ang lahat
ng pinsala sa mga tinaguriang paggamot na naiwan. Ang payo ko ay upang subukang gumawa ng langis mula sa
isa pang malakas na indica strain ngunit sa lahat ng paraan ay panatilihin siyang nasa langis ito ang tanging
bagay na alam ko na maaaring mag-save ng kanyang buhay. Best Wishes, Rick Simpson ”

"Hindi ako sigurado kung ito ay isang tagumpay- Ngunit sigurado akong bilangin ito bilang isa! Kung sakali
may nagtataka kung bakit mayroon akong isang lalaki na boses, hindi ito dahil ako ay naninigarilyo o anumang
bagay- Hindi ako naninigarilyo, ngunit dahil natanggal ang aking teroydeo. Ako ay 51 (at kalahati!) At gumamit
ng langis mula pa noong edad 20. Palagi ko lang nasasayahang kaaya-ayaang mag-vaporize. Ilang taon na ang
nakalilipas- Nagsimula akong magkaroon ng problema sa paglunok, at natagpuan ng aking mga doktor ang mga
node sa aking teroydeo. Mga node sa aking teroydeo na kailangan kong puntahan para sa pagsusuri ng kanser.
Kapag ginawa nila iyon- nananatili lamang ang mga ito ng isang malaking karayom ng asno sa iyong lalamunan
at pumasok sa mga node upang masubukan. Wala ka silang binibigyan- walang anaesthetic- dahil sa lokasyon.
Kaya- gawin ito ng ilang beses at tingnan kung makaupo ka pa rin. Gayunpaman- pagkatapos na masaksak sa
6x- at ang aking teroydeo ay naging napakalaking mayroon akong problema sa paglunok at paghinga- Inalis ko
ang aking teroydeo. Sa lahat ng cancer sa aking pamilya- Naisip ko na mauna ako sa laro. Walang Kanser.
Wala. Ako lang sa pamilya ko ang nakatakas sa cancer sa ngayon. Gumagawa ako ng langis mula pa noong
20's. Mayroon akong halos bawat pagsubok sa kanser doon dahil sa kasaysayan ng pamilya- at nada sa ngayon
Salamat sa Diyos! Ginagawa mo ang matematika :-) ”Janet

“Hi Rick! Namatay si Amy kaninang umaga. Huminto sa paggamit ng langis si Amy nang kakaiba ang mga
numero niya. Sinabi mo na may isang bagay na hindi naaamoy nang maayos- mabuti ang mga doktor ay inalis
ang kanyang mga resulta sa lab, at sila ay masama. Pagod na pagod si Amy (23 bilog na radiation, 3 o 4 na
chemotherapy). Sumuko na lang siya. Hindi ako nagbibiro. Napakaraming pinagdaanan niya bago sa amin, na
naramdaman niyang dumating na ang kanyang oras. Tama siya. Nang wala ang langis- natapos na ito. Noong
isang linggo bago siya tumingin ng napakahusay- Sumusumpa ako! Nais niyang umakyat sa dalawang gramo sa
isang araw, at talagang sipain ito. Pagkatapos ay bumalik ang mga sumpang pagsubok na iyon, at natapos na
siya. Nakiusap ako sa kanya na panatilihin itong kunin. Paano mo haharapin ito? Napalunok ako. Janet ”

"Mahal  na Janet,  alam ko kung ano ang nararamdaman mo,  mahal,  nagkaroon ako ng parehong bagay na
nangyari sa ilang tao na napagamot ako at hindi ito magandang pakiramdam. Hindi bababa sa maaari nating
makuha ang loob sa katotohanan na ang ating ginagawa ay nakatulong at  hindi tayo ang sanhi ng pinsala.
Kadalasan napakahirap na hindi makisangkot nang malalim sa mga tinatrato namin at kapag nangyari ang isang
bagay na katulad nito, palagi akong nais na sakalin ang mga may pananagutan. Wala akong pakialam kung
gaano iniisip ng mga idiot na doktor ang kanilang sarili at ang kanilang propesyon, ang pagpatay ay pagpatay at
bago ito matapos, makikita ng publiko ang lahat para sa kung ano sila. Sa pagtingin ko sa ganitong paraan Janet,
hindi natin mai-save ang lahat, ngunit ang ginagawa natin, ay ang pagpapagaan ng pagdurusa ng maraming tao.
Kaya't  ang  tungkol  sa  lahat  na  maaari  nating  gawin  ay  magpatuloy,  hanggang  sa  maunawaan  natin  ang
mundong ito.  Ikaw ay isang kahanga-hangang babae  na may isang malaking puso at  kung ano ang iyong
ginagawa, napakahalaga sa mga naghihirap na masa. Kaya subukang ituon ang pansin sa lahat ng kabutihang
nagawa mo at huwag sisihin ang iyong sarili sa kawalan ng kakayahan ng iba. Ang mga taong tulad sa amin ang
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gumagawa ng pagkakaiba at ang mga tao tulad namin na magbabago sa mundong ito, kaya't mangyaring huwag
hayaan ang anumang umagaw sa iyo mula sa landas na pareho kaming naglalakbay. Best Wishes, Rick Simpson
”

"Ibinahagi  ko  ang  Phoenix  Tears  ni  Rick  Simpson  sa  aking  pader  sa  Facebook  nang  maraming  beses  ...
pagkatapos ay isang araw ang isang kaibigan ko ay nasa kama ng kamatayan niya kasama si Lymphoma. Nang
makita niya ang aking mga post sa langis, agad niyang sinimulan ang pagkuha ng langis at ngayon ay CANCER
FREE! Namangha ang kanyang mga doktor  sinabi  nila  sa kanya na mayroon siyang tatlong buwan upang
mabuhay… MALI sila. ” Si Jamie

"Mahal na G. Simpson, mayroon akong pasyente sa US na nagsimula kamakailan sa Phoenix Tears. Ito ay ligal
sa aming estado. Siya ay halos isang buwan sa programa, ngunit humihiling siya ng higit sa isang gramo sa
isang araw mula sa ikalawang linggo. Gumagawa ba ang higit sa isang gramo sa isang araw? Kinuha ko ang
pasyente na ito nang libre, at may pakiramdam akong nilalaro niya ako nang kaunti. Nais niya ng isang gramo
sa isang araw mula noong linggo ng dalawang linggo, at pagkatapos ay ginusto ang dalawang gramo sa isang
araw - at ito ay labis na malakas. Nakakuha ako ng loop sa isang kapat ng isang gramo. Gumagamit kami ng
Buddha - 100% indica na may higit sa 15% nilalaman ng THC. Paano ka makitungo sa mga pasyente na nais
ang higit pa at higit pa? Salamat, George ”

"Mahal na Doctordoctor, hinihikayat ko ang lahat na may malubhang kondisyon na kumuha ng langis nang
mabilis hangga't maaari. Kung mas mabilis nilang madala ito, mas mabilis silang gumaling. Nakita ko ang ilang
mga tao na nakakain ng buong 60 gramo na paggamot sa isang buwan at pagalingin ang kanilang terminal
cancer. Ngunit ang mga taong katulad nito ay bihira at higit sa posible na ang taong ito ang naglalaro sa iyo.
Mayroon akong isang pares ng mga tao na subukan ito sa akin at inilagay ko sa kanila ang pagtakbo. Hindi ko
alintana ang pagbibigay ng langis sa mga nangangailangan nito ng gamot ngunit hindi ko ito ibibigay sa mga
maloko na lalabas upang mag-scam. Kung sa tingin mo ay sinusubukan ng taong ito na manloko sabihin mo
lamang sa kanya na kailangan niyang magkaroon ng abaka mismo upang makabuo ng gamot. Kung siya ay
totoo, malamang susubukan niyang gawin iyon kung hindi kung gayon marahil ay hindi mo na maririnig mula
sa kanya muli. Wala kang walang katapusang supply ng langis na ito at kailangang pumunta kung saan ito
makakabuti. Ipagpatuloy ang mabuting gawain. Best Wishes, Rick Simpson ”

"Nagagamot ako ng isang babaeng may TERMINAL cancer, na may RS hemp oil at sa wakas ay gumagaling na
siya. GUMAGANA SIYA!" voodootattooo

"Ginagawa ang parehong bagay ngayon. 25% THC SKYWALKER OG, ang huling langis ng OG ang aking
PSA ay 160. Pagkatapos ng 100 gramo ngayon nito 7. " Si Jimmy

“Hi  Chris,  Update  ...  mawawala  ang  cancer  ...  tumawag  siya  mula  sa  kanyang  naguguluhang  oncologist
kahapon ng umaga. Karaniwan mayroon kaming harapan na harapan na appointment ngunit tinawag niya siya
sa oras na ito upang payuhan siya sa mga resulta ng lahat ng mga pag-scan na nagawa ilang linggo na ang
nakakaraan.

Atay - hindi na nakikita ang cancer. Kanser sa baga, nawala ang isang cancer sa baga at ang iba pang cancer sa
baga ay nabawasan nang malaki. Dibdib - hindi siya nag-puna ... Hindi niya binanggit ang iniisip sa dibdib ...
kaya't tinatawag siya muli ni Nanay para sa ilang mga katanungan at upang mag-set up ng isang appointment
para sa amin upang pumasok at kausapin siya at upang matingnan ang nakaraan at mga kamakailang pag-scan.
Natatakot akong siya ay medyo nabigla nang magsimulang magsalita si Dr. tungkol sa pagkawala ng kanser sa
atay at baga na nakalimutan niyang tanungin tungkol sa kanyang dibdib.

Ang lahat ng mga pag-scan ay para sa isang prescreening para sa isang bagong trail ng therapy ng hormon ...
ngunit sinabi ng Dr. Hindi na siya isang kandidato para sa pag-aaral ng hormon dahil ang isang pasyente ay
kailangang magkaroon ng paglago sa mga lugar na may kanser at  lahat  ng kanyang mga lugar ay HINDI
lumalaki ngunit namamatay na
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Kami ay higit sa buwan sa mga resulta ng langis !!! Nang makausap ko si Rick isang buwan o higit pa tungkol
sa aking ina ay iminungkahi niya na dapat siyang magpagamot sa ika-90 na araw at sa gayon ay pinaplano
namin iyon sa simula ng Setyembre Pansamantala ilalagay namin siya sa isang dosis sa pagpapanatili.

Wow! Alam niya mula sa simula ng paggamot na gumagana ang langis sa kanyang mga bukol ay ramdam niya
ang  pag-urong  at  paglayo  nito.  Lubos  kaming  nagpapasalamat  sa  lahat  na  ipinakilala  mo  ako  sa  iyong
dokumentaryong ideya at ibinahagi ang paggamot na ito. Nakauwi ako ngayong gabi kung may oras ka upang
makipag-chat. Magpakailanman Nagpapasalamat, Cindy "

"Kumusta mahal Corrie ... Nais lamang ipaalam sa iyo na binigyan ko ang langis na mayroon ako mula sa aking
ina sa kaibigan ng kaibigan na may kanser sa suso ... Tumagal siya ng isang buwan at ito ay sa pagpapatawad ...
Ang ilang mga cancer cell ay patay sa tumor ... At ang doktor ay namangha at positibo at tila kung may mas
mahusay siyang mga resulta sa susunod ay magsisimulang gumawa ng isang bagay tungkol sa langis. Tuwang-
tuwa ako at nagpapasalamat sa Diyos sa pagpapahintulot sa akin na maibigay ang impormasyong iyon tungkol
sa langis na cannabis sa babaeng ito .. :)) Kaya't hiniling kong makuha ng nanay ko ang langis araw-araw ... ”

“Kumusta Rick, nakakuha ako ng magandang balita. Hindi na nakatiis ang aking ina sa pag-iisip na mayroon
siyang cancer sa kanyang suso, kaya't siya ay sumailalim sa operasyon. Gayunpaman, kumain siya ng 30g ng
dosis, at umiinom siya ng ilang mga herbal na tsaa mula sa ilang tao na mayroong lahat ng uri ng mga medikal
na damo at inilagay din niya ang mga bendahe mula sa mga halaman na ito. Gayunpaman, nang ilabas ng mga
doktor ang cancer na iyon, hindi hihigit  sa 7mm ang laki at ng 100% na tisyu, 1% lamang ang aktibo,  at
malignant at sa naghihingalong yugto. 3 mga doktor ang tumitingin dito, at sinabi nila na hindi nila nakita ang
isang bagay tulad nito ... Kaya, kung magpunta siya ng higit sa 1 o dalawang linggo nang wala ang operasyon,
mawawala  ang  lahat.  Ngayon,  kumukuha  siya  araw-araw  ng  langis  para  sa  1  at  kalahating  gramo  at
naiintindihan niya ngayon na ang operasyon ay ganap na hindi kinakailangan.

Gayunpaman, mas kalmado siya ngayon kung ganoon siya, dahil nakikipag-freak siya, kaya hindi namin siya
mausap sa labas ng operasyon ... ngunit ngayon ang lahat ay mabuti, at ang mga halaman at langis ay ginawa rin
nito. Gayunpaman, binigyan siya ng mga hangal na doktor ng 23 mga therapist sa radyo, ngunit sinabi niya na
hindi niya ito gagawin at sinabi ng doktor sa pagitan ng mga linya na tama siya. Hindi makapaniwala kung
hanggang saan ang layo ng mga doktor na ito. Kumusta ang lahat, Rick. Maraming salamat sa rekomendasyon,
at muling magpasalamat kay Jindrich. " Sasa

"Si Rick ... ang isang kaibigan ay may natanggal na tumor sa utak mula sa kanyang ulo ... mayroon siyang mga
spot sa kanyang baga ... gusto nila siyang magkaroon ng chemo at radiation ... ay sayang ang pagkuha ng langis
habang nasa chemo at radiation? Ang pagkakita kung paano siya matapos na maalis  ang utak na tumor ay
kapansin-pansin,  siya  ay  80% mas mahusay kaysa  noong nakaraang  linggo  kasama ang bagay na iyon sa
kanyang ulo ... Gusto kong sabihin sa kanya na huwag gumawa ng chemo at radiation at gawin ang langis
ngunit hindi ito my choice ... ”Sharon

- Sharon, tataas nito ang kanyang tsansa na mabuhay. Ngunit sa katunayan, ang chemo ay magdudulot lamang
na kakainin niya ang 120-180g ng langis pagkatapos lamang upang mabawi ang pinsala. Siyempre, iyon ay
kung makaligtas siya sa pagkalason. Malugod na pagbati, JB

"Para sa lahat ng mga chuckleheads na sa palagay ay pandaraya si Rick Simpson, dapat mong malaman na
pinagaling lang ni Michelle Aldrich ang kanyang stage 3 cancer sa baga na may langis na cannabis, na ibinigay
ni Valerie Corral at WAMM! Bakit hindi masimulan ng media at mga doktor ang pagsasabi ng totoo nang isang
beses ?! Pinagaling ng cancer ang cancer, goddamit !!! At ang mga hindi responsableng tao ay ang nagtatangka
upang patahimikin ang katotohanang ito,  hindi ang mga taong tulad ko at Tommy na nais na malaman ng
mundo ang katotohanan tungkol sa cannabis at cancer. " Si Steven

"Kumusta lahat, nakakuha ako ng magagandang balita. Nakuha ng asawa ang resulta ng PET scan nitong Lunes.
Mayroon siyang cancer sa loob ng 5 taon pagkatapos ng 6 na bilog ng chemo at isang stem cell transplant,
pagkatapos ay bumalik pa rin ito. 6 buwan na ang nakalilipas ay dapat siyang gumawa ng isa pang transplant
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ngunit nakansela ito dahil wala silang makitang donor. Kaya't nagsimula siya sa langis. Noong Lunes sinabi sa
amin ng doktor na wala na ang cancer. Salamat sa langis, Rick. Ikaw ang tao, salamat. ” Si Luc

- Salamat,  Luc. Malugod na maligayang pagdating ang dokumentasyong medikal.  Dapat siyang manatili  sa
isang dosis ng pagpapanatili, kakain ako ng maraming langis hangga't maaari hangga't maaari. Lumayo siya sa
mas maraming mga pag-scan, kung maaari.  Maganda ang isang patotoo sa video sa Youtube.  Malugod na
pagbati, JB

"Ang taong 2013 ay nawala na ngayon at natutuwa akong nakikita ko kung aling mga Doktor ang hindi naisip
na nakikita ko ang taong 2013. Ngunit narito na ako ay nabubuhay pa rin at maayos. Ang ilang mga tao na hindi
ko nakita ng maraming taon ay nagsabi, wow, buhay ka pa rin! Oo, buhay pa rin ako dahil gumagamit ako ng
tamang halamang gamot (Cannabis Oil) upang patayin ang aking walang sakit na GBM na kanser sa Utak.

Kaya Salamat sa Diyos sa pagpapakita sa akin ng paraan upang magpagaling. At si Dr Tiew Han para sa iyong
mga kasanayan sa Craniotomy, Gayundin si Rick Simpson para sa pagbabahagi ng iyong kaalaman tungkol sa
God Sent OIL, at aking asawa na si Cinimin Mansur para sa pangangalaga sa akin, at ang aking mga Anghel
para sa iyong mapagpakumbabang tulong, at mga kaibigan at aking pamilya para sa kanilang kahanga-hangang
suporta at  pagmamahal.  Kung wala kayong lahat,  imposibleng makita  akong malusog ulit.  Pakiramdam ko
napakaswerte at nabiyayaan ako. At oo, naniniwala ako sa mga Anghel.

Lahat  ng pinakamahusay  sa lahat  para  sa  2014,  subukang huwag ma-stress,  maging masaya at  manatiling
Malusog. ” Si Elia

"Gusto kong pasasalamatan (xxx) ang langis na naibigay para sa aking cancer !! As of now, walang cancer na
mahahanap sa aking katawan !! Gumagana talaga ito mga tao, ang patunay ay nasa lahat ng aking mga medikal
na tala! Maraming salamat at lahat ng mga props sa Luha !!! ” Becky

"Thumbs up to Jindrich, siya ay ganap na tama tungkol sa pangkasalukuyan application na inilapat nang direkta
sa balat kaysa sa bendahe. Ang pagkakaiba ay tulad ng gabi at araw. " Roland

-- Syempre. Ang mga makulayan na may 20-30-50% na langis ay gumagana din mahusay, sapagkat madali
silang nakakakuha sa ilalim ng ibabaw. Sa ilang mga kaso, ang langis ng binhi ng abaka (o shea butter) at mga
halo ng langis ng abaka ay kapaki-pakinabang din. Ngunit lohikal, mas maraming langis na nakuha mo mismo
sa sugat, mas mabuti. JB

"Sinulat ko dati na mayroon kaming tagumpay sa paggamot sa cancer sa suso. Ngayon sinabi ng mga doktor sa
pasyente na ang kanyang mga resulta ay napakahusay na kailangan niyang pumunta sa trabaho.  Sinabi  ng
pasyente na SALAMAT SA DIYOS at sinabi ng doktor na dapat niyang pasalamatan siya na huwag sa diyos at
tinatanong ko kung ano para sa wala siyang ginawa ngunit patuloy na sabihin sa kanya na kailangan niyang
kumuha ng chemo at radiation ... sira dok .. .

Ngunit kinuha namin ito sa susunod na antas, pinapagaling namin ang mukha ng isang tao dahil nawasak ito ng
mga tabletas 5 taon na ang nakakaraan. Ang taong ito ay may malaking problema sa bituka at sa palagay nila ay
cancer ito sa una at binibigyan nila siya ng ilang malalakas na tabletas na masira kaysa sa pagkasira ng kanyang
mukha ay para siyang palaka. Pagkatapos sinabi nila na maaaring ito ay sakit ni Crohn at iba pa at iba pa.

Ang punto ko ay sinusubukan ng taong ito na pagalingin ang kanyang mukha sa loob ng 5 taon nang walang
tagumpay. Inilagay niya ang langis ng abaka sa kanyang mukha ng 5 beses at muli hindi kami makapaniwala sa
hitsura ng kanyang balat ngayon. OMG siya ay napakasaya ngayon siya ay maaaring maging kanyang sarili
muli.

Sinusubukan kong kumuha ng ilang mga larawan ngunit sa bawat 3 araw ngunit ang balat ay gumaling nang
napakabilis na hindi ko maipakita sa iyo kung ano ang hitsura ng mukha niya dati, ngunit sa pahintulot niya ay
ipapakita namin sa mga susunod na araw ang kanyang mga lumang larawan (ang balat lamang ng mukha niya)
at bago upang makita ng mga tao ang pagkakaiba ... ”Jasmin
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“Ako ay isang 39 taong gulang na babae na may 2 taong gulang at nakasalamuha sa kanser sa suso. Ang langis
na  ito  ang gamot  at  gamot  ko.  Ang mga taong ito  ay  puno ng kasakiman.  Wala  silang ideya  sa  sakit  at
paghihirap na pinagdadaanan namin at ng aming pamilya. Makasarili lang kasakiman. Karma. " Si Sally

"Sa gayon, dalawang linggo ... Sinabi ng Doctor na mayroon akong isang 2-3 cm na bukol sa aking pantog.
Nais na dalhin ako nang direkta sa OR. Nawala ito nang mas mababa sa 14 na araw. Kinumpirma ng CT scan.
Na-diagnose noong 2/15, tapos ang CT scan noong 2/29. ” Gersh

"Ang pag-scan sa CT na ito ay ginawa 14 na araw pagkatapos ng isang 2-3 cm na tumor ay napansin, sa
pamamagitan ng saklaw, sa aking pantog. Sa loob lamang ng 14 na araw, gamit lamang ang mahahalagang
langis ng cannabis,  walang tumor na sinusunod sa pantog. Ang cannabis lamang ...  14 na araw ...  nawala.
Mangyaring maunawaan ito ng mga mambabatas. Huwag mong kunin ang gamot ko. Hindi lamang ito ibang
paraan upang malasing. Ang gamot na ito ang nagliligtas sa aking buhay. " Gersh

"OK ... Natanggap ko ang ulat ng patolohiya. Ang tumor sa pantog ko ay lumusot bago nila ito ilabas. Ang
huling oras na nakita ito ng doktor, sumukat ito ng halos 2.5 cm. Nang alisin nila ito, lumubog ito sa 0.5 cm.
Nagtataka ako kung ano ang sasabihin ng doktor tungkol dito. " Gersh

“Mahal na Rick, Pagpalain ka ng Diyos! Nawala ko ang aking Ina, aking Lola, mga mahal na tiyahin at tiyuhin
at  kaibigan  sa  cancer  sa  mga  nakaraang  taon.  Ngunit  ang  pinakahirap  na  tumama  sa  akin  ay  ang  aking
napakarilag,  matalino,  kamangha-manghang kapatid na si Kim. Nasuri siya na may stage 4 cancer sa baga
noong Hulyo ng 2010 sa edad na 42, at noong Pebrero 2011 ay namatay na siya. Hindi ko alam kung anong
mga paggagamot ang kanyang pinagtatrabahuhan dahil hindi niya sinabi sa sinuman sa pamilya na siya ay
namamatay  hanggang  sa  huli  na,  at  ang  kanyang  dating  asawa  na  junkie  ay  humakbang  sa  kanyang
pangangalaga at ikulong ang pamilya. Hindi ko nalaman ang tungkol sa langis hanggang sa huling buwan, at
nagsasaliksik ako ng mabuti mula noon. Sa una akala ko ito ay langis ng ahas, tulad ng maraming iba pang mga
bagay, ngunit sa ngayon ay nakalista ako ng 27 katao na nag-angkin na gumaling o makabuluhang nabawasan
ang kanilang kanser dito. 27 Tao !!! At doon lamang sa YouTube at mga online blog! Nais kong malaman ko
ang tungkol dito noong 1997, nang na-diagnose ang aking Nanay, o noong 2000 nang lumabas ang aking Lola
mula sa pagpapatawad, o noong 2010 nang sinabi sa aking kapatid na umuwi at mamatay, o noong nakaraang
taon nang ang aking kapatid na lalaki ay -Natukoy ang batas na may cancer sa bibig at lalamunan at kailangang
alisin ang kalahati ng kanyang mukha at muling maitayo. Ngunit ngayon ko, salamat sa iyo. Pagpalain ka ng
Diyos at lahat ng mahal mo, at salamat sa iyong pagsusumikap na gawing magagamit ng lahat ang kamangha-
manghang gamot na ito. " Denise at salamat sa iyong pagsusumikap upang gawing magagamit ng lahat ang
kamangha-manghang gamot na ito. " Denise at salamat sa iyong pagsusumikap upang gawing magagamit ng
lahat ang kamangha-manghang gamot na ito. " Denise

- Mahal na Denise, ano ang sasabihin ko? Pinatay nila ang aking Nanay ng chemo dahil sa maagang kanser sa
baga na maliit na cell, kaya alam ko ang eksaktong nararamdaman mo. Walang kaaya-aya. Sa lahat ng oras, ang
gamot ay dapat na magagamit at hindi lamang dahil ang isang tao ay nais na kumita ng pera. C'est la vie, ngunit
hindi  lahat  ay  lalamunin  lamang  ito  nang  mapayapa  tulad  ng  sa  akin.  Ito  ay  isang napaka-traumatiko  na
karanasan kapag nalaman mo ang tungkol sa kung ano ang maaaring gamutin o kontrolin ng lahat ng langis at
kung ano ang ginamit sa halip na ito.

Mangyaring ipadala sa akin ang listahan ng mga online na testimonial, maaaring maging kawili-wili at kapaki-
pakinabang para sa iba na tulad ng pag-utak sa utak ko bago ko nakilala si Rick at nalaman ang tungkol sa
totoong kalagayan sa larangan ng "maginoo gamot".

Salamat sa iyong suporta at pagtulong sa amin na kumalat ang tungkol sa gamot na ito. Matapos ang dalawa at
kalahating taon ng pagtatrabaho kasama si Rick, ang masasabi ko lamang na ang maayos na paggawa at ginamit
na langis ay eksaktong ginagawa ang sinabi niyang ginagawa nito. JB

“Hi Corrie! NAKAKATULONG na balita ulit. Aking kaibigan ***** ***** nakausap mo at ipinadala sa ***
sa Los Angeles, mabuti na siya ay nasa langis ng Cannabis nang halos 2 o higit pang mga buwan ngayon at
nagpunta siya upang gawin ang kanyang mga medikal na pag-scan ngayon at WALANG MAS CANCER sa
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kanyang katawan !!!!!!! LAHAT NG MALINAW !!!!!!! Siya ay lampas sa kabila ng pasasalamat sa iyo sa akin
sa pagsasabi sa kanya tungkol sa iyo at higit na nagpapasalamat sa iyong sinabi sa kanya tungkol sa **** !!!

SALAMAT magpakailanman. Napakabuti mo upang matulungan ang lahat ng mga taong ito na hindi mo alam
at nai-save ang mga buhay sa buong mundo! Magmamaneho ako pababa sa Los Angeles upang magtrabaho
kasama si **** at subukang ihinto ang lahat ng aking pagtatae at mailabas ako sa banyo mula sa pagpunta sa
60-80 beses sa isang araw. Kumusta naman ito para sa isa pang kamangha-manghang ulat? Mahal na mahal
namin ito !! "

"Gusto kong magbahagi ng isang puna mula sa aking Doctor ngayon. MATAGAL na akong nagkaroon ng
impeksyon sa pantog at tinatrato ng Dr ang impeksyon. Ngayon ay tumingin muna siya gamit ang isang kamera
(hindi gaanong masaya) AT lilitaw na mayroon akong labi ng isang pantog na pantog (tumor) na NAMATAY
sa lugar (ang kanyang mga salita ay hindi minahan) at nagdudulot ng impeksyon.

ULIT! ANG KANYANG mga SALITA AY HINDI MINA; Sinabi ng Dr. "Nagsasanay ako ng gamot nang
higit  sa 40 taon at hindi ko pa nakikita  ang isang tumor na namamatay sa lugar nang walang ilang uri  ng
interbensyon sa labas." Nag-aalis ako ng langis at mula pa noong Marso ngunit mula nang dumating ang aking
ani ay doble na ang dosing oil sa loob ng halos 6 na linggo. Magkakaroon ng isang maliit na paglilinis ng
operasyon sa Oktubre 8 upang matiyak na nawala ang masa (kung hindi ko ito ipinapasa bago ito). Mayroon
akong pag-aalinlangan tungkol sa langis ngunit SUMUSUNOD NA WALA AKONG Duda.

Mayroon akong sapat na materyal ng usbong upang makabuo ng mga 5 o 6 na onsa ng langis. Ang materyal na
ginamit ay Sativa Blend Pineapple Kush, 25% THC. Hindi ko masabi sa iyo kung gaano ako kasaya sa mga
resulta  sa  ngayon.  Wala  pa  akong  nasabi  sa  aking  Dr.  sapagkat  sa  FLa  ang  ilang  Dr.  ay  tatanggi  na
pakitunguhan ka. Kaya sa ngayon wala siyang alam. " John

-  Ngunit  alam mo higit  sa  sapat,  John.  Binabati  kita  Itutuloy  ko ang pagkuha ng langis  at  iiwan ko ang
operasyon sa  paglaon.  Wala  nang pag-scan kung posible.  At  kukuha din  ako ng langis  sa  pormularyo ng
supositoryo, palagi mong nais na makuha ang langis na malapit  na posible sa masakit  na lugar. Gayundin,
subukang gawin ang langis mula sa higit sa isang pilay para sa pinakamahusay na mga resulta, kung maaari.
Malugod na pagbati sa iyo, JB

“Buong kasunduan diyan JB. At bigyang diin ang pagkaantala ng operasyon. Ang anumang nagsasalakay na
gawain sa katawan ay nagbibigay-daan sa mga impeksyon sa iyong system. Labis na slovenly gawi at isang
kabuuang kawalang-galang sa kanilang sariling mga nakakagulat na gamot mayroon na kaming antibiotic na
lumalaban sa laman na kinakain na bakterya, kumalat sa karamihan sa mga ospital. Aayusin ng RSO ang isa
ngunit paano ang isang “botch-job” sa pag-opera? Sinasabi ng Run From the Cure ang lahat. " Tielman

"3 araw na ang nakakaraan ay nagamot namin ang basal cell carcinoma ng isang kaibigan sa RSO. Sinuri namin
ito ngayon at halos nawala na ito. Nag-apply ulit kami ng RSO at tinakpan ng benda. Susuriin namin ito sa isa
pang 3 araw at asahan na mawawala na ito sa paghusga sa nakaraang resulta ng 3 araw. Ang isang ito ay nasa
kanyang kanang kamay. Ang mga nakaraang cancer na pinagaling namin sa kanya ay nasa kanyang kaliwang
kamay. Hooray, gumagana ito. ” marka

- Oo, ginagawa. Hindi namin gagawin ang ginagawa kung hindi. JB

“Ang pangalan ko ay George, at nais kong magbigay sa iyo ng aking patotoo. Sa edad na 82, Disyembre 22,
2010, nasuri ako na may esophageal cancer. Sinabi sa akin na magkakaroon ako ng 6 na buwan hanggang 2
taon upang mabuhay at maaaring mangailangan ng isang stint na inilagay sa aking lalamunan sa ilang mga
punto pagkatapos ng paggamot sa radiation upang makatulong sa paglunok.

Bago ang aking diyagnosis, nagkakaproblema ako sa paghinga at paglunok ng pagkain, pamamaga sa aking
mga binti at napagod sa magaan na aktibidad. Sumailalim ako sa paggamot sa radiation noong unang bahagi ng
2011. Pagsapit ng Setyembre 2011, nahihirapan akong lunukin at ngumunguya ng solidong pagkain. Parang
nasasakal ako. Ang aking pagkain ay kailangang gupitin sa maliit  na piraso. Mas ginusto kong kumain ng
malambot na pagkain at sa halip ay umiling si Boost. Nakakaranas din ako ng matinding gas sa aking tiyan.
Tumulo ang gas sa aking tiyan na parang kulog at kidlat. Nagsisimula na akong maranasan ang mga nahihilo na

77



Pagalingin Para sa CANCER: ANG RICK SIMPSON PROTOCOL

yugto ng paghihirap sa paghinga,  igsi  ng paghinga at  pagpapawis.  Mahina ang aking balanse at  hindi  ako
nakapaglibot nang maayos. Ito ay mahirap na magdala ng mga pamilihan sa aking suite nang walang paghinga
at pagpapawis.

Nang maglaon isang matinding yugto ng pagkahilo ang nagpadala sa akin sa ospital at inilagay ako ng doktor sa
pangalawang pill ng presyon ng dugo. Makalipas ang ilang sandali matapos ang aking pananatili sa ospital,
isang estranghero ang lumapit  sa akin at inalok ako ng kaunting langis ng abaka upang gamutin ang aking
cancer at diniretso ako sa website ng Phoenix Tears para sa karagdagang impormasyon. Hindi ako mapalagay sa
una at takot na takot sa pagkuha ng langis ng abaka, palagi kong naisip na ang cannabis ay isang gateway na
gamot na maaaring maging sanhi ng isang pagkagumon at magdadala sa akin sa iba pang matitigas na gamot.
Matapos mag-research ng hemp oil ni Rick Simpson nagpasya akong maggamot. Napagtanto ko sa panahon at
pagkatapos ng paggamot na ang abaka / langis ng cannabis ay "gateway" sa mas mabuting kalusugan.

Matapos ang aking unang dosis na -1/2 bigas na butil ng Hemp Oil, napansin ko itong gumagana agad sa aking
katawan.
 Naramdaman kong dumaloy ito sa aking katawan mula sa aking mga daliri hanggang sa aking mga daliri. 
 Naranasan  ko  ang  isang  pakiramdam  ng  pagpapahinga,  kaligayahan  at  isang  pagpapahusay  ng  aking

katatawanan. 
 Ang aking mga binti ay nakaramdam ng goma na pagkalipas ng 6 na oras ay nawala. 
 Ang paghinga ay mas tahimik habang nagpapahinga at habang natutulog
 Pagkatapos ng mga araw / linggo:
 Nawala ang aking mga tambak / haemorrhoids.
 Bumawas ang sakit sa balikat
 Bumawas ang paghinga. 
 Mula sa ikalawang araw ang pag-iipon ng kakulangan sa ginhawa ng gas at tiyan ay pinakalma at naging

mas regular at nagpatuloy sa paggamot. 
 Nabawasan at tumigil ako sa pag-inom ng aking mga tabletas sa presyon ng dugo dahil ang aking presyon

ng dugo ay nakakakuha ng sobrang pagbasa. Kapag naka-off na ang mga presyon ng dugo, ang normal na
presyon ng aking dugo ay na-normalize

 Ang pamamaga sa magkabilang mga binti at bukung-bukong ay malaki ang nabawasan. 
 Pinigilan ang aking gana sa pagkain at kinontrol ang aking timbang - Nawala ang 26 pounds sa ngayon. 
 Bumuti ang kulay ng balat
 Nawala ang pagkahilo
 Ang tibok ng puso ay tila mas regular at hindi masyadong nakakaabala,  isinasaalang-alang na mayroon

akong isang hindi regular na tibok ng puso mula nang isilang 
 Ang paggalaw ng bituka ay naging mas regular
 Mas mahusay na karanasan, mas matahimik na pagtulog. 
 Ang Balanse at Koordinasyon ay napabuti
 Nakapaglalakad nang mas maayos nang walang paghinga. 
 Naging mas malinaw sa pag-uusap
 Binago ang aking pananaw sa mga bagay at naitaas ang aking kalooban
 Binago ang aking pagtingin sa Marijuana
Sa pangkalahatan, lahat ng mga sintomas na nararanasan ko bago ako kumuha ng paggamot sa langis ng abaka,
nawala.

Inabot ako ng 3 1/2 na buwan upang makumpleto ang paggamot. Ang karanasan na ito ay hindi ganoong kaaya-
aya. Gayunpaman, ito ay isang pagsasaayos, nang madagdagan ko ang mga dosis ngunit pagkatapos ng isang
araw o dalawa ay nabago ang lahat. Sinundan ko ang mga pagtaas ng dosis na iminungkahi ni Rick Simpson
higit pa o mas kaunti.

Pagkatapos ng 2 buwan na paggamot, nakakagulat ang aking pagbisita sa Oncologist. Sinabi niya na ang kulay
ng aking balat ay mukhang maganda, ang presyon ng dugo at tibok ng puso ay normal, at dahil wala akong
problema sa paglunok, hindi na kailangan ng isang madalian. Gayundin, sinabi niya na ang x-ray mula sa isang
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paunang appointment ay mukhang mabuti at hindi ko na kailangang bumalik kahit 6 na buwan. Karaniwan,
nakaiskedyul akong makita ang Oncologist tuwing 3 buwan ...

Naniniwala ako na ang langis ng abaka ay pumatay sa aking Kanser. Ang lahat ng iba pang mga pagpapabuti sa
kalusugan na naranasan ko mula sa langis ng abaka ay pinaparamdam sa akin na isang bagong tao. Ako ay
lubos na namangha sa himala ng langis ng abaka. Lubos akong nagpapasalamat na nagpasya akong kumuha ng
langis ng abaka.

Ang langis ng abaka ay nagbago ng aking kalusugan at pinahaba ang aking buhay. Nagpapasalamat ako sa iyo
Rick Simpson, pagpalain ka ng Diyos! Ipagpatuloy ang mabubuting gawa! Ako ay ganap na kumbinsido na ang
hemp-oil ay makakatipid ng mga buhay. Salamat." George

"Mini-update para kay George ... Hanggang sa kasalukuyan ay nawala na siya ng +31 pounds, ngayon, ilang
sandali lang ang nakaraan ay kinailangan niyang bisitahin ang kanyang denturist, dahil sa kanyang pagbawas ng
timbang (dati siyang 280 pounds). Nalaman niya na madali  siyang makakakuha ng timbang kung nais niya
ngayon, subalit siya ay pumili ng isang mas malusog na mas mababang timbang at lifestyle), kailangan niyang
muling makaupo / ayusin ang kanyang pustiso. Sinabi ng kanyang denturist kung gaano siya kahusay at sa
kanyang kulay na mas mahusay din.

Kailangan  kong banggitin  na  sinabi  ni  George  na  mayroon  siyang  mahusay  na  paghinga,  at  walang  mga
problema sa pagkasakal hanggang ngayon, mayroon siyang steak, patatas, at gulay para sa hapunan nang mas
maaga sa linggong ito, at ang kanyang pagkain ay bumababa nang mas madali, kaysa sa dati. dati bago ang
kanyang "paggamot." Sinabi niya sa amin na binisita niya ang kanyang GP (regular na dok) nang mas maaga sa
linggong ito ... Ang kanyang doktor ay sumigaw ng "WOW !, Sigurado ka bang ikaw ang George na nakita ko
dati?" Gayundin ang kanyang doc ay nagsabing ang kanyang kulay ay bumuti. Sinabi sa akin ni George na
ipinakita niya kalaunan sa kanyang doktor kung gaano pa maraming likido ang nawala sa pareho niyang mga
binti na sinasabi sa kanya na sa palagay niya halos nawala na ... Pagkatapos ay sinabi ng doktor, "George, wala
ka nang edema."

Nakuha  niya  ang  ilang  mga  lumang  papeles  sa  impormasyon  tungkol  sa  medikal,  at  sinabi  din  sa  kanya
(ngayon) na dapat niyang / subukan na makuha ang kanyang isang lumang x-ray kasama ang imahe ng pag-scan
ng CT (sa isang disc) mula sa kanyang Oncologist sa kanyang susunod na appointment (Hunyo). Sinusubukan
niyang makapunta sa kanyang appointment sa oncologist nang mas maaga ngayon ... sa tulong ng kanyang GP
ngayon. Sa pagbisitang iyon hihingi siya ng MRI. Malayo na ang narating niya ngayon ... gayunpaman ang
kanyang tunay na problema sa kasalukuyan (kung hindi  man sinabi  niyang magiging mahusay siya !!)  ay
nagkaroon siya ng hindi regular na tibok ng puso mula nang ipanganak, at nitong mga nagdaang araw ay medyo
nakaka-spike kaysa sa dati. Hindi ko alam kung ang kanyang pagbaba ng timbang ay nagpapalitaw ng kanyang
hindi regular na tibok ng puso o ang kaguluhan mula sa kaganapan na nagbabago ng buhay o kung ano ang
ginagawa nito para sigurado, alam ko lang na nais kong ito ay maayos para sa kanya. Mayroon na siyang
referral upang makita ang isang cardiologist tungkol sa kanyang tibok ng puso atbp. Kamakailan-lamang din
ang kanyang kulay ay naging mas mahusay na mayroon siyang mas pula /  rosas na mukha,  ang kanyang
sirkulasyon  ay  lumilitaw na  mas  mahusay  din.  Sa  gayon,  iyon  lang ang makukuha  ko para  sa  ngayon ...
Kapayapaan 1 ”Kalayaan

"Kaya, Rick at Jindrich, ang aking pagsusumikap at pag-aalay sa RSO ay nagbunga rin sa wakas. Sinusundan
ko ang luha nina Rick at Phoenix mula pa noong 2004 at ako ay isang instant na naniniwala sa mga kakayahang
nakapagpapagaling ng langis. Ipinagkalat ko at tumayo sa likod nito ng 100% kahit na tumawa ang mga tao at
tawaging baliw ako. Pinagaling ko ngayon ang 3 tao na may terminal cancer at ang pinakabagong pasyente na
may utang ako sa maraming kredito para sa aktwal na pagdaan sa sistemang medikal at pagtanggi sa lahat ng
paggamot doon at naitala ito na gumagamit siya ng RSO upang pagalingin ang kanyang cancer ... kapwa ang
baga niya ay puno ng cancer at binigyan nila siya ng 3 buwan upang mabuhay noong una siyang na-diagnose ...
5 buwan na ang nakakaraan. Ngayon ay opisyal na siyang walang cancer at talagang nakakuha siya ng 27
pounds. Ang mga doktor ng cancer ay napasabog ng kanyang makahimalang paggaling sa loob lamang ng 5
buwan na halos wala ng tulong mula sa kanila at talagang sinasabi na siya ay mas malusog kaysa sa ngayon.
Kumakain siya ng langis sa harap ng mga doktor sa ospital at nagdadala sa paligid ng isang magazine na Weed
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world na may artikulo sa luha sa Phoenix na ipinapakita ito sa lahat ng iba pang mga pasyente at kumakalat ng
balita  tungkol  sa  RSO. Magkakaroon ako ng mga kopya ng lahat  ng dokumentasyon ng ospital  sa  lalong
madaling panahon na gumaling ang RSO sa kanyang cancer ... sinabi mismo sa kanyang papeles na gumamit
siya ng hemp oil para sa paggamot. Magsasama ako ng isang kwento para sa kanya asap upang makatulong na
maikalat ang balita hangga't maaari, alam ko rin ang tungkol sa 25 iba pang mga tao na nakita ang gawa ng
himala ng RSO para sa maraming iba't  ibang mga karamdaman at ginagawa nila ngayon ang paggamot sa
kanilang sarili din. .. labas na ang salita !!!! : ) Sa ngalan ng gumaling at malapit nang maging marami sa aking
lugar  nais  kong  sabihin  na  SALAMAT  sa  inyong  mga  tao  para  sa  inyong  patuloy  na  pagsusumikap  at
pagtatalaga  sa  muling  pagdiskubre  ng  panlunas  sa  sakit  ...  Kayo  ay  mga  tagapagligtas  ...  Sa  literal  !!
KAPAYAPAAN AT PAGMAMAHAL mula kay PA ”Steve

“Kumusta, kailangan kong magkwento tungkol sa isang himalang nangyari kahapon. Mayroon akong kaibigan
at ang kanyang pangalan ay Shannon O'Brien. Siya ay isang taong nakaligtas sa cancer sa Brain. Nagkaroon
siya ng hindi mapipigilan na tumor na lumalaki ng halos isang taon na. Lumaki ito sa halos buong sukat ng utak
niya. Ibinahagi ko sa kanya ang RSO, at kahapon sa kanyang mga resulta sa MRI ay ipinakita na ang tumor ay
lumiliit ng halos kalahati. Kinukuha niya ito mula noong Peb. 14. Dapat mong maunawaan na ito ay isang Hail
Mary. Laking pasasalamat ko na nahanap ng aking diwa ang iyong kwento at naipasa ko ito. " Si Nadine

"Ang aking kaibigan ay ganap na gumaling sa kanser sa bituka,  sa 4 na linggo ng pag-inom ng langis na
cannabis. Napakamot ng ulo ang mga doktor, hindi nila ito mawari. Ang taong ito ay sasailalim sa radikal na
operasyon sa Oktubre 12, nagkaroon siya ng 10% na pagkakataong makalabas sa operasyon. Noong Nobyembre
1 binigyan siya ng kanyang mga doktor ng isang malinis na bayarin sa kalusugan. Ito ang parehong mga doktor
na nagsabi sa kanya na hindi siya nabubuhay upang makita  ang Pasko. Aleluya.  Purihin ang panginoon sa
paglagay ng labis  na nakapagpapagaling na halaman sa lupa,  upang pagalingin ang lahat  na may sapat  na
pananampalataya upang magamit ito. GUMAGANA SIYA." Sherrie

"Well,  gumagaling ang pakiramdam ko. Nasa RSO nang halos 30 araw para sa tumor sa utak at  diabetes.
Bumababa ang asukal  sa aking dugo.  Inihinto ko ang insulin  2 araw na ang nakakaraan dahil  masyadong
mababa ang pagbaba ng asukal sa dugo. ” Jeff

"Nilinaw din nito ang yugto ng cancer sa suso ng isa pang kaibigan 1. Nagpunta mula sa isang golf ball na laki
ng tumor hanggang sa mas maliit kaysa sa isang gisantes sa loob ng dalawang linggo. 0.4g dalawang beses sa
isang  araw,  hilaw  na  langis.  Ang  isa  pang  kaibigan  na  may  kanser  sa  balat  ay  inalis  ito  gamit  ang
pangkasalukuyan na solusyon na direktang hadhad sa balat.

Sa aking sarili  naalis  ko ang impeksyon at  pamamaga  sa isang masamang ngipin,  nalinis  ang aking baga
pagkatapos ng labanan ng hika, at tinanggal ang dalawang mga funky spot mula sa aking balat na maaaring o
maaaring hindi naging cancer ... hindi kailanman nasuri ito at ito ay wala na ... oops Walang chemo, walang
radiation, walang epekto, walang problema. ” Bruce

"Gumamit ako ng langis Ginawa ko ang aking sarili gamit ang mga tagubilin sa video ni Rick at pinagaling ang
aking sarili ng Stage 4 Diffuse Large" B "Cell Lymphoma, isang dapat na" walang lunas "na follicular cancer sa
loob lamang ng 58 araw !! Mula noon ay nagpatuloy ako sa paggawa ng langis para sa aking sarili at sa iba at
nakita ang higit sa 10 kumpirmadong mga kaso ng baga, Breast, Prostate, Brain, Colon, Leukemia, Pancreatic,
ang mga pasyente ay nagpapagaling sa kanilang sarili gamit ang maitim na berdeng mga langis !! Gumagawa
ako  ng  langis  gamit  ang  DALAWANG  dahon  at  bulaklak  dahil  sa  mga  espesyal  na  anti-namumula  na
compound na matatagpuan lamang sa loob ng mga berdeng dahon! Nawala ang aking buong malaking bituka
noong 1992. Nagkaroon ako ng isang "pouch" na ginawa mula sa aking maliit na bituka na gumagana tulad ng
normal na pagtutubero sa loob ng 20 taon na dapat ay nagkaroon ng bulate 7 taon na ang nakakaraan! Ayon sa
aking gastroenterologist sa PAMF; kredito niya ang mabibigat na paggamit ng cannabinoid sa isang malusog na
'supot' na "sa mas mahusay na hugis kaysa sa 20 taon na ang nakakaraan noong araw na ito ay unang inilagay.
"Narinig  niya  ang  parehong  mga  resulta  mula  sa  maraming  iba  pang  mga  pasyente  na  gumagamit  ng
cannabinoids at ngayon inirerekumenda ito sa kanyang mga pasyente!" Craig
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“Whoot Whoot, NAKAKATULONG ang Rick Simpson Oil !! Salamat sa pagbabahagi sa mundo kung paano
gawin ang kahanga-hangang lunas na ito sa lahat. Inako kong kumuha ng langis ang kaibigan kong si Carmen
nang na-diagnose siya na may Hodgkin Lymphoma Cancer. Siya ay naging CANCER FREE sa loob ng isang
taon !!! At ang aking sakit na Addison ay NAWALA na walang bakas nito at hindi maipaliwanag ng mga
doktor kung paano o bakit hindi ito nangyari dati. PERO kaya ko at GAWIN KO !!! Cannabis CURES !!! ” Si
Amy

“Hello,  naisip ko lang na magbabahagi  ako ng ilang magagandang balita.  Ang pasyente na may kanser na
kinausap ko sa iyo kamakailan ay dumaan sa isang CAT scan. Walang mga tumor na naroroon !!! Mayroong
bukol sa kanyang dibdib na kasing laki ng baseball. Ito at ang iba pang mga bukol ay tuluyan nang nawala! Ang
natitirang bagay lamang ay ilang peklat na tisyu. Siya at ako ay kapwa pumupuri sa Diyos para sa kahanga-
hangang gamot na ito. Ang cannabis, isang kahanga-hangang halaman, isang regalong ibinigay sa amin lahat
mula sa Diyos. Dapat tayong magpasalamat sa lahat kay Rick Simpson at mga sakripisyo na ginawa niya upang
magkaroon ng kamalayan ang mga tao sa kung ano ang maaaring gawin ng halaman ng Diyos. Nabawi ng
pasyente ang 40 pounds na nawala. Mukha siyang mas malusog at mas mahusay kaysa sa nakita ko. Ako ay
100% tiwala  at  tunay  na  naniniwala  na  ang  Rick  Simpson  Oil,  kapag  ginawa  at  ginamit  nang  tama,  ay
makakagamot ng cancer. Ngayon makalipas ang 12 taon ng pakikipaglaban sa sakit na ito, ang pasyente na ito
ay walang cancer. Maaari lamang nating ibigay ang ating kaluwalhatian sa Diyos para dito.

Salamat muli Rick, para sa pagiging isang standup na tao na gumawa ng napakalaking sakripisyo para sa mga
tao.  Sa loob ng isang taon ngayon, nagpapalaganap ako ng salita  kung ano ang maaaring gawin ng RSO.
Ngayon ako ay 100% tiwala na ang lahat ng sinabi sa iyong mga video ay tunay na bughaw. Dadalhin ako sa isa
pang pasyente ng yugto ng 4 na cancer at tiwala ako na siya ay magiging cancer na wala pang isang taon.
Patuloy kong ikakalat ang salita sa abot ng aking makakaya. Tutulungan ko rin ang maraming tao hangga't
makakaya ko. Mangingibabaw ang katotohanan. Salamat sa lahat ng iyong nagawa at ginagawa pa rin. Taos-
puso, Palakihin ang Diyosa ”

"Ang lunas na ito ay isang katotohanan NGAYON. Sinabi nila sa ina na siya ay stage 4 cancer sa baga noong
nakaraang Disyembre. Pagkalipas ng 14 na buwan mas maganda ang kanyang hitsura at pakiramdam kaysa sa
mga taon! Salamat sa pagkakaroon ng mga bola upang manatili sa iyong mga paniniwala. " CK

“Si Dr. Sinabi sa akin ni Rondeau bago Xmas na ang itim na lugar sa aking likuran ay melanoma. Pinuntahan
ko siya pagkatapos magsimula itong dumugo. Umuwi ako sa bahay at sinimulang ilagay ang langis ng bulaklak
sa aking likuran at nagsimula rin akong kumain ng mantika ng langis. Tumagal ng mas mababa sa 2 linggo at
ang lugar sa aking likuran ay nalinis at nagpatuloy ako sa pagkain ng halos 2 onsa ng langis. Bahagya isang
marka sa aking likuran at pakiramdam ko kamangha-mangha.

Si Philip ay nagkaroon din ng kanyang isang taong pag-check up at siya ay walang cancer sa loob ng mahigit
isang taon. Kaya't tinatawag nilang libre ang cancer. Hindi niya kailangang magpatingin sa doktor kahit 3 taon.
HINDI SIYA KUMUHA NG CHEMO AT WALANG RADIATION, KUMUHA SIYA NG TUNGKOL SA 4
NA UNSA NG CANNABIS MINYAL AT KUMAKAIN PA SIYA NG GAMIT BIT HALOS ARAW. HINDI
MARAMING TAONG NAPATOL SA BOWEL CANCER. SI RICK ANG AMING HERO. ” Flute Wood

"Kami ng aking kasintahan ay kamakailan-lamang na gumawa ng iyong langis at inaalok ito sa isang mabuting
kaibigan na may isang hindi magandang hitsura melanoma sa kanyang paa. Ipinaliwanag namin kung paano
gamitin ang iyong langis, at kahapon lamang siya tumawag upang ipahayag ang kanyang sorpresa na ito ay
ganap na Nawala! Sa sariwang bagong paglaki ng balat sa ilalim. " Gwendolyn

"Mahirap lamang paniwalaan ang mga tao na walang pagkakataong makapag-aral sa nakapagpapagaling na
lakas ng langis ng cannabis ... Nakatira ako sa lugar kung saan nagmula si Rick Simpson, at nakita namin ang
nakapagpapagaling na lakas sa loob ng 10 taon. Pinapagaling nito ang cancer, diabetes,  sakit sa kalamnan,
pananakit ng ngipin, lalo na ang isang himalang lunas para sa pagkasunog (kailangan mong makita ito upang
maniwala).

Sa ngayon walang nakita na hindi ito gagana, kung kinuha nang maayos at regular. Lalo na mabuti para sa
cancer sa balat, pagduwal, cramp sa tiyan, at kung ano man ang kailangan ng isa. Isang magandang pagtulog.
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Walang nakakapagpahinga ng stress sa buhay na langis ng cannabis, at karamihan sa aming mga panloob na
problema ay sanhi ng stress. Kaya ayan ka na. Good luck sa lahat. Gumagana talaga ito, tiwala ka lang dito.
Magtiwala sa Diyos at kay Rick Simpson. " Terry

"Ang alam ko handa na akong pumunta, hindi na makaya, ilagay ang aking kwento dito, at ang aking anghel ay
tumaas at binitawan ako ay ang langis ng RSO. Huminto ako sa pagkain, at sa kakaunting laki lamang ng bigas
ng langis, ramdam ko ang pagbabago sa loob ko. Bago iyon ang aking buhay ay nasa sopa na may pag-init ng
pad, iningatan ang mga inumin. Ngunit sa pangalawang araw, nakabangon ako, sa kahon ng yelo, naghahanap
ng makakain, naligo. Sa ilang iyon ay hindi isang malaking pakikitungo, hanggang sa dumating ang oras na
hindi ka maaaring tumayo nang sapat para sa isang shower. Nanatili ako rito, tumaba, nagsimulang mabuhay
muli, talagang binabalik ang aking buhay. Ang panghihinayang lamang ay hindi ko alam tungkol dito bago ako
mag-opera. 56, biktima ng puting babaeng cancer sa suso na si Kathleen ”

"Ang ina ng aking kaibigan ay may cancer sa suso ng 3 beses. Regular siyang gumagamit ng marijuana ngunit
sinabi sa kanya ng kanyang doktor na huwag itong gamitin kapag dumadaan siya sa chemotherapy. Pinakinggan
niya ang kanyang doktor at hindi na ipinagpatuloy ang paggamit ng marijuana ngunit hindi siya gumaling. Sa
pangatlong  beses  na  bumalik  ito  ay  hindi  niya  pinansin  ang  doktor  at  gumamit  ng  marijuana  sa  buong
paggagamot niya at patuloy na ginagamit ito sa pamamagitan ng Rick Simpson oil at edibles. 5 taon na siyang
libre sa cancer at walang mga senyales na babalik ito! ” Duane

"Kailangan ko lamang ibahagi ang mahusay na balitang ito sa iyo at sa iyong mga sumusunod ... Sinabi sa
kanya ng kaibigan sa trabaho ng aking asawa ilang buwan na ang nakakalipas na ang pancreatic cancer ng
kanyang asawa ay bumalik sa pangalawang pagkakataon, alam na namin ng aking asawa ang iyong RSO kaya
kami ilagay ang mga ito sa iyong site upang malaman ang higit pa tungkol dito atbp, mahusay na sinimulan niya
ito kaagad at kahapon ay bumalik sa ospital para sa mga resulta ng kanyang pinakahuling pagsubok, sinabi ng
ospital sa kanya na kailangan niya muli ng chemo, ngunit kung ano talaga ang nangyari nang tiningnan nila ang
mga resulta ay, ang kanser ay tiyak na naging mas maliit kaysa noong una nilang napansin na bumalik ito, halos
nawala sa katunayan. Nagulat sila kung paano ito maaaring umunti (dapat nilang malaman ang tungkol sa lahat
ng uri ng gamot noon eh, hindi lamang ang mga lason). Sinabi nilang gusto nilang alisin ang natira, ngunit
pinayuhan ko siya na magpatuloy lamang sa parehong dosis na ginagawa niya dati, dahil malinaw naman na
may positibong epekto ito, at huwag abalahin ang pagpapaalam sa mga kumakatay na iyon kahit saan malapit sa
kanya. Napakasaya kong marinig ang balita bagaman at hindi makapaghintay na ipaalam sa iyo. :)" Marka

- Magaling, Mark, Pumunta sa nararamdaman ng pasyente, hindi kinakailangan ang mga pag-scan sa karamihan
ng mga kaso. Kung kumakain siya ng 120-180g sa loob ng anim na buwan, wala siyang mag-alala, tila. JB

"Mayroong libu-libong mga dokumentadong patunay na talagang nakakagamot ito  ng kanser sa mga taong
tumanggi na may kinalaman sa mga doktor, ang langis lamang. Mayroon akong cancer sa stage 4. Mayroon
lamang akong 3 buwan upang mabuhay at iyon ay 14 buwan na ang nakakaraan. " Tom

“Para malaman lang namin, narito ang isang update sa tito Tom ko. Ang kanyang bagong antas ng PSA ay 0.1
at matatag. Salamat sa pagbibigay sa amin ng kaalaman upang mai-save ang kanyang buhay. Nasa stage 4 na
prostate cancer siya. Naghahanap kami upang makagawa ng isang patotoo. Pagpalain ka ng Diyos." Sherri

"Mula nang gumaling ako mula sa Ulcerative Colitis at Cancer ang aking Gastroenterologist ay mayroon nang
LAHAT  ng  kanyang  mga  pasyente  sa  mga  produktong  Cannabis  dahil  ang  mga  ito  ang  pinaka-
makapangyarihang  anti-inflammatories  na  alam  niya  ...  at  gumagana  silang  MAS  MAS  mahusay  SA
ANUMANG DOMO NA MAAARI NANGYANG GUMAWA !!!" Craig

"Alam kong nagpapagaling ito ng cancer ... Pinagaling ko ang 3 beses ng aking ina at wala na siyang cancer."
Mc Jay

"Mahal na Lara, nais ko lang sana padalhan ka ng isang mensahe na mabilis na magpasalamat sa lahat ng iyong
ginagawa. Sinusundan ko ang iyong pahina nang halos 6 na buwan ngayon. (Paumanhin ito ang kauna-unahang
pagkakataon na nagsalita kami. Sa palagay ko hindi ako isang malaking tagapagsalita.) Bagaman napakadalang
kong  sabihin  kahit  ano  sa  iyong  pahina,  lubos  kong  pinahahalagahan  ang  pananaliksik  na  iyong  nagawa
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sapagkat humantong ito sa akin paggawa ng aking sariling pagsasaliksik. Ang isa sa mga natutunan ko tungkol
sa una kong pagsisimula ng pagsunod sa iyong mga post, ay kung paano mapapagaling ng cannabis ang cancer.
Tumama ito sa akin sapagkat ang aking ina ay may sakit na sakit sa pancreatic cancer sa loob ng halos isang
taon na. Talagang masama siya sandali at talagang kinilabutan kami na hindi siya makakalusot. Isang araw
nabasa ko ang iyong post tungkol sa langis ng cannabis, at nagpasyang tanungin ang aking ina kung susubukan
niya ito. Hindi pa niya natupok ang anumang cannabis dati, ngunit sa puntong ito ay handa siyang subukan ang
anuman. Dahil nakatira kami sa southern California, nakapag-order ako sa kanya ng 3 buwan na supply ng
langis ng cannabis mula sa isang lokal na distributor. Nalaman namin na gupitin namin ang chemo ng ilang
buwan upang makita kung ang cannabis ay nagtrabaho nang mag-isa. Nakakagulat, makikita mo siya agad na
gumagaling. Mas maganda ang pakiramdam niya, nakakain siya ng mas mahusay, mas may lakas siya ngunit
nakatulog siya nang maayos nang hindi patuloy na paggising .. Nagawa pa niyang maglakad sa buong silid nang
walang tulong ng isang panlakad sa unang pagkakataon sa buwan. Ilang araw lamang ang nakakalipas ay dinala
namin siya sa dalubhasa upang makita kung gaanong nabawasan ang kanser. Kinukuha niya ang langis na ito sa
loob ng 2 buwan at 2 linggo hanggang ngayon, at nalulugod akong ipahayag, ang kanyang kanser ay halos
ganap na nawala. Sinabi ng doktor na 5 PERCENT lang ang laki nito dati. Nang sinabi ko sa kanya kung paano
ito nangyari, hindi makapaniwala ang doktor. Tingin ko talaga na tumulong ka sa pag-save ng buhay kong Ina.
Ang pakikibaka ay hindi pa tapos, ngunit halos tapos na ito at lubos na natatanggap ngayon. Ang mensaheng ito
ay mula sa akin at sa aking buong pamilya… Salamat sa iyong ginagawa Lara. Salamat mula sa kaibuturan ng
aming mga puso. ♥ ”Dean

"Mahal na CureYourOwnCancer.com, ilang sandali, nabasa ko ang tungkol sa Rick Simpson Oil at nagpasyang
subukan  ang  paggawa.  Napakatagal  ko  ng  pagtatanim  ng  marijuana.  Gumamit  ako  ng  ilan  sa  aking
pinakamahusay na mga buds, at bumubuo ng ilang premium na langis ng abaka. Sinubukan ko ito at hindi
makapaniwala. Napakalakas nito ay parang wala sa akin.

Matapos subukan ito, alam ko ang isang pasyente na nakikipaglaban sa cancer (Hodgkin's Lymphoma) sa loob
ng halos 11 taon sa puntong iyon. Inalok kong maging tagapag-alaga niya ng medikal na marijuana, at bibigyan
siya ng langis nang walang gastos sa kanya basta kunin niya ang langis ayon sa inirekomenda. Sa oras na iyon,
siya ay isang estranghero sa akin higit pa sa mas kaunti.  Nakilala ko siya halos isang taon bago ang isang
pagpupulong sa club ng pagkahabag at nalaman noon na mayroon siyang cancer. Nais kong makita kung ang
langis ay maaaring magpagaling ng cancer, tulad ng nabanggit sa "Run From the Cure" ni Rick Simpson.

Kaya, pagkatapos makipag-ugnay sa pasyente na ito at iharap ang alok sa kanya, nagsampa kami ng wastong
papeles sa aming estado at nagsimula ng paggamot. Naitakda namin ito kung saan siya magiging may-ari ng
mga halaman, kaya't sa paglaon, maibibigay niya ang langis sa kanyang sarili. Bahagi din iyon ng kasunduan,
na natutunan niya kung paano tutulungan ang kanyang sarili. Sinimulan namin ang paggamot. Sa una mahirap
para sa kanya dahil ang langis ay napakalakas, at ang pagkuha nito ng tatlong beses bawat araw ay maaaring
maging medyo mahirap.

Matapos ang tatlong buwan,  isang napaka-bukol  sa  kanyang pang-itaas  na dibdib ay nagsimulang lumiliit.
Pagkatapos ng limang buwan, ang tumor ay tuluyan nang nawala. Pagkatapos ay pumasok siya para sa isang
CAT scan. Ang mga resulta ay bumalik na wala na siyang cancer! Sinusubukan ng mga doktor na gamutin ang
kanyang cancer nang hindi bababa sa 11 taon. Mga chemo, transplant ng utak ng buto, at iba pa. Ang kailangan
lamang ay halos isang libra ng premium bud na ginawang langis ng abaka. Mayroon siyang kanya bago at
pagkatapos  ng  mga  resulta  ng  pag-scan ng CAT sa  disk  (ibibigay  sa  amin  sa  lalong  madaling  panahon).
Lumapit  siya  at  nagsalita  sa  publiko  sa  mga  tao.  Sa  katunayan,  siya  ay  isang  tagapag-alaga  ngayon  na
tumutulong sa ibang mga pasyente sa nakapagpapagaling na langis ng abaka!

Ang kwentong ito ang totoong deal, walang BS Mayroon akong dalawang mga video (pareho sa kanan) na
kinuha sa isang lokal na kampo ng cannabis. Ang isang video ay ang aking pasyente lamang. Ang iba pang
video ay ang aking pasyente at mga patotoo ng iba pang pasyente. Ang aking pasyente at nagbibigay ako ng
luwalhati sa Diyos para sa himalang ito. Taos-puso, GrowGoddess ”

"Isang taon na ang nakalilipas sinabi sa akin ng aking oncologist na makipag-ugnay kaagad sa hospital, ang
cancer sa colon ay bumalik sa aking baga at colon, naalis mula sa colon noong 09 at atay noong 11. Giit ng
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aking asawa na subukan nila ang isa pang bilog ng chemo, pareho sa oras na natuklasan ko ang langis ng
Cannabis, nagsimula akong kumuha ng langis sa parehong araw bilang chemo. Ang marker ng aking tumor ay
17.6.  Pagkatapos  ng  ONE paggamot  (at  2  linggo ng langis)  ang  marker  ng  aking  tumor  ay  10.6.  Noong
nakaraang Biyernes pagkatapos ng 2 paggamot at 5 linggo ng langis, ang marker ng aking tumor ay 4.8. Sinabi
sa akin ng aking nars na hindi niya alam kung ano ang ginagawa ko, ngunit ang chemo na ito ay hindi dapat
gumawa ng mga resulta. Mas maganda ang pakiramdam ko kaysa sa matagal, mahabang panahon. " Diane

"Sinubukan ko ito, nagkaroon ako ng cancer sa colon, nawala ang cancer !!!" Jean

“Mahal na Rick, kahit na hindi kita kilala nang personal, pakiramdam ko magiging miyembro ka ng aking
pamilya kung gaano kahalaga ang papel mo sa buhay at buhay ko sa aking pamilya!

Hindi ako magkakaroon ng sapat na mga salita upang magpasalamat sa iyo para sa iyong pangako sa pagtulong
sa buong sangkatauhan sa isang ganap na hindi makasariling hangarin. Nakatira ako sa Slovenia at narinig kong
nandito ka sa katapusan ng buwan at hindi ko palalampasin ang pagkakataon na magpasalamat sa iyo nang
personal upang kamayan ang aking bayani!

Ang aking ina na kasintahan ay na-diagnose halos 3 buwan na ang nakakaraan na may 4 na yugto ng maliit na
mga cell  cancer sa baga (isang tumor na kasing laki ng bola ng tennis sa kanyang kanang baga, na may 2
metastasis  sa  kanyang  atay  at  mga  lymph  node).  Ilang  buwan  lamang  bago  ako  nagkaroon  ng  malaking
kapalaran upang makita ang iyong video na "Run From the Cure" at kahit na alam ko ang maraming benepisyo
ng medikal na marijuana, laking gulat ko sa isiniwalat na pahayag sa iyong pelikula at naalala kong iniisip ko
"kung mangyari sa akin na mayroong isang cancer Talagang hahanapin ko ang langis. ” Pagkatapos hindi ito
nangyari sa akin ngunit sa ina ng aking kasintahan, isang talagang espesyal na tao na palaging minamahal ko sa
tabi ng katotohanang siya ang aking ina ng kasintahan!

Kaya't nagpasya kaming agad na kumilos at pinalad ako upang mahanap ang lahat ng hilaw na materyal upang
maihanda ang gamot! Bagaman bukas siya sa ideya ng pagkuha ng langis, nagsimula rin siya sa chemotherapy
dahil  sa  oras  na  iyon  siya  ay  takot  na  takot  na  gumawa  siya  ng  anumang  bagay  upang  mapupuksa  ang
masamang sakit na ito.

Kaya't noong una ay nagsimula siya sa chemo at mula noong araw ay nagsimula rin siya sa langis. Nakita niya
ang mahusay na anti-chemo effect pagkatapos ng 1 oras lamang pagkatapos niyang inumin ang kanyang unang
dosis ng langis. Ito ay hindi kapani-paniwala, kahit na alam namin na ang langis ay maaaring gumana hindi
namin inaasahan ang isang mabilis na pagpapabuti! Matapos ang 24 na oras ng tuluy-tuloy na pagsusuka at
pakiramdam na siya ay pumanaw, nagsimula siyang maging mas mahusay mula sa anumang pananaw (walang
pagduduwal, walang masamang lasa sa kanyang bibig, malaking gana, mahusay na pagtulog atbp.) At siya ay
patuloy na bumuti at mas mahusay hanggang sa susunod na chemo.

Matapos ang 3 bilog ng chemo at 35 ML ng langis, nagkaroon siya ng kanyang unang CT scan at ang mga
resulta ay talagang nakasisigla, ang malaking bukol sa kanyang baga ay kalahati ng kung ano ito sa nakaraang
CT, at sa 2 metastasis doon isa na lang ang natitira, at ito ay mas maliit!

Sa panahong ito nagsimula rin akong gumawa ng maraming pagsasaliksik sa endocannabinoid system at sa mga
pag-aari ng cannabinoids. At hindi kapani-paniwala na makita kung gaano karaming mga pagsasaliksik, pag-
aaral at mga eksperimento ang umiiral sa paksa at mukhang talagang sinusuportahan ng lahat ng agham ang
natuklasan mong halos nagkataon. Kamakailan-lamang kahit na ang National Cancer Institute (ng Amerika) ay
nagbukas ng isang seksyon sa kanilang web site na tinatawag na "cannabis at cannabinoids" at isang buwan
lamang ang nakakaraan na-update ito ng maraming dokumentasyon sa THC at cancer.

Ngayon ang dahilan kung bakit nais kong makipagkita sa iyo nang personal (bukod sa katotohanang kailangan
kong magpasalamat sa iyo tulad ng nararapat sa iyo) ay dahil kailangan ko ng tulong upang kumbinsihin ang
aking ina na kasintahan na umalis sa kalokohan na chemo na ito, kahit na gumagamot siya mula sa cancer,
sinasaktan siya ng sobra!

Nakalkula ko na sa ika-15 ng buwan na ito ay nakumpleto na niya ang paggamot na 60ml, ngunit sa ika-27
kailangan niyang pumunta para sa ika-5 round ng chemo (na susundan kahit isang ika-6!).
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Kaya't maiintindihan mo, nais kong iwasan siya na magpunta sa isang chemo kapag siya ay maaaring wala nang
cancer! Ang problema ay ang maliit na kanser sa baga ng cell ay kilala na tumutugon nang mabuti sa simula ng
chemo (o hindi bababa sa ito ang sinabi ng mga doktor) kaya sinabi nila sa kanya na hindi talaga nakakagulat
ang magagandang resulta na mayroon siya sa kanyang huling CT scan ...

Ang iminungkahi ko sa kanya ay gumawa ng isa pang CT scan bago pumunta para sa ika-5 chemo upang
matiyak na hindi siya gagawa ng chemo sa isang malinis na katawan. Sumang-ayon siya ngunit alam ko pa rin
na natatakot siyang labanan ang sasabihin ng mga doktor ...

Iniisip ko kung marahil posible na magkaroon ng isang pribadong pakikipagtagpo sa iyo bago ang kongreso at
bago ang kanyang ika-5 round ng chemo. Sigurado akong magiging masigasig siya na makilala ka at marahil ay
makakahanap ka ng tamang pagtatalo at mabigyan siya ng tamang insentibo na huminto sa chemo!

Maaari kong isipin na marahil ay napuno ka ng lahat ng uri ng mga kahilingan para sa tulong kaya lubos kong
mauunawaan kung wala kang oras at lakas o hangad na makisali sa bawat personal na malungkot na kwento na
nakasalubong mo sa iyong landas ... At nang nakapag-iisa mula sa iyong kakayahang magamit upang makilala
nang personal Palagi akong magiging walang hanggan nagpapasalamat sa iyong nagawa para sa akin at para sa
buong mundo!

Salamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Hangad ko ang lahat para sa iyong buhay at sana balang araw ay
makabalik ka rin sa isang normal na buhay sa isang normal na mundo! Paggalang, xxx

PS Kung nais mong mai-post ang testimonial na ito huwag mag-atubiling gawin ito, ngunit mangyaring huwag
i-tag o gamitin  ang aking pangalan dahil  gumagamit  pa kami ng langis  at  naninirahan pa rin  sa bansa na
ipinagbabawal kaya't hindi ko kayang bayaran ang peligro na mahuli. Panatilihin ko pa ring na-update namin
ang pag-unlad ng paggamot at magiging masaya akong magbigay sa iyo ng isang buong magandang-pangwakas
na kuwento.

"Xxx, dapat siyang kumain ng 120-180g ng high grade na langis sa loob ng anim na buwan nang mas mabilis,
kung kaya niya. Wala nang chemo, wala nang mga CT scan kung maaari - pareho silang carcinogenic at mas
lalo pang kumalat ang cancer. Gumawa ng mga supositoryo na may 0.2-3g ng langis sa mga ito (matunaw ang
cocoa  butter,  magdagdag  ng  langis,  pukawin,  ibuhos  sa  mga  hulma,  hayaan  ang  cool  sa  temperatura  ng
kuwarto) at ipagamit sa kanila ang dalawa o tatlong beses sa isang araw bilang karagdagan sa langis na kakainin
niya ( kung maaari niyang kunin ito, kung hindi mabawasan nang bahagya ang oral dosis). Dapat din niyang
iwaksi ang langis ng maraming beses sa isang araw - ang pag-ubo ay makakatulong linisin ang baga at kalaunan
ay ubo rin niya ang mga bukol.

Tulad  ng  para  sa  pakikipagtagpo  sa  iyo  nang  personal,  magiging  mas  masaya  kami,  ngunit  kadalasan  ay
gumagawa kami ng isang napakaikling proseso sa mga nais kumuha ng chemo, hindi namin sinasayang ang
aming  oras  sa  paghimok  sa  kanila,  nasa  kanila  ang  desisyon.  Mula  sa  aming  pananaw,  ang  lahat  ng
impormasyon na kailangan nila ay nasa aming site at sa mga libro ni Rick. Kung may dumating at sinabi na nais
nilang kunin ang langis na may chemo, hindi rin namin bibigyan ang langis sa kanila, may iba pang magiging
masaya na kumain nito nang walang nakamamatay na chemo. Kailangang malaman ng sinumang may katwiran
na ang pagkuha ng lason ay hindi magandang gawin. Ang langis ay gagawa ng mas mahusay na trabaho nang
walang chemo.

Pagkatapos, gayon pa man, mas maraming chemo ang kinukuha niya, mas maraming langis ang kakainin niya
upang mabura ang pinsala - kung nakaligtas siya sa chemo, siyempre, na hindi mo alam nang maaga at ang
bawat pag-iniksyon ay maaaring ang huli. Paumanhin na sinabi iyon, ngunit ganoon ito.

Kaya, sa pagtingin ko rito, dapat niyang bayuhin ang langis sa kanya at lumayo sa mga doktor at kanilang
paggamot hangga't makakaya niya. Dapat niyang dagdagan ang pH ng kanyang katawan, kumain ng mga binhi
mula sa dalawang mansanas araw-araw at pagkatapos ay kumain ng langis, dalhin ito sa mga supositoryo, i-
vaporize ang langis at marahil ay ginagamit din ito sa tuktok sa kanyang dibdib sa isang alkohol na makulayan
o sa isang halo na may binhi ng abaka langis o katulad. Sundin lamang ang mga tagubilin sa aming site at sa
aklat ni Rick para sa pinakamahusay na mga resulta. Suriin din ang mga video sa Youtube ni Rick - maririnig
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mo ang halos kaparehong mga pangungusap na maririnig mo mula sa kanya o sa amin nang personal, ang
mensahe  ay  mananatiling  pareho  -  at  ito  ay  "Manatiling  malayo  sa  chemo  at  radiation"  hangga't  maaari.
Pinakamahusay na pagbati, Jindrich Bayer ”

"Bilang isang tao na dumaan sa chemo bilang isang tinedyer masasabi ko sa iyo na hindi ito lakad sa parke !!!
Nararamdaman ito maaari kong sabihin sa iyo na sinusubukan naming makahanap ng isang lunas at bakit hindi
subukan ang lahat na maaari naming hanapin ito sa hindi gaanong masakit na mga paraan. Ang pagbibigay ng
lason upang pumatay ng lason ay hindi palaging ang sagot ay subukan ang isang natural na gamutin at tingnan
kung ano ang mangyayari. " Constance

"Kailangan nating makita ang ilang mga totoong pagbabago ... at hindi dapat mapilitan ang mga magulang na
mag-iniksyon ng lason sa kanilang anak (chemo)! Kung talagang alam ng mga tao kung ano ang chemo ay
pangalawa  nilang  hulaan  ang pagbomba  nito  sa  kanilang  mga katawan.  Hindi  sa  banggitin  kung ikaw ay
mapalad at talunin ang kanser ang mga epekto para sa chemo! Nakakadiri! Oras upang gisingin ang Amerika at
ang Daigdig! ” 46/7 Pakikipaglaban para sa isang Lunas

“Hi Jindrich, kahapon natapos kong basahin ang libro ni Rick. Mahusay na bagay! Sa totoo lang hindi ko na
kailangan ng anumang katibayan tungkol sa tunay na mahika kapangyarihan ng langis!

Nagawa ko rin ang ilang mga eksperimento at araw-araw ay nakakatuklas ako ng bagong bagay na magagawa
ng gamot na ito! Kamangha-mangha! Nakalulungkot kahit na kumbinsido ako at kahit na ang aking kasintahan
ay kumbinsido pa rin ang kanyang ina ay kahit papaano ay hindi magagawang "bitawan" nang buo ... at hindi pa
rin siya sigurado kung huminto sa shitty chemo ...

Patuloy akong nagsisikap na maglabas ng magagandang argumento ngunit hindi ako makapagpasya para sa
kanya! Siya ang may cancer at siya lang ang maaaring magpasya kung ano ang gagawin sa kanyang buhay.

Alam  kong  siya  ay  gagaling  pa  rin  sa  huli  dahil  isusuot  namin  sa  kanya  ang  napakaraming  langis  na
imposibleng mamatay siya. Ngunit sa palagay ko ay napakatanga at mapanganib na maglaro sa mga kemikal na
ito, lalo na kapag may access ka sa natural na gamot na napatunayan na nakagagamot sa cancer!

Nabasa ko ang tungkol sa iyong karanasan sa cancer at medikal na sistema ... Humihingi ako ng paumanhin
para sa iyong pagkawala ... at ngayon mas nauunawaan ko ang iyong pag-uugali sa tradisyunal na tinaguriang
"gamot"! " Luigi

- Kumusta Luigi, salamat sa iyong magagandang salita tungkol sa libro at ito ay isang awa na kailangan mong
dumaan. Ito ang kanyang pinili  kung aling paggamot ang pipiliin niya ngunit hindi ako lalapit  sa chemo -
basahin lamang ang kwento ng aking Ina para sa kanya, baka maunawaan niya na ang pagkuha ng lason ay
hindi magandang ideya, lalo na kung hindi ito napatunayan o kinakailangan. Ang kanyang mga pagkakataong
makaligtas lamang sa chemo ay higit na mapapabuti kung kukuha siya ng langis, ngunit muli, bakit mas sanhi
pa ng pinsala sa kanyang may sakit na katawan? Wala namang saysay. Pinakamahusay na pagbati, Jindrich

"Pinaupo ako ng isang kaibigan upang panoorin ang Run From the Cure mga dalawa at kalahating taon na ang
nakalilipas na iniisip na maaari itong makatulong sa aking soryasis. Ginawa naming magkasama ang langis- sa
unang pagkakataon para sa aming pareho- sa loob ng tatlong linggo, nawala ang aking plaka na psoriasis.
Ginagawa ko ang langis at nilalamon ito mula pa. Kung nakakain ako araw-araw, at inilalagay ang langis nang
pangkasalukuyan sa gabi sa mga indibidwal na mga spot na pop up nang sapalaran, ang soryasis ay napaka-
kontrolado at halos hindi nakikita. Dahil sa karanasang ito, lumundag ako gamit ang dalawang paa at ngayon ay
nagmamay-ari ng unang buong estado na may lisensyang Medikal na Marijuana Business sa Colorado. Isang
taon sa aking negosyo, ang aking ama ay na-diagnose na may yugto IV Melanoma- kumalat ito sa kanyang baga
at atay. Binigyan siya ng kanyang oncologist ng 3 hanggang 12 buwan at sinabi sa kanya na maging handa para
sa pangangalaga ng hospisyo. Sinimulan ko siya kaagad sa isang pamumuhay ng RSO at makalipas ang limang
buwan,  nawala  ang kanyang cancer.  Wala  na.  Pinakamadaling  bagay sa mundo! Salamat  Rick,  sa  muling
pagpapakita ng kamangha-manghang gamot na ito sa mundo! :-) ”Erica

"Ang langis  ng  cannabis  ay  nagpapagaling  ng  cancer.  Isa  akong pasyente  sa  yugto  ng  kanser  sa  suso  at
gumagamit ng langis upang pagalingin ang aking sarili. " Adele
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"Walang Chemo, walang radiation ... RSO at pagbabago ng diyeta ... Ginaling ng RSO ang kanser sa aking
tiyan nang wala sa tae na iyon ..." Dale

"Ginawa ito, ipinamigay ito sa aking 18 taong gulang na anak na lalaki ... Walang tanda ng anumang cancer
ngayon.  Utang ko sa iyo ang isang napakalaking salamat  Rick Simpson. Ang aking anak na lalaki  ay na-
diagnose  noong  Oktubre  na  may  synovial  sarcoma  matapos  alisin  ang  isang  tumor  bago  magkaroon  ng
biopsy ... Sinabi na ang kanser ay nandiyan pa rin at maaaring kumalat sa kanyang baga dahil sa agresibong uri
ng cancer na ito ... Pinakahuling mga resulta sa pagsubok, hindi nila makita ang anumang bakas nito sa kanilang
pagkalito  ...  Ang langis ng cannabis ay isa sa maraming mga bagay na sinimulan ko siya sa halos kaagad
pagkatapos mag-diagnose. " Amanda

"Ang isang matalik kong kaibigan ay binibigyan ng morphine para sa sakit sa tumor sa utak. Ang morphine
mismo ay naging sanhi ng pagkagumon, pag-atras at pinalala lamang nito ang mga bagay sa paggamit nito. Ang
Cannabis mismo ay isang gamot na nagbigay ng kaluwagan para sa mga sintomas ng pag-atras, pagkalungkot,
sakit, at ang cancer mismo. Ang iyong mensahe ang nagligtas sa aking kaibigan. ” Jasper

"Sobrang excited ako sa langis. Nitong nakaraang buwan ay ang unang pagkakataon na nabasa ko o narinig ang
tungkol dito. Napanganga ako ... G. Simpson, marami sa amin ang salamat sa hindi makasarili at mapagmahal
na gawa na iyong nagawa para sa buong sangkatauhan. Ikaw ang aking kahulugan ng isang Humanitarian !!!
Nagboluntaryo ako sa Hospice mula pa noong 1998, marami akong nakita na nagdurusa at pumanaw, kahit na
sa  mga  bisig  ko.  Ang  pag-iisip  na  ang  labis  sa  paghihirap  na  ito  ay  maaaring  maibsan  ay  literal  na
nakakagulat ... ”Cindy

-  Tiyak  na  ito,  lalo  na  kapag  isinasaalang-alang  ng  isang  tao  na  ang  lahat  ng  impormasyon  tungkol  sa
"milagrosong kapangyarihan sa pagpapagaling" ng langis na Rick Simpson ay totoo. Ang maayos na nagawa at
nagamit  na  langis  ay  talagang  makakagamot  ng  cancer,  diabetes,  at  libu-libong  iba  pang  mga  kondisyon.
Makatutulong talaga ito sa sakit na hindi mahawakan ng morphine. Talagang pinapasigla nito ang katawan at
muling lumalabas ang mga kalamnan. Ang salitang boggling ng isip ay hindi inilarawan ito ng buong buo, sa
palagay ko. JB

“OMG. May balita lang ako mula sa isang tao na binibigyan ko ng luha sa Phoenix na nagkaroon at ibig kong
sabihin ay may cancer sa bato. Matapos ang pagkuha ng langis sa loob ng 90 araw ang pinakabagong PET scan
ay nagpapakita na ang mga tumor ay nawala. Ito ay hindi kapani-paniwala. Nakita ko na ang Phoenix Tears na
nagpapagaling sa marami mula pa nang nagtatrabaho ako rito. Salamat sa pagtulong sa akin na tulungan ang iba
na gumaling. ”

- Binabati kita at salamat sa pagtulong sa iba, Gregg. Wala nang mga pag-scan, ang langis lamang. Ang scan ay
carcinogenic, maaari itong maging sanhi ng pagbabalik ng cancer at sino ang may gusto nito? JB

“Hello mahal na sweet Rick Simpson at Jindrich Bayer, sana ay pareho kayong maayos at masaya. Isinasaalang-
alang ang mga halaga ng email na dapat mong makuha Nakasisiguro akong hindi mo ako naaalala mula sa mga
buwan na ang nakakaraan kaya isinama ko ang aming mga dating pagsusulatan.

Si nanay ay buhay at napaka malusog! Sinasabi na labis kaming nagpapasalamat ay isang maliit na pahayag.

Sa diagnosis Pebrero 2012 (yugto 4 pancreatic adenocarcinoma na may metastasis sa atay at baga) ang kanyang
pagbabala ay 3 hanggang 6 na buwan na may inaasahang matinding pagbawas sa kalusugan sa tagal ng panahon
na iyon. Sa halip siya ay buhay, masaya at maayos makalipas ang 10 buwan.

Alam kong pareho kayong tutol sa chemo at ganoon din tayo ... Ngunit nang sinabi nilang 3 buwan ay itinapon
namin ang LAHAT kasama na ang chemo kasama ang pagsisimula ng RSO kaagad. Sinabi sa amin na walang
sinuman  ang  mananatiling  malusog  tulad  ng  ina  sa  mas  maraming  Gemzar  chemo  na  natanggap  niya.
Kailangang panatilihin siyang malusog ng RSO sa oras na iyon.

Huminto si Chemo 6 na linggo ang nakakaraan nang magpasya siyang madama niya ang simula ng pinsala sa
chemo. 6 na linggo na siyang naka-off chemo at masarap ang pakiramdam.
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Dahil  sa  kanyang  diagnosis  noong  Pebrero  2012,  pagkatapos  ng  paunang  pagbuo,  kumuha  siya  ng  isang
gramong RSO sa isang araw (humigit-kumulang na 300 gramo sa kabuuan sa ngayon).

Ang pinakabagong pag-scan na ginawa Lunes 12-17-12 ay nagpakita ng higit na pag-urong ng tumor kabilang
ang dokumentasyon na ang ilan sa mga bukol ay masyadong maliit upang mailarawan sa pamamagitan ng CT
scan. Ito ay hindi kapani-paniwala balita! Pagkatapos noong Martes nakuha namin ang mga resulta mula sa
kanyang trabaho sa lab. Matapos matanggap ang napakahusay na balita sa pag-scan nagulat kami ng marinig na
ang kanyang tumor marker test (CA19-9) ay tumaas mula 285 hanggang 2100. Nakita mo na ba itong nangyari
dati? Mayroon kang anumang paliwanag tungkol sa kung bakit o paano tumaas ang mga marker? Ang anumang
mga ideya sa lahat? May mga mungkahi ba? Ang katanungang ito ay lumabas sa maraming gumagawa ng RSO
ngunit hanggang ngayon walang tiyak na sagot.

Narito  ang  kanyang  mga  resulta  sa  CA19-9  hanggang  ngayon.  Ang  normal  na  antas  ay  KURA  SA  37.
Nagkaroon ng non tumor marker test sa paunang diagnosis noong Pebrero. 4-30-12 ... 23,568; 5-30-12 ... 5,240;
6-18-12 ... 4,458; 8-8-12 ... 538; 10-8-12 ... 285 (Ang huling chemo ay 10-29-12); 12-17-12 ... 2,100. Anumang
input na maaaring mayroon ka ay pinahahalagahan ng aking pamilya! Labis na pagmamahal, B ”

- Minamahal na B, mga pag-scan sa CT ay nagbibigay ng isang napakalaking dosis ng radiation at iyon ang
maaaring sanhi nito, kasama ang chemo ay ganap na hindi kinakailangan. Gusto kong kumain siya ng 180g ng
pinakamahusay  na  de-kalidad  na  langis  sa  lalong  madaling  panahon.  Wala  nang  mga  pag-scan  sa  CT  o
anumang iba pang kalokohan na kalokohan, tanging ang langis at hangga't maaari  niyang kunin. Kailangan
mong i-undo muna ang pinsala mula sa chemo at radiation at magtatagal, ginawang mas mahirap ang trabaho
para sa langis. Tulad ng pagbibigay ng isang antidote habang nagbobomba ng lason sa kanyang mga ugat, wala
itong katuturan sa akin. Pinakamahusay na pagbati, Jindrich Bayer

"Nilapitan ako ng isang babaeng may cancer sa suso mga 4 na linggo na ang nakakalipas at naituro ako sa
tamang direksyon. Siya ay may isang makabuluhang makabuluhang tumor, (sa palagay ko maaaring mayroon
siyang higit sa isa.) At maramdaman ito. 3 linggo na lang ang nakakaraan simula nang magsimula siya sa langis
at siguradong lumalambot na ang tumor. Hindi masama sa 3 linggo! Nararamdaman kong napasigla ako para sa
kanya at ALAM ko lang na ang babaeng ito ay magiging isa pang kwento sa tagumpay. Isang Pag-ibig. " Corrie

"Ang aking ama ay 89, may kanser sa balat sa kanyang mukha. Tatlong beses na dinala ko siya sa ospital upang
mabawasan, na magbubukas sa kanya sa mga impeksiyon hindi pa banggitin ang pagkuha mula sa nursing
home at pabalik mahirap ito sa kanya. Nagsimula ako sa langis ng cannabis ilang linggo na ang nakalilipas. Ang
ilan sa mga ito ay ang laki ng aking daliri ng sanggol sa aking hinlalaki. Mayroong 11 na tratuhin ko ngayon
mayroong 4 ang isa sa laki ng hinlalaki na laki ng daliri ng sanggol. Namatay lang sila at nahuhulog sa balat na
gumaling. Namangha ako tulad ng lahat ng mga nars at doktor. ” Steve

"Gusto ko lamang sabihin na labis akong nasisiyahan na ipahayag na ang pag-scan ng aking biyenan para sa
kanyang cancer ay lumabas na ganap na malinis sa pangalawang pagkakataon pagkatapos ng unang nagpapakita
ng mga spot sa baga. Sinimulan namin siya sa langis pagkatapos mismo ng unang nagpakita ng mga spot.
Kinuha ng Cannabis ang kanyang baga at nalinis ang mga ito! Sinabi sa kanya na kailangan niya si Chemo.
Kalaban namin ito at inilagay ko na lang siya sa langis. Pinagaling ng cancer ang cancer !!! Sinimulan ko na rin
ang aking maliit na pomeranian sa langis dahil mayroon siyang isang gumuho na trachea at pagkabigo sa puso.
Hindi pa siya nakapunta sa kanyang mga regular na med mula pa ng tag-araw at hindi pa siya nag-ubo sa kauna-
unahang pagkakataon mula noong tag-init (patuloy siyang umubo at gaged kahit na sa kanyang mga gamot na
ibinigay ng doktor). Mayroon siyang mas maraming lakas at gumagawa ng mas mahusay kaysa sa ginagawa
niya noong nasa meds siya. " Karen

"Pinapagaling din nito ang Cervical Cancer! Hindi ko kayang gamutin ang mga paggamot (wala kahit ONE ...)
at nagpunta sa isang taon nang walang anumang uri ng tulong na nakapagpapagaling ... ngunit halos araw-araw
akong naninigarilyo ... pagkatapos ng isang taon mamaya sa aking taunang pagsusulit, ang doktor at mga nars
napalayo ... hindi sila makahanap ng isang bagay maliban sa bahagyang pagkakapilat kung saan ang cancer ...
100% ako libre sa cancer ngayon ... salamat sa Marijuana ... hindi mga doktor ... hindi “gamot ”... hindi mga
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paggagamot  ...  ngunit  dahil  sa  isang  dalisay,  halamang  gamot,  likas  na  HALAGA ...  Nabubuhay  ako  ng
katibayan ...

Sinabi ng mga doktor na dapat ako ay nasa isang level 5 na cancer mula nang walang paggamot ... ngunit
nawala  ito  ...  nang WALANG tulong mula  sa  kanila  ...  napalabo sila  kaya pinapunta  nila  ako sa STATE
HOSPITAL sa LITTLE ROCK (UAMS) para sa mas maraming pagsubok ... at ang UAMS ay hindi nakahanap
ng anuman maliban sa bahagyang pagkakapilat ... sinabi nila na ito ay isang himala ... Sa palagay ko ito lamang
ang Marijuana ... I-ligal na ito. .. tulungan ang mga tao ... hindi ba iyan ang GINAMIT ng sangkatauhan? "
Monica

"Nagpapasalamat ako na inilagay ni David Triplett ang kanyang video doon ... gustung-gusto ang video at ito ay
isa sa mga kwento na nakuha sa akin upang subukan ang langis ng cannabis sa isang basal cell  carcinoma
cancer sa balat sa aking noo ... na wala na ngayon! ... Huwag tigilan ang pagkalat ng katotohanan! ” Dee

"Gumamit  ako  ng  Cannabis  Oil  upang  gamutin  ang  Basal  Cell  Carcinoma  sa  aking  leeg  at  mukha.
MATAGUMPAY. Ito ay isang mainam na kanser upang magsaliksik. Malinaw itong nakikita ng mata, at ang
anumang mga pagbabagong nagaganap ay madaling makita. Sinubukan kong makabuo ng interes dito dito sa
US, ngunit  ang mga feds ay mayroong sinuman,  at  tila lahat  ay may galos sa kamatayan upang hawakan.
Tingnan kung ano ang maaari mong gawin. " Joseph Siler (Unang post sa CANNABIS CURES CANCERS!
Facebook Group na kinilala ni Kane Slater, Enero 7, 2010)

"Mayroon akong isang bukol sa aking hita, dati mahirap, halos 2 cm, ngayon ay mas mababa sa kalahati ng laki
at nagiging mas malambot (4 na linggo)." Si Katri

"Nalaman ko lang na libre ako sa cancer matapos na nasa langis ng 5 buwan nang diretso !!" Mimi

Q. JB, mayroon ka bang pagpapagaling sa ilang mga uri  ng tumor na tinatawag na "hemangioblastomas"?
Sinusundan ko ang iyong mga post, pati na rin ang iba. HINDI ko pa nakita ang paggamot ng ganitong uri ng
tumor bukod sa excision. Marami akong mga ito. Grabe

A. Wala sa personal, tiyak na wala kaming pagkakataon na gamutin ang lahat ng mga diagnosis na kilala sa tao
nang personal, ngunit sa paghusga mula sa nabasa ko tungkol dito ngayon, wala akong nakitang dahilan kung
bakit hindi dapat tumulong ang langis. Sa pagkakaalam ko, maaari lamang nila itong ma-diagnose gamit ang
mga CT scan, at ang pagtingin ko dito sa bawat isa na kumukuha ng CT scan ay dapat kumain ng hindi bababa
sa 60g ng langis pagkatapos. At kung kumain ng 60g bago ang operasyon, sa karamihan ng mga kaso sigurado
akong hindi kinakailangan ang operasyon dahil wala ang mga bukol. Kaya't tiyak na bibigyan ko mismo ang
langis. Lahat ng mabuting hangarin, JB

"Ang mismong katotohanan na ang mga placebos ay nagpapagaling sa ilang mga tao ay dahilan upang itapon
ang gamot magpakailanman at pag-aralan ang sining ng placebo. Sinabi na hindi ka kailanman gumawa ng
isang pag-aaral sa placebo kapag mayroon kang isang mabisang lunas, tama ka, na papatay sa kalahati ng iyong
mga pasyente, may sakit at malupit. " Christopher

- Tunay na ito ay magiging sakit at malupit, at iyon ang dahilan kung bakit hindi ko ito gagawin. Maaari ng iba
kung nais nila, ngunit hindi ko gagawin. Nais kong simulang gamitin ng sistemang medikal ang langis bilang
isang placebo - kung napatunayan nila na ang anumang nais nilang gamitin ay mas ligtas at mas epektibo kaysa
sa langis (at mas masaya / kaaya-aya para sa pasyente), pagkatapos ay maaari nilang ipagpatuloy at ibenta ito .
Kung hindi, kung gayon hindi. Ito ay medyo simple at napaka-makatuwiran, sa palagay ko. At ganoon din ang
mangyayari sa hinaharap, bakit maghintay? JB

"Hindi pa huli na tanggapin ang katotohanan na ang cannabis ay simpleng gamot. Sa parehong oras, hindi pa
huli ang lahat upang simulang gamitin ang langis bilang gamot, hindi alintana kung ano ang iyong kondisyon o
kung gaano ito kalubha. Sa paggamit ng langis, karaniwang may pagkakataon para sa pasyente o ang langis ay
magbibigay sa kanila ng maximum na kalidad ng buhay hanggang sa wakas. At marami din yan. "JB

"Kapag ang mga pasyente na kumuha ng chemo ay nagsimulang gumamit ng langis, ang unang bagay na dapat
gawin ng langis ay ang detoxify ng katawan. Kaya't minsan ay tumatagal ng sabihin na 120-150g ng langis bago
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ito magsimulang pag-atake sa cancer mismo. Ito ay talagang hindi magandang ideya na kumuha ng chemo, lalo
na kung ito ay ganap na hindi kinakailangan isinasaalang-alang na ang sistemang medikal ay may alam tungkol
sa cannabis bilang isang lunas para sa cancer sa dosenang mga taon. "JB

Q. 'Mga Terminal'  na  pasyente  ng Kanser:  Sinimulan  mo ba silang agresibo  sa 1 gramo sa isang araw o
ginagawa ang mga ito sa loob ng isang linggo o mahigit pa? Payo mula sa mga karanasan?

A. Hindi, palagi kaming nagsisimula sa maliliit na dosis at sundin ang mga tagubilin. Siyempre, kung mayroon
silang dating karanasan sa cannabis at alam na walang kinakatakutan, minsan maaari kang magsimula sa isang
mas mataas na dosis. Ngunit hindi mo alam kung paano tutugon ang pasyente sa langis, kasama ang mga ito ay
karaniwang  nasa  isang halo  ng  iba't  ibang mga gamot,  kaya  baka  gusto  mong mag-ingat  at  panoorin  ang
presyon ng dugo ng pasyente atbp Ang pangkalahatang rekomendasyon ay sundin ang mga tagubilin, ang hindi
gaanong pormal ay - sundin ang iyong likas na hilig at paghatol at kapag ang pasyente ay "walang mawawala",

Hindi ako mag-aalangan na bigyan sila ng isang mataas na dosis kung kinakailangan (talamak na sakit sa likod
atbp.).  Ang isang gramo ng talagang mataas  na  marka  ng langis  ay maaaring  makakuha ng isang walang
karanasan  na  gumagamit  na  napakataas.  Minsan  ang  hemp-induced  na  kuwit  na  ito  ay  magiging  kapaki-
pakinabang, at  sigurado akong gagamitin ito sa ganoong paraan para sa kawalan ng pakiramdam bago ang
operasyon maaga  o  huli  pa  man,  ngunit  sa  ngayon nais  naming  makita  ang mga pasyente  na  manatili  sa
kanilang kaginhawaan hangga't maaari. Sana ipinaliwanag ko ito ng maayos. Pinakamahusay na pagbati, JB ”

“Corrie, kaibigan ko, tinulungan mo ako sa ***. Binibigyan ko siya ng med para sa kanyang neuroendocrine
tumor.  1  buwan na  siyang nasa  med at  nagsisimula  na  itong lumiit.  Napakalaki  nito  ay  pinipilit  nito  ang
kanyang tiyan ngunit ngayon ay hanggang sa punto na maaari siyang kumain muli at sinabi ng kanyang doktor
na hindi pa siya nakakakita ng bukang ganoong lumiliit nang Mabilis. Natakot siya nito at ang lahat ng gawain
sa dugo ay bumalik na normal kaya isa pa sa paraan ng paggaling at GALING iyon. At ikaw ay Galing at ang
Diyos ay dakila. ”

“Mayroon akong kaibigan na may cancer sa utak at mayroon akong Cml. Gumagawa ang langis para sa aming
dalawa !!! Ang aking kaibigan ay unang kamay na patunay sa aking mga mata na ang langis na ito ay isang
himala ... Mayroon akong mga pag-aalinlangan dati ngunit hindi ngayon! Kunin mo ang langis, IT WORKS! ”
Si Tyler

"Tinanong ako noong nakaraang taon ng kaibigan ng aking ina kung makakagawa ako ng isang 6 na buwan na
kurso ng langis ng abaka para sa kanyang ina, mula sa pinakamataas na grade na cannabis. May cancer siya sa
leeg. Ginawa ko siyang langis kasunod sa payo ng Youtube, pagkatapos ay nai-post ko ito sa Russia. Gumamit
siya ng unang 6 na buwan na kurso na may kamangha-manghang mga resulta at humiling ng isa pang 6 na
buwan na dosis, nagpadala ako ng isa pang load sa kanya, at ngayon 14 buwan na ang lumipas ay nasa malusog
na kalusugan siya. Gumagawa ka ng kamangha-manghang trabaho, Rick. Salamat." Gareth

“Kumusta ang pangalan ko ay Alysa Erwin at ako ay 16 taong gulang. Noong 2011 na-diagnose ako na may
stage 3 anaplastic astrocytoma. Kami (ang aking pamilya at ako) ay nagpasiya na gumamit ng isang cannabis
concentrate. Sinabi sa amin ng Unibersidad ng Michigan na malamang na hindi ako makakaligtas nang higit sa
isang taon at ang cancer mismo ay hindi mapigilan sapagkat ito ay nasa pormasyon ng spider. Noong nakaraang
Enero nagpunta ako para sa aking regular na MRI sa University of Michigan. Nawala ang lahat ng mga bukol. "

“Nasuri akong may cancer na naman. Pangatlong beses. Ang yugto ng 4 na buto at atay ay natutugunan, mula sa
cancer sa suso. Ang aking kwento sa cancer ay nagsimula halos 7 taon na ang nakakalipas, isa ako sa mga
pinalad  na  nakaligtas  sa  dami  ng  chemo na  aking  napasailalim  sa  aking katawan,  hindi  pa  banggitin  ang
radiation. Ang pangatlong diagnosis na ito ay naniwala ako na tapos na ako para sa; Ibig kong sabihin kung sino
ang makakaligtas sa ganitong uri ng diagnosis ??

Kaya't naghanap ako ng mga himala at nakita ko si Rick Simpson. Sigurado ako na walang paraan na nagsasabi
ng totoo ang taong ito,  kaya't  tumingin  ako ng mas malalim.  Nagsimula  akong kumonekta  sa  mga tao sa
Michigan  at  natututo  nang  higit  pa  tungkol  sa  Rick  Simpson  Oil  o  langis  ng  cannabis  at  ang  resulta  na
nararanasan ng mga katulad ko, na kaligtasan, pagpapatawad, pagalingin !!
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Sa puntong ito wala na akong mawawala, kaya't inabot ko at humingi ng tulong. Sinimulan kong uminom ng
isang gramo sa isang araw ng aking gamot, gumagalaw nang dahan-dahan sa dosis na iyon. Ang pamamahinga
ay naging isang malaking bahagi ng aking araw, na eksaktong kailangan ng aking katawang lumaban. Ang nag-
iisang epekto lamang na naranasan ko ay ang dami at kamangha-manghang kalidad ng pagtulog na nakukuha
ko. Dagdag na ang regulasyon ng presyon ng aking dugo at kontrolado na ang aking sakit.

Mas mababa sa isang taon na ang nakalilipas na-diagnose ako na may Stage 4 na kanser sa buto at atay na may
hindi mabilang na mga bukol (napakarami na lamang silang tumigil sa pagbibilang), sinabi sa akin na ayusin
ang aking mga bagay. (Inaalis pa rin ang aking hininga.) Mabilis sa ngayon at ako ay isang pulgada ang layo
mula  sa pagpapatawad.  Negatibo ang aking PET scan noong nakaraang linggo ...  Negatibo!  Hindi pa ako
nagkaroon ng isa sa mga dati. Nangangahulugan ito na walang cancer. Ang tanging dahilan na wala ako sa
ganap na pagpapatawad ay dahil mayroong isang pares ng mga anino sa aking mga buto sa cat scan, ngunit
nagpapatuloy ako sa paggamot at ang mga iyon ay malapit na ring mawala. Ito ay walang kakulangan ng isang
himala, hindi mabilang na mga bukol sa isang pares ng mga anino na hindi man lilitaw sa isang PET scan.

Maaaring sabihin ng mga tao na mag-ingat sa salitang gamutin ... Ngunit, ang ibig kong sabihin, ito ito. Narito
ako at  nagiging malusog araw-araw at  tinulungan ako ni John na makarating doon. Kinuha niya ako nang
tumawag ako sa kanya at humingi ng tulong. Siya at ang kanyang pangkat ay naglaan ng oras upang umupo sa
akin upang matiyak na ako ay pinag-aralan sa kaseryosohan ng gamot na ito at ang pangako na kinakailangan sa
lahat ng aming mga bahagi upang magawang posible ito. Sa akin, at sa iyo ito ay isang bagay sa buhay at
kamatayan. Sana seryosohin ng lahat ito! Kami ay depende sa gamot na ito sa buong buhay.

Ang Michigan Cannabis Club ay nag-alaga ng aking mga pangangailangan na nakapagpapagaling at aking mga
pang-edukasyon na pangangailangan. Ito ay isang seryosong pangkat at kailangan nila ng seryosong suporta,
pagpalain ka John Roberts, ang iyong mga sakripisyo ay nagbigay buhay sa akin. Mangyaring tulungan sila
ngayon, upang magpatuloy silang matulungan ang napakaraming. Salamat!!"

- Ang update na ito ay nai-post maraming buwan na ang nakakaraan at siya ay nasa ganap na pagpapatawad.
Proyekto sa Kanser sa Michigan

"Ako ay isang 68 taong gulang na lalaki na naninirahan sa kung ano ang isinasaalang-alang ko isang normal na
malusog na buhay na walang mga pangunahing isyu at pinanatili ang aking sarili sa isang taunang pagbaril ng
trangkaso at pag-check up. Mabuti ang paggana ng aking katawan at lahat ay tila ok hanggang sa magising ako
isang umaga na may kakila-kilabot na sakit sa tiyan.

Sa pag-iisip  na ito  ay apendise o luslos na sinugod ako ng aking asawa sa emergency.  Nag-opera ako ng
emerhensiya pagkalipas ng 2 oras, Agosto 15 2012, at mayroong isang napakalaking tumor sa aking colon na
tinanggal kasama ng 14 na mga lymph node. Pagkalipas ng isang linggo ay bumukas ang aking panloob at
nalason ako at humantong sa pangalawang operasyon.

Simula nang makaramdam ng mas mahusay na 4 na araw makalipas, nakatayo ako at dahan-dahang nababalik
ang kadaliang kumilos at nagsimula akong dumugo. Bumalik para sa operasyon bilang 3 at makalipas ang isang
araw ay nagkaroon ng banayad na atake sa puso.

Makalipas ang ilang sandali -33 araw sa ICU- Ako ay pinalabas at sumasama sa isang OSTOMY BAG. Ang
bag ay nasa akin ng 8 buwan at ang isang pag-opera ng baligtad ay nagawa nang walang mga komplikasyon.
Sinabi ng siruhano na ang kanser ay hindi kumalat sa kabila ng mga node.

Sa kabila nito ay isinama nila ako sa Cancer Clinic at sinimulang talakayin ang Chemo at radiation bilang isang
"follow-up." Standard na sabi nila.  BULLSHIT sabi ko! Walang magningning sa aking katawan o higit  na
nalalason ito sa Chemo o Radiation. Ang oncologist sa Cancer Clinic ay hindi nagtalo at nagbabalangkas ng
mga follow-up bawat 3 buwan sa loob ng isang taon, na nagsasama ng isang CT scan at gawain sa dugo.

Kinuha ko ang materyal tulad ng nakabalangkas ni Rick Simpson at ginawa ang RSO. Kasunod sa lahat ng mga
tagubilin para sa proseso ng pagkuha at paggamit ng Naphtha bilang aking pantunaw, natapos ko ang langis sa
mga hiringgilya at sinimulang ingestin ito nang dalawang beses sa isang araw, isang maliit na halaga sa bawat
oras.
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Nakumpleto  ko  ang  aking  ika-4  na  follow-up sa  Cancer  Clinic  at  sinabi  nila  na  ang CT scan ay  HINDI
nagpapakita ng anumang bagay na maaaring magpahiwatig ng pagkakaroon ng CANCER. Ang gawain sa dugo
ay nagpakita ng antas ng CEA sa 1.4, ngunit ano ano, ang bawat isa ay mayroong isang cell ng cancer o dalawa
sa kanila. Isinasaalang-alang nila ang anumang 5+ na maaaring maging sanhi ng pag-aalala. Naghahanda na ako
ngayon ng isa pang batch at magtutuon araw-araw bilang isang hakbang sa pag-iingat.

Sa  sinumang  nagdurusa  ngayon  mula  sa  cancer  iminumungkahi  ko  na  gawin  mo  rin  ito.  WALA tayong
mawawala at lahat upang makamit. " Gerry

"Huli na ba upang mai-save ang isang taong may yugto 4 at balat at buto na, at halos hindi na makalakad mula
sa pagkawala ng lakas?" Pagdapa

"Hindi pa huli. Maraming mga himala ang nakita sa paggamit ng langis na ito. Kung hindi ito mai-save ang mga
ito,  ang pinakamaliit  na gagawin nito ay ang pagpapagaan ng kanilang pagdurusa nang walang malupit  na
epekto ng mga parmasyutiko. Tandaan na kung nagsimula sila sa mataas na dosis magkakaroon ng maraming
pagtulog hanggang doon mabuo ang pagpapaubaya. Napakalakas nito. " Nick

"Dalawang beses akong mandirigma sa cancer sa suso. Nais kong maging buhay na patunay na gumagana ang
iyong langis upang makatulong na makatipid ng mga buhay. " Si Michelle

"Ako rin, libre ang kanser sa teroydeo !!" Si Michelle

"Dawn: Sabihin kung ano ang gusto mo tungkol sa akin, ligawan ako, hatulan ako ... Ang iyong argument ay
hindi wasto! Ito ang huling pag-scan na makukuha ng ina !!! PINATAY NG CANNABIS ANG CANCER!

Stacy: Anong yugto ang iyong ina? Alam kong nai-post mo ito minsan, ngunit nakakalimutan ko. Iyon ay isang 
kamangha-manghang ulat kaagad !!
Dawn: Stacy, ito ay yugto 3 maliit na cell carcinoma ng baga. 5 mga bukol na may maliit na mets sa itaas na 
lymph system.
Debbie: Napaka-phenomenal niyan! Hindi ko pa naririnig ang sinuman na nagpapagaling sa maliit na cell, kahit
na sa lahat ng mga regular na protokol. Kapansin-pansin ito! Hindi mo lamang nai-save ang buhay ng iyong ina,
ngunit ito ay makatipid ng iba pang mga buhay dahil katibayan na gumagana ang cannabis. Maraming salamat 
sa pagbabahagi nito!
Dawn: Debbie, ginawa niya ang lahat, langis ng cannabis - chemo - radiation NGUNIT ay gumaling bago 
magawa ang kanyang chemo & radiation treatment kaya't tinanggihan niya ang natitirang paggamot at natigil sa
langis ... Na kinukuha pa rin niya at kukuha BAWAT ARAW para sa ang natitirang buhay niya!
Steve: nagsasabing 'ito ay pinaka tugma sa mga pagbabago sa post-radiation'. Mayroon ba siyang radiation 
therapy?
Dawn: Steve, oo nagawa niya ngunit hindi niya natapos ... floored si Dr! ”

“Pasyente: Linda V., Petsa ng Serbisyo: 11/16/2013, Pamamaraan: CT CHEST WITH CONTRAST

Ginawa ang isang CT ng dibdib ... Ang paghahambing ay ginawa sa naunang CT ng dibdib mula 7/8/13

Pahiwatig: Ito ay isang 64-taong-gulang na babae na may kasaysayan ng kanser sa baga ...

PAGHANAP: Mayroong pagtaas ng interstitial na pagbabago at interlobular septal pampalapot ... na napabuti
kumpara sa naunang pagsusulit ... Walang tiyak na mediastinal soft tissue nodules o mediastinal adenopathy ang
ipinakita. Walang tiyak na katibayan ng axilliary lymphadenopathy o Hillar lymphadenopathy. Bukod sa mga
pagbabago sa post-radiation sa medial na aspeto ng kanang itaas na lobe, walang karagdagang parenchymal
pulmonary  opacities  o  kahina-hinalang mga nodule ng baga.  Ang trachea  at  pangunahing bronchi  ay may
patent. Walang pleural effusion. Normal ang laki ng puso. Walang pericardial effusion. Ang visualized na mga
bahagi ng itaas na tiyan ay hindi kapansin-pansin. Walang pokus na agresibo na mayaman o sclerotic osseous
lesion.

IMPRESYON: Pagpapabuti ng mga pagbabago sa post-radiation sa kanang burol at medial na aspeto ng kanang
itaas na lobe. Walang tiyak na katibayan ng paulit-ulit o natitirang sakit. "
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"Baligtad ng langis ang lahat ng pinsala sa radiation at gumaling nang hindi makapaniwala ... NILIGTAS ako
ng Medikal na Marijuana at pinapalayo ako sa 5 mga parmasya. Nawala ang aking kanang bato sa chemo at
nagsisimula itong sakupin kung saan masakit ang magkaroon ng balat sa akin ... at sa loob ng ilang minuto ng
pag-ubos ng mga langis sa isang makulayan na pinahinto ko ang mga seizure at lumayo ng maraming buwan ...
Kamangha-mangha at iyon ay isa lamang sa mga langis na nakabaligtad pinsala sa nerbiyos sa aking mga mata
sanhi ng chemo sa kung saan ako ay na-diagnose na may glaucoma, at sa aking huling pagbisita 6 na buwan
lamang ang nakalilipas ay hindi nagpapakita ng palatandaan ng glaucoma at mas mabuti ang aking paningin
kapag nagpapagamot ako ... ”Teresa

"Ang aking tiyahin, na may yugto 4 glioblastoma, ay nagpunta mula sa wheelchair hanggang sa paglalakad
pagkatapos lamang ng tatlong dosis! Ang kanyang kaliwang bahagi ay naparalisa  ng higit  sa isang buwan.
Ngunit ngayon ganap na gumagana !! Sobrang sabik!" Nicolette

"Nagtrabaho ako sa isang kolektibo at maraming taon at may cancer sa balat sa aking kaliwang braso dahil sa
pagbitay nito sa bintana habang nagmamaneho. Ngayon alam kong walang kailangang maniwala sa akin ngunit
nagsimula akong ilagay dito ang langis ng RSO at pinanumpa kong wala na ito. Tumagal ng ilang buwan ngunit
talagang nawala kung saan ito naroroon para sa mga taon. " Si Randy

"Binago nito ang aking buhay matapos na masuri na may CML (talamak na myelogenous leukemia) halos isang
taon na ang nakaraan at napanood ko ang video na Run From the Cure tungkol sa kung paano napagaling ng
langis ng cannabis ang mga pasyente ng cancer sa terminal. Sa gayon, ako ay buhay na katibayan na gumagana.
Binago nito ang antas ng aking cancer. Hindi pa gumaling ngunit sana isang araw ay masasabi ko na ako ay
isang nakaligtas, kaya maliban kung lumakad ka ng isang milya sa sapatos ng sinumang pasyente ng cancer,
huwag mong simulang i-bash ang isang bagay na hindi mo alam. " Denise

"Naniniwala ako. Ang aking kaibigan ay na-diagnose na may 3 uri ng cancer. Binigyan siya ng 3 linggo upang
mabuhay. Ngayon 2 taon na ang lumipas, bumaba siya sa 1 uri at gumagawa ng mabuti. ” Sandra

"Ang aking kapatid ay may lymphoma, tiyan, metastised sa kanyang gulugod. Ang mga gamot na ibinigay sa
kanya ay nagpapanatili  sa kanya sa buong gabi gabi at araw at hindi makatulog o kumain nang maraming
linggo.  Isang gramo na  tableta  ng langis  at  nakakatulog  siya ng  18 oras  at  kumain  hanggang sa  kumain.
Pagkalipas ng isang linggo, 78% na siyang walang cancer. Nataranta ang doktor. Hindi namin sinabi sa kanya
dahil nasa isang hindi medikal na estado siya ngunit ang cannabis ang nagligtas ng kanyang buhay at sa amin.
Ngayon isang taon na ang lumipas MY BROTHER BEAT LYMPHOMA! Walang gumagawa nito ... nang
walang cannabis. ” Errl

“Kasalukuyan akong may cancer sa stage 4. Nagkaroon ako ng atay pagpapalaglag at paggalaw pati na rin ang
folorta chemo. Ginamit ko ang mga marka ng langis at tumor na mula 1,200 hanggang 3. Ang lahat ng pangkat
ng med na nagsasabing NSD. Walang palatandaan ng sakit. " Jim

"Natanggal ko ang 5 ng aking mga tumor gamit ang langis ng cannabis ... kagiliw-giliw na makita ang mukha
ng mga doktor nang hindi niya makita ang 5 ng mga orihinal na bukol ... saan sila nagpunta? Mahalaga ba?
Salamat sa langis ng cannabis. " Kelly

"Mayroon akong isang malaking maliit na bote ng ito, ilang sandali. Kukuha ako ng isang patak sa isang araw.
Ang taong nagbigay nito sa akin ay hiningi ito. Natapos niyang ibigay ito sa isang babae na papalayo sa cancer.
Hindi siya makakain, makainom, pabayaan talaga na mabuhay. Tumimbang siya ng mas mababa sa 70 lbs.
Binigyan  siya  ng  kaibigan  ko ng langis  ...  voila!  Nagsimula  siyang  kumain,  uminom,  at  ipagpatuloy  ang
kanyang laban ... matagumpay. Matibay na naniniwala sa mga nakapagpapagaling na katangian sa cannabis. "
Tara

"Ngayon ay nabalitaan ko ang isang lalaki na binigyan ko ng malaking halaga. May tumor siya sa cancer sa
lalamunan. Ganap na naging feed ng tubo mula pa noong unang bahagi ng Abril 2013. Ang asawa ng taong may
sakit ay tumatangis ng luha. Pagkatapos ng 4 na linggo ng pag-inom ng langis 2 beses sa isang araw nawala na.
Ganap na nawala ... Kumain siya ng solidong pagkain ... Walang bagong paggamot o bagong gamot, ang RSO
lamang. Ibahagi ang kaalaman, i-save ang isang buhay. " Jared
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"Dean: Gumamit ng chemotherapy ang aking tiyahin. Parehong mga resulta. PATAY.

Stephen: Pasensya na sa pagkawala mo. Nakita ko ang langis ng abaka na kumukuha ng cancer sa balat mula sa
aking ninong. Sa palagay ko kailangan mo pa itong abutin ng maaga. Sigurado akong nakatulong ang cannabis.
”

"Nabalitaan ko lang na ang aking 16 taong gulang na pasyente na HADg- Hodgkins lymphoma ay MALINAW!
Nawala ang mga tumor, normal na ang labs. " Janet

"Nakatanggap ng isang tawag mula sa isang pasyente na may sakit na terminally. Gumagamot siya sa RSO sa
loob ng ilang buwan ngayon.  Kanser  sa bituka.  Dr Ted sa kanya mayroon siyang buwan upang mabuhay.
Jindřich Bayer, masaya akong naiulat na sa huling Dr Appt, binigyan niya siya ng pinakamahusay na regalo sa
Pasko. Sinabi niya sa kanya, wala akong makitang kanser, at baka mabuhay ka !!!! Iyon ay isang regalo sa
Pasko. Salamat Hesus !!!! Never say never ... ”Raymond

"Mayroon  akong  dalawang  kaibigan  na  nakaligtas  sa  cancer  sa  pamamagitan  ng  paggawa  ng  tanyag  na
Simpsons Oil! Ang isa ay nagkaroon ng cancer sa baga at binigyan ng 6 na buwan upang mabuhay, buhay siya
sa loob ng 7 taon ngayon at ang isa ay dumaan sa cancer nang dalawang beses, ang huli ay ovarian cancer at
nalulugod akong sabihin noong 2 linggo na ang nakakaraan, wala nang cancer! Parehong beses niyang ginamit
ang langis na cannabis !! " Vicki-Jane

"Sinusundan ko ang pahina ni Rick mga isang taon na ngayon, mula nang makuha ang aking Nanay na mag-
diagnose ng maliit na kanser sa baga sa cell. Siya ay na-diagnose noong Marso ng nakaraang taon at nagsimula
na agad ang chemo. Nagtiis siya ng chemo at chest radiation sa tag-araw at nagkasakit nang masunog ang
radium sa kanyang lalamunan kaya hindi siya nakalunok / kumain atbp.  Naospital  siya ng halos dalawang
buwan. Nagkaroon siya ng ilang radiation ng utak (preventative, bleh: /) sa lahat ng oras na nagsasaliksik kami
ng malaking oras at  sinimulan  ang aming paglalakbay na magkasama ang lahat  upang makabuo ng aming
sariling langis mula sa simula. Na kung saan nagtagumpay tayo sa paggawa -yay!

Kaya pagkatapos ng kanyang unang dalawang araw na radiation ng utak siya ay nagkasakit ng malubha mula
rito kaya't nagpasya kaming magsisimula na siya ng langis (Oktubre). Mula sa pinakaunang dosis, hindi na siya
lumingon  !!!!  Naglayag  siya  sa  natitirang  mga  utak  ng  utak  at  namangha  sa  mga  doktor  na  wala  siyang
migraines o matinding pagsusuka o pagkawala ng memorya atbp at iba pa! Lumilipad siya!

Kaya pagkatapos ng kanyang pag-check up noong Oktubre nagpakita ito ng malaking pagbawas sa tumor sa
baga ngunit nandoon pa rin ito. Nais nilang makita siyang muli sa Enero upang magpasya ang mga susunod na
hakbang.  Kaya't  nag-araro  kami  hanggang  Nobyembre  at  Disyembre  na  pinangangasiwaan  siya  ng  langis
lamang at walang iba pang paggamot.  Nagkaroon siya ng isang menor de edad na kakulangan sa Pasko at
naging nalumbay at nagsuka nang dalawang linggo ngunit ibinalik namin siya sa kanyang mga hilaw na vegan
smoothies at trigo na damo at talagang sumigla siya at mukhang kumikinang. Ang kanyang malaking pagsusuri
pagkatapos ng kanyang pinakabagong pag-scan ay kahapon vas hulaan kung ano ... Ang aking ina ay CANCER
FREE !!!! Nawala na !!!! Napakaganda nito !!!! ” sa pamamagitan ni Janet

"Mga 6 na buwan ang nakalilipas ang aking ina ay na-diagnose na may terminal cancer metastatic melanoma na
may 6 na bukol sa parehong baga. Sinabi sa amin ng mga doktor na ang chemo at radiation ay hindi gagawa ng
anuman at sinabi na mayroon silang isang bagong paggamot na mayroon sila na naging matagumpay sa pagtigil
sa mga tumors na lumaki at marahil ay pinalawak ang kanyang buhay sa loob ng ilang taon. Sinimulan namin
ang bagong paggamot at ang mga epekto ay kakila-kilabot kaya huminto kami. Makalipas ang isang linggo ay
binanggit ng isang kaibigan ko ang iyong dokumentaryo sa Youtube, Run From the Cure.

Matapos itong panoorin ay napagpasyahan kong anong pinsala ang maaaring magmula sa pagsubok? Hey, kung
hindi ito gumana mamamatay pa rin siya. Upang i-cut ang isang mahabang kuwento maikling ina ay nakakain
ng langis para sa tungkol sa 3 buwan at siya ay nai-scan 2 araw na ang nakakaraan at 5 sa 6 na mga bukol ay
ganap na nawala at ang huling isa ay kalahati ng laki nito.

Hindi ko maipahayag sa mga salita ang pasasalamat na mayroon ako para sa iyong impormasyon at iniligtas ang
buhay ng aking ina. Nakakakilabot na isipin ang lahat ng mga tao at bata sa mundo na naghihirap at namamatay
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kapag ang isang simpleng halaman ay maaaring ayusin ang lahat ng ito. Determinado ako ngayon na ikalat ang
salita  at  marahil  ay  palaguin  ang ilan  sa aking sarili  at  gumawa ng langis  para  sa  mga taong alam kong
nangangailangan ng tulong. Salamat ulit at good luck sa hinaharap sa lahat. " sa pamamagitan ni Janet

"Ovarian cancer, 5.5" tumor, 90 araw upang mabuhay, kumalat sa tiyan ... Nakatuon ng 90 gramo sa loob ng 38
araw. Wala nang cancer. Magkaroon ng lahat ng dokumentasyon na kailangan ng isang maniwala ngunit ang
mga tao ay hindi pa rin! Pagpalain ka ng Diyos St. Simpson sa pagtulong sa amin na mapanatili ang aming
Mommy !!! " Larry

"Mayroon akong ilang mga magagandang balita. Ang isa sa aking Peep pabalik sa silangan ay nagbigay ng isa,
bilangin ito ...  ISANG tubo ng langis sa isang kaibigan na may isang napakalaking tumor na nakabalot sa
kanyang Carotid artery. Hindi na lang niya ito pinansin, pinalaki ang kanyang buhok upang maitago ito habang
lumalaki at lumalaki. Ang kanyang kapatid na lalaki, isang manggagamot, ay nalugi kung ano ang gagawin
habang tumanggi  ang pasyente sa chemo /  radiation.  Hindi na ito  maaaring  balewalain  pa,  2 araw na ang
nakakaraan ay dinala nila siya sa operating room para sa kung ano ang magiging napakalaking operasyon.
Maraming  mga  dalubhasa  /  siruhano  ang  dumalo  dahil  ito  ay  magiging  isang  mapanganib,  mahaba  at
kumplikadong operasyon. Susubukan nilang alisin hangga't maaari ang tumor at kakailanganin na kumuha ng
isang ugat mula sa binti at itanim sa kanyang leeg. Binuksan nila ang kanyang leeg, at VOILA ang bukol ay
ganap na na-encapsulate at hiwalay mula sa Carotid. Sila ay literal na umabot at hinugot ito! Nataranta ang mga
doktor at nais ang isang detalyadong ulat ng lahat ng kanyang ginawa. Hindi ito magiging isang mahabang
listahan ng mga tao. Pag-juice lang at ISANG tubo ng langis. ” Corrie

“Kamangha-mangha ang langis !! Ang isang kaibigan ko ay nagkaroon ng mga ovarian cista ... siya ay nag-
opera upang alisin ang isa at isang buwan pagkaraan ay bumalik siya lamang upang matuklasan na mayroon
siyang higit pa! Isang buwan ang lumipas at dumoble ang laki nito at sinabi sa kanya kung may mangyari na
bumalik at gagawa sila ng emergency surgery! Ang kanyang tao ay gumawa sa kanya ng ilang langis ... kinuha
niya ito sa loob ng 3 linggo ... sa kanyang pagkamangha nang siya ay nagpunta para sa kanyang susunod na
ultrasound na ito ay halos nawala !!! " Si Jolie

"1 taon na ang nakakaraan ngayon may isang taong malapit sa akin ang nagsabi sa akin na mayroon siyang
terminal cancer. Sinabi sa kanya na mayroon siyang 8 buwan upang mabuhay. Sa loob ng 5 araw ay binigyan
ko siya ng kaunting langis ng cannabis upang kauntingin sa pamamagitan ng pagkain ng kalahati ng bigas na
bigas ng langis. Sa loob ng 6 na linggo ay may pagbawas sa laki ng kanyang bukol at walang palatandaan na
kumalat ito tulad ng sinabi nila.

Masaya akong sabihin na ang bukol ay ang laki ng isang malaking kahel at ngayon ang laki nito ng isang acorn.
Ang langis na cannabis ay nagligtas ng kanyang buhay. Ipagpapatuloy niya ang pagkain ng langis hanggang sa
mawala ito. Hindi lamang nito ginagamot ang kanyang terminal cancer ngunit mayroon din itong kamangha-
manghang epekto sa kanyang kalusugan. Siya ay pre-diabetic at napakataba at siya ay ngayon hanggang sa
perpektong timbang at masaya kaysa dati!

Hinihimok ko ang lahat na tumingin sa cannabis oil therapy. Mangyaring panoorin -> RICK SIMPSON "RUN
MULA SA LUNAS" Video sa Youtube ... Maaari lamang itong i-save ang iyong buhay o sa isang kakilala mo.
Bigyan sila ng regalong buhay! " Jose

Katibayan

"Ang Rick Simpson Oil ay may ganap na kredibilidad sa siyensya kung mag-abala kang basahin ang pang-
agham na panitikan" Robert Melamede, aka Dr. Bob

"Ang pagbawalan ng cell survival pathway ay humahantong sa dephosphorylation ng Bad, at paglipat ng Bcl-2
na  protina  na  ito  sa  mitochondria,  at  pagkatapos  ay  apoptosis."  Ummmm,  Layman's  term  please  ???  ”
Pagkakataon
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- Iyon ay isinasalin sa: "Ang Cannabis ay pumapatay sa mga cell ng cancer," Pagkakataon. JB

Q. Bakit ko aasahanin na susuportahan ng mga doktor ang pag-angkin na ang cannabis ay nagpapagaling ng
cancer? 

A. Kaya,  dahil  nakagagamot  nito  ang cancer  at  iyon lang ang mayroon dito.  Ang THC ay nagdudulot  ng
apoptosis, kaya nakakagulat na nagdudulot ito ng apoptosis sa lahat ng mga cancer. Bakit? Kaya, dahil ang
decarboxylated oil ay nakakakuha sa lahat ng mga cell sa katawan kahit papaano kung na-inghes sa tamang
dami. Kinokontrol ng endocannabinoid system ang immune system, kaya kapag nakuha mo nang maayos ang
immune system, maaari rin nitong labanan ang cancer. Hindi gaanong sa ito, talaga, ito ay talagang nakakasakit
ng simple.

Ang tamang paggawa ng mataas na grade oil ay ang pinakamahusay na pagkakataon na mayroon pa rin ang
pasyente (kinakailangan ng operasyon sa ilang mga kaso na nagbabanta sa buhay, siguro). At kung alam mo ang
isang opsyon sa paggamot na mas ligtas, mas epektibo at mas masaya para sa pasyente kaysa sa langis, sabihin
sa amin. Wala naman.

Tingnan kung ano ang sinabi ng Mechoulam at Pacher: "Ang pamamaga / pinsala sa tisyu ay nagpapalitaw ng
mabilis na pagtaas sa mga lokal na antas ng endocannabinoid, na kinokontrol din ang mga tugon sa pagbibigay
ng senyas sa immune at iba pang mga cell  na binabago ang kanilang mga kritikal na pag-andar. Ang mga
pagbabago sa antas ng endocannabinoid at / o ekspresyon ng receptor ng CB2 ay naiulat sa halos lahat ng mga
sakit  na  nakakaapekto  sa  mga  tao,  mula  sa  cardiovascular,  gastrointestinal,  atay,  bato,  neurodegenerative,
psychiatric, buto, balat, autoimmune, mga sakit sa baga sa sakit at cancer, at pagbago ng CB2 Ang aktibidad ng
receptor  ay  nagtataglay  ng  napakalaking  potensyal  na  therapeutic  sa  mga  pathology  na  ito.  "  http:
//www.ncbi.nlm.nih. gov / pubmed / 21295074

At paano mo nagawa ang lahat ng ito? Kaya, may langis. Balansehin mo ang mga antas o ilagay ang mga ito sa
isang labis na paggalaw,  kung kinakailangan.  Maaari  mong kainin ang langis,  kuskusin ito,  isingaw ito,  at
dalhin ito sa mga supositoryo, at sa pagitan ng apat na pamamaraang ito, makakahanap ka ng isang paraan
upang matulungan ang bawat pasyente sa mundong ito. Sa paglaon, ang mga doktor ay mag-iiniksyon ng mga
bukol na may langis at babawasan ang mga ito sa mga oras ng record sa ganoong paraan (hindi inirerekomenda
sa bahay).

At bakit ko iminungkahi ang mga kanser sa balat (o mga ulser o pagkasunog sa diabetes)? Kaya, dahil nakikita
mo kung ano ang nangyayari  doon at kadalasan ay hindi ito tumatagal upang gamutin sila ng langis, ilang
linggo na  max sa karamihan  ng mga kaso.  Pagkatapos  ay  mapagtanto  lamang  na  ang parehong bagay na
nangyayari  pagkatapos  ng pangkasalukuyan na application  sa iyong balat  ay  nangyayari  sa  loob ng iyong
katawan kapag nainisin mo ang langis. Muli, nakakasakit na simple, ngunit iyon ay isang napaka tumpak na
paliwanag sa huli.  At pagkatapos ay bumalik sa isinulat  ni  Mechoulam: "Ang mga pagbabago sa antas ng
endocannabinoid at / o ekspresyon ng receptor ng CB2 ay naiulat sa halos lahat ng mga sakit na nakakaapekto
sa mga tao,  mula  sa  cardiovascular,  gastrointestinal,  atay,  bato,  neurodegenerative,  psychiatric,  buto,  balat,
autoimmune, ang mga karamdaman sa baga sa sakit at cancer, at ang pagbabago ng aktibidad ng receptor ng
CB2 ay nagtataglay ng napakalaking potensyal na therapeutic sa mga pathology na ito. "

- Alam ang lahat ng iyon, pupunta ako sa modulate ng aking aktibidad ng receptor ng CB2 kaagad. JB

"Pinagaling ako nito ng cancer ... Stage 4 na utak ... Kaya oo." Crystal

"Ang pagsasabi na ito ay nagpapagaling sa kanser ay isang mapanganib at hindi nakakaalam na labis na pag-
overestimation ng isang kung hindi man wastong punto na nararapat na masaliksik. Ngunit hindi, hindi, hindi.
Ang Cannabis ay hindi nakakagamot ng cancer. Walang tiyak at walang tunay na lunas sa kanser sa ngayon, at
ang  bilang  lamang  ng  mga  mapagmataas  na  pagsusumikap  sa  medikal,  alimentaryo  at  sikolohikal  na
makakatulong upang mabawasan ang panganib na mamatay ng cancer. Ang Cannabis ay hindi nakakagamot ng
cancer, at dapat malaman ito ng mga pasyente. " Davide

"Pinapatay ng RSO ang cancer, asawa ... Paninigarilyo ito, hindi, ngunit ang RSO oo." Si Kevin
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"Care na tulungan ako dito mangyaring mate ...?" Jeff

"Una sa lahat, ang" cancer "ay anumang mula sa isang cyst hanggang neuroblastoma, kaya't ang" cures cancer
"ay generic, illusive, nonspecific. Pagkatapos, ang cannabis ay may napakahusay na epekto sa pagdoble ng cell,
na tiyak na makakatulong, ngunit hindi sistematikong nagpapagaling ng mga bukol. Muli, ang bawat uri ng
cancer ay magkakaiba at ang cannabis ay nagpakita ng kahit papaanong positibong tugon sa mga cancer sa suso,
na kung saan ay isang uri ng carcinoma, malawak at mabisang ginagamot din ng maginoo na gamot. Sinabi na,
TOTALLY  ako  para  sa  pag-ligal  sa  cannabis,  ngunit  kahit  na  bukas  ako  sa  mga  alternatibong  therapies
kailangan kong makita ang aking sarili na hindi sumasang-ayon sa magarang pag-angkin na ito. " Davide

"Jindrich Bayer, tulong, mangyaring !!!" Si Kevin

"Ang pagsasabi na ang cannabis ay nagpapakita ng positibong tugon sa pakikipaglaban sa ilang uri ng mga
bukol ay isang paghahabol na maaari kong tanggapin." Davide

- Davide, tanggapin ang nais mo, ok lang sa akin. Oo, mayroong napakakaunting matigas na data na magagamit
tungkol sa langis na Rick Simpson, ngunit dahil lamang ito sa katiwalian ng sistemang medikal at kanilang mga
panginoon  sa  pera.  Magbabago  ito  sa  lalong  madaling  panahon  kapag  ang  Colorado  at  Washington  ay
nagsimulang magbigay ng kanilang data. Dagdag pa, ang Israel at Netherlands ay nagsisimulang subukan ang
langis ngayon, ang Czech republika ay maaaring sumali sa lalong madaling panahon.

Sa pagkakaalam namin, at mula sa aming praktikal na karanasan sa libu-libong mga pasyente, ang langis ay tila
gumagana sa lahat  ng mga uri  ng cancer  na  mas mahusay kaysa  sa anumang kasalukuyang ibinibigay  ng
sistemang medikal. Kung nais mo ng katibayan, gumawa ng ilang langis at maghanap ng sinumang may cancer
sa balat at panoorin kung ano ang nangyayari kapag ang langis ay inilapat dito. Malugod na pagbati, JB

"Gawin mo ito mismo, tinatanong namin si Rick kung saan namin ito makukuha at ilang sandali ay napagtanto
namin, dahil malayo kaming nakatira sa Amerika at hindi kami makakapaglakbay kahit saan upang makuha ito
dahil sa mga limitasyon sa pananalapi, pinanood namin ang video tulad ng 100 beses , praktikal na kabisado,
natagpuan ang cannabis mula sa isang lokal na tagapagbigay, binili ang rice cooker, ang alkohol, kahit isang
thermometer upang matiyak ang temperatura. Ito ay mas madali kaysa sa inaakala namin, GINAWA NAMIN
ITO, ang aking kasintahan ay 4 na araw na nitong kinukuha ... Maghihintay at makakakita kami. Nabasa namin
ang mga medikal na journal at pinapanood ang maraming mga dokumentaryo, lahat ng kanilang natuklasan ay
pareho (mga klinikal na pagsubok na ginawa sa UCLA, Harvard ...) - pinapatay ng langis ang mga cell ng
cancer! Kaya't napagpasyahan naming gawin ito dahil kung tutuusin hindi ka makakaya ngayon hanggang sa
subukan mo ito! ” Ioanna

"Ang mismong katotohanan na ang mga placebos ay nagpapagaling sa ilang mga tao ay dahilan upang itapon
ang gamot magpakailanman at pag-aralan ang sining ng placebo. Sinabi na hindi ka kailanman gumawa ng
isang pag-aaral sa placebo kapag mayroon kang isang mabisang lunas, tama ka, na papatay sa kalahati ng iyong
mga pasyente, may sakit at malupit. " Christopher

- Tunay na ito ay magiging sakit at malupit, Christopher, at iyon ang dahilan kung bakit hindi ko ito gagawin.
Maaari ng iba kung nais nila, ngunit hindi ko gagawin. Nais kong simulang gamitin ng sistemang medikal ang
langis bilang isang placebo - kung napatunayan nila na ang anumang nais nilang gamitin ay mas ligtas at mas
epektibo kaysa sa langis (at mas masaya / kaaya-aya para sa pasyente), pagkatapos ay maaari nilang ipagpatuloy
at ibenta ito . Kung hindi, kung gayon hindi. Ito ay medyo simple at napaka-makatuwiran, sa palagay ko. At
ganoon din ang magiging sa hinaharap, bakit maghintay? JB

"Hoy Kim,  hinahamon kita  na  PATunayan na  ang Cannabis  bilang  isang hindi  nakakalason  na  gamot  na
nakakatipid ng buhay ay" retorika ". Good Luck dito. GINAMIT KO PARA tunog tulad ng ginagawa mo.
Pagkatapos ay napagpasyahan kong magpapasabog ako ng butas sa "retorika" na ito sapagkat ito ay DAPAT
BURNSHIT ...  batang nagkamali  ako.  Ang ibig  kong sabihin  ay PATAY NA MALI.  Hindi  mo maaaring
tanggihan ang pang-agham na 100% IRON CLAD FACTS. Hindi ko magawa ito at hindi mo rin gagawin. Ang
mga KATOTOHANAN ay mga KATOTOHANAN at ito ay isang KATOTOHANAN, Kim. Ang AMA at Big
Pharma ay mga CRIMINAL. Sinasadya nilang pinayagan ang kamangha-manghang regalong ito mula sa Diyos
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na ma-demonyo at magsinungaling para sa mga PURA NA KITA! Pinayagan nila ang mga miyembro ng iyong
pamilya  na  maghirap  at  mamatay,  Kim.  Kung  sa  tingin  mo  ang  mga  Petro  Chemical  na  ito  na  kanilang
ginagawang daloy ay gamot, pinakamahusay na mag-isip ka ulit. Nais mong matuklasan ang ilang "retorika",
makipag-usap sa iyong Dr., makipag-usap sa American Cancer Society, pumunta makipag-usap sa iyong mga
tagagawa ng lason pill. Mangyaring tandaan, Kim, LAHAT NG PILL NA SINASABI NILANG "LIGTAS" ay
HINDI! Humanap ako ng isa na hindi TOXIC, ISA lang! Gayunpaman narito mayroon kaming NON TOXIC
VEGETABLE na gumagawa ng PINAKA pinakamakapangyarihang gamot sa LUPA na NAPATUNAYAN SA
PAGLUNAS NG SAKIT at  nakita  ng aming mga "propesyonal  sa  kalusugan" at  Pamahalaan  na akma na
tanggihan sa amin ang nakakaligtas  na gulay,  na pinapayagan  kaming magdusa at  mamatay  AT ilagay  sa
bilangguan upang gawing mas  ligtas  ang mga bagay sa lipunan ...  Nais  mong pag-usapan ang tungkol  sa
"RHETORIC" ??? Inaasahan kong ang post na ito ay magbubukas ng iyong mga mata sa KATOTOHANAN.
Kung  hindi,  RIP  Kim,  walang  pag-asa  para  sa  iyo  at  sa  iyong  uri,  mayroon  kang  "Mga  Klinikal  na
Endocannabinoid Deficiencies." Hanapin ito, totoo. " Dan Gayunpaman narito mayroon kaming NON TOXIC
VEGETABLE na gumagawa ng PINAKA pinakamakapangyarihang gamot sa LUPA na NAPATUNAYAN SA
PAGLUNAS NG SAKIT at  nakita  ng aming mga "propesyonal  sa  kalusugan" at  Pamahalaan  na akma na
tanggihan sa amin ang nakakaligtas  na gulay,  na pinapayagan  kaming magdusa at  mamatay  AT ilagay  sa
bilangguan upang gawing mas  ligtas  ang mga bagay sa lipunan ...  Nais  mong pag-usapan ang tungkol  sa
"RHETORIC" ??? Inaasahan kong ang post na ito ay magbubukas ng iyong mga mata sa KATOTOHANAN.
Kung  hindi,  RIP  Kim,  walang  pag-asa  para  sa  iyo  at  sa  iyong  uri,  mayroon  kang  "Mga  Klinikal  na
Endocannabinoid Deficiencies." Hanapin ito, totoo. " Dan Gayunpaman narito mayroon kaming NON TOXIC
VEGETABLE na gumagawa ng PINAKA pinakamakapangyarihang gamot sa LUPA na NAPATUNAYAN SA
PAGLUNAS NG SAKIT at  nakita  ng aming mga "propesyonal  sa  kalusugan" at  Pamahalaan  na akma na
tanggihan sa amin ang nakakaligtas  na gulay,  na pinapayagan  kaming magdusa at  mamatay  AT ilagay  sa
bilangguan upang gawing mas  ligtas  ang mga bagay sa lipunan ...  Nais  mong pag-usapan ang tungkol  sa
"RHETORIC" ??? Inaasahan kong ang post na ito ay magbubukas ng iyong mga mata sa KATOTOHANAN.
Kung  hindi,  RIP  Kim,  walang  pag-asa  para  sa  iyo  at  sa  iyong  uri,  mayroon  kang  "Mga  Klinikal  na
Endocannabinoid Deficiencies." Hanapin ito, totoo. " Dan Nais mong pag-usapan ang tungkol sa "RHETORIC"
??? Inaasahan kong ang post na ito ay magbubukas ng iyong mga mata sa KATOTOHANAN. Kung hindi, RIP
Kim,  walang  pag-asa  para  sa  iyo  at  sa  iyong  uri,  mayroon  kang  "Mga  Klinikal  na  Endocannabinoid
Deficiencies." Hanapin ito, totoo. " Dan Nais mong pag-usapan ang tungkol sa "RHETORIC" ??? Inaasahan
kong ang post na ito ay magbubukas ng iyong mga mata sa KATOTOHANAN. Kung hindi, RIP Kim, walang
pag-asa para sa iyo at sa iyong uri, mayroon kang "Mga Klinikal na Endocannabinoid Deficiencies." Hanapin
ito, totoo. " Dan

“Tama ang asawa ko. Mayroon akong 4 na mga PET scan na nagpapatunay nito. Kapag mabigat ako sa langis
ang aking mga bukol  ay nawala  na parang baliw.  Kapag kinailangan kong bawasan ang aking dosis,  mas
matatag sila kaysa sa pag-urong. Mayroon akong nakikitang ebidensya na gumagana ang mga bagay. " Maria

"Parang panloloko upang kumita ng pera. Sa tingin mo talaga ay papayagan ako ng batas na palaguin ang abaka
upang gumawa ng langis? Kumuha ng tunay na taong masyadong maselan sa pananamit. Nagkaroon ako ng
leukemia at hindi ako naniniwala sa isang salita ng iyong sasabihin. Ikaw na freaking scam artist na nagdarasal
sa mga maysakit ay dapat makulong. Kung sigurado ka itong gumagana, gawin ang ilang tunay na mga klinikal
na pagsubok. Maraming bansa ang hahayaan kang gawin ang mga ito, huwag gumamit ng paumanhin sa Lame
Ass FDA! "Steven

- Steven, mas mabilis kang makakuha ng langis mas mabuti para sa iyo. Huwag mo akong sisihin sa kakulangan
ng pang-agham na pag-aaral tungkol sa langis, talaga. Kung talagang ginawa ng sistemang medikal kung ano
ang dapat nilang gawin, ang walong pung mga testimonial lamang ang dapat nilang makita upang maisagawa
ang lahat ng sampu o daan-daang libong mga pag-aaral na kailangang isagawa.

Talagang hindi namin kayang gampanan ni Rick ang lahat ng mga pag-aaral na iyon, mas malayo ito sa aming
badyet, kasama na hindi namin ito maisasagawa nang ligal at sa paraang nais nating gawiin, kaya nasa iba na
talaga gawin ang kanilang trabaho. Sa pagkakaalam ko, may mga estado kung saan pinapayagan ang medikal na
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marijuana, hindi ko alam kung bakit hindi pa sila nagsagawa ng isang pag-aaral. Halimbawa sa kanser sa balat,
magagawa iyan sa loob ng ilang buwan, na may paksa lamang na paggamit ng langis. Ngunit tila hindi ito
nangyari, o hindi ko alam ang tungkol sa mga naturang pag-aaral.

Ngunit may ebidensya na pang-agham upang i-back up ang lahat ng sinasabi namin, gawin lamang ang iyong
pagsasaliksik, suriin ang PubMed at ikonekta ang mga tuldok para sa iyong sarili.

Inaasahan kong masiyahan nito ang iyong mga pang-agham na pangangailangan at inaasahan kong makakakuha
ka ng langis bago makakuha ng pagkakataon ang iyong mga doktor na patayin ka sa kanilang kemikal na lason,
na hindi kailanman pinapayagan kung masubukan ito sa isang maayos at etikal na medikal na pag-aaral. JB

"Ang mga mananaliksik ay nagtapos:" Ang data na iniulat dito ay ang una sa kung saan namin nalalaman upang
maipakita ang kritikal na papel ng CB1 (cannabinoid) receptor at endocannabinoids sa etiology ng PTSD sa
mga tao. Dahil dito, nagbibigay sila ng isang pundasyon kung saan bubuo at patunayan ang mga nagbibigay-
kaalaman na biomarker  ng kahinaan sa PTSD, pati  na rin upang gabayan ang makatuwirang pag-unlad ng
susunod na henerasyon ng mga paggamot na nakabatay sa ebidensya para sa PTSD. "

Ngunit  huwag asahan na tutulong ang mga opisyal  ng federal  na isulong ang prosesong ito.  Noong 2011,
hinarang ng mga tagapangasiwa ng pederal ang mga investigator sa University of Arizona sa Phoenix mula sa
pagsasagawa ng inaprubahan ng FDA, na kinokontrol na placebo na klinikal na pagsubok upang suriin ang
paggamit ng cannabis sa 50 mga pasyente na may PTSD. Integridad ng siyensya? Hindi pagdating sa marijuana.
Hindi sa isang mahabang pagbaril. "

- Mangyaring huwag sisihin sa amin para sa kakulangan ng mga medikal na pag-aaral tungkol sa langis ng
cannabis. Ang mas maaga ay mapagtanto mo na oo, mayroong isang pangkat ng mga tao na talagang kontrolado
ang mundong ito at gagawin lang nila ang anumang bagay upang maantala ang pagbalik ng cannabis para sa
iyo. Hindi ito nangangahulugan na hindi namin itutulak ang gamot na cannabis, nangangahulugan lamang ito na
tatagal ito kaysa sa kinakailangan o inaasahan. JB

"Ako ay isang matatag na naniniwala sa langis. Ang anak ng aking asawa ay may leukemia, binigyan siya ng
mga doktor ng 4 na buwan. Nabuhay siya sa loob ng 2.5 TAON lahat dahil sa langis na na-ingest niya sa
applesauce. Salamat kay Rick Simpson !!! Pagpalain ka ng Diyos." Terri

"4 na araw nang walang upang makakuha ng isang bagong trabaho. Walang mga side-effects, pag-atras, at hindi
kagat ng ulo ng mga tao! Nariyan ang iyong pagsasaliksik, lol. Ipagkalat ang salita! Kailangan natin ito Utang
natin sa sangkatauhan upang gawing mas magandang lugar ang Daigdig. This is the start :) ”Christina

"Noong nakaraang Abril, pagkatapos na malayang 5 taon mula sa cancer sa suso, muli akong nasuri. Sa oras na
ito ay ang yugto 4, terminal na may mets sa gulugod, rib, lymph node, sternum at dibdib. Karaniwang inalok
ako ng pangangalaga sa kalakal at sinabi na susubukan nila akong ilayo sa sobrang sakit ... upang umuwi at
ayusin ang aking mga gawain. Ako ay nasa maraming sakit at patuloy silang nagrereseta ng higit pa at higit na
nakakalason na mga pangpawala ng sakit na may NAPAKA masamang epekto, (Percocet, hydromorphone at
dexymethasone). Hindi ako maaaring gumana sa mga ito.

Sinimulan ng aking asawa na basahin ang mga bagay na ito sa internet at ako, upang masabi, nagdududa ngunit
naisip kong literal na wala akong mawawala sa pamamagitan ng pagsubok nito. Ngumunguya ng napakaliit na
halaga ng White Widow 3x araw-araw. Noong nakaraang linggo nakuha ko ang balita na ang aking buto ay
natapos na. Ngayon sinabi sa akin na ang MRI ay nagpapakita ng MABIGANG pag-urong ng mga soft tumor
ng tisyu. Hindi gaanong nag-aalangan ngayon at napakasama, walang sakit. ” Julia

"Pinapagaling nito ang cancer, buhay na katibayan ako. Ang yugto ng buto at atay ng entablado na may hindi
mabilang na mga bukol, ginamit ang langis at wala na akong cancer. " Si Laura

“Hi Jindrich, kahapon natapos kong basahin ang libro ni Rick. Mahusay na bagay! Sa totoo lang hindi ko na
kailangan ng anumang katibayan tungkol sa tunay na mahika kapangyarihan ng langis! Nagawa ko rin ang ilang
mga  eksperimento  at  araw-araw  ay  nakakatuklas  ako  ng  bagong  bagay  na  magagawa  ng  gamot  na  ito!
Kamangha-mangha!
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Nakalulungkot kahit na kumbinsido ako at kahit na ang aking kasintahan ay kumbinsido pa rin ang kanyang ina
ay kahit papaano ay hindi magagawang "bitawan" nang buo ... at hindi pa rin siya sigurado kung huminto sa
shitty chemo ...

Patuloy akong nagsisikap na maglabas ng magagandang argumento ngunit hindi ako makapagpasya para sa
kanya! Siya ang may cancer at siya lang ang maaaring magpasya kung ano ang gagawin sa kanyang buhay.

Alam  kong  siya  ay  gagaling  pa  rin  sa  huli  dahil  isusuot  namin  sa  kanya  ang  napakaraming  langis  na
imposibleng mamatay siya. Ngunit sa palagay ko ay napakatanga at mapanganib na maglaro kasama ang mga
kemikal na ito, lalo na kapag may access ka sa natural na gamot na napatunayan na makagagamot ng cancer!

Nabasa ko ang tungkol sa iyong karanasan sa cancer at medikal na sistema ... Humihingi ako ng paumanhin
para sa iyong pagkawala ... at ngayon mas nauunawaan ko ang iyong pag-uugali sa tradisyunal na tinaguriang
"gamot"! " Luigi

- Kumusta Luigi, salamat sa iyong magagandang salita tungkol sa libro at ito ay isang awa na kailangan mong
dumaan. Ito ang kanyang pinili  kung aling paggamot ang pipiliin niya ngunit hindi ako lalapit  sa chemo -
basahin lamang ang kwento ng aking Ina para sa kanya, baka maunawaan niya na ang pagkuha ng lason ay
hindi magandang ideya, lalo na kung hindi ito napatunayan o kinakailangan. Ang kanyang mga pagkakataong
makaligtas lamang sa chemo ay higit na mapapabuti kung kukuha siya ng langis, ngunit muli, bakit mas sanhi
pa ng pinsala sa kanyang may sakit na katawan? Wala namang saysay. Pinakamahusay na pagbati, Jindrich

"Ito ang laban na dapat harapin ng maraming mabubuting tao, isang ignoranteng Doctor na sa palagay niya mas
marami siyang nalalaman nang hindi sumulong sa bagong umuusbong at umiiral na impormasyon tungkol sa
cannabis, ang mga cannabinoid at kakayahang pumatay ng cancer nang hindi sinasaktan ang pasyente. Gaano
kabaliw mula sa aming pananaw na hihingi sila ng lason sa isang bagay na ligtas, bakit? Ang kamangmangan ba
o tumatakbo silang takot?

Nakita ko ang isang Doctor Minsan sa 5 taon mula nang malaman ang langis na ito para sa aking IBS at ito ay
para sa isang bagay na hindi ko magawa ang aking sarili. Isang dislocated na pinkie at ginamit ko ang langis
upang hindi mahawahan, tinanggal ang mga tahi na walang pagdurusa at sa tuwing inilalapat ko ito, agad na
nawala ang sakit dahil sa natanggal na pamamaga. Ganap itong gumaling sa 2 1/2 hanggang 3 buwan sa halip
na physiotherapy at mga 9 buwan hanggang isang taon para sa paggaling. Nakita ko sa aking mga mata ang
oras-oras at walang sinuman ang maaaring kumuha sa akin mula sa akin. " Covey

"Ang mga doktor ay HINDI siyentipiko o nagsasanay ng agham. Kung gagawin nila ito, hihilingin nila sa
gobyerno na payagan silang mag-marijuana. Ang dahilan ay isang napatunayan na ngayong bahagi ng katawan,
ang endocannabinoid system, ay ganap na hindi pinansin ng lipunang medikal ng Amerika. Habang ang iba
pang mga bansa ay gumagawa ng higit  pa at  mas maraming pagsasaliksik sa marihuwana at  partikular  na
paggamot sa kanser, ang pagtatatag ng medikal na Amerikano ay pinamamahalaan ng Big Pharma, malaking
seguro, at malaking pera. Ang mga doktor ay nagbigay ng kontrol sa kanilang bapor sa mga di-manggagamot at
mga politiko na nakabatay sa takot. Gugugol nila ang mga taon na pagsubok upang makahanap ng mga kahalili
sa ilalim ng kontrol ng mga abogado ng patent, habang nagbabanta sa mga potensyal na pagpapagaling.

Kung ang marijuana ay nakatago sa ilang malalim na gubat, na kinokontrol ng ilang tribo na hindi marunong
bumasa at sumulat, ang Big Pharma ang unang makokontrol ang paggawa nito, i-patent ang 64 na iba't ibang
mga  compound  ng  cannabinoid,  pagkatapos  ay  lumingon  sa  mga  doktor  upang  'inireseta'  ito.  Ngunit  ang
pinakamalaking tribo sa US ay nagsisimula nang sumigaw ng katotohanan. Napakasama para sa Big Pharma
ang tribu na ito ay hindi ipinagbibili. " Si Bryan

"Ang ebidensya na ay nasa atin. At ibinabahagi namin ito. Ang pangkat ng medikal [na hindi na tratuhin nang
may paggalang] ng mga drug pusher, na nagtatrabaho para sa mga insentibo ay inilantad. Kumukadyot sila sa
kanilang mga pitaka. Alam nila kung ano ang nangyayari at ang kalaro nilang FDA ay bumababa sa kanila.
Walang kaiba kaysa sa anumang uri ng paniniil  na nakasalubong namin bago tanggapin ang oras na ito ay
domestic. Ginagawa namin ito sa ating sarili. Mayroong lunas para sa cancer, WALANG PAGLUNONG SA
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paraan na pinipilit sa amin ang GAMOT sa sandaling ito maliban kung bumoto kami gamit ang aming mga
bulsa at aming mga balota! " Thielman

"Napanood ko ang mga kamag-anak, kaibigan, tumanggi at mamatay nang napakabilis matapos na mapilitang
gumastos ng libu-libong dolyar upang dahan-dahang mapapatay kapag ang paggaling ay lumalabas mula sa
Mother  Earth.  Halika  ngayon,  gumising ka at  amoy ang kalokohan.  Huwag tumalon  sa mga stereotype  at
gumawa ng TUNAY na pagsasaliksik. " Si Amy Jane

"Alam kong mas gugustuhin kong magkaroon ng RSO kaysa chemo / rad ... Nakakatawa kung paano ang ilang
mga tao ay maaaring tumawag sa RSO kung ang mga epekto ng lahat ng iba pa ay maaaring iwan ka ng
napakaliit na kalidad ng buhay." Kerry

"Kailangan itong madaling makuha. KAILANGAN nitong maging magagamit ”Ang mas maraming pagbabasa
ko, mas nabighani ako.” Si Shelley

"Ang lahat ng mga cancer ay unregulated cells. Kailangan lang ayusin ang cell. Kung ang kanyang katawan ay
hindi maaaring makontrol ang mga cells ng cancer kung gayon ang mga cancer cells ay maaaring nasira / nasira
ang mga CB receptor. Kapag ang isang phyto-cannabinoids (nakabatay sa halaman = nakabatay) ay nakikipag-
ugnay sa isang hindi naayos na cell, maaari itong senyas sa cell ng kanser sa pamamagitan ng maraming mga
gateway  kaysa  sa  mga  CB  1/2  na  receptor  lamang.  Ito  ay  kung  paano  magtagumpay  ang  isang  phyto-
cannabinoid kung saan nabigo ang isang endogenous cannabinoid.

Narito ang ilang mga tala sa proseso ng kung paano kinokontrol ng mga cannabinoid ang mga cell ng kanser:
Kanser

1) Ang cancer ay isang unregulated cell. 
2) Ang Inducing Apoptosis ay kumokontrol sa cell ng cancer. 
3) Ang Cannabinoids ay nagbubunsod ng Apoptosis sa mga cell. 

Ang  kanser  ay  tinukoy  bilang  "isang  malawak  na  pangkat  ng  iba't  ibang  mga  karamdaman,  LAHAT na
kinasasangkutan ng HINDI PULANG paglago ng cell." https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer

Q:  Paano  namin  kinokontrol  ang  mga  cell?  A:  Sa  pamamagitan  ng  Apoptosis.  Apoptosis:
http://en.wikipedia.org/ wiki / Apoptosis # Iproseso ang “Apoptosis (pron .: / ˌæpəˈtoʊsɪs / din pron .: / ˌeɪpɔːp
ˈtoʊsɪs /) [2] [3] ay ang proseso ng program na cell death (PCD) na maaaring mangyari sa mga multicellular na
organismo. [4] Ang mga kaganapan sa biochemical  ay humantong sa mga pagbabago sa katangian ng cell
(morphology) at pagkamatay. "

"Ang proseso ng apoptosis ay kinokontrol ng magkakaibang hanay ng mga signal ng cell, na maaaring nagmula
alinman  sa  extracellularly  (extrinsic  inducers)  o  intracellularly  (intrinsic  inducers).  Ang  mga  signal  na
extracellular  ay maaaring may kasamang mga lason, [13] mga hormon, mga kadahilanan ng paglaki,  nitric
oxide [14] o mga cytokine, na dapat na tumawid sa lamad ng plasma o maglipat upang makabuo ng isang tugon.
Ang mga senyas na ito ay maaaring positibo (ibig sabihin, nag-uudyok) o negatibo (ibig sabihin, panunupil,
pagbawalan, o dampen) ay nakakaapekto sa apoptosis. "

Paano natin makagagawa ang isang cancerous cell sa pamamagitan ng Apoptosis?

Kailangan  namin  ng  mga  cannabinoids  /  endocannabinoids  upang  mag-signal  sa  Cannabinoid  Receptors
(CB1R,  CB2R)  upang  mahimok  ang  Apoptosis  (matagal  na  itong  hinihinalang  mayroong  higit  sa  2  mga
receptor):

Ano ang CBR? (Cannabinoid Receptor):

"Ang  mga  receptor  ng  cannabinoid  ay  pinapagana  ng  tatlong  pangunahing  mga  grupo  ng  ligands,
endocannabinoids  (ginawa ng katawan  ng mammalian),  mga  halaman  na  cannabinoids  (tulad  ng  THC,  na
ginawa ng halaman ng cannabis) at mga gawa ng tao na cannabinoid (tulad ng HU-210). Ang lahat ng mga
endocannabinoids at halaman na cannabinoids ay lipophilic, ibig sabihin, natutunaw sa taba, mga compound. "
http://en.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid_receptor
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Maaari bang mag-signal ang Cannabinoids sa isang CBR upang mahimok ang Apoptosis?

"Ang mga pag-aaral sa mga modelo ng sakit na ito kasama ang maraming mga eksperimento sa in vitro ay
nagpapakita na ang mga cannabinoid ay nagsasagawa ng kanilang mga katangian ng immunosuppressive sa
apat  na  pangunahing  paraan:  (1)  induction  ng  apoptosis,"  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3005548 /

Autophagy - Kung hindi ako tama mangyaring iwasto ako ngunit sa aking naiintindihan:

Ang Autophagy ay isang proseso kung saan ang isang cell ay maaaring maayos o muling magamit. Kadalasan
sa mga cancer  cell  ay naka-program na lamang silang mamatay  subalit  ang Autophagy ay maaari  pa ring
magkaroon ng bahagi sa prosesong ito.

Ito ay tulad ng mayroon kang isang lalagyan ng recycle at lalagyan ng basura at nangangalap ka ng iba't ibang
basura at isinasagawa ito sa 2 lalagyan. Minsan kailangan mong mag-recycle, minsan kailangan mo lamang
magtapon ng isang bagay. ” Scott

"Sa bagong pag-aaral, natuklasan ni Chen at ng kanyang koponan na ang paggamot na Δ9-THC ay sanhi ng
pagtaas ng antas ng isang enzyme na tinatawag na cyclooxygenase-2 (COX-2) sa mouse hippocampus, isang
rehiyon ng utak na kasangkot sa pag-aaral at memorya. Ang mga gamot o diskarte sa genetiko na nagbawas ng
mga antas ng COX-2 sa mga daga ay pumigil sa mga problema sa memorya at mga abnormalidad ng neuronal
na dulot ng paulit-ulit na pagkakalantad ng Δ9-THC. Dahil ang COX-2 ay pinipigilan ng mga over-the-counter
na pangpawala ng sakit tulad ng ibuprofen, iminungkahi ng mga natuklasan ang isang madaling diskarte upang
maiwasan ang mga epekto ng marijuana.

Natuklasan din ng mga mananaliksik na ang paggamot na Δ9-THC ay nagbawas ng pinsala sa neuronal sa isang
modelo ng mouse ng sakit na Alzheimer, at ang kapaki-pakinabang na epekto na ito ay nagpatuloy nang ang
mga hayop ay sabay na ginagamot ng isang COX-2 inhibitor. "Walang mga mabisang gamot na kasalukuyang
magagamit para sa pag-iwas at paggamot ng sakit na Alzheimer o pagtigil sa paglala ng sakit," sabi ni Chen.
"Ang aming mga resulta  ay nagmumungkahi  na ang mga hindi ginustong epekto ng cannabis ay maaaring
matanggal  o  mabawasan,  habang  pinapanatili  ang  mga  kapaki-pakinabang  na  epekto,  sa  pamamagitan  ng
pagbibigay ng isang COX-2 na inhibitor kasama ang Δ9-THC para sa paggamot ng hindi magagamot na mga
kondisyong  medikal  tulad  ng  Alzheimer's  disease."  http:  //  www.eurekalert.org/pub_releases/2013-11/cp-
pmm111413.php

"Ang bagong pag-aaral na pinopondohan ng gobyerno ng cannabis / cancer ay SHOCKS na pang-agham na
komunidad ...

Ang THC, pangunahing sangkap na psychoactive ng cannabis, ay maaaring talagang baguhin ang code ng tao sa
genetiko, upang maiwasan ang kanser at mga nagpapaalab na sakit. Ano?!!!! Ano-ANO !!! ????

Si Rick Simpson at ang kanyang Punong Elf, aktibista ng Czech na si Jindřich Bayer, ay sinasabi sa loob ng
maraming buwan, at ako ay magalang ngunit lihim na pinagtawanan ang kuru-kuro, sapagkat ito ay parang
isang pangkat ng hocus-pocus sa akin (at dahil sa ibang menor de edad na teknikal hindi pagkakasundo na
mayroon ako sa kanilang pananaw). . . Hindi mababago ng mga gamot ang DNA, tama? MALI, maliwanag!
BANAL [BLEEP]! ” Alan Gordon

"Background: Ang Cannabinoids ay nag-uudyok ng potent na myeloid-generated suppressor cells (MDSC) sa
vivo. Mga Resulta: Ang pagganap na MDSC na sapilitan ng THC ay nagpapakita ng natatanging pattern ng
pagpapahayag ng miRNA. Konklusyon: Ang tiyak na miRNA ay maaaring gampanan ang mahahalagang papel
sa pagpapaunlad at pag-andar ng MDSC sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga target na gen na kasangkot sa
pagkakaiba-iba ng myeloid cell. Kahalagahan: Ang pagpili ng miRNA ay maaaring maging mahalagang mga
target  na  molekular  upang manipulahin  ang aktibidad  ng MDSC sa  mga  sakit  na  cancer  at  pamamaga.  "
http://www.jbc.org/content/early/2013/11/07/jbc.M113.503037.short#ref-list-1

- OK, anuman ang ibig sabihin nito, ito ay lampas sa aking larangan ng kadalubhasaan. Marahil ay sinasabi nito
na  ang  isang  bagay  tulad  ng  cannabinoids  ay  maaaring  magpagaling  ng  cancer,  at  ginagawa  nila  ito  sa
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pamamagitan ng pagbabago ng gen, kahit papaano. At ang higit pang pagsasaliksik na kinakailangan, tulad ng
lagi.

Ang sinabi ko lang ay ang pinakapang-iisip ng isang bagay ay ang pinakamaliit na maliit na butil ng bagay at
ang  langis  ay  maaaring  ayusin  din  ang  mga  saloobin.  Masyadong  malaki  pa  rin  ang  mga  Genes.  Ang
pananaliksik ay dapat na nakatuon sa kung ano ang ginagawa ng mga cannabinoid sa pinakamaliit  na mga
maliit  na  butil  ng  aming  mga  katawan,  atomo,  quark,  mga  string  atbp.  Kung  saan  nagsisimula  ang  mga
problema, sa pinakamaliit na mga particle, iyon ang kailangan mong ayusin kung nais mong talagang ayusin
ang mga problema. JB

Impormasyon tungkol sa Pagaling ng Iba Pang Mga Karamdaman sa 
Mga Kundisyon sa Balat

"Mula sa aking karanasan sa aking kasalukuyang ipinagbabawal na pampaganda ng abaka, kung saan 
gumagamit kami ng langis mula sa mga pang-industriya na abaka, na mas mahina kung ihinahambing sa
langis na ginawa mo, nalaman naming ang abaka ay karaniwang isang lunas-lahat sapagkat maaari itong
magamit sa halos anumang kalagayan Maaari mo bang kumpirmahin ito?

Tinawag ng kasaysayan na abaka ang isang panlunas sa sakit, na nangangahulugang lunas-lahat at sa nakaraan
ginamit ito upang gamutin ang isang malawak na hanay ng mga problemang medikal. Mula sa aking karanasan
sa pagkakita ng langis ng abaka na ginamit para sa iba't ibang mga kondisyong medikal, tinatawag ko ring hemp
na  isang  lunas-lahat.  Ang  abaka  ay  kapaki-pakinabang  sa  paggamot  ng  halos  anumang  karamdaman  o
kundisyon; nagtataguyod ito ng paggaling ng buong katawan nang hindi nakakasama. Kaya sa akin at sa iba pa,
ito ang naging pangunahin na gamot at naniniwala ako na walang mas mabuti.

Sa mundong ginagalawan natin ngayon, marami pa ang natatakot lumabas sa araw ngunit ang gamot na ito ay
mahusay na ihinahalo sa mga bagay tulad ng mga skin cream at suntan lotion, kaya't bakit nagtatago sa dilim?
Hindi ba masarap na lumabas muli sa araw at masiyahan sa buhay nang hindi nag-aalala tungkol sa mga bagay
tulad  ng cancer  sa balat?  Taya mo ito  ay gagawin at  ngayon ang kamangha-manghang sangkap na ito  ay
maaaring gawin itong lahat posible. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Burns

"Alam ko mula sa personal na karanasan na walang mas mahusay na paggamot para sa matinding pagkasunog
kaysa sa langis ng abaka. Kung ang langis ay inilapat sa isang paso, aalisin ang sakit sa loob ng ilang minuto at
lubos na pinapabilis ang proseso ng pagpapagaling. Kung ang mga ospital ay gagamit ng langis ng abaka sa
kanilang mga yunit ng paso, ang paghihirap ng tao ay maaaring mabawasan.

Bumalik noong una akong nagsimulang gumawa ng langis, umiinom ako ng maraming nakakapinsalang gamot
na inireseta ng mga doktor na nakakaapekto sa aking mga kakayahan sa pangangatuwiran, kaya't ang aking pag-
iisip ay hindi gaanong malinaw. Ang nabagong estado na ito ay naging sanhi ng aking pagiging pabaya at
nagresulta ito sa isang pagsabog at sunog, na iniwan ang aking kanang kamay na may malubhang pagkasunog
sa ikatlong degree.

Kapag sinabi kong matindi, ang ibig kong sabihin ay malubha, ang tatlong kapat ng aking kanang kamay ay
literal na natunaw at ngayon ay nakabitin sa mga gob. Bumaba ang kasintahan kong si Leah at matapos niyang
tingnan ang paso, kumuha siya ng isang gunting at pinutol ang lahat ng patay na laman. Alam kong nakakaakit
ito, ngunit ang tinanggal niya ay patay, kaya sa totoo lang wala akong naramdaman.

Sa labing isang araw, ang aking kamay ay ganap na gumaling, walang nag-iwan na mga galos. Ang tanging
paraan na masasabi mo na nagtamo pa ako ng isang pinsala, ay ang pagkakaroon ng lahat ng bagong kulay-
rosas na balat na nakikita at maging ang mga follicle ng buhok ay lumaki.
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Tingnan ngayon kung ano ang nangyayari  sa mga yunit  ng pagkasunog na ibinibigay ng aming sistemang
medikal. Ang mga bata at matatanda na nagtiis sa matinding pagkasunog ay mahahanap na ang mga nasusunog
na yunit  ay higit  pa  sa  mga silid  na pinahihirapan,  na mukhang hindi  nagtatapos  sa pagdurusa.  Ang mga
pasyenteng ito ay napapailalim sa mga impeksyon, maraming masakit na operasyon na kinasasangkutan ng mga
grafts ng balat at sa huli, kadalasan ay malubha pa rin ang galos sa mga ito.

Ang mahahalagang langis ng halaman ng abaka ay isang natural na pampamanhid at isang natural na anti-biotic.
Kapag inilagay mo ang langis mula sa halaman ng abaka sa isang paso, sa loob ng 5 minuto nawala ang sakit at
nagsimula ang paggaling. Sa paghuhusga mula sa kung ano ang nakita kong ginawa ng sangkap na ito upang
pagalingin ang pagkasunog na aking natamo at ang iba pa na nagdusa ng mga katulad na pinsala, naniniwala
ako na ang kamangha-manghang gamot na ito ay maaaring muling palaguin ang mukha o iba pang mga bahagi
ng katawan para sa mga nagdusa ng matindi paso

Kung ang langis ay maaaring muling palaguin ang aking kamay at hindi maiiwan ang mga galos, bakit hindi
isang paa, o kahit isang mukha? Kaya, kung ang mga nagpapatakbo ng mga yunit ng burn ay talagang nais na
tulungan ang kanilang mga pasyente at pagaan ang kanilang pagdurusa, marahil ay tungkol sa oras lamang na
nagsimula  silang gumamit  ng isang bagay na  gumagana.  "  Rick Simpson,  Hemp:  Ang Pinaka-Medikal  na
Halaman

"Nakatanggap ako ng 3rd degree kumukulong langis na kumukulo sa aking mga daliri noong Linggo ng umaga.
Malalaking  paltos  at  napakasakit.  Naalala  ko  ang  pagbabasa  ng  RSO ay  kamangha-mangha  para  sa  mga
nakakagamot na pagkasunog, kaya sinubukan ko ito. Mga OMG Folks, ang paso ay ganap na nawala sa loob
lamang ng 40 oras. Wala man lang sign nito. Nag-apply ako ng mas mahusay na halaga ng RSO sa mga paltos,
isang fillet ng sariwang Aloe Vera at isang bendahe. Naulit 12 oras mamaya. Hindi na kailangan para sa ika-3
aplikasyon. " Si Bobbi

"Ang aking manugang na babae ay malalim na pagprito ng mga chop ng baboy at karaniwang isinawsaw ang
kanyang mga daliri sa kumukulong mainit na langis hanggang sa unang buko at pumuti tulad ng lutong manok.
Inilagay namin sa kanila ang RSO at nawala ang sakit sa halos isang minuto o higit pa, pinahiran niya sila ng 2
x's sa isang araw sa RSO. Napakabilis nilang gumaling sa loob ng ilang araw lamang at walang pagkawala o
pagkakapilat sa balat. Nakakagulat na itago namin ngayon ng kaunti sa refrigerator sa kusina kaya kung may
nasunog (lalo na ang mga bata) ilalapat namin kaagad ang RSO, hindi na kailangang maramdaman ang ganoong
uri ng sakit kapag mayroon kaming natural na halaman na mag-aalaga nito. . " Debra

"Ginamit ito sa matinding sunog ng araw. Nagtrabaho nang mahusay, nakita ko ito na nagpapagaling ng isang
sugat ng kutsilyo sa mas mababa sa isang linggo. Pinapagaling nito ang halitosis din. Ginagamit ko ito sa loob
ng anim na  buwan o  higit  pa  at  ganap  na  nagmula  sa  mga  gamot  sa  pag-agaw.  Nang maubusan  ako  ay
nagkaroon ako ng isang maliit na seizure. Mapalad ako na nakakakuha ng gamot na tulad nito, inirerekumenda
ko para sa sakit ng nerbiyos. " Jack

"Gumagamit ako ng kahoy na kalan para sa init kaya't ang pagkasunog sa pulso ay sinamahan ako ng maraming
mas malamig na buwan. Ang isang malalim na pag-scalding noong huling pagkahulog, hindi pa rin tumitigil sa
gising. Binigyan ako ng langis ng RSO bago kaya nag-apply ng dab, tinakpan ang paso at sa loob ng dalawang
araw ang lugar ay isang kulay-rosas, malinis na patch, walang paltos o paso na tingnan! Nabenta ako ng 100%!
" Janine

Peklat

"Nakita ko ang mga paso na pinagaling sa paggamit ng langis na ito na dapat na nag-iwan ng kakila-kilabot na
mga galos. Ngunit pagkatapos, ang natitira lamang ay malusog na kulay-rosas na balat at ayon sa sistemang
medikal ang mga bagay na iyon ay hindi dapat posible. Sa buong kasaysayan, ang abaka ay palaging may isang
reputasyon para sa pagkakaroon ng kakayahang pagalingin ang mga sugat habang nag-iiwan ng kaunti o walang
pagkakapilat pagkatapos.

104



Pagalingin Para sa CANCER: ANG RICK SIMPSON PROTOCOL

Inihatid  ko  ang  langis  na  ito  sa  maraming  tao  na  mayroong  hindi  magandang  kutis  at  mga  problema  sa
pagkakapilat  sa kanilang mga mukha.  Pagkatapos ng paggamot sa  langis,  nakakagulat  ang pagpapabuti  ng
kanilang mga kutis. Kahit na ang mga peklat na naroroon sa loob ng maraming taon ay maaaring kumpleto o
para sa pinaka-bahagi na tinanggal sa pamamagitan lamang ng paggamot sa apektadong lugar ng langis.

Maaari itong magawa sa katulad na paraan sa paggamot ng isang cancer sa balat: ilapat lamang ang langis sa
peklat,  at takpan ng bendahe. Patuloy na ulitin ito hanggang sa mawala ang galos at sa oras, ang lugar na
nagamot ay maghalo sa nakapalibot na tisyu.

Nakipag-ugnay ako sa isang lalaki sa Czech Republic na may isang kakila-kilabot na peklat sa kanyang mukha
na mukhang sanhi ng isang espada. Matapos niyang gamutin ang langis ng lugar, nahihirapan ako kahit na
sabihin kung nasaan na ang galos.  Mula sa aking pananaw, ang mga na-disfigure ng scaring ay maaaring
matulungan at ang paggamot ay hindi masakit, kaya't kung mayroon kang isang pangit na peklat, ngayon alam
mo kung paano ito harapin. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Ulser, Warts, Moles

"Ang mga ulser sa loob ng katawan ay maaaring gumaling sa pamamagitan ng paglunok ng langis. Ang mga
hindi malusog na ulser, kulugo, at moles sa katawan ay maaaring alisin sa pamamagitan lamang ng paglalagay
ng langis at pagtakip sa kanila ng bendahe. Ang langis ay pumupunta pagkatapos ng hindi malusog o mutating
cells at sinisira sila nang walang sakit sa karamihan ng mga kaso. Kadalasan, ang warts at moles ay maaaring
maging  malusog,  sa  oras  na  iyon  ay  kadalasang  magpapadilim  sa  kulay  at  magsisimulang  lumaki.  Kung
mayroon kang isang bagay na haharapin, madalas na alisin ng mga doktor ang problema, ngunit sa maraming
mga kaso, bumalik lamang ito. Upang matanggal ang katawan ng gayong mga bagay sa isang makatuwirang
paraan, subukan ang gamot na ito.

Noong nakaraan, nagamot ko pa ang mga taong nagdurusa sa mga warts ng plantar sa kanilang mga paa at ang
ganitong uri ng kulugo ay nagkakaroon ng mga ugat, na karaniwang mapupuksa lamang ng isang malawak na
operasyon. Sa halip na hayaan ang sistemang medikal na gupitin ang iyong mga paa sa mga laso, ilapat lamang
ang isang patak ng langis sa ulo ng kulugo at takpan ng bendahe. Subukang panatilihin ang bendahe sa lugar ng
halos tatlong araw, pagkatapos ay muling ilapat ang langis at ibang bendahe. Karaniwan pagkatapos gawin ito
ng tatlo hanggang apat na beses, ang mga ugat ng kulugo ay nawasak at ang ulo ng kulugo ay nalaglag lamang.
Kapag ginamit ang langis upang gamutin ang kondisyong ito, ang lahat ng ito ay nagaganap nang walang sakit,
kaya't kung ikaw ay nagdurusa sa mga kulugo ng nagtatanim, bakit dumaan sa pagpapahirap na nasa isip ng
sistemang medikal para sa iyo, pagalingin mo ang iyong sarili sa isang makatuwirang paraan. " Rick Simpson,
Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

"Ang aking mga kasukasuan ay lumalabas sa aking mga daliri at voila, kuskusin ang ilang langis, nawala ang
sakit. Sinunog ang aking sarili sa burn barrel noong nakaraang linggo, 3 pulgada ng itim, bumubula ang balat sa
loob ng aking pulso. Maliit na halaga ng langis, bendahe, makalipas ang dalawang araw, kamangha-manghang
kulay-rosas na balat. Nag-apply muli, pareho, makalipas ang dalawang araw at gumaling ito ... UP ng Mi. ~
Salamat !!!!! ” Janine

"Gumamit ako ng RSO style oil sa isang witchy-wart sa aking mukha. 2 mga application na natakpan ng isang
band aide at halos mawala na ito! ” Si Leslie

"Gumamit ako ng cannabis infused olive-oil sa mga paso at pagbawas at gumagaling sila sa loob ng ilang araw.
Hindi kailanman nakita ang anumang katulad nito. Alam kong magiging mas mabuti pa ang RSO. Ginamit ang
Cannabis upang gamutin ang lahat bago ang aming gobyerno ay sakim. " David

"Sinunog ko ang aking sarili sa isang maubos na tubo at naglagay ako ng ilang langis ng cannabis na isinalin ng
katas ng binhi ng ubas at gumaling ito ng mas mababa sa isang linggo at halos walang sakit o pangangati at
WALANG SCARS!" Daniel
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"Marami akong nakakatakot mula sa isang kondisyon sa balat na binigyan ako ng mga kakila-kilabot na med
para sa halos 6 na buwan. Oh sorpresa! Ilang linggo pagkatapos ng paggamot ay masamang muli ang aking
balat. Ito ay mabuting malaman. Ako ay kakila-kilabot sa kanila mga meds, hindi maganda ang pakiramdam,
tuyong malabo balat, pawis, aking diyos ito ay kakila-kilabot. Hindi na makikita ulit si doc. ” Nikki

"Mahal na Sir, ako ay isang matandang hippy mula 60's at nakatira sa No. Calif. Na-hybertising ng iba't ibang
mga Train Wreck at  White  Widow sa loob ng 8-9 na taon na may mahusay na mga resulta.  Nakita kong
gumamit din si Rick ng White Widow.

Kasalukuyan akong tumutulong sa isang pasyenteng Hospice sa pagkakatalo,  sino ang /  ay? namamatay sa
huling yugto ng MRSA na itinuro ng aking matandang doktor na si Dr. Ronald Sand ... Sinimulan ko siya sa
mga tincture na ginagawa ko at nagbibigay ng mga cookies mula sa parehong tubig sa pagkuha ng budder at
pagkuha lamang ng mantikilya apat na buwan na ang nakakaraan.

Ang isa  pang kaibigan na lumalaking kapatid na lalaki  na dumadalo ako sa Unity Church kasama ako ay
napunta  sa  iyong web site  tatlong  linggo lamang  ang nakakaraan ngayon.  Sinimulan  na  si  Jason sa  'JOY
GREASE “at napunta siya sa kanyang unang tubo at nasa pangalawa na siya. Isang maliit na higit sa isang
buwan na ang nakakaraan ang kanyang mga bola ay ang laki ng isang napakalaking melon na mas malaki kaysa
sa isang softball ... Dahil kinakain ang aking mga lutong kalakal at ngayon ay diretso na ng "Magic Grease",
siya ay nakakakuha ng mas mahusay sa bawat araw at ang kanyang Gonads ay halos nawala bumalik sa normal
na laki ... Wala raw gamot sa MRSA ???

Si Jason ay nagkaroon ng napakasamang malalaking sugat sa kama sa kanyang likuran mula nang hindi siya
mahiga sa kanyang tagiliran o tiyan. Sinabi niya sa akin ngayon na humuhupa na sila at nang magpakita ang
aming doktor sa isa pang koponan sa paghila lahat ay hindi nila maintindihan kung bakit hindi siya namatay o
kung bakit siya gumaling. Hindi ko pa nasabi sa doktor ang tungkol sa aking / aming paggamot sa Hemp Oil
ngunit malapit nang magtapos anumang araw ... Gusto ko talaga ng pahintulot mula sa doktor na gamutin ang
kanyang mga sugat ngayon sa langis na Pangkasalukuyan, hindi ka ba sumasang-ayon ??? Kung mapipigilan
natin ang MRSA sa isang pasyente na may buwan lamang upang mabuhay isipin lamang ang tungkol dito kung
ano ang dapat kong sabihin o DAPAT kong sabihin sa medikal na komunidad. Kapayapaan at respeto, Craig ”

"Ang aking asawa ay mayroong 30 taong peklat  mula sa isang paso na nangangailangan ng isang graft sa
balat ... Kaya naisip ko, aha, isa pang lugar upang mag-eksperimento sa kamangha-manghang produktong ito.
Sa gayon, mayroon siyang mas mababa sa zero na paniniwala na gagawa ito ng anumang bagay ... Matapos ang
ilang mga application na ito ay morphing, mayroon na siyang pigment kung saan wala. Ang paglaki ng buhok
kung saan walang lumago sa loob ng 30 taon. ” Rebecca

"Nagkaroon ako ng pagkasunog sa pangalawang degree sa buong mukha at braso mula sa sunog sa bahay.
Inilagay ko ang RSO na hinaluan ng cocoa butter sa buong loob ng isang buwan at hindi mo masasabi na
nasunog ako. Nakakagulat kung gaano ito kabilis gumana at ito ang pinakamahusay na killer killer na naranasan
ko. ” Amerikanisch

"Mayroon akong nunal sa aking anit na nagsimulang mangati kamakailan. Nag-apply ako ng isang dab isang
beses  sa  isang araw sa loob ng ilang araw at  ang nunal  ay talagang nagsimulang lumiliit!  Napag-uusapan
tungkol sa kamangha-manghang. " Amanda

"Ako ay isang mananampalataya ... inaayos ang gout ... dapat itong balansehin ang yin & yang sanhi naisip
kong masaya  ako dati  ngunit  nitong huli  nakita  ko  ang isang kaligayahan  na nagmumula  sa  kalaliman  ...
Salamat Rick Simpson." Nakakainis

"Mula sa edad na 11 (halos 30 na ako) ay nakakagawa ako ng isang uri ng halamang-singaw sa aking balat,
karamihan sa paligid ng aking leeg dibdib at likod. Ang mga pulang bilog na mantsa na ito ay lilitaw sa aking
balat bawat taon at kinuha ko ang lahat doon upang kunin upang matrato ang kalagayan ng aking balat. Ang
mga gamot na inireseta ng mga dermatologist ay tumatagal ng 5-6 na araw upang alisin ang mga spot na ito at
isa pang 5 araw upang lubos na matanggal ang mga ito.
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Noong nakaraang araw napansin ko ang mga spot na ito ay nagsisimulang magpakita muli, NGUNIT sa oras na
ito nagpasya akong maglagay ng langis ng cannabis dito ... at ito ay talagang mahika !!! Inilapat ko lang ito ng 2
beses  at  ang mga spot  ay LAHAT nawala.  Hindi  ako makapaniwala  sa aking mga mata!  Wala  nang mga
tabletas at cream at espesyal na shampoo para sa akin! Ngayon ay gumawa ako ng langis ng niyog na nilagyan
ng langis ng cannabis at ipagpapatuloy kong ilapat ito sa loob ng isa pang linggo o higit pa upang matiyak na
hindi muling lilitaw ang mga spot. Maraming salamat sa RS & JB para sa lahat ng tulong at impormasyon,
magpasalamat ako magpakailanman. ” Ioanna

"Noong 2002 ako ay nasa isang kakila-kilabot na aksidente. Mayroon akong mga laceration sa buong bahagi at
nawala ang bahagi ng buto sa aking braso. Matapos ang mga grafts ng balat at buto ay halos gumaling ako at
nagkaroon ng impeksyon sa aking braso. Ito ay naging impeksyon sa buto at kailangang magsimula muli. Dahil
doon anumang oras  nakakakuha ako ng mga pagbawas  /  paso (ako ay  isang manghihinang)  palagi  silang
nahahawa. Nitong nakaraang taon nakuha ko ang isang kakila-kilabot na paso mula sa isang linya ng singaw sa
trabaho sa aking tiyan. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling malinis nito at paggamit ng langis ay gumaling ito
sa isang ugnayan lamang sa isang LINGGO! Ang aking maliit na burn burn ay maaaring tumagal ng 4-6 na
linggo. Wala na sa langis ko. Screw Neosporin, gumagamit ako ng OIL! ” Chris

"Poison ivy sa aking braso ... Rash at burns nawala sa loob ng 5 minuto ... Walang mga bugbog, walang pantal,
walang sakit ... Gumamit ako ng isang butil ng RSO na may isang maliit  na langis ng niyog ... Nawala sa
limang minuto !!!" Estelle

"Nakakuha ako ng lason na oak sa aking mukha, pagkatapos ng pangalawang araw ay mula sa noo hanggang sa
aking leeg, malalaking mga itkit na blotches, hilaw at ilang dumudugo mula sa pagkakamot. Naghalo ako ng
ilang  langis  na  may  kaunting  langis  ng  niyog  upang  madali  itong  kumalat.  Inilagay  ko  ito  at  instant  na
kaluwagan mula sa pangangati  at sakit,  sa loob ng isang oras nawala ang pagiging hilaw at pamamaga, sa
susunod na umaga hindi ito nakikita maliban kung talagang tiningnan mo. Tiyak na itinaas nito ang ilang mga
kilay at sa wakas ay nakita ng ilang mga nagdududa kung ano ang lagi kong pinag-uusapan. Ang Healing Power
ng Cannabis! " Cindy-lee

"Arthritic psoriasis sa mas mababa sa isang buwan ... J" Giulliana

"Nawala ang aking Psoriasis  pagkatapos kong magsimulang kumain ng langis ...  Ang paggamit lamang ng
langis na pangkasalukuyan ay hindi nakakatulong sa minahan na hindi gaanong nawala hanggang sa masimulan
kong gamitin ito nang pasalita. Hindi pa ito nakabalik. Nasa isang dosis ako ng pagpapanatili ngayon, kaya
SANA ay sapat na upang mapanatili ang psoriasis. Wala akong anumang mga palatandaan nito sa halos 4 na
buwan. Sinabi sa akin ng mga doktor na hindi ito mawawala nang tuluyan, at ang tanging oras na 'malilinaw' ito
ay  kapag ako ay  talagang may  sakit  at  ang aking  immune system ay may iba  pang mga bagay na  dapat
ipaglaban. Sa gayon ... Hindi ako nararamdamang may sakit, at ang basura ay Nawala! ” Lindsay

"Nagaling din ang tendonitis sa loob ng ilang araw. Kahit na isang 7 buwan na pinsala. Kuskusin lamang ang
isang maliit  na pot butter o RSO sa masakit  na lugar isang beses sa isang araw. Kamangha-manghang tae.
Ginamit ko ang RSO sa isang pag-burn ng ika-3 degree noong Linggo-Martes, walang tanda ng pagkasunog
matapos ang 40 oras na paggamot. Sure wish na ginamit ko ito sa pangalawang nangyari. Ito ay makakatipid sa
akin ng maraming oras ng matinding sakit at may hawak na yelo dito. " Si Bobbi

"Ano ang hindi makakatulong? Sa pamamagitan ng aking pag-aaral ang mga posibilidad ay walang katapusan.
Mayroon akong isang cyst sa kanang bahagi ng aking pisngi sa aking mukha. Limang araw ng pag-inom ng
langis (paglunok) ng cyst na mabilis na lumiit. Ang langis ay gawa sa mga nagyeyelong dahon at maliit na
usbong na kung saan ay babad na babad sa malinaw. Ang halo ay umupo ng 2 linggo. Unang gabi ng langis ang
aking cyst ay may isang pakiramdam ng tingle. Limang araw ang lumipas. Gumagana ang langis. Mayroong
labis  na  katibayan  at  kamangha-mangha  ang  agham sa  likod  ng lahat  ng  ito.  Mayroong  mga  kemikal  na
compound doon na tumutugon sa lahat ng aming mga receptor sa sistema ng nerbiyos ay isang likas na likas na
gawain.  Ang  kamangha-manghang  bahagi  ay,  lahat  ito  ay  matatagpuan  sa  isang  halaman.  CANNABIS.
Panahon na upang makita kung hanggang saan makakapunta ang mga tao. Oras na upang magbago. Dr Dank
”Jeremy
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"Ang unang pagkakataon  na gumawa ako ng langis  (isinalin  sa  langis  ng niyog)  ay  para  sa  paggamot  sa
pangkasalukuyan sa likod ng isang nakatatandang kapitbahay. Nagkaroon siya ng mga sugat sa buong kati na
iyon. Ang mga bug ng kama ay pinipintasan, pati na rin ang mga scabbies, flees, skeeter, at iba pa sapagkat
wala siyang ibang naapektuhan kundi ang kanyang likod at walang mga palatandaan ng critter na aktibidad sa
kanyang kama. Alam ang ginawa ng kanyang anak ??? Sinabog niya ng matinding kemikal ang kutson upang
mapupuksa ang mga bug na wala. Binigyan ko siya ng isang bagong kutson na may mga malinaw na tagubilin
na HINDI ito mai-spray. Kailangan niyang pumunta sa ospital para sa dumudugo na ulser at habang nandoon
siya, ipinahayag niya ang isyu ng kanyang likod at alam mo kung ano ang sinabi sa kanya ng mga doktor ???
Hugasan ang kanyang buhok at katawan para sa mga kuto, wala siyang kuto.  Kaya sa tingin mo sino ang
pakikinggan ko upang matulungan  siya?  Ang mga doktor?  HINDI.  Ginawa ko ang langis,  ginagamot  ang
kanyang likod dito at mayroong nangyayari at pagpapagaling. " Michele

"Si aga Scot, nakausap ang aking kapatid kagabi at sinabi niya na lahat siya ay gumaling !!!!! Pinagaling ng
gamot ang kanyang shingles :) Sinabi niya na ang pakiramdam niya ay napakaganda. Nais lamang na maging
100% sigurado bago ako sumulat sa iyo. Maraming salamat sa iyong tulong. ”

"Ang batang babae na may shingles ay may iba pang nangyari sa kanya at hindi niya sinabi sa pamilya kung
ano ang mali. Narito na, ipinadala lang niya sa akin:

"Kumusta ulit, nalaman ko lang kahapon na ang aking kapatid na babae ay may paglago sa kanyang teroydeo
isang taon na ang nakakalipas ngunit hindi sinabi sa aming pamilya. Maliwanag na sinabi sa kanya ng doktor na
bantayan nila ito at kung ito ay lumalaki, magpapatakbo sila. Hindi ito sapat na malaki upang makakuha ng
isang biopsy nito. Gayunpaman, nagkaroon siya ng appointment ng kanyang doktor nitong nakaraang linggo at
nalaman  na  tumigil  ang  paglaki  ng  bukol.  Naniniwala  siyang  pinahinto  ng  gamot  ang  paglaki.  Hindi  ba
magandang balita iyon? Patuloy niyang kinukuha ito sa pag-asa na ang kanyang susunod na appointment ay
patunayan na ang langis ay pumapatay sa mga bukol. Ipapaalam sa iyo nang higit pa kapag nangyari iyon. "
Scot

"Kahapon ay nagpasimula ako ng gamot sa isang babae. Ito ang kanyang ulat mula sa unang araw. Kamangha-
manghang mga kamangha-manghang! Narito ang aking isang araw na ulat:

Nagising na may eczema sa aking labi kahapon ng umaga at nilagyan ito ng langis. Huminto ang kadyot sa loob
ng 10 minuto. Ang sakit ay nawala sa loob ng 30 minuto. Ang pamamaga ay bumaba sa loob ng ilang oras. Ang
mga paltos sa aking labi ay halos kalahating nawala ngayon - karaniwang tumatagal ng 2 linggo upang sila ay
gumaling. Paghinga ng mga singaw mula sa langis sa aking labi. Napansin ang sakit na nasa aking kanang sinus
sa loob ng maraming linggo ay tumigil  At ang aking ilong ay tumigil sa pagtakbo. Minsan lang nakabahin
simula kahapon Napansin ang aking pagod na hindi kasing malalim ng dati. Napansin na naramdaman kong
nakakarelaks  at  nawala  ang  pagkabalisa  sa  gilid.  Napansin  ang  pagbawas  ng  sakit  sa  katawan  sa  gabi  -
Karaniwan nasa sobrang sakit ng katawan ako sa gabi na hindi ako nakaupo nang tahimik (bukung-bukong
nerbiyos at sakit ng kalamnan, tuhod / balikat / siko / pulso / sakit ng hinlalaki ang makabuluhang nabawasan).

Gayundin,  nakakakuha  ako  ng  isang  napaka-ilaw  na  glow  sa  bawat  dosis.  Hindi  ako  nahihirapan  sa
pagtatrabaho o pagtuon at hindi mag-aalangan na magmaneho. Napakalinaw ko ng ulo kahit nakalimutan kong
kumuha ng Citicoline kaninang umaga. Inilalagay ko ang katumbas ng halos kalahating butil ng langis sa isang
Craisen at ginagawa ito sa ganoong paraan. "

Q. Hi JB! May nais akong itanong sa iyo, iniisip ko kung matutulungan ng RSO ang pagkasunog ng aking ina
mula sa radiation? Napagpasyahan niyang magpatuloy sa paggamot na "maginoo", at ngayon ay nasa dibdib
niya, sa kakulangan ng ibang mga salita, na-fuck up. Masakit lang tingnan ito. Naaalala ko na maaaring ikaw o
si Rick ay nasunog, hulaan ko habang naghahanda ng RSO, at ipinakita ang mga larawan kung paano gumagana
din ang langis sa pagkasunog. Kaya, makakabuti ba ito para sa kanya?

A. Kumusta si Enrique,  siyempre, kuskusin ang langis o isang abaka ng abaka sa kanyang dibdib at likod.
Siyempre dapat niyang kainin ang langis at lumayo sa mga doktor at lahat ng iba pang mga ganitong uri ng
hindi kinakailangang pinsala. JB
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"Ang aking Nanay (72) ay may masakit na basag na balat sa karamihan ng kanyang mga daliri sa loob ng halos
2 taon na ngayon ... napakasakit. Sinabi ng doktor, "Yep na may kasamang edad." Dufuss !!! Naghalo kami ng
napakaliit na langis na may aquaphor ... isang paggamot, magdamag ... nawala! Ang kanyang masakit na mga
bitak ay gumaling at patuloy na mabuti sa higit sa isang linggo ngayon! NAKAKATULONG! " Dolly

"Ginamit ko ang langis sa isang sariwang bukas na sugat sa operasyon. Noong Setyembre ng 2012, mayroon
akong 2 mga Basal Cell Carcinoma tumor na tinanggal mula sa aking mukha. Ang isa ay malaki at ang feeder
tumor na nagkakalat nito. Gayundin, isang panloob na tumor sa aking pisngi ang na-scrap para sa isang biopsy.
Pagdating ko sa bahay at paglabas ng aking sugat, nagkaroon ako ng isang bunganga sa aking mukha.

Sa unang 4 na araw naghalo ako ng Shea butter at langis at inilapat ito. Lumipat ako sa tuwid na langis at hindi
tumigil. Nang magpunta ako para sa aking appointment ng op op, ang Dr na naisip na magkakaroon ako ng
plastic surgery ay namangha sa aking paggaling. Napagpasyahan kong sabihin sa kanya ang totoo, na hindi ako
gumamit  ng reseta,  na pinagaling  ko ito  sa  Cannabis  Oil.  Narinig niya ang tungkol  kay Rick Simpson at
Phoenix Tears, hindi niya ako hinusgahan, at sinabing panatilihin ang mabuting gawain.

Sa isang buwan, pumunta ako para sa aking pangalawang operasyon, plano ng pagkilos upang pagalingin ang
sugat na ito ...

Langis ng Cannabis. Sasabihin ko ba sa siruhano na ito? Sa aking Post op appointment! Sa pag-ibig at ilaw. "
Patti-Jo

-  Patti,  hindi  magkakaroon  ng  anumang  operasyon  na  kinakailangan  kung  magpapatuloy  ka  sa  langis.  O
ipagpaliban  ng  isa  pang  60g kung kinakailangan,  ngunit  lumayo  mula  sa  operasyon  at  mga  doktor,  kung
posible. Ito ay isang malungkot na kinakailangan para sa tagumpay ng paggamot sa maraming mga kaso. JB

"Ginawa ng RSO na halos wala ang aking soryasis. Ako ay nakakain ng isang dosis ng pagpapanatili para sa
pagpunta sa tatlong taon ngayon at ang aking balat ay malinis, ang aking isip ay malinis at hindi pa ako naging
malusog. " Si Erica

"Nakita ko ang isang taong malapit sa akin na gumagamit ng langis ni Rick sa isang masamang pagkasunog na
nag-iiwan ng isang hindi magandang karatula at sa loob ng isang linggo ng paglalapat ng langis nawala ito at
walang palatandaan ng isang peklat o na nasunog." Janice

"Nasa langis ang aking anak na babae ngayon. Mayroon siyang soryasis sa parehong siko, braso, at isang tuhod.
Kinuha ang mga litrato sa simula. Sa ngayon ang mga tuyong kaliskis na lugar ay nawala. Ang balat ay pula,
ngunit  makinis  sa halip  na itaas  at  mamaga.  Ang mga mas maliit  na lugar  sa labas ay ganap na na-clear.
Kumbinsido kaming gagana ito. Kumukuha kami ng mga litrato tuwing ibang araw o kung may kapansin-
pansin na pagpapabuti. Ang lahat ng ito sa mas mababa sa isang linggo gamit ang langis nang pangkasalukuyan.
Maraming salamat sa pagdala ng kamalayan sa gamot na ito na sa wakas ay gagaling ang mga bansa na sina
Rick at JB. Nagbabahagi ako ng mga post araw-araw at sinasabi sa sinuman na makikinig. Nagsisimula nang
lumubog. " Ron

Q. Gumagana ba ang mga mixture na ito para sa acne? 

A. Jennifer, gumagana ang langis para sa "lahat ng uri ng mga kondisyon sa balat." Nangangahulugan iyon
kasama ang acne. Malugod na pagbati, JB

"(Natagpuan ko ang tungkol sa langis) 3 buwan na ang nakakaraan na naghahanap sa internet para sa isang
lunas para sa acne at rosacea. Agad nitong na-clear iyon! Nagdaragdag ako ng langis ng iso sa langis ng niyog
upang magamit ito sa aking mukha at leeg minsan sa isang araw. Sinabi ng aking asawa na mas bata ako sa
hitsura  ng  15  taon!  Maraming  salamat  sa  pagbabahagi  ng  impormasyong  ito.  Pagpalain  kayo  ng  Diyos.
Ipagpatuloy ang mabuting gawain. " Si Toni

"Gumagana ito para sa mga naka-ingrown na buhok sa mukha din. Ginamit ko ito sa aking 23 taong gulang na
anak na lalaki na may tagumpay sa 2 aplikasyon. ISANG PAG-IBIG. " Patti-Jo
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“Naglalakad na si Charlie. Walang sakit meds. Nakatayo siya. Ang kanyang mga hakbang ay tuwid at malawak.
Maaari  siyang tumakbo tumalon at  maglaro.  Halos 90 porsyento ang gumaling sa kanyang leeg.  Hindi ito
tumingin sa ganitong paraan sa loob ng dalawang taon. Kumain siya ng saging, pizza, kalahating sandwich,
pritong bigas, yogurt at iba pa kahapon. HINDI pa Niya ito kinakain. (…)

Ang kanang tuhod ni Charlie, ang pinakapangit. Ito ay tungkol sa 50 porsyento na mas mahusay. Ang kaliwa ay
halos gumaling nang buo maliban sa katotohanan na kinati niya ito kagabi at pinintasan ito pabalik. Ngunit
walang pangunahing ... Ang pinakamalaking pagbabago ay ang sugat sa kanyang leeg at sa ilalim ng kanyang
kilikili. Ang leeg ay tungkol lamang sa ganap na gumaling pati na rin ang kanyang kilikili.

Gumagamit ako ng isang maliit na patak ng langis sa kanyang g-tube bago maligo. Nakatulong din ito sa sakit
ng tuhod.  Kung masakit  ang kanyang tuhod,  makakakuha siya ng patak na iyon.  Hindi ako nagdagdag ng
anumang tylenol o ibuprofen. Ginagawa nitong trick. Gumagawa din ako ng sarili kong pamahid. Mayroon
akong isang makina ng tubig na nagsasala ng tubig at pinaghihiwalay ang tubig na alkalina mula sa acidic.
Dahil ang acidic oxygenated water ay napakahusay para sa balat at ito ay isang antibacterial din, nagaganap ako
acidic water at ihalo ito sa methocelullose upang lumikha ng isang pamahid.

Idagdag ko ang pagtuon upang makagawa ng isang salve na tulad ng pagkakapare-pareho ng vaseline. Nilagyan
ko ng mantikilya ang kanyang mga dressing dito at  ginagamit ito sa kanyang mga sugat.  ITO lamang ang
gumagawa ng hindi kapani-paniwalang pagkakaiba sa sakit, pangangati, at paggaling. Padadalhan kita ng mga
litrato kaagad. Kinukuha ko sa kanila ang bawat pagbabago. Sa palagay ko ang langis ay tatagal ng isa pang
buwan, ngunit  dahil  ito  ang unang pagkakataon na nagawa ko ito,  hindi  ako sigurado. Kinikilig  ako. Ang
kanyang gana sa pagkain ay hindi kailanman naging napakahusay. Mas maraming pagkain ang kinain niya
kahapon kaysa sa buong taon. " Trisha

"Hoy Rick at mga kaibigan, mayroon akong isang kaibigan na nagkaroon ng sugat na ito (tinatayang 2 pulgada
ng 4 na pulgada ang lapad) sa kanyang kaliwang balikat para sa pagpunta sa 4 na taon ngayon, nakakaapekto sa
impeksyon, na walang scab sa site, isang puro lamang hilaw na pagbubukas, sa ilalim ng ibabaw maaari mong
madama ang isang matigas na laki ng baseball na bukol na sensitibo sa pagpindot.

Nangungunang inilapat niya ang langis ng 8 beses sa 7 buwan na may halos 2 katapusan ng linggo sa panloob
na paggamit din.

Wala na ang scabbing at scarring lump, buksan ang sugat na nahilo at nadama ng aking kaibigan na pinagpala
na nagkaroon ng pagkakataong gumamit ng langis. " Rebecca

"Kahapon ay pinutol ko ang aking daliri sa isang blender sa trabaho. Sa ika-3 ng umaga nagising ako sa isang
dumadugong daliri na sinubukan ko ang yelo, peroksayd, neosporine. Wala namang gumana. Kumakabog pa
rin. Naalala ko tuloy ang langis ng pandinig ay makakatulong sa pagbabagong-buhay ng cellular at ihinto ang
sakit at gumaling ang mga galos sa mga isyu sa balat kaya't bakit hindi subukan ito. Kaya't kumuha ako ng
isang patak at ikinalat ko sa buong dulo ng aking daliri. Sa loob ng 1 minuto ang sakit ay 80% nawala. Sa loob
ng 30 min. Nagawang i-flick ko ang aking daliri na may kaunting sakit lamang ngunit walang tunay na sakit.
Nabenta na ako. Pagkalipas ng 12 oras nag-apply ulit ako at wala nang sakit mula noon. ” Rebecca

"Hoy Rick, nais kong panatilihing kumpidensyal ang aking pangalan kung mangyari mong i-post ito (na hindi
ko inaalala). Ang aking kasintahan ay nagkaroon ng isang talagang magaspang na pag-aalaga at gumamit ng
paggupit ng kanyang pulso nang siya ay nalumbay, ang problemang ito ay taon at taon sa likuran namin ngunit
ang ilang mga hindi magandang pangit na galos sa kanyang pulso ay nananatili pa rin. Mayroong lubos na
nakikita at bubble out medyo, ito ang unang bagay na maraming mga tao napansin kapag sila unang makilala
siya, gusto niya wala nang iba kaysa sa mapupuksa ang mga ito.

Kaya ang tanong ko ay makakatulong ba ang langis na mapupuksa ang mga galos? O hindi bababa sa tulong na
gawin silang hindi gaanong nakikita? Gustung-gusto ko ang iyong ginagawa at nais kong malaman ko ang
tungkol sa langis nang ang aking lolo ay nagkasakit ng cancer, ikaw ay isang bayani sa lahat ng mga buhay na
iyong tinulungan na mai-save! "
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- Minamahal na XXX, simulang ilapat ang langis sa tuktok sa mga scars, malamang na mawala sila sa loob ng
mga linggo o buwan. Dadalhin ko rin siya sa langis, makakatulong din ito sa kanyang PTSD mula sa lahat ng
mga alaala ng kanyang pinagdaanan, mapapabuti din nito ang kalidad ng kanyang pagtulog. Kumuha ng mga
larawan at video kung hindi mo alintana, talagang mawawala ang peklat - alinman sa ganap o hindi sila halos
makita. Pinakamahusay na pagbati, Jindrich Bayer

“Hoy Rand, pareho ako ng problema sa mga sugat sa paa. Una dahil pre-diabetic ako. Ngunit nalaman kong
lubos akong sensitibo sa kagat ng bug at lamok. Inilagay ko ang langis sa kanila at naglagay ng band aid nang
magdamag at ang mga kagat ay gumaling. " Si Michelle

- Kung ano ang maaaring gawin ng langis para sa kagat ng lamok o tik ay kamangha-manghang. Subukan ito at
makikita mo kung bakit sinasabi namin na walang sinuman ang dapat umalis sa kanilang bahay maliban kung
mayroon silang langis. Napakaraming gamit ng langis na hindi responsable na subukang mabuhay nang wala
ito. JB

"Kainin  mo ang langis  ...  Dalawang buwan akong kumukuha ng langis,  ang aking soryasis  halos  80% na
malinaw, at hindi ko na kailangang gumamit ng anumang gamot ... At inalis ko rin ang aking sakit sa buto ..."
Giuliana

"Gumamit ako ng isang cannabis olive-oil mix at sa isang linggo ay nagsimulang malinis ang aking soryasis.
Nakalulungkot mayroon lamang ako ng kaunti at wala akong sapat upang dalhin ito nang higit sa parehong
panloob at panlabas. MATAPOS, wala man akong tunay na RSO, ngunit isang langis na cannabis na gawa sa
langis ng oliba. " Teemu

- Inaasahan namin na makakakuha ka ng karagdagang langis sa lalong madaling panahon, Teemu. Mahusay na
gamitin ito nang pangkasalukuyan upang makontrol ang mga sintomas at kumain din ng langis, nais mong alisin
ang pinagbabatayan din ng problema. Malugod na pagbati, JB

"Gumagana ito nang maayos sa kagat ng lamok at sakit din ng ngipin. Ang aking anak na babae ay nakagat,
hindi nagbibiro, hindi bababa sa 50 beses ng mga lamok sa loob ng 15 minuto NA WALANG OFF! Nag-spray
ang bug ng Deep Woods. Sinubukan ko ang isang balat ng saging, deodorant, aloe vera, dermaplast & hydro-
cortisone. Wala sa mga ito ang nagdala ng pamamaga (siya ay alerdye sa kagat ng lamok na namamaga nang
masama) o nagbigay ng kanyang kaluwagan. Sa kawalan ng pag-asa ay inalis  ko ang dagta mula sa isang
vaporizer, ihalo ito sa kaunting langis ng niyog upang mas madali itong kumalat at "pinahiran" ang kanyang
mga binti dito. Sa loob ng halos kalahating oras ang lahat ng pamamaga ay nabawasan at habang mayroon pa
siyang mga pulang tuldok kung saan ang mga kagat ay hindi nila siya inabala iniwasan kong bigyan siya ng
Benedryl.

Mayroon akong isang abscess na nabubuo sa aking bibig at inimbak ko ang dagta mula sa vape sa paligid ng
apektadong  ngipin  at  muli  sa  loob  ng  halos  kalahating  oras  na  bumaba  ang  pamamaga  at  nagawa  kong
pagalingin ito, wala nang mga problema dito. Naka-pack ako nang dalawang araw bagaman upang matiyak.
Ngayon masasabi ko na ang pag-iimpake ng dagta (kung mayroon kang isang Vapir No2 sa loob ng kono kung
saan mo binabago ang screen ay nangongolekta ng halos purong hash, naka-concentrate din.) Sa paligid ng
aking ngipin nakuha ko ang napakataas na mataas, marahil ay mas mataas kaysa sa dati kong naging buhay. .

Nag-text pa nga ako sa asawa ko mula sa sala upang humingi ng tulong sa kanya sa pagpunta sa kwarto. Ang
mga sub-lingual na gamot ay mas mahusay na gumana, kaya't sa ER kung hinala nila ang atake sa puso ay nag-
spray sila ng nitro sa ilalim ng iyong dila. Ang lahat ay maayos ngayon bagaman, hindi ako namatay mula sa
labis  na dosis,  hindi  ako nagising ng kakila-kilabot  na hungover  at  higit  sa  lahat  ...  Hindi  ko kinailangan
kumuha ng maraming Tylenol o Advil at gumawa ng mas maraming pinsala sa aking tiyan at atay.

Alam kong ang dagta ay hindi ang pinaka-mabisang paraan at hindi ako sigurado kung gagana ito ngunit ito ang
kailangan kong gumana mula noong nakatira ako sa isang iligal na estado. Naisip ko na hindi ito maaaring
saktan. Hindi ako makapaghintay na mabuhay sa isang estado kung saan malaya kong napapalago ang aking
sariling organikong panimulang materyal na may pinakamataas na posibleng kalidad, gumawa ng sarili kong
langis at pagalingin ang aking sarili at ang aking buong pamilya ... kasama na ang aking halos 2 taong gulang na
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anak na babae na dumaan sa impiyerno noong nakaraang taon dahil walang makakaisip kung ano ang mali sa
kanya.

Sa palagay nila ngayon ay mayroon siyang isang karamdaman sa protina ngunit isa lamang iyon sa itinatapon
nila dahil wala silang bakas kung ano ang totoo na mali. Ang pagkuha sa kanya sa langis ay maaaring i-save
ang kanyang buhay.

Habang nais kong magkaroon ng isang tumpak na diagnosis kaya alam ko kung ano ang tinatrato ko ngunit ang
pangunahin ay nais ko lamang ang pakiramdam ng aking sanggol at kung nangangahulugan ito ng pag-bucking
ng maginoo na lipunan kung gayon iyan ang gagawin ko. " Si Sara

“Salamat ay hindi sapat para sa iyong nagawa. Nakaupo ako dito na may langis sa aking lason oak. HINDI ko
sana sinubukan kung wala ka. Ito ay tumagal ng higit sa 2 buwan hawakan halos 100% ng aking katawan noong
nakaraang taon dahil sa isang tao na nagsisimula ng isang braso kaya makukuha ko ito ngayon kahit saan at mas
masahol pa sinabi nila hindi kami bumuo ng mga kaligtasan sa sakit sa isang ito.

Isang araw na ang nakakalipas. Kaya, ang langis kagabi, hindi talaga napigilan ang kati. Gayunpaman nakikita
ko itong nakakagamot na mga scars araw-araw kaya't mayroon akong pananampalataya. Ngayong umaga, 24 na
oras pagkatapos ng 1st application nakikita ko itong gumana at nagpapagaling ng anumang nasugatan na balat
mula  sa  aking paggamot.  Kaya't  sa  ilang paste  ng  zinc  oxide  sa  aking langis  naniniwala  akong maaaring
natagpuan ko lamang ang 1 # na tulong para sa lason na oak.

Talagang hindi ako makapaghintay hanggang sa susunod na panahon upang makita kung marahil ang langis ay
nagpapagaling upang maayos ang isyung ito habang buhay. Ipapaalam ko sa iyo. Hindi ba magaling iyon? Muli
Salamat sa lahat ng iyong ginagawa. ” Rebecca

- Maaaring ayusin iyon ng langis. Ito ay isang lunas o kontrol para sa lahat ng mga problemang medikal. Ang
mas maaga na mailapat ito ay mas mabilis na ayusin nito kung ano ang kailangang maayos, iyon ang tungkol sa
lahat doon. JB

"Nais kong malaman ng mga tao na ang RSO ay naglinis ng isang malaking paltos na nakuha ng aking asawa sa
kanyang sakong habang nakahiga sa kama nang matagal mula sa sobrang sakit. Inilagay ko ang langis dito at sa
loob ng isang linggo nawala na ito. Ako ay ganap na natatakot na ito ay bubuo sa isang bagay na mas seryoso.
Tinakpan nito ang buong takong niya. Salamat Rick Simpson sa lahat ng iyong ginagawa. ” Si Susan

"Ang pagiging isang mekaniko nagamit ko ang langis sa ilang mga masamang pagbawas at ikaw ay 100%
tama ... Pinapagaling nito ang balat nang mas mabilis kaysa sa anumang bagay." Cory

"Pinagaling ang aking HPV sa loob ng dalawang linggo na may tatlong mga application na pangkasalukuyan
lamang." Milya

"Nasa proseso ako ngayon sa paggamot ng isang pangit na nunal na naging itim. Tuwing umaga ay naglalagay
ako ng isang mapagbigay na halaga mismo sa taling pagkatapos ay takpan ng isang band aid. Sa loob ng 3
linggo nakikita kong biswal na ang nunal ay lumiliit. Gumagana siya. Kumakain din ako ng kaunti araw-araw ...
kung ano ang pagkakaiba sa antas ng enerhiya. Ang mga MEDISYAL NA BLISS SA PAMAMAGITAN NG
CANNABIS !!!!!!! ” Beau

"Inaamin ko ito ... clumsy ako ... Mayroon akong masamang ugali na idikit ang mga tines ng pitch fork sa aking
paa. Direkta sa lugar ang RSO, takpan ng band aid, sakit nawala sa segundo, gumaling sa 3 araw. " Heather

"Nakita ko ang isang mas kaunting malakas na bersyon ng balsamo ng langis na sumisira ng soryasis sa araw,
binawasan ang pamamaga  ng ovaries  sa  unang araw ng panahon sa loob ng 20 minuto,  at  maiwasan ang
pagkakapilat at sakit kapag inilapat kaagad sa menor de edad na pagkasunog. Tunay na nagtataka ako kung ano
ang maaaring gawin ng langis ... "Beres

"Mayroon akong isa sa pinakamasamang kaso ng paa ng atleta noong ako ay 10, nais kong magkaroon ako ng
langis. Ngunit mayroon ako ngayon. Mabuti ang lahat 47 taon na ang lumipas. Pinapagaling ang lahat. " Donald
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"Ang aking manugang na babae ay malalim na pagprito ng mga chop ng baboy at karaniwang isinawsaw ang
kanyang mga daliri sa kumukulong mainit na langis hanggang sa unang buko at pumuti tulad ng lutong manok.

Inilagay namin ang RSO sa kanila at nawala ang sakit sa halos isang minuto o higit pa, pinahiran niya sila ng 2
x's sa isang araw sa RSO. Napakabilis nilang gumaling sa loob ng ilang araw lamang at walang pagkawala o
pagkakapilat sa balat.

Nakakagulat na itago namin ngayon ng kaunti sa refrigerator sa kusina kaya kung may nasunog (lalo na ang
mga bata) ilalapat namin kaagad ang RSO, hindi na kailangang maramdaman ang ganoong uri ng sakit kapag
mayroon kaming natural na halaman na mag-aalaga nito. . " Debra

"Nagkaroon ako ng isang maliit na batch ng mga bugal sa aking siko, tinatrato sila ng langis ... Pagkalipas ng
isang linggo ang aking siko ay makinis at walang mga paga ... Sa palagay ko sila ay kulugo ngunit dahil hindi
ako naniniwala sa mga doktor na hindi ko magawa ' t sabihin sa iyo sigurado. " Carla

- Hindi mahalaga kung ano ang mali sa iyong balat, ilapat lamang ang langis, takpan ito ng band aid at muling
ilapat ang langis araw-araw o dalawa o kapag nahulog ang band aid. Burns, warts, eczema, psoriasis - ang
langis ay walang pakialam kung ano ito at aayusin ito, bigyan mo lang ito ng oras at langis. JB

"Ang aking kaibigan ay may cyst sa kanyang mukha at pagkatapos na kumuha ng langis sa loob ng ilang araw
ay nawala na. At iniinom niya ito na hindi ito ginagamit nang pangkasalukuyan. " Jonathan

"Hindi isang pasyente ng kanser ngunit nagkaroon ako ng impeksyon sa aking sakong na hindi tutugon sa
paggamot. Nagkaroon pa ako ng isang pag-aalaga ng sugat sa tech na ito ... nakuha niya ang impeksyon upang
ihinto ang pagkalat ngunit hindi pa rin ito gumaling. Pinahiran ko ito ng langis at sa ISANG araw ay mas kaunti
ang pamumula. Pangalawang araw at nawala ang pamumula. Ikatlong araw at ang impeksyon ay mukhang balat
muli! Kamangha-manghang langis ng paggaling! " Tammie

“Nagtrabaho ako sa isang pool at spa company ... Makatarung ang balat,  sa labas ng buong araw. Mayroon
akong ilang mga nakatutuwang spot na lilitaw sa aking mukha, ulo at braso na palaging nasa labas ng bintana
ng driver. Nilinaw ng langis ang mga spot na iyon nang ilang linggo! Nakakain ko ngayon ang.5 gramo ng
purong THC araw-araw upang makatulong na labanan ang anumang karamdaman at panatilihing malakas ang
aking immune system. BTW walang flu shot kailanman! Walang trangkaso mula noong bata ako. ” Si jay

"Alam kong ang mga lalaki dito ay palaging sinasabi na gamitin ang purong RSO, at ako ay talagang isang
tagahanga ng mga bagay na iyon. Gayunpaman nais ko lamang ipaalam sa mga tao na ang isang pagbubuhos ng
langis ng niyog na ginawa sa mga dahon ng asukal, ay ganap na pinalitan ang neosporin para sa amin, hindi ko
na kailangang bilhin ang bagay na iyon sa loob ng 2 taon. Gumagana ito nang mas mahusay at mas mabilis, at
malampaso ko ito sa buong kamay at mukha ng mga tao at hindi ko dapat alalahanin na magkasakit sila kung
hindi nila sinasadya kainin ito. " Tina

- Tina, walang gumagana nang mas mahusay at mas mabilis kaysa sa purong RSO ngunit alam ko kung ano ang
sinusubukan mong sabihin. Siyempre ang mga hindi gaanong makapangyarihang anyo ng gamot na cannabis ay
maaari ring gumawa ng mga kababalaghan. Ang problema ay ang tagumpay ay hindi maaasahan tulad ng sa
undilute pinaka-makapangyarihang RSO.

Papalitan ng mga cosmetics ng cannabis ang kasalukuyang magagamit na mga pampaganda sa lalong madaling
panahon, lalo na pagkatapos malaman ng mga kababaihan kung ano ang maaaring gawin ng langis para sa
kanilang kagandahan. Ang langis ng binhi ng abaka, langis ng niyog at shea butter ay ang aking paboritong mga
tagapagdala ngunit maaaring magamit ng isa ang anuman ang popular sa lokal na lugar kung saan sila nakatira
at idagdag ang langis dito. Ang 20-30% RSO sa mga cream ay gumagana nang kamangha-mangha ngunit ang
0,01-1% ay maaari ding maging malaking pakinabang para sa hindi gaanong seryosong mga kondisyon at pang-
araw-araw na pagpapanatili. JB

"Ang aking kasintahan ay lubos na alerdyi sa mga kagat ng lamok at kagabi ay mayroon siya sa kanyang templo
... ito ay malaki, kahit papaano iminungkahi ko na kumuha ng isang band aid at ilagay ang RSO na ginawa
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namin mula sa mga dahon ng cannabis sa kagat. Kaninang umaga nang magising kami ay tuluyan nang nawala
ang paga. "

-  Salamat,  Jimmy. Sigurado ako na ang piraso ng impormasyon na ito  ay makakatulong sa maraming tao.
Nandito na ang panahon ng lamok. At ang langis ay gumagana bilang isang nakatutulak,  din, subukan ito.
Palaging mas mahusay na maiwasan ang mga problema na mangyari kahit na napakadaling ayusin ang mga ito
sa langis. Ang langis ay maaaring gamitin nang pangkasalukuyan sa anumang bagay na nangangati, nasusunog
o nasasaktan. Ang mas maaga mong ilapat ang langis ay mas maaga ang mga problema ay maaaring mawala.
Tandaan mo. JB

Q.  Gaano  katagal  maaaring  tumagal  ang  langis?  Magpakailanman?  Ano  ang  pinakamahusay  na  imbakan,
refrigerator, freezer, pantry? Salamat

A. Sa isang hiringgilya at kung itatago sa isang madilim na malamig na lugar ang langis ay magtatagal ng
maraming taon, lalo na kung pinangangalagaan mong protektahan ang langis laban sa mga bisita at pamilya,
samakatuwid nga ang mga kababaihan, dahil parang gusto nilang kumain ng langis kahit na higit sa mga lalaki. 

Sa sandaling malaman ng mga kababaihan sa iyong pamilya ang tungkol sa nakakapinsalang mga epekto ng
langis at kung ano ang ginagawa nito sa mga kunot, hindi ka mag-aalala tungkol sa kung gaano katagal ang
langis, palagi itong kinakain o napakabilis na ginagamit nang napapanahon. Kung nais mong panatilihin ang
iyong supply ng langis, huwag sabihin sa mga kababaihan na ang mga pampaganda na may 20-30% ng langis
ay gagawa ng mga himala para sa kanilang kutis at gawin silang bata kasing posible sa pisikal, kung hindi man
ay kukuha lamang sila sa iyo ng hindi mahalaga kung ano ang susubukan mong sabihin o gawin at hindi ka
mag-aalala tungkol sa kung gaano katagal ang langis.

Ito  ay hindi  (sinadya  bilang)  isang komentong  sexista,  ipinapaalam ko lamang  kung ano ang nakita  kong
nangyari nang maraming beses, ito ay isang pagmamasid lamang at isang pagtatangka na iguhit ang pansin sa
kung ano ang maaaring gawin ng langis para sa iyong kutis anuman ang kasarian. JB

"Kung alam ng mga kababaihan na binabaligtad nito ang pagtanda ng balat at inayos ang napinsalang balat
(tulad ng sa kaso ng taong ito) ang suporta sa legalisasyon ng cannabis ay dumadaan sa bubong! Ang buong
ekonomiya ay umunlad dahil sa pagpigil ng kamangha-manghang natural na gamot at lahat ay mapapanood
natin itong gumuho nang parami nang parami sa mga taong may kaalaman at simulang magpagamot sa kanilang
sarili. " Gil

Q. Inilapat mo ba ito sa iyong mukha para sa paggamot sa kulubot> o dalhin ito sa pasalita o pareho? " Si Toni

A. Parehong para sa pinakamahusay na mga resulta,  ngunit ang pangkasalukuyan na aplikasyon lamang ay
maaaring magawa ng marami. JB

“Nabasa ko ba ang mga kunot? Nakatutulong ito sa WRINKLES? : 0 ”Margie

Malalang Sakit

"Kung mayroon kang tamang mga pagkakaiba-iba  upang magawa ang langis,  walang mas  mabuti  para  sa
talamak na kaluwagan sa sakit kaysa sa langis ng abaka. Ang mga langis mula sa maraming uri ng abaka ay
isang kahanga-hangang natural na pangpawala ng sakit na hindi nakakahumaling o nakakapinsala. Nagbibigay
ang  sistemang  medikal  ng  mga  talamak  na  nagdurusa  sa  sakit  na  mapanganib,  nakakahumaling,  at
nakakapinsalang gamot upang makontrol ang kanilang sakit. Inaamin ko na ang mga naturang gamot ay medyo
mabisa ngunit mahalagang ang ginagawa nila ay ang pagtakip sa sakit habang hindi nagbibigay ng epekto sa
pagpapagaling. Kapag kumukuha ka ng langis ng abaka para sa malalang sakit, hindi lamang nito binabawasan
ang sakit,  talagang gumagana ito  na sinusubukan mong pagalingin  ang sanhi  ng iyong pagdurusa.  Para sa
sinumang dumaranas ng malalang sakit, ang langis ng abaka ay ang pinakamahusay na paggamot, dahil hindi
ito nakakahumaling at hindi nakakasama sa natitirang bahagi ng iyong katawan.
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Nakita ko ang mga taong may cancer sa buto sa matinding paghihirap kapag ang morphine at lahat ng iba pang
mga gamot sa sakit na ginagamit ng sistemang medikal ay hindi mapatay ang kanilang sakit. Ngunit ang langis
ng abaka ay nakontrol ito sa loob ng ilang oras at nakakuha sila ng mabilis na makaalis sa mga nakakapinsalang
sangkap na ito na may kaunting mga sintomas sa pag-atras. Ibinigay ko rin ang gamot na ito sa maraming mga
pasyente na may malalang sakit at ang ilan sa mga resulta ay talagang kamangha-mangha. Hindi pangkaraniwan
para sa akin na makatanggap ng mga ulat mula sa mga tao kinabukasan, na sinasabi sa akin na hindi na sila
nagdurusa.

Tulad  ng sinabi  ko,  ang langis  ng abaka ay may kakayahang alisin  ang sakit,  ngunit  gumagana rin  ito  sa
pagpapagaling sa sanhi nito. Muli,  ang ideya ay upang bumaba sa mga mapanganib na nakakahumaling na
gamot na pang-gamot na ito nang mabilis hangga't maaari at palitan ang mga ito ng paggamit ng langis na ito.
Makatotohanang, walang paghahambing sa pagitan ng langis ng abaka at mga gamot. Karamihan sa mga gamot
sa sakit na ibinibigay ng aming sistemang medikal ay mapanganib, nakakahumaling, at nakamamatay, habang
ang langis ng abaka ay hindi nagpapakita ng pagkagumon o panganib sa pasyente.

Kung ang isang pasyente ay kumukuha ng morphine o iba pang mga narkotiko upang makontrol ang kanilang
sakit, iminumungkahi kong magsimula sila sa mga dosis tungkol sa laki ng isang piraso ng isang maikli na
tuyong  bigas.  Pagkatapos  dagdagan  ang  dami  ng  iyong  iniinom  nang  mabilis  hangga't  maaari,  habang
binabawasan  ang  iyong  pag-inom  ng  mga  sangkap  na  ito  hanggang  sa  wala  ka  nang  karagdagang
pangangailangan para sa mga parmasyutiko. Mayroong malawak na bilang ng mga tao na kumukuha ng mga
gamot na inireseta ng kanilang mga doktor sa mga taon at nagawa nila kaunti o wala upang makatulong. Kung
nais mong malaman kung ano ang pakiramdam ng magandang pakiramdam muli, subukan ang langis at iwanan
ang pagkasira ng ulo ng sistemang medikal. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Sakit sa likod, Scoliosis

Mayroon ka bang mga pasyente na nakaranas ng kaluwagan mula sa sakit sa likod o scoliosis?

"Ang tagagawa ng aming dokumentaryo na" Run From the Cure "na si Christian Laurette ay nagdurusa sa
scoliosis sa loob ng maraming taon. Mga labintatlong taon na ang nakalilipas, nag-alok ang sistemang medikal
na gumawa ng isang operasyon ngunit bibigyan lamang nila si Christian ng 50/50 na pagkakataon na maglakad
muli. Sa mga logro na tulad nito, naramdaman niyang ang tanging kahalili niya ay mabuhay sa sakit. Halos
araw-araw,  babagsak siya  sa  matinding  paghihirap  mula  sa  scoliosis  at  mayroon siyang higit  o  kulang  na
kumbinsido sa kanyang sarili na walang makakatulong. Binigyan ko siya ng kaunting langis ng abaka at sa loob
ng mga oras ay naiulat niya na wala na siyang naranasang sakit sa likod.

Ipinaliwanag ko sa kanya na nabuhay siya ng kanyang buhay na may kundisyon na hindi papayag na mag-
ehersisyo siya sa paraang dapat sa normal na tao, samakatuwid ang kanyang kalamnan sa likod ay napakahina.
Tulad ng inaasahan, pagkatapos na kunin ang langis ayon sa itinuro, normal na gumana ngayon si Christian
nang walang sakit,  lumakas ang mga kalamnan sa likod at maaari  na siyang umalis  nang walang langis sa
matagal na panahon. Ang Christian ay isa lamang sa marami na may mga problema sa likod na nakakita ng
mabisang  paggaling  o  kontrol  sa  paggamit  ng  gamot  na  ito  upang mapagaan  ang kanilang kakulangan  sa
ginhawa. Sa palagay ko, hindi na kailangan para sa kahit sino na dumaan sa buhay sa isang pare-pareho ng
matinding paghihirap. Kung mayroon kang mga problema sa likod ng anumang kalikasan, sigurado akong ang
paggamit ng gamot na ito ay magiging malaking pakinabang para sa karamihan na mayroong mga kondisyong
ito. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Diabetes
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"Ang mga diabetes na ngayon lamang na-diagnose ay kadalasang madaling gamutin at sa walang oras madalas
silang malaya sa sakit. Ngunit sa mga pasyente na matagal nang nagkaroon ng kundisyong ito at nagdusa ng
mga epekto ng sakit sa loob ng maraming taon, madalas itong magtatagal. Kahit na sa mga masamang nasirang
pasyente, kung ang de-kalidad na langis ay kinuha ng maayos, madalas sa loob ng anim na linggo hindi na nila
kailangan ng insulin. Sa kasamaang palad, ang pinsala na sanhi ng sakit na ito sa loob ng aming mga katawan
ay maaaring tumagal nang mas matagal upang gumaling, ngunit sa oras, ang karamihan sa mga ito ay maaari
ding maayos.

Ang langis ay tila madalas na may kakayahang magpasigla ng pancreas nang napakabilis, kaya maaari itong
gumana  nang  maayos.  Una  naming  napatunayan  ito  sa  isang  diabetes  na  nagamot  ko  para  sa  cancer.  Sa
pagtatapos ng kanyang paggagamot sa cancer, tuluyan na siyang umalis sa langis sa loob ng sampung araw.
Nagulat ako, ang mga antas ng asukal sa dugo ay nanatiling normal at kumakain siya ng maraming bagay na
hindi dapat gawin ng isang diabetes. Ang taong ito ay naging isang diabetic sa loob ng mahigit tatlumpung taon
at tumanggap siya ng dalawang injection ng insulin sa isang araw. Kaya pagkatapos niyang hindi kumuha ng
langis sa loob ng sampung araw at ang mga antas ng asukal sa dugo ay nanatiling normal naging malinaw na
ang kanyang pancreas ay dapat na gumana nang maayos.

Palagi kong sinasabi sa mga pasyente na hindi ako isang doktor, ngunit sa palagay ko ito ay para sa kanilang
pinakamainam na interes kung makawala sila sa mga gamot na kemikal na ginagamit nila para sa iba pang mga
kundisyon. Kadalasan, ang ilang mga gamot ay maaaring hadlangan ang pagiging epektibo ng paggamot ng
langis at ang paggamit ng langis ay karaniwang papalit sa mga gamot na ito pa rin.

Mayroon akong mga ulat mula sa mga pasyente na naghihirap mula sa parehong uri ng 1 at uri 2 na diyabetes
na nagsasaad na ang langis ay matagumpay na nagamot sa kanila. Halimbawa, nakatagpo ako ng mga pasyente
na nag-iiniksyon ng insulin sa tatlumpung taon, at, pagkatapos masimulan ang langis, sa loob ng anim na linggo
ay hindi na nila kinakailangan na kumuha ng mga injection na ito. Kasabay nito, ang iba pang mga ulat na
natanggap ko mula sa ilang nakasaad na matagumpay lamang sila sa pagbaba ng kanilang paggamit ng insulin.
Ngunit sinabi din nila na sa paggamit ng langis gumawa din ito ng iba pang mga kamangha-manghang bagay na
nagpapabuti sa kanilang pangkalahatang kalusugan.

Ang pagtingin ko rito, ang pagbaba ng insulin at pagkakaroon ng pancreas na pagkontrol sa mga antas ng asukal
sa dugo na naman ang layunin. Gayunpaman, kahit na hindi ito ganap na magagawa, ang mga epekto ng langis
ay magiging kapaki-pakinabang pa rin sa katawan ng pasyente. Dahil ang sakit na ito ay nagdudulot ng mga
problema sa sirkulasyon at iba pang mga komplikasyon, madalas na ang isang impeksyon na dulot ng isang
pinsala ay imposibleng gumaling gamit ang mga sistemang medikal na tinatawag na maginoo na pamamaraan.
Halimbawa

Alam ko ang mga diabetiko na personal na nagawa ito at sa hindi mabilis na oras ay karaniwang kailangan
nilang magkaroon ng higit  na tinanggal  sapagkat ang impeksyon ay patuloy na nagtatakda.  Ano ang isang
kakila-kilabot  na prospect  para sa isang diabetic  na kakaharapin  at  kung ano ang nagpapalala  nito  ay ang
katunayan na ang mga operasyon na ito ay ganap na hindi kinakailangan.

Sa oras na iyon, wala akong alam tungkol sa mga kakayahan sa pagpapagaling ng halaman ng abaka at ang
magawa ko lang ay panoorin ang matinding paghihirap na dinanas ng mga pasyenteng ito; ngunit mula noon
natutunan ko na rin ang totoo. Kung ang langis ay ginagamit sa labas, gagalingin nito ang mga ulser sa diabetes
sa isang napakaikling panahon, upang maisip mo ang mga benepisyo na natatanggap ng isang diabetes kapag
nainom ang sangkap na ito. Ginagawa kong magagamit ang impormasyong ito sa loob ng maraming taon ngunit
pinili pa rin ng mga doktor na huwag pansinin ang paggamit ng gamot na ito at magpatuloy na maputla ang
kanilang mga pasyente. Ito ang isa sa mga kadahilanan na wala akong magamit para sa sistemang medikal at
lahat ng tinaguriang mga doktor na kumakain ng aming pagdurusa.

Matapos ang paggamot sa langis, maraming mga diabetic na nasa mga pinaghihigpitang pagdidiyeta sa mga
taon na kumilos tulad ng isang bata sa isang tindahan ng kendi. Bigla, makakakain muli sila ng mga pagkain na
hindi dapat sa isang diabetic at ang ilang mga pasyente ay may posibilidad na magpalubha sa kanilang sarili. Sa
paglipas ng panahon, ang langis ay maaaring baligtarin ang pinsala na nagawa sa mga katawan ng mga diabetic
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tulad ng hindi magandang sirkulasyon, atbp. Ang langis ay gagaling din sa mga masasamang impeksyon na
dapat  harapin  ng  mga  diabetic  sa  isang  makatuwirang  paraan,  at  mula  sa  kung  ano  ang  mayroon  tayo
nasaksihan, ang mataas na grade na langis ng abaka ay epektibo sa paggamot ng lahat ng uri ng diyabetes. "
Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

"Pinapayagan ng langis ang pancreas at, maniwala man o hindi, madalas na nagsisimulang gumawa ng insulin
kahit na maraming taon nang hindi aktibo. Maraming mga pasyente ang maaaring tumigil sa pagbaril ng insulin
pagkatapos ng maraming linggo sa langis. Tumutulong din ang langis na pagalingin o kontrolin ang lahat ng iba
pang mga problemang nauugnay sa diyabetes sa katawan.

Kakainin ko ang langis at / o gamitin ito sa isang supositoryo. Ang paninigarilyo o pag-singaw ay maaari ding
makatulong na mabawasan ang antas ng asukal sa dugo, ngunit ang mga epekto ay masyadong limitado kung
ihahambing sa paglunok ng langis. Gagamitin ko ang langis nang nangunguna sa mga ulser para sa diabetic,
ilapat lamang ang langis, takpan ito ng benda at ulitin ito tuwing tatlong araw hanggang gumaling ang ulser.
Gusto kong ihalo ang langis ng binhi ng abaka sa katas at gagamitin ito para sa mga masahe, na magsusulong
ng sirkulasyon ng dugo at makakatulong na maiwasan ang pamamaga at iba pang mga kakulangan sa ginhawa.
Isasama ko rin ang mga binhi ng abaka at langis ng binhi ng abaka sa aking diyeta. " JB

Sakit sa Puso, Dugo

Mayroon ka bang anumang mga kapaki-pakinabang na ulat tungkol sa mga kondisyon ng langis ng puso at 
puso?

"Para  sa  mga  may  problema  sa  puso  na  nagsisimula  sa  paggamot  sa  langis,  dapat  nilang  magkaroon  ng
kamalayan na madalas na ang langis ay maaaring dagdagan ang rate ng puso ng pasyente, hanggang sa maging
komportable sila sa paggamit nito. Ang pagtaas ng rate ng puso ay kadalasang bahagyang lamang, ngunit sa
palagay ko dapat malaman ng pasyente na maaari itong mangyari.

Ang gamot na ito ay mabisa upang mabawasan ang antas ng kolesterol at mapabuti ang sirkulasyon ng dugo,
nang sa gayon ay maging malaking pakinabang sa puso ng pasyente. Tiyak na, ang puso ay isang mahalagang
organ at mula sa aming karanasan, ang langis ng abaka ay maaaring magpasigla ng mga mahahalagang bahagi
ng katawan. Bagaman hindi ko kailanman sinabi sa mga tao na ihinto ang pag-inom ng kanilang mga gamot sa
puso, marami ang gumawa nito nang walang nakakasamang epekto. Nararamdaman ko na ang epekto ng langis
ng abaka sa mga kundisyon ng puso ay nangangailangan ng mas maraming pagsasaliksik, ngunit mula sa kung
ano ang nakita, ang gamot na ito ay lilitaw na kapaki-pakinabang para sa puso.

Maaari bang makontrol ng langis ang presyon ng dugo?

Ang langis ng abaka ay maaaring makontrol ang presyon ng dugo, sa katunayan. Ginagamit ko ito mismo upang
matulungan akong makatulog at upang makontrol ang aking sariling presyon ng dugo. Kapag nagsimula ang
paggamot sa langis ng abaka, sinasabi ko sa mga pasyente na kumukuha na ng gamot para sa kondisyong ito
upang mabantayan ang kanilang presyon ng dugo. Karamihan sa mga gumagamit ng mga parmasyutiko upang
makontrol ang kanilang presyon ng dugo ay hindi na nangangailangan ng mga ito sa simula ng paggamot sa
langis ng abaka.

Dahil ang langis ng abaka ay binabawasan ang presyon ng dugo, ang sinumang magtangkang magpatuloy sa
paggamit ng kanilang mga gamot na presyon ng dugo na gamot ay malamang na malaman na ang kombinasyon
ng dalawa ay magtutulak ng kanilang presyon ng dugo na masyadong mababa. Magandang ideya na iwasan ang
sitwasyong ito at sa paggamit ng mga portable tester ng presyon ng dugo na magagamit ngayon, madali itong
magagawa.
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Maaari ba itong makatulong sa iba pang mga sakit sa panloob na organ?

Mula sa kung ano ang nakita ko sa paggamit ng langis ng abaka, maraming mga kundisyon sa panloob na organ
at mga kaugnay na problema ang maaaring makontrol o gumaling. Kapag ang isang panloob na organ ay binago
at gumaling, maaari itong muling ipagpatuloy ang mga tungkulin sa loob ng ating katawan. Sa personal, sa
palagay ko mas makatuwiran na pasiglahin muli ang ating sariling mga mahahalagang bahagi ng katawan sa
paggamit  ng langis na ito, kaysa dumaan sa isang organ transplant kasama ang lahat ng nauugnay na mga
panganib at pagkatapos ay gugugol ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa pag-inom ng mga gamot upang ang
organ ay hindi tatanggihan.  Sa ilang mga kaso, ang isang organ transplant ay maaaring ang tanging sagot,
ngunit  kung ang gamot  na ito  ay ginamit  nang maayos upang mabago ang mga mahahalagang bahagi  ng
katawan, sa palagay ko ay mas kakaunti ang pangangailangan para sa mga transplant. " Rick Simpson, Hemp:
Ang Pinaka-Medikal na Halaman

"Ang puso ay isang panloob na organ at ang langis ay nagpapabago sa mga mahahalagang bahagi ng katawan.
Kapag sinimulan ng mga pasyente ang paggamit ng langis, karaniwang binawasan nila ang kanilang dosis ng
kanilang gamot sa puso sa kalahati, at karamihan sa mga humihinto sa paggamit ng mga gamot sa sandaling
maramdaman nila ay maaari na silang tumigil sa paggamit ng mga ito. Ang langis ay kapaki-pakinabang sa
puso.

Ang  langis  ay  maaaring  makontrol  ang  presyon  ng  dugo  at  arrhythmia  ng  napakadali.  Karaniwan  itong
nagpapababa ng presyon ng dugo, kaya't ang mga gumagamit ng mga gamot na presyon ng dugo ay dapat mag-
ingat sa paggamit ng langis hanggang sa masanay na sila. Ang isang kumbinasyon ng mga gamot sa presyon ng
dugo at langis ay maaaring maghimok ng presyon ng masyadong mababa, at sa gayon magandang ideya na
subaybayan ang presyon ng dugo gamit ang isang tester ng presyon ng dugo. Sa maraming mga kaso, ang langis
ay nagdaragdag ng bahagyang rate ng puso.

Ang lugar na ito ay nangangailangan ng mas maraming pananaliksik, kaya dapat sundin ng mga pasyente ang
kanilang sentido komun kapag nagsisimula sa langis, ngunit dapat din silang manatiling nakikipag-ugnay sa
kanilang doktor upang matiyak na ang puso.

Dapat suriin ng mga pasyente ang puso ang mga kable ng kuryente sa kanilang bahay o trabaho.

Gumagana ang puso sa mga impulses ng electromagnetic, at sa gayon dapat nilang iwasang manatili sa mga
electromagnetic field hangga't maaari.

Kakainin ko ang langis  at  gagamitin  ko rin  ito sa mga supositoryo.  Tulad ng para sa pangkasalukuyan na
aplikasyon, hindi ito masakit ngunit hindi ko masasabi kung gaano ito kapaki-pakinabang sa ngayon. Tulad ng
dati, gagamitin ko ang abaka sa lahat ng mga paraan na posible. Isasama ko rin ang mga binhi ng abaka at
langis ng binhi ng abaka sa aking diyeta, ang parehong mga binhi at langis ay kilala na may kapaki-pakinabang
na mga epekto sa maraming mga kundisyon sa puso.

Kung ako ay isang doktor at magsasagawa ng operasyon o transplant na nauugnay sa puso, atbp, susubukan
kong pasiglahin ang organ na may hindi bababa sa 60g ng langis. Kung 60g ay hindi dalhin ang pasyente sa
isang sapat na estado ng kalusugan, magpapatuloy pa rin akong bigyan sila ng langis. " JB

Hika

"Kahit na ang palayok sa paninigarilyo ay kapaki-pakinabang para sa maraming nagdurusa sa hika, ngunit ang
paglunok ng langis o pag-singaw nito ay mas epektibo at nakapagpapagaling na paraan upang gamutin ang
kondisyong ito. Ang paggamit ng langis sa form na supositoryo ay napakabisa din para sa mga may problema sa
paghinga,  at  sa  gayon ang pamamaraang  ito  ay  maaari  ding  maging kapaki-pakinabang.  Alam namin ang
maraming mga tao na may hika na natulungan sa paggamit ng gamot na ito at matapat kong sabihin na hindi ko
alam ang anumang paggamot para sa kondisyong ito na mas epektibo. Kahit na ang mga nagdurusa mula sa
mga bagay tulad ng COPD ay nakasaksi ng kamangha-manghang mga pagpapabuti sa kanilang kakayahang
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huminga nang maayos sa paggamit ng gamot na ito. Kung nakakaranas ka ng anumang uri ng mga problema sa
paghinga, subukan ang langis at sigurado akong wala kang pagsisisihan. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-
Medikal na Halaman

"Inaasahan ng isa na ang pag-singaw ng langis ay ang pinakamahusay na paggamot para sa mga problema sa
hika o paghinga. Nakakagulat, nalaman namin na ang mga supositoryo ng langis ng abaka ay lubos na mahusay
sa pagbubukas ng mga daanan ng hangin.  Karaniwan,  sa loob ng 30 minuto pagkatapos kumuha ng isang
supositoryo  ang  isang  pasyente,  iniulat  nila  na  sa  palagay  nila  ay  parang  bumukas  ang  kanilang  baga  at
nakahinga sila nang mas madali. Siyempre, tulad ng anumang iba pang sakit, nakakain ako ng isang karaniwang
60g dosis sa loob ng tatlong buwan at pagkatapos ay mananatili ako sa isang gramo sa isang araw hanggang sa
makaramdam ako ng ganap na malusog. Pagkatapos, syempre, mananatili ako sa isang dosis ng pagpapanatili sa
natitirang bahagi ng aking buhay. Gagamitin ko ang langis ng pasalita, sa tuktok sa aking lalamunan at dibdib at
sa pormang supositoryo. " JB

Mga Bata at ang Langis

Partikular na mag-aalala ang mga ina kung ligtas na magbigay ng langis sa mga bata. Ito ba ay ligtas kung 
gayon?

"Isinasaalang-alang ko ang langis ng abaka upang maging ganap na ligtas sa paggamot ng mga bata sa lahat ng
mga pangkat ng edad na nagdurusa mula sa cancer at iba pang mga sakit. Hindi ko talaga alam kung paano
maaaring mabuhay ang mga doktor sa mga maliliit na bata sa mga unit ng oncology. Hindi ba nila alam ang
pinsala  na  ginagawa  nila  sa  mga  maliliit  na  ito  sa  kanilang  radiation,  chemo,  at  iba  pang  mapanganib,
nakakalason na kemikal?

Sinuman na nag-aral ng gamot ay nakakaalam ng mga epekto ng naturang paggamot at may kamalayan sa
katotohanan na mas malamang na makagawa sila ng kamatayan sa paggamit ng mga paggamot na ito, sa halip
na isang lunas. Kung gagugol lamang ng oras ang mga magulang upang lubos na maunawaan kung ano ang
balak gawin ng sistemang medikal sa kanilang mga anak, sigurado ako na mas gusto ng karamihan na magamot
sila ng langis ng abaka, sapagkat ito ay isang likas na sangkap na ligtas na gamitin at magiging sanhi ng hindi
saktan ang bata.

Alam kung ano ang ginagawa ko tungkol sa sistemang medikal, hindi ko hahayaang makuha nila ang kanilang
mga kamay sa sinumang anak ko. Sa kaganapan na sinubukan ng isang tao na pilitin akong gawin kung hindi
man, ang sitwasyon ay agad na magiging napakapangit talaga.

Sa palagay ko natural lamang na ang sinumang magulang ay nais na protektahan ang kanilang mga anak at ilayo
sila  sa paraan ng pinsala.  Kung naisip ko na ang sistemang medikal  ay nagpakita  ng isang peligro  bilang
magulang  ng  bata,  pakiramdam  ko  dapat  may  karapatan  akong  pumili  ng  iba  pang  mga  pamamaraan  ng
paggamot. Kamakailan sa US at Canada, may mga kaso kung saan kumuha ang mga awtoridad ng mga bata at
pinilit silang kumuha ng chemotherapy laban sa parehong kagustuhan ng bata at ng mga magulang mismo. Tila
na bilang mga may sapat na gulang ay may karapatang tanggihan ang kanilang nakakabaliw na paggamot,
ngunit ang aming mga anak ay hindi. Dahil ang chemotherapy ay lason lamang, kung ang sinumang sumalungat
sa  aking  kalooban  at  mangasiwa  ng  ganoong  bagay  sa  isang  anak  ko,  maaaring  masabing  hindi  sila
magkakaroon ng napakaliwanag na hinaharap.

Sa aking palagay, ang sinumang gumawa ng ganoong bagay nang walang pahintulot  ng mga magulang ay
nagkasala ng tangkang pagpatay at kung ang bata ay mamatay,  sila ang mananagot sa kanilang kamatayan.
Wala  akong pakialam kung paano mo pipiliin  itong tingnan,  lason ay lason,  at  kung ang isang doktor  ay
nangangasiwa ng mga sangkap na ito,  nagkakasala din sila tulad ng gagawin ko kung gagawin ko rin ang
pareho.  Dahil  lamang  sa  pagsusuot  ng  mga  puting  coats  ng  mga  doktor  ay  hindi  nangangahulugang  may
karapatan silang saktan ang kanilang mga pasyente; sa katunayan, laban ito sa kanilang sariling Hippocratic
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Oath. Kung ako ang mga ito, magsisimula akong magsanay ng gamot sa wastong paraan bago ang isang tao na
konektado sa mga pasyente na kanilang sinaktan ay nagpasyang humingi ng gantimpala laban sa kanila.

Paano magagamit ang langis ng abaka sa pag-iwas sa sakit? Sa sandaling muli, magiging ligtas din bang 
ibigay ang langis sa mga bata?

Wala akong alam na mas mahusay kaysa sa langis ng abaka upang maiwasan ang mga sakit at isinasaalang-
alang ko rin ang gamot na ito na maging perpektong ligtas sa paggamot ng mga bata. Madalas kong sinabi na
kung ang mga bata ay bibigyan ng maliliit na dosis ng langis ng abaka, ang mga karamdaman tulad ng diabetes,
MS, cancer, at marami pang iba ay maiiwasan na mangyari sa karamihan ng mga kaso.

Kung ang mga minuscule na dosis ng langis ay ibinibigay sa mga bata, ang THC at mga kaugnay na mga
cannabinoid ay bubuo sa kanilang mga system at maiiwasan ang sakit. Hindi ko pinag-uusapan ang pagkuha ng
mataas na mga bata; ito ay tungkol sa pagbibigay sa mga bata o tao ng anumang edad ng hindi nakakapinsala,
hindi nakakahumaling na gamot upang maiwasan ang mga problemang medikal sa hinaharap.

Walang lohikal na dahilan kung bakit dapat tayo pigilan sa paglaki at paggawa ng sarili nating gamot upang
gamutin ang mga mahal natin. Dapat ba ang ating mga anak o maging tayo mismo ay naghihirap at namamatay
dahil nais ng mga kumpanya ng droga na kumita ng mas maraming pera? Kapag mayroong isang natural na
gamot na magagamit upang mapagaan ang aming mga problemang medikal na ang karamihan sa mga tao ay
may kaunting problema sa paggawa? Panahon na upang halikan ang mga kumpanya ng gamot nang paalam at
alamin kung ano ang maaaring ibigay ng Ina Kalikasan upang mapanatiling malusog ang ating sarili at ang
ating mga anak.

Paano mag-dosis ng langis ng abaka para sa mga bata?

Tulad ng para sa dosis, ang mga bata ay hindi naiiba kaysa sa mga may sapat na gulang at lahat sila ay may
magkakaibang pagpapahintulot para sa gamot na ito. Upang maiwasan ang mga sakit sa mga bata, ang dosis
lamang ng miniscule ay kinakailangan ng isang beses sa isang araw halos isang oras bago ang oras ng pagtulog,
kaya't ang pagkakataong makakuha ng mataas na bata ay napakalayo. Muli, ang langis ng abaka ay hindi sanhi
ng anumang pinsala, kaya hindi ko alam kung bakit may alinlangan na ibigay ito sa kanilang mga anak. Bilang
karagdagan, isipin ang lahat ng mga pang-araw-araw na pinsala na nagaganap na maaari nating gamutin ngayon
ang ating sarili kung ang langis ay magagamit. Ang mga bagay tulad ng pagkasunog, pagbawas, gasgas, sugat,
impeksyon, kagat ng insekto, atbp. Ay maaaring gamutin nang napakadali at mabisa sa pangkasalukuyan na
paggamit ng langis na ito.

Matapos ang aking mga karanasan sa gamot na ito, ito ang magiging unang bagay na ibibigay ko sa aking anak
para  sa  panloob  at  panlabas  na  mga  kondisyon.  Gayunpaman,  tiyak  na  mag-aalangan  ako  at  mag-isip  ng
dalawang beses bago ko payagan silang uminom ng mga gamot na kemikal. Sa katunayan, alam kung ano ang
ginagawa ko tungkol sa industriya ng medisina, hindi ko na isasaalang-alang ang ganoong bagay.

Tumatagal ng karanasan sa mga nakagagamot na epekto ng langis ng abaka upang makapunta sa ganitong
paraan ng pag-iisip, ngunit walang alinlangan pagkatapos mong makita kung ano ang magagawa nito, ikaw din
ay makakabig. Matibay akong naniniwala na kung ang mga bata at tao ng lahat ng edad ay kumuha ng maliliit
na dosis ng langis na ito nang regular, lahat sila ay maaaring mabuhay ng mas matagal at mas malusog. " Rick
Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Q. Mayroon bang edad na maaari nilang simulan ito? Ang aking anak na lalaki ay 3 at may masamang eczema
at ang lamig ay magandang bahagi ng taon dito. " Roxanne

A. Roxanne, ito ay ganap na ligtas na ibigay ang langis sa mga bata, kahit na sa mga bagong silang na sanggol,
lalo na kapag ginamit nang pangkasalukuyan sa isang halo sa hemp seed oil o shea butter. Mahusay na diskarte
na ihalo ang langis ng binhi ng abaka sa langis (1% ng langis ang gagawin, ngunit ang 20-30% ay mainam) at
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pagkatapos ay magdagdag ng ilang patak nito sa paliguan araw-araw. Iiwan nito ang isang manipis na pelikula
sa buong katawan at iyon ang karaniwang lahat ng kailangan (o hindi bababa sa pagpapanatili). Kumuha ng
mga larawan at video, ang pagpapabuti ay magiging napakabilis. Ang pangangati at pangangati ay mawawala sa
ilang segundo o minuto, at ang eksema ay dapat na mawala lamang sa loob ng isang linggo o higit pa. Malugod
na pagbati, JB

"Ang usok na iyon ay HINDI malusog para sa mga bata o mamas ... mga hangal na mamas at ano ang sinasabi
mo sa iyong mga anak? Langis o nada! Lalo na sa mga bata! " Naia

-  Hindi  ako  magiging  sobrang  radikal,  ang  paninigarilyo  o  pag-singaw  ay  mayroon  ding  mga  kapaki-
pakinabang na epekto, halimbawa laban sa pagduwal sa mga buntis na kababaihan. Hindi ito makakasama sa
bata. JB

"Ang usok ay hindi napakahusay ... lalo na kung may tendensya ka sa mga alerdyi ... sinasabi mo lang. Hindi ko
hawakan ang usok! Gayundin, ang mga bata ay hindi may kakayahang malaman kung kailan hihinto ... kung ito
ay asukal, caffeine, pagkain, atbp. Dapat kang maging gabay nila. Hindi sa palagay ko ang pagtataguyod sa
paninigarilyo ng cannabis ay isang magandang ideya para sa mga kabataan. Sinasabi ko lang. Opinion ko lang
sa nakita ko. Maaari ring makagambala sa gawain sa paaralan at mahahalagang isyu. " Naia

- Nakagambala ako dati sa gawain sa paaralan at mahahalagang isyu, din, at wala kaming anumang magagamit
na cannabis sa amin. Ang kailangan ko lang ay upang makita ang isang mabait na batang babae sa isang lugar at
iyon lamang para sa gawain sa paaralan at mga isyu na mahalaga sa iba ngunit hindi sa akin.

Kung makokontrol mo kung magkano ang tsaa na inumin ng iyong mga anak, siyempre magpatuloy at kontrolin
kung magkano  ang cannabis  na  kukunin  o ingest  nila.  Good luck sa  na.  Ito  ay  isang walang kabuluhang
pagsisikap ngunit sigurado akong panatilihin itong abala sa maraming tao sa susunod na ilang taon hanggang sa
mapagtanto nila kung gaano kaligtas ang cannabis at talagang imposible itong labis na labis na labis na dosis
dito.

Kaya sino ang nagmamalasakit  kung magkano sa mga ito  ang nainis  ng sinuman? Hindi  ko.  Wala  akong
pakialam kung gaano karaming tasa ng tsaa o kape ang iniinom ng mga tao sa isang araw, isipin iyon. Bakit ako
dapat Ito ay wala sa aking negosyo. At ito ay wala sa negosyo ng sinuman kung magkano sa nakakatipid na
buhay na ito at gamot na pang-iwas sa sinumang na-ingest.

Ang mas maraming langis na mayroon ka sa iyo at mas madalas mas mabuti para sa iyong kalusugan. Iyon lang
ang tuntunin na nalalapat. Sa mga tao ng lahat ng edad, kabilang ang mga bata at mga buntis na ina. Kung hindi
mo gusto ang ideyang ito, bawiin mo ito, matutong mabuhay kasama nito, iyon ang pinakamahusay na bagay na
magagawa mo.  Walang regulasyon ng cannabis  na gagana,  hindi  lamang ito  maaayos.  Dagdag pa,  walang
dahilan upang makontrol ito. JB

"Tuwang-tuwa ako sa wakas ay maipahayag na ang aking matamis na batang lalaki ay gumagamit ng cannabis
upang labanan ang mga epekto ng chemo & radiation AT upang matiyak na hindi siya lumago ng anumang mga
bagong bukol! Ang gamot na ito ay malaki ang naitulong sa kanya. Bago niya makuha ang gamot na ito ay
patuloy  na  itinapon  niya,  hindi  siya  kumakain,  siya  ay  masyadong matamlay  at  magaspang  ...  ngayon ay
kumakain  siya,  pinapanatili  niya  ang  kanyang  pagkain,  nagpapataas  siya  ng  timbang  at  ang  sinuman  na
nakapaligid sa kanya ay alam kung gaano ganap masaya siya. "

- Sa gayon, nang walang lason sa kanyang katawan ang bata ay magiging mas mahusay. Talagang walang
katuturan na gumamit ng chemo at radiation kasama ang langis, ito ay tulad ng pagbibigay ng antidote sa
pasyente habang nagbobomba ng lason sa kanilang mga ugat. Langis lamang para sa pinakamahusay na mga
resulta. Dapat malaman ito ng mga doktor, hindi gaanong mahirap maintindihan na hindi magandang ideya na
bigyan ang mga bata ng lason kung hindi kinakailangan. JB

Q. “Ako ay isang 29 taong gulang na solong ina. Ang aking anak na lalaki ay 8 taong gulang na at nakatira sa
katamtamang autism. Hindi ko babaguhin ang aking mini sa akin para sa anumang bagay sa mundong ito,
maliban upang gawing mas madali ang kanyang buhay. Iniisip ko kung mayroon kang ibang mga magulang na
lumapit sa iyo na nagtatanong tungkol sa langis? O anumang mga kwento ng tagumpay sa autism / Asperger's?
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Kung nagpasya akong pumunta sa rutang ito anong uri ng dosis ang aking titingnan? Pinahahalagahan ko ang
lahat ng impormasyon! Salamat. Mula sa isang nabigong mama at maliit na batang lalaki. ”

A. "Ang langis ay tungkol sa tanging bagay na maaaring gumana," sabi ni Rick nang mabasa ko ito sa kanya.
Ang mga tagubilin sa dosis at iba pang impormasyon sa kung paano makagawa at gumamit ng langis ay nasa
aming site at sa e-book ni Rick. Nakatulong ako ng ilang mga autistic na bata sa nakaraan, at ang gamot na ito
ay nakakagulat para sa kanila.

Gustung-gusto ng mga bata ang pag-inom ng gamot na ito, hindi sila nagtatangi, hindi nila alam na "gumagawa
sila ng isang maling bagay", at masisiyahan ito ng mga magulang kapag mayroon silang oras para sa kanilang
sarili.  Para sa pinakamahusay na mga resulta,  tulad ng lagi,  magsisimula  ako sa isang karaniwang 60g na
paggamot, walang mga tabletas, at pagkatapos ay panatilihin ko ang bata sa isang dosis ng pagpapanatili sa
isang dami ng kanyang pinili para sa natitirang bahagi ng kanyang mahaba at mapayapang buhay. At ang bata
mula sa video ay dapat gumawa ng eksaktong pareho, kung posible. Malugod na pagbati, JB

Q. Ang aking asawa ay may matinding sakit sa ibabang gulugod dahil sa pagbubuntis ng 7 buwan, inilarawan
niya ito bilang isang kinakabahan na twitch na labis na masakit. Sinubukan kong tumingin sa paligid ng iyong
site at dito. Dramatikong makakatulong ba ang RSO sa sakit? Mayroon ka bang isang link sa isang nakaraang
paksa sa paksang ito? Nag-aalala ako kung ilalagay nila siya sa codeine ay makakasama sa sanggol

A. Gusto kong ipasok ang isang maliit na dosis ng langis at ilalagay ang langis sa tuktok sa kanyang likod.
Bigyan siya ng masahe na may halong langis at langis ng binhi ng abaka. Oo, mayroong isang magandang
pagkakataon  na  ang codeine  ay  maaaring  makapinsala  sa  sanggol.  Ang langis  ay  hindi  maaaring  at  hindi
makapinsala sa sanggol sa anumang paraan. JB

“Ano  ang  pinakabatang  tao  na  alam  mong  ginagamot  sa  RSO?  Mayroon  bang  isang  pediatric  treatment
protocol? Habang hindi kami matagumpay sa ngayon sa pag-ugoy ng opinyon ng lola at magagaling ang lolo.
Mayroon akong isang 2yr old na may hindi kilalang mga gastric isyu (oo siya ay nasa "medikal" na paggamot
para sa higit sa isang taon & lahat ng mga tabletas, cream, losyon at Big potma potion ay hindi matagumpay.
Nakasandal na sila ngayon sa isang protein syndrome. Malinaw na isang Ang 25lb na bata ay hindi maaaring
hawakan ang parehong dosis bilang isang 175lb na tao kaya inirerekumenda mo ba ito para sa mga aplikasyon
para sa bata? ”Sara

-  Ang mga buntis  na ina  ay dapat  gumagamit  ng langis  at  saka dagdagan ang dosis  nang manganak sila.
Pagkatapos ng kapanganakan, ang mga ina ay dapat na kumakain ng maliit na dosis ng langis upang matiyak na
ang bata ay bubuo sa isang pinakamainam na paraan.

Kaya, kung tatanungin mo ako, ang aking bunsong pasyente ay minus walong buwan at mahusay pa rin, siya
ang pinakamahusay na maunlad na bata sa kanyang kindergarten at nagsimulang magsalita nang mas maaga
kaysa sa iba pa. Ginamit ng kanyang ina ang langis bago siya nanganak, at ang bata ay binigyan din ng langis
pagkatapos ng pagbabakuna sa isang hexavaccine upang matiyak na ang mapanganib na mga kemikal ay mai-
flush mula sa kanyang katawan nang mabilis hangga't maaari.

Ang langis  ng cannabis  ay isang ligtas  na gamot para sa mga taong may edad.  Kung mayroon kang mga
problema sa pag-unawa dito, tingnan kung ano ang ginagawa ng langis para sa eksema o isang diaper rash at
pagkatapos ay bumalik at sabihin sa akin na hindi mo bibigyan ang cannabis sa iyong anak. Ang maririnig mo
lamang sa akin ay ang isang magulang na hindi magbibigay ng cannabis bilang gamot sa kanilang anak ay
maaaring hindi napag-alamang mali, o sila ay mga psychopathic sadista na nasisiyahan na panoorin ang iba na
naghihirap.

Alam mo ba kung gaano kabisa ang langis laban sa sakit ng ngipin? Bibigyan mo ba ang bata ng langis upang
labanan ang sakit na nauugnay sa paglaki ng ngipin? Gagawin ko. Walang pag-aalangan man lang.

Ang dosis para sa mga bata ay karaniwang kapareho ng para sa mga may sapat na gulang, kapag tinatrato mo
ang isang bagay na seryoso. Magsimula sa isang minuscule na dosis ng tatlong beses sa isang araw, sanayin ang
pasyente dito, dagdagan ang dosis tuwing apat na araw o mas madali, at palaging subukang makakuha ng mas
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maraming gamot sa pasyente nang mabilis  hangga't maaari,  habang tinitiyak na mananatili  sila sa kanilang
comfort zone. JB

"Ginamit ito ng isang kaibigan na nars sa stage 3 diaper rash, nag-overnight!" Alice

- Para sa mga nag-iisip na ang mga bata ay hindi dapat gumamit ng cannabis. Ano ang iba pang gamot na nais
mong ibigay sa kanila kung hindi ito ang pinakaluma, pinakaligtas na natural na gamot na ginamit sa libu-
libong taon? O panuorin mo kayong mga bata na nagdurusa sa lahat ng mga eczemas at rashes nang walang
kadahilanan? Hindi iyon magandang gawin, sasabihin ko. Lalo na kapag mayroong isang simpleng solusyon sa
lahat ng mga problemang ito sa balat.

OK lang ba na mapanood ang iyong mga anak na sumisigaw mula sa sakit kung maaari mo lamang silang
bigyan ng isang patak ng langis at sila ay walang sakit? Hm? JB

"Ang neurosurgeon ay tumingin sa pinakabagong MRI ni Spencer, at sinabi," Ang malaking bukol, sa pineal
gland, at WALANG duda na ito ay isang malaking TUMOR, Nawala !!!! " Pagkatapos ay nagpatuloy siyang
sinabi, "Ang utak ng tumor ng tumor ay ganap na kinalkula !! Ito ay napaka-malamang na hindi na lumago,
kailanman! ” Sumunod sinabi niya, "HINDI ako naniniwala na mayroon siyang ANUMANG mga bukol sa
kanyang gulugod, ang mga maliliit na spot na ito ng ilaw ay HINDI magmukhang mga bukol sa akin."

Nalaman ko ang dahilan kung bakit napabuti ang katayuan sa kaisipan ni Spencer, ay dahil Nawala ang tumor
ng pineal !!! Sinubukan ng neuro na sabihin na ito ay ang chemo, ngunit itinuro ko na ang tumor na iyon ay
hindi pa rin nagbabago, 30 araw MATAPOS huminto kami sa chemo !! Ang kanyang tugon? "Sa gayon, hulaan
ko siya ay isang masuwerteng bata, na ang tumor ay MAGICALLY na nawala !!!"

Mahika?  Hindi.  Chemo?  HINDI,  at  mapatunayan  natin  iyon.  Hindi  ko  binanggit  ang  langis  ng  cannabis.
SOBRANG pinilit  niya na gumawa kami ng isa pang MRI kaagad upang kumpirmahin  ang kanyang mga
opinyon. Sinabi niya na tawagan ang kanyang tanggapan ng pangalawang pag-book ng appointment para sa
MRI. Kaya, doon mayroon kang mga tao! Kinumpirma ng neurologist, ligtas na PATAYIN ng CANNABIS ang
CANCER Peeps! ” Corrie

"Maaari bang payuhan ng admin kung anong uri ng dosis ang ibibigay sa isang 8 taong gulang na pinauwi
upang mamatay?" Ricardo

- Magsimula sa isang maliit na dosis, tingnan kung paano tumugon ang bata at pagkatapos ay pataas ang dosis
nang mabilis hangga't maaari itong makuha ng bata. Tatlong beses sa isang araw. Kadalasan puno sila ng mga
tabletas kapag pinauwi sila upang mamatay, kaya nais mong detoxify muna ang mga ito dahil hindi mo alam
kung ano ang gagawin ng pakikipag-ugnayan, karaniwang hindi gaanong maganda kung ano ang ginagawa ng
pakikipag-ugnay sa mga nakamamatay na kemikal. Ngunit ito ay dahil sinusubukan ng langis na linisin ang
mesa upang magsimula itong gumana.

O, kung wala kang mawawala,  maaari  ka ring magsimula sa isang malaking dami ng langis at  ilagay ang
pasyente sa isang estado ng kontroladong pagkawala ng malay sa ganoong paraan. Iyon ang malamang na
gagawin ko, ngunit nasa magulang kung nasaang direksyon ng paggamot ang pinili nila.

Ang  alam ko  lang  ay  ang  agresibong  mga  sakit  ay  dapat  tratuhin  nang  agresibo.  At  alam ko  din  na,  sa
pangkalahatan, mas maraming langis ang pinamamahalaan mo upang makapasok sa pasyente at mas mabilis
mong ginagawa ito, mas mabuti ang pagkakataon na magtagumpay at mabuhay. Ngunit alam ko rin na ang mga
tagubilin sa dosis ay nabanggit sa isang kadahilanan.

Kung ito ay ang aking anak, pupunuin ko siya ng langis, alam ko na talaga. Ang bata ay lumangoy sa loob nito
at malamang na hindi ko pahintulutan ang anumang doktor na lumapit sa kanya. Ngunit ako iyon at alam ko ang
gagawin. Malugod na pagbati, JB

Mga Paniniwala
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Ang mga paniniwala sa Rick Simpson Oil (RSO) ay isang pagpapala para sa lahat ng mga kababaihan na may
mga isyu na nauugnay sa PMS pati na rin para sa sinumang may almoranas, mga isyu sa bituka at bituka atbp.
Magaling din sila para sa paghinga at para sa mga kondisyon ng baga, hindi na banggitin kontrol sa trangkaso
Gumagawa sila ng isang napaka kaaya-aya pangmatagalang pakiramdam sa katawan. Wala pa akong nakikitang
kahit  sino  na  hindi  gusto  ang  pagkuha  sa  kanila  matapos  nilang  malampasan  ang  kanilang  paunang  pag-
aalangan. " JB

PAANO GUMAGAWA NG SUPPOSITORIES?

Matunaw ang cocoa butter, magdagdag ng langis, humigit-kumulang na 1-2g ng langis bawat 100g ng natunaw
na cocoa butter upang magsimula. Pagkatapos dagdagan ang dosis tuwing apat na araw hanggang sa gumamit
ang pasyente ng tungkol sa 0.33 g ng langis sa bawat supositoryo.

1g (kabuuang timbang) na mga supositoryo para sa mga bata, 2g para sa mga may sapat na gulang, 3g (bola)
para sa mga isyu sa ari.

Ang 0.01-0.02g ng langis bawat supositoryo ay gagana nang maayos para sa mga nagsisimula. Kung sinimulan
mo ang isang tao na may 0.05 g sa isang suppo, marahil ay hindi rin nila maramdaman ito, ngunit mas mahusay
na magsimula sa isang maliit na dosis (para sa mga hindi pa nasubukan ang abaka sa nakaraan atbp.). Ang mga
dosis na hanggang sa 0.005g ng THC ay karaniwang pinahihintulutan na wala o halos anumang mga sintomas.

Ang totoong RSO ay napakalakas at hindi mo alam kung paano eksaktong tutugon ang isang pasyente (presyon
ng dugo atbp.), Ngunit ang mga supositoryo ay magiging isang mabuting paraan upang masanay ang mga tao sa
langis.

Ang kagiliw-giliw na bagay tungkol sa mga supositoryo ay kung paano nila buksan ang baga at ginagawang
mas madali ang paghinga sa loob ng 20 minuto - isang pangarap na natupad para sa marami na may COPD o
hika atbp. Ginamit din sila ng mga pasyente upang gamutin ang soryasis, mataas na presyon ng dugo, Crohn's,
PMS cramp atbp.

Maaari ka ring magdagdag ng iba pang mga natural na langis sa mga supositoryo, nakasalalay kung ano ang
gusto mo para sa kanila at kung ano ang layunin. Sa ilang mga natural na site ng gamot at basahin kung ano ang
ginagawa  ng  iba't  ibang  mahahalagang  langis  at  maaari  kang  mag-eksperimento  hangga't  sa  tingin  mo
kinakailangan.

Gayundin,  ang  mga  supositoryo  ay  isang  mahusay  na  paraan  upang  gamutin  ang  mga  pasyente  na  hindi
makakain ng langis o hindi mapapanatili sa kanilang tiyan sa ilang kadahilanan.

Hanggang sa nababahala ako, sa paghusga ng mga epekto, ang pagkuha ng langis sa mga supositoryo ay ang
pinakamahusay  at  kaaya-ayang  paraan  ng  paggamit  ng  abaka.  Ito  tunog  at  mukhang  nakakatawa  sa  una,
inaamin ko iyon, ngunit ang mga sumubok ay sumasang-ayon. Marahil ay binubuksan nito ang mga chakra
mula sa ibaba hanggang sa, sino ang nakakaalam, ngunit tiyak na masarap ito.

Gustung-gusto ng mga kababaihan ang pagkuha ng mga supositoryo - tumutulong din sila sa lahat ng uri ng
impeksyon sa bakterya at viral, "pagpapalitan ng kasosyo ng impormasyon ng microbiological", mga alerdyi sa
mga condom at mga pampadulas na ginamit sa kanila, atbp. Nabanggit ko ba kung gaano ang alaga ng langis
( mga antas) hormonal imbalances? Pinakamahusay na pagbati, Jindrich Bayer

"Ang mga suppositoryang may RSO ay maaari ding gamitin para sa lahat ng uri ng mga isyu sa ari, kabilang
ang ngunit hindi limitado sa mga impeksyon sa lebadura, HPV, condylomata, herpes at maraming iba pang mga
sakit o impeksyon na hindi kinakailangang maghirap. Lalo na kapag napangalagaan sila nang napakadali sa
paggamit ng langis. ” JB

"Maaari  mo  ba  akong  bigyan  ng  payo  sa  kung  ligtas  bang  gamitin  ang  langis  ng  abaka  sa  panahon  ng
pagbubuntis  mangyaring?  Walang  maraming  impormasyon  doon  na  maaari  kong  makita.  Sinabi  sa  aking
kaibigan  na  mayroon siyang pusod na  maaaring  maging  sanhi  ng  pamumuo ng dugo na  humahantong  sa
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pagkamatay ng kanyang sanggol. Nakita ko ang mga epekto ng langis ng abaka at ang mabuting magagawa
nito, hindi lang ako sigurado kung ligtas ito sa panahon ng pagbubuntis. " Christine

- Mahal na Christine, syempre ligtas itong gamitin, ang abaka ay ginamit sa panahon ng pagbubuntis at para sa
mga pasakit sa paggawa, sa loob ng maraming siglo. Inirerekumenda ko na gumawa siya ng mga supositoryo na
may 0,01-0,06g ng langis sa bawat isa (magsimula sa 1-2g ng langis bawat 100g ng cocoa butter). Ang cyst ay
mawawala sa loob ng maraming linggo, o karaniwang nangyayari. Tatlong beses sa isang araw, at walang pag-
aalala, ang langis ay hindi makakasama sa sanggol. Malugod na pagbati, JB

"JB, sang-ayon ako sa supositoryo subalit anong uri ng cocoa butter ang iyong ginagamit? Dapat ba akong
makakuha ng hindi nilinis na purong hindi naka-unak na cocoa butter? Gumagawa din ang langis ng niyog
bilang isang base ng supositoryo? " Si Sara

- Sa gayon, nasa sa iyo kung aling tatak o uri ng cocoa butter ang iyong pupuntahan. Ang langis ng niyog ay
maaaring maging masyadong runny. Ang Cocoa butter ay gumagana nang mas mahusay bilang isang base ng
supositoryo. JB

"Mayroon bang may mga ideya kung paano ibigay ang langis ng abaka sa isang tao sa pamamagitan ng isang
tube ng pagpapakain? Pinagsama ko ito ng langis ng oliba upang gawin itong hindi makapal, ngunit natatakot
pa rin ako sa pagbara nito sa tubo. May mga ideya ba? " Steven Havre

- Steven, palaging pinakamahusay na maghanap ng isang paraan kung paano mangasiwa ng hindi nabawasang
langis, iyon ang pinakamahusay na paraan upang pumunta. Kapag hindi ka makahanap ng paraan, maaari mo
itong ihalo sa pagkain ng pasyente at kakainin nila ito nang ganoon. Oo, maaari itong barado ang tubo, lalo
kung ang langis ay isang makapal na pare-pareho. Ang ilang mga langis ay makapal, ang ilan ay mas maraming
runny. Ngunit kapag pinainit mo ang mga ito hanggang sa temperatura ng katawan, dapat silang sapat na runny
upang hindi masira ang tubo.

Ang  isa  pang  paraan  ay  upang  ibigay  ito  sa  mga  pasyente  sa  mga  supositoryo  na  may  cocoa  butter.
Gayunpaman, ang pagkain ng langis ay ang ginustong paraan ng pag-inom ng gamot na ito, hangga't maaari.
Mayroong maraming  mga paraan  ng pamamahala  ng  langis  at  ito  ay  madalas  na  napaka-indibidwal,  kaya
subukang maghanap ng isang paraan na pinakaangkop sa pasyente. Malugod na pagbati, JB

“Sakto! Ginagamot ko ang aking Ina na mayroon siyang Kanser sa lalamunan at sunud-sunod na pinangasiwaan
ito sa pamamagitan ng kanyang tube ng pagpapakain, pinainit ng kaunti at ihalo ko ito sa langis ng niyog! Hindi
pa nabara ang tubo! " Steve

"Ibinibigay ko ito sa aking anak sa pamamagitan ng kanyang tube ng pagpapakain kapag hindi niya ito lunukin
- Ibuhos ko ang napakainit na tubig sa langis sa isang tasa, pagkatapos ay mawala ito, pagkatapos ay nagdagdag
ako ng mas malamig na tubig (hindi masyadong marami) kaya't ang tubig hindi masyadong mainit, pagkatapos
ay ibuhos ito sa tubo. Gumana ito nang maayos kahit na minsan ang langis ay pumipila sa tubo ng kaunti ngunit
hindi ito naharang. Ang sikreto na ibuhos ito habang napakainit. " Angela

"Alam kong kakila-kilabot ito, ngunit ang isang maliit na coca cola sa pamamagitan ng tubo upang i-flush ito
pagkatapos  ng  pangangasiwa  ng  mga  bagay  na  malapot,  o  upang  malinis  lamang  ang  mga  clog  sa
pangkalahatan ay gumagana nang maayos. Isang matandang standby ng RN. " Si Ellen naman

Surgery o Langis?

"Hindi mo kukunin ang aking mga tits, kung kailan nakakainis ko ang RSO !!" Chloe

"Ang  mismong  ideya  na  ang  kanser  sa  suso  ay  isang"  porsyento  na  peligro  "ay  isang  kumpletong
kasinungalingan. Sa totoo lang, lahat ay may mga cancer micro-tumor sa kanilang mga katawan, kasama ang
aking sarili. Ang cancer ay hindi isang sakit na "nakukuha" mo lamang na tulad ng sapalarang sinalanta ng
kidlat. Ito ay isang bagay na dapat mong "pamahalaan" o "maiwasan" araw-araw, kumain sa pamamagitan ng
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pagkain, sa pamamagitan ng isang pagpipilian sa pamumuhay na nagsasangkot ng suplemento ng bitamina D,
nutrisyon, superfoods, mga juice ng gulay at pag-iwas sa mga kemikal na sanhi ng kanser at radiation. Kaya't
kapag  sinabi  ng  isang  doktor  na  mayroon  kang  "pagkakataon"  na  makakuha  ng  cancer,  kung  ano  ang
ipinahihiwatig niya ay wala kang kontrol sa cancer, at iyon ay isang ganap na kasinungalingan. Ang cancer
quackery, sa madaling salita. ”

- Kapag mayroon kang isang "pagkakataon" na magkaroon ng cancer, sumakay lamang sa langis. Ito ay mas
malusog at mas ligtas na pagpipilian. " JB

"Tingnan ang kanser o isa pang malubhang sakit  na parang isang sunog. Kung mas malaki  ang apoy, mas
maraming lakas ang kailangan mo upang mapatay ito.

Kaya, mas gugustuhin mo bang gumamit ng isang daang balde ng tubig (RSO) o isang basong tubig (iba pang
mga uri ng langis) kung nasunog ang iyong sariling bahay? O nais mo bang makita ang mga propesyonal na
bombero na dumating at tulungan ka dito? Iyon ang gusto ko, ngunit ang kasalukuyang mga bombero, ibig
sabihin, mga doktor, ay hindi pinapayagan na gumamit ng tubig upang mapatay ang lahat ng mga apoy na iyon
at hindi nila alam kung paano gamitin ito pagkatapos ng maraming mga dekada ng indoctrinating, paghuhugas
ng utak at hindi paggamit ng cannabis sa gamot

Makatuwiran ba sa iyo na ang isang tao ay magpapadala ng mga dalubhasang bumbero sa isang malaking sunog
sa lungsod at hindi pinapayagan silang gumamit ng tubig, ibig sabihin ang pinaka pangunahing at tradisyunal na
anyo ng pakikipaglaban sa sunog? Hindi sa akin. Ngunit gayon pa man, iyon mismo ang ginawa ng mga may
kapangyarihan sa sistemang medikal na mayroon tayo ngayon.

Maraming sunog, walang tubig, ibig sabihin maraming mga labis na trabaho para sa mga bumbero / doktor na
hindi maaaring gawin ang kanilang trabaho sa pinakamahusay na paraan na magagawa nila.  Hindi ganoon
dapat, sa palagay ko. Dapat ay mayroon silang mga pinakamahusay na kagamitan at pinakamahusay na tool
para sa kanilang trabaho, hindi ba? Iyon ang gagawin ko kung ako ang kanilang manager / gobyerno. Mayroon
bang masama sa pagtingin dito sa ganitong paraan? Sa palagay ko hindi. " JB
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PMS, Menopos

"Ito ay isang bagay na kung saan partikular ang abaka at langis ng abaka ang pinakamahusay na mayroon,
walang bar. Hindi ka makakahanap ng anumang bagay na maaaring o makakatulong nang mas mahusay kaysa
sa abaka. Makatutulong ito na maibalik ang balanse ng hormonal at maibabalik ang pananalakay, pagbabago ng
mood,  atbp.  Makatutulong  din  ito  na  mapagaan  ang  sakit  sa  premenstrual  at  pulikat,  hindi  mapalagay  na
damdamin, pagkabalisa, atbp.

Kung  nakita  ko  ang  isang  babae  na  nagsimulang  kumilos  nang  kakaiba  dahil  sa  kawalan  ng  timbang  na
hormonal na nauugnay sa PMS sa kanyang katawan, bibigyan ko siya kaagad sa lahat ng mga paraan o mga
porma o form na magagamit.  Wala  akong nakitang dahilan  kung bakit  dapat  maghirap  ang sinuman nang
walang kailangan. Hindi man sabihing kapag ang isang naghihirap, lahat ng tao sa paligid nila ay naghihirap
dahil dito, dahil ang sinumang nakipag-usap sa isang babaeng premenstrual ay maaaring kumpirmahin. Gusto
kong  kainin  niya  ang  langis,  gamitin  ito  sa  isang  supositoryo  at  hindi  ko  pababayaan  ang  paggamit  ng
pangkasalukuyan sa kanyang tiyan at likod. Magugustuhan niya ito dahil aalisin nito ang sakit at pagbutihin ang
kanyang balat sa mga bahaging iyon. Naninigarilyo din ako ng langis sa kanya upang malaman niya na siya ay
"hindi nag-iisa" at may nagmamalasakit.

Sa abaka, ang regla ay hindi dapat maging isang nakakainis at hindi kanais-nais na karanasan para sa lahat na
kasangkot. "JB

Q. Damn it, JB ... mahusay ang ginagawa niya, HANGGANG sa mga pag-shot ng anti-estrogen. Ginagawa nila
siyang maysakit.

A. Sorpresa, sorpresa, Valerie. "Manatiling malayo sa mga doktor" ay ang panuntunan sa laro sa ngayon. Hindi
namin ito sinasabi dahil sa kasiyahan, ito ay isang katotohanan. Ang mga pasyente ay karaniwang gumagawa ng
mabuti  sa  langis  hanggang sa  makagambala  ang mga eksperto  sa  medisina  at  i-turn  up  ito  sa  ilang hindi
kinakailangang lubos na kahalili at pang-eksperimentong mga gamot na kemikal. Kaya hanggang sa malaman
ng mga doktor kung paano gamitin nang maayos ang gamot na ito, talagang pinakaligtas na lumayo sa kanila
(kung papayagan ang mga pangyayari,  syempre). Hindi niya kailangan ang mga pag-shot, kailangan niyang
magluto  ng  maraming  langis  hangga't  makakaya  niya  upang  mabawi  ang pinsala  mula  sa  mga  nakaraang
paggagamot  at  upang  makontrol  ang kanyang kondisyon.  Kung ang langis  ay  hindi  makakatulong,  ito  ay
malamang na malamang na may ibang bagay. JB

Pagkontrol sa Timbang ng Katawan

"Ang langis ng abaka ay isang mahusay na detoxifier at hindi karaniwan para sa mga taong sobra sa timbang na
mawalan ng maraming pounds sa panahon ng paggamot. Ito ay halos tulad ng kung ang langis alam kung ano
ang dapat mong timbangin at sa paglipas ng panahon dadalhin nito ang iyong katawan sa antas na iyon. Sa
aking sariling kaso, ang langis ay tumagal ng halos 30 pounds sa akin, ngunit nakita ko na maraming mga tao
ang nawalan ng mas malaki.

Kapag umiinom ka ng langis ng abaka, hindi ito tulad ng pag-diet. Maaari kang kumain ng hanggang gusto mo
at kahit anong gusto mo. Ang langis ay tila likas na pumipigil sa gana ng sobra sa timbang ng isang tao at alam
kong walang mas mabuti o mas ligtas na paraan upang mawala ang timbang. Bilang karagdagan, maaari itong
pasiglahin ang gana sa isang tao na kailangang tumaba.

Tulad ng sinabi ko, nais ng langis na ibalik ang iyong katawan sa isang malusog na timbang kahit na ikaw ay
underweight o sobra sa timbang. Kung nais mong pumunta sa isang uri ng diyeta, iyon ang iyong pinili, ngunit
mas gusto ko para sa isa na huwag kumain ng pagkain ng kuneho sa lahat ng oras.
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Bilang karagdagan, sa aking edad na talagang wala akong natagpuan sa kagalakan sa paggawa ng lahat ng mga
uri ng ehersisyo, kaya kung nais kong magpapayat ay hindi ito magiging isang pagpipilian. Kung nais kong
magbuhos ng ilang libra, alam ko ang paraan upang gawin ito nang walang mga pagdidiyeta o ehersisyo at
ngayon ay may kamalayan ka rin  kung paano ito  magagawa sa iyong sarili.  Sa sandaling  ang kamangha-
manghang langis na ito ay magiging mas magagamit, sa maikling panahon, ang mga sobra sa timbang o kulang
sa timbang ay malamang na hindi mananatili  nang mahabang panahon. Ang sobrang timbang ay maaaring
maging sanhi ng maagang pagkamatay, kaya't kung nagdadala ka ng dagdag na libra, ngayon alam mo kung
paano harapin ang problema.

Sinasadya mo bang seryoso na maaari itong mag-alis ng labis na timbang nang walang ehersisyo?

Oo, ang langis ng abaka ay maaaring tumagal ng timbang nang walang ehersisyo at  ako ay nabubuhay na
katibayan.  Kung inalis  ko ang aking shirt,  mukha akong isang tao na nagtrabaho nang husto at  ang aking
katawan ay nasa tamang timbang para sa isang lalaki na kasing-taas ko.

Noong bata pa ako, marami akong nalalangoy, ngunit mula nang mawala ang labis na timbang na dala ko,
makikita mo muli ang lahat ng kalamnan ng aking tiyan. Ni wala akong mga hawakan ng pag-ibig, isang banda
lamang ng kalamnan sa bawat panig at wala akong ginagawa na ehersisyo. Kung nais mong maranasan ang
pareho, ang kailangan mo lang gawin ay sundin ang aking halimbawa at sa lalong madaling panahon ang iyong
katawan ay magsisimulang magmukha sa nararapat. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

"Ang aking anak na lalaki ay gumagamit ng langis ng Simpson para sa kanyang Crohn's ngunit naririnig kong
makakatulong itong mawala ang timbang. Kung ganon paano? " Krystal

- Oo, maaari, kainin ang langis at magpapayat ka kung sobra ang timbang at tumaba kapag wala kang timbang.
Huwag mo akong tanungin kung bakit, huwag mo akong tanungin kung paano posible, hindi ko alam ang sagot.
Ito ay simpleng nangyayari. Nawalan ako ng 50 kilo sa aking langis at naniniwala sa akin sinubukan ko ang
aking makakaya upang tanggihan si Rick. Ngunit nabigo ako at muling binago ng langis ang aking kalamnan.
Ito ay kakaiba at mahirap paniwalaan, inaamin ko. Ngunit hindi ko alintana na nawala ang lahat ng timbang na
iyon nang walang isang patak ng pawis at walang ehersisyo. Sa totoo lang ito ay lubos na kasiya-siya at hindi
ko alintana ang magandang pagtulog na dumating bilang ang tanging kapansin-pansin na epekto sa paggamit ng
langis. JB

Pagkabalisa, Paranoia

"Sa palagay ko ang pagkabalisa at paranoia sa paggamit ng gamot na ito ay maaaring mabawasan kung ang
sistema ay titigil lamang sa pag-aresto sa mga tao para sa paggamit nito. Kapag nagsisimula ng paggamot sa
langis, sinasabi ko sa mga pasyente, "Kung ang langis ay inaantok ka, huwag mo itong labanan."

Ang ilang mga tao ay maaaring maging balisa habang sinusubukang mapagtagumpayan ang nakakarelaks na
epekto ng gamot na ito kung ang talagang dapat nilang gawin ay magpahinga lamang at hindi labanan ang mga
epektong ito. Maraming mga pagkakaiba-iba ng abaka ay may isang napakababang potensyal na maging sanhi
ng pagkabalisa, ngunit may ilang mga strain na gawin. Kung ang mga pasyente ay hindi komportable sa langis
na sinusubukan nilang gamitin sa mga ganitong kaso, madalas kong payuhan sila na gawin ang gamot mula sa
isang pilay na magdudulot ng mas kaunting mga problema.

Kung ang paggamit  ng gamot  na ito  ay ligal  lamang,  sigurado akong aalisin  ang labis  na pagkabalisa  na
nauugnay sa paggamit nito. Gayundin ang ilang mga pilit ay maaaring makabuo ng higit na pagkabalisa kaysa
sa iba, kaya kung nakakaranas ka ng gayong damdamin, ang simpleng paglipat ng mga strain ay maaaring
maalis ang problema. Maraming tao ang nahanap na ang paggamit ng mga sangkap tulad ng maitim na tsokolate
at cayenne pepper ay lubos na epektibo sa pagtulong na mabawasan ang kanilang pagkabalisa at mabawasan
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ang rate ng kanilang puso. Ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan sa paggamit ng gamot na ito ay
upang tandaan na ito ang pinakaligtas na gamot sa mundo.

Ang paggamit ng sangkap na ito ay hindi nakakasama at kung ang pasyente ay nakakaranas ng pagkabalisa, ito
ay madalas na sanhi ng mga pasyente mismo sapagkat lahat sila ay nagtrabaho nang walang dahilan. O madalas
na mga gamot sa parmasyutiko na isang pasyente ay hindi kinakailangang subukang uminom ay maaaring
magpakita ng isang problema na maaaring magbigay sa kanila ng mga sintomas ng pagkabalisa. Ngunit madali
itong naitama sa karamihan ng mga kaso sa pamamagitan lamang ng pag-alis sa mga nakakapinsalang gamot na
kemikal.  Bilang karagdagan mayroon ding isang likas na sangkap na gumagawa ng ating mga katawan na
tinatawag na citicoline na dapat ay mabisa upang magamot din ang pagkabalisa. Sinabi sa akin na ang citicoline
ay magagamit sa 70 mga bansa, kaya kung sa internet ka lamang, dapat kang magkaroon ng kaunting problema
sa paghanap kung ano ang kailangan mo.

Tumatagal upang masanay sa mga epekto ng langis ng abaka at ang mga nagsisimula ay maaaring makaranas
ng ilang pagkabalisa. Ngunit sa maikling panahon, ang karamihan ay magiging komportable sa paggamit nito at
ang pagkabalisa ay mawawala lamang. Bilang isang katotohanan, sa sandaling ang mga pasyente ay maging
sanay sa mga epekto ng langis, madalas na tumatawa sila tungkol sa kung paano ito takot sa kanila nang husto
sa simula.

Medyo madalas, nakikipag-ugnay pa rin sa akin ng mga pasyente na sumubok na gumamit ng isang sativa strain
upang makabuo ng kanilang gamot at madalas ang mga epekto ng isang malakas na sativa ay maaaring maging
sanhi ng pagkabalisa. Ito ay patuloy na nangyayari kahit na sinabi ko ng maraming beses ang mga ganoong mga
pagkakasala ay hindi dapat gamitin dahil masyadong energizing ang mga ito.

Hindi mo nais na mapasigla ang isang pasyente, kailangan mong gumamit ng isang malakas na pampakalma na
indica upang matulungan siya na makapagpahinga at gumaling habang natutulog. Ayokong makita ang mga tao
na nag-aaksaya ng kanilang oras at pera na sumusubok na makagawa ng langis mula sa mga maling pilit, ngunit
madalas iyon ang nangyayari kapag hindi sinusunod ang aming mga tagubilin. Sa kaunting pagsisikap, sigurado
akong  makakabuo  tayo  ng  magagaling  na  mga  nakagagamot  na  iba't-ibang  na  hindi  magbubunga  ng
pagkabalisa. Ngunit hindi ito magagawa sa wastong paraan hanggang sa magkaroon tayo ng kalayaan na gawin
ang simpleng pananaliksik na kinakailangan. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Pagkalumbay

"Natagpuan  ko  ang  parehong  sativa  at  indica  strains  na  maging  epektibo  sa  paggamot  ng  depression.
Gayunpaman, bihira akong gumamit ng mga sativa strains para sa paggamot sa mga tao dahil sa kanilang mga
nakapagpapalakas na epekto. Karamihan sa mga pasyente na lumapit sa akin ay may malubhang karamdaman at
hindi ko nais na palakasin sila sa panahon ng proseso ng pagpapagaling.

Natagpuan ko ang pagtulog at  pahinga na ibinibigay ng isang mahusay na langis  ng indica upang maging
pinaka-kapaki-pakinabang para sa karamihan ng mga kondisyong medikal. Ang langis mula sa isang mahusay
na indica variety ay napaka epektibo sa paggamot ng depression at madalas na matanggal ang problemang ito sa
isang napakaikling panahon. Karamihan sa mga lumapit sa akin ay nasa malungkot na estado dahil sa iba pang
mga kundisyon na pinagdusahan nila.  Kapag ang kondisyon ay gumaling  o nakontrol,  ang nalulumbay na
estado na kanilang nararanasan ay nalalayo. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Maramihang Sclerosis (MS)
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Ano ang iyong mga karanasan sa paggamot ng maraming sclerosis? Alam na ng maraming tao na 
makakatulong ang abaka, ngunit hindi alam kung paano ito gamitin.

"Kamakailan lamang nakatanggap kami ng isang ulat mula sa isang babaeng nagdurusa kay MS na nakakain ng
dalawang onsa ng mataas na grado na langis ng abaka isang taon na ang nakakaraan para sa kanyang kondisyon.
Ang epekto ng paggamot sa langis ay matagumpay at kahit na hindi siya nakakain ng langis sa nakaraang taon,
nananatili siyang nasa malusog na kalusugan. Mula sa aking karanasan, maraming sclerosis ang madalas na
malunasan, ngunit para sa mga taong nagdusa ng maraming taon sa kondisyong ito, magtatagal upang mabawi
ang pinsala na dulot ng sakit. Maraming mga naghihirap sa MS ang naninigarilyo ng abaka para sa kaluwagan,
ngunit ang paggamit ng abaka sa ganitong paraan ay hindi makagagamot sa kanila at ang sakit ay magpapatuloy
na umunlad.

Ang tanging paraan na alam ko upang gamutin ang MS at ang pinsala na nauugnay sa sakit na ito ay mabisa ay
ang paglunok ng langis sa isang regular na batayan hanggang sa magaling ito o mapigilan. Kung mayroon kang
MS, gawin ang iyong sarili sa isang pabor at subukan ang gamot na ito. Ang buhay ay dapat na tungkol sa
pamumuhay, hindi paghihirap, kaya bakit pinapayagan ng isang pasyente ang kondisyong ito na masira ang
kanilang buhay kung maaari itong gamutin sa isang mabisang pamamaraan? Alam ko ang mga pasyente na may
karamdaman  na  ito  na  hindi  na  makalakad  nang  maayos,  ngunit  pagkatapos  lamang  ng  ilang  linggo  na
pagtunaw ng langis, maaari na silang muling lumakad nang normal. Ang MS ay isa lamang sa maraming mga
kundisyon na sinabi ng mga doktor na hindi magagaling, sa halip ay sinabi nila sa amin na maaari lamang
nilang pamahalaan ang mga sintomas, habang ang sakit mismo ay patuloy na kumukuha nito. Kung nais mong
patunayan na mali ang iyong doktor, subukan ang langis at magsimulang mabuhay para sa isang pagbabago at
kapag ginawa mo,  Sigurado akong malalaman mo na ang lalaking nakasuot ng puting amerikana ay hindi
palaging nasa lahat ng mga sagot. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

Mga adik

"Kamakailan-lamang na naobserbahan ko ang isang terminally ill morphine dependant cancer patient na OFF
OFF  morphine"  COLD  TURKEY  ".  Kapag  off  morphine,  siya  ay  naging  gutom;  hindi  na  napipigilan;
mahimbing na natutulog at ang sakit niya ay napigilan nang mas mabuti.

Naging coherent din siya ulit. NAKAKATULONG. Kung hindi ko nakita ang pagbabago ng 180 degree na ito
sa aking sarili, HINDI AKO naniwala. Hindi pa ako naging pro-marijuana, ngunit ang personal na pagmamasid
na ito ay naging isang naniniwala ako. ” Janice

"Isang bagay na napansin ko ngayon na kumukuha ako ng RSO sa loob ng 3 buwan ngayon, halos matanggal
ang aking pagnanasa sa alak. Dati uminom ako o 2 gabi-gabi ngunit ngayon ay bihirang gusto ko ng inumin at
kapag umiinom ako, hindi ako gaanong umiinom, napansin ko rin na mas maluwag ang aking pantalon. Nawala
ang 10 lbs ko. Ang tanging mas kaunti lang ang ginagawa ko ay ang pag-inom ng alak.

Parehas pa rin akong kumakain at bumubulusok pa rin sa halo-halong mga mani, cookies atbp sa gabi kapag
mayroon akong mga munchies  at  maaari  pa akong kumain ng higit  pa kaysa sa langis.  Oo ang Langis ay
maaaring magutom sa iyo.

Kaya't alinman sa kawalan ng alkohol o langis ay sanhi na mawalan ako ng 10 lbs sa loob ng 3 buwan. At hindi
talaga ako sobra sa timbang, 5 '10 “at mga 198lbs. Noong bata pa ako, palagi akong mga 186lbs at fit. Ngayon
ay bumaba ako sa 187lb huling nag-check ako. Alinmang paraan, ang langis o kawalan ng alkohol ay naging
sanhi ng pagbawas ng timbang. Isang masayang epekto lang. " Scott

"Ang mga opiates ay nagpipilit sa akin, nasusuka, mahirap makuha ang tamang dosis para sa mabisang lunas.
Ginagawa nila akong "woozy", ginagawa itong hindi ligtas na magmaneho at magpatuloy. Ang marijuana ay
hindi. Sapat na sinabi. " Fred
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"15 taon na nakagumon na pagkagumon na gumaling ng langis. Hindi ko ito susubukan kung hindi dahil kay
Rick. Kaya dapat kong sabihin na tunay kong may utang ako sa kanya ng aking buhay kaya't ngayon ako ay isa
sa kanyang pinakamalaking tagasuporta. Palagi akong naninigarilyo ngunit hindi ito makakatulong sa sakit na
makukuha ko sa pagiging tabletas. Gusto ko lang mamatay ng maraming beses dahil hindi na ako namamahala
sa aking buhay. Masasabi ko dahil sa RSO. HINDI ako sa morphine, oxy, perc, vic, o suboxine ... nakuha ko
ang lahat !!!!! At 40 na ulit ang pakiramdam ko. Ang aking artritis na dati kong nararamdaman tuwing umaga
ay Nawala. Ininom ko ang langis sa loob ng 10 beses at nagsimula muli ang aking buhay. Walang mga salita
upang ipahayag kung gaano ako nagpapasalamat. Kung nasa pills ka magsimula sa pamamagitan ng pag-inom
ng iyong langis sa gabi maliban kung mayroon kang isang linggo upang makatulog ka lang, pupunta ako sa
rutang iyon. Pm sa akin kung may mga katanungan. " Rebecca

"Nakuha ako ng cannabis mula kay Benzo's pagkalipas ng 30 taon na pagkagumon nang higit sa 158 taon na
ang nakakalipas, nang wala ito, na nagpatuloy tulad ng dati, patay na ako ngayon ..." Phil

"Nakaalis ako sa lahat ng nakakasakit na gamot at nagawang gumana ngayon - nais kong mas maraming tao ang
magtiwala sa kapangyarihan ng kalikasan!" Sue

Natutulog, Hindi pagkakatulog

"Tulad ng para sa hindi pagkakatulog, walang mas mahusay kaysa sa maayos na ginawa langis mula sa isang
mahusay na indica strain upang bigyan ang isang tao ng pagtulog na kailangan nila. Ang mga epekto ng pinsala
sa aking ulo ay iniwan sa akin kung ano ang pinakamahusay na mailalarawan bilang isang tuning fork na baliw
sa loob ng aking ulo. Ang matunog na tunog na ito ay naging imposible para sa akin na matulog at hindi ko
makuha ang pahinga na kinakailangan ko. Binigyan ako ng sistemang medikal ng maraming iba't ibang mga
gamot para sa kondisyong ito ngunit walang gumana. Kadalasan ay naiwan ako ng kakila-kilabot na mga epekto
mula  sa  paggamit  ng  mga  gamot  na  ito  na  naging  sanhi  ng  higit  na  pagkabalisa  kaysa  sa  kondisyong
pinagdudusahan ko.

Nalaman ko na ang pagsigarilyo lamang ng abaka ay nagpapahintulot sa akin na makakuha ng mas maraming
pahinga kaysa sa anumang mga tabletas na binigay sa akin ng sistemang medikal. Pagkatapos nang magsimula
akong kumain ng langis  ng abaka,  nakatanggap ako ng higit  na kaluwagan at  hindi  karaniwan sa akin na
makakuha ng walong hanggang labindalawang oras na walang patid na pagtulog.

Sa loob ng maraming taon bago kumuha ng langis, mas makakakuha ako ng pagod kaysa sa pagtulog ko at
napakaliit ng pahinga sa gabi. Pagkatapos ay biglang pagkatapos kumuha ng langis nagsimula akong magising
sa umaga na nagpahinga at nag-refresh.

Tulad ng marami sa atin na tumatanda, nagsisimula tayong makaranas ng mga problema sa pagtulog at maaari
itong magkaroon ng isang napaka-nakakasamang epekto sa aming pangkalahatang kalusugan at  kagalingan.
Maaaring bigyan ka ng mga doktor ng mga tabletas sa pagtulog, ngunit kung alam mo talaga kung ano ang mga
ito galing, nag-aalinlangan ako na gugustuhin mo ang mga ito sa iyong katawan.

Ang pagtulog ng magandang gabi ay hindi isang bagay na masarap lamang magkaroon, ito ay kinakailangan
kung nais mong manatiling aktibo at malusog at walang mas mahusay kaysa sa langis ng abaka upang ibigay sa
iyong katawan ang natitirang kailangan mo. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

"Aaryn: Sa palagay ko kumain ako ng medyo masyadong malaki  sa isang piraso ...  ngunit  hindi ito isang
masamang bagay! Ito ay marahil oras na upang matulog.

- Kumusta ang pagtulog, Aaryn? JB

Aaryn:  Mahusay!  Nagpapahinga  pa  ako!  Natutuklasan  ko  na  nakakatulong  ito  sa  aking  pagkalumbay  at
pagkabalisa na. Pinapatawa ako ng langis, lol.
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Mayroon akong isa pang pasyente dito na ipinapakita ko kung paano gumawa ng langis at mayroon din siyang
pagkabalisa. Natatawa rin siya. Ito ay mahusay na.

Kumakain ako ng bigas na laki ng bigas 4 beses sa isang araw sa huling 2 araw, at kinailangan kong lumanghap
nang hindi gaanong madalas, at nagkakaroon ako ng kaunting sakit. "

- Iyon ang dapat magmukhang paggamot ng malubhang sakit, hindi ba? Ang pasyente ay natutulog, gumising
na nagre-refresh, maraming tumatawa tungkol sa kanyang sarili at ang kahangalan ng buong sitwasyon, ay hindi
nakakaranas ng stress, pagkabalisa o mga epekto ng mga medikal na kemikal atbp. Ako mismo ay tiyak na
nagugustuhan nito. " JB

"Nasa  langis  ako  ng  abaka  para  sa  maraming  mga  kundisyon  at  hindi  pa  ako  nakatulog  nang  maayos  o
nakadama ng napakasarap ... Salamat Rick Simpson & JB sa paglabas ng mensahe na ang halaman na ito ay
gumagawa ng mga kababalaghan para sa lahat ng mailalarawan !! GAWIN lamang ito ng mga tao at tingnan
ang iyong sarili !! Ito ang tanging paraan upang ikaw ay maging isang tunay na mananampalataya, magtiwala
ka sa akin !! ” Val

- Salamat, Val. Totoo na walang nakakatalo sa personal na karanasan sa kung ano ang maaaring gawin ng
langis. Kapag nasubukan mo ito, halimbawa sa pagkasunog o kagat ng lamok at ang pangangati at sakit ay
mawawala sa ilang segundo, maaaring sabihin sa iyo ng lahat kung ano ang gusto nila at malalaman mo na
maaari nilang sabihin sa iyo kung ano ang gusto nila ngunit ang langis ay magiging ang pinakamahusay na
gamot doon. At gugustuhin mong magkaroon ng isang balde nito sa bahay, kung sakali may nangyari.

Hindi  mo kailangang  magtiwala  sa  isang salita  na  sinasabi  namin,  gumawa lang  ng langis,  maghanap  ng
sinumang may paso, kanser sa balat, ulser sa diabetes, pagkatapos ilapat ito nang napakataas at panoorin kung
ano ang nangyayari. Pagkatapos tandaan na ang parehong mangyayari sa loob ng iyong katawan kapag nainisin
mo ang langis, at iyon ang tungkol sa lahat ng kailangan mong malaman, talaga. JB

"Ang ilang mga tao ay ignorante lamang at natatakot ... Dahil kay Rick Simpson ako mismo ay nakapagpababa
ng sakit na aking meds nang malaki, ibig sabihin ay kumukuha ako ng 60mg ng OxyContin 3 sa umaga at 3 sa
oras ng pagtulog at kinukuha ko sila sa loob ng higit sa 8 taon ... Sinipsip ito!

Ngayon mula nang simulan ang langis kumukuha lang ako ng 1 sa am at 1 sa pm! Pag-usapan ang tungkol sa
isang himala kahit papaano ang nakikita kong paraan! Sinabi sa akin ng mga doktor na hindi ako makakababa o
mapipigilan ang pagkuha sa kanila. Si Boy, gumawa ng "Rick Simpson" at pinatunayan kong mali ang aking
mga doktor.

Ginagawa ko ito at mas maganda ang pakiramdam ko kaysa sa pag-inom ng mga damn na lason na tabletas na
iyon! Kahit na nasa isang napakataas na dosis ng OxyContin nakakaranas pa rin ako ng sakit, araw-araw, hindi
natutulog at hindi kumakain ...

Ngayon  ay  wala  akong  sakit,  normal  na  natutulog  at  kumakain  pa!  At  hindi  ko  pinipigilan  ang  aking
pakikipagsapalaran upang bumaba sa mga tabletas na ito na inaasahan kong sa oras na nasa langis ako para sa
isang buwan ay ganap na akong malayo! Wish me luck! "Nancy

Talagang mayroon akong schizophrenia  at  gumagamit  ako ng medikal  na cannabis  para sa mga epekto na
nauugnay sa aking kalagayan, tulad ng pagkabalisa at hindi pagkakatulog. Gumagana ang gamot, mula nang
magsimula akong magpagamot nang mas madalas ay nakatulog ako, na hindi ko dati.

Maraming ng aking mga sintomas ang lilitaw kapag kulang ako sa pagtulog. Hindi pa ako nakaranas ng mga
boses habang nasa cannabis, nararamdaman kong talagang pinoprotektahan ako nito mula sa kanila ... "Jose

- Sumasang-ayon ako, Jose, ang kawalan ng pagtulog ang sanhi ng maraming kundisyon sa pag-iisip. Medyo
lohikal, kapag ang isang tao ay walang sapat na tulog, ang isang tao ay hindi nararamdaman tulad ng sa kanya
pagkatapos ng sampung oras na nakakapreskong pagtulog pagkatapos kumain ng langis. JB

"Ang  mas  pampakalma  ay  mas  mahusay.  Ginagamit  ko  ito  sa  gabi  bago  ako  matulog  at  gumagana  ito.
Natutulog ako ngayon ng 8 oras diretso. Ang kapahingahan ang pinakamagandang bagay para sa akin. Ang
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lakas na 80% at pataas ay tumatagal para masanay ka dito ngunit makakarating ka doon. Magsimula sa 0.01 ML
tulad ng nakadirekta at gumana mula roon. Sinubukan ko ang isang 0.025 upang magsimula ... sa susunod ay
kinuha ko lamang ang 0.01 ml. Ang 0.025 ml ay inilagay ako sa sopa ng 10 oras. Mag-ingat ngunit tandaan na
kunin ito. Tulad ng sinabi ko Night time is the Right time for me. Maaaring gumana sa araw at magpahinga sa
gabi. " John

"Ibinibigay ko ang langis sa kasintahan ko (Jason) at hindi siya gaanong dinadala at ginagawa itong pagod na
pagod. Halos buong araw siyang natutulog. Aalisin ko siya rito sa loob ng isang araw o dalawa upang makita
lamang kung anong pagbabago ang ginagawa nito ... pagkatapos ay baka bigyan siya ng kaunting tulad ng 1/2
isang butil ng bigas (hindi bababa sa iyon ang nabasa natin) siguro mabilis namin itong nabangga. " Jason

- Jason, ok ang antok na pakiramdam at nais mong matulog ang pasyente hangga't maaari. Ang pampakalma
epekto  ay  magsuot  ng  sa  ilang  linggo ngunit  ito  ay  hindi  anumang  bagay na  hindi  kanais-nais,  sa  laban.
Malugod na pagbati, JB

T: Gumagawa ng ilang araw para sa isang lalaki na sinabi ng puting coats na mayroon siyang dalawang linggo
upang mabuhay at wala nang magagawa pa para sa kanya. Inaasahan kong magkaroon ng magandang balita
para sa lahat sa lalong madaling panahon. Sinusubukan din siyang tumigil  sa paninigarilyo at  baguhin ang
kanyang diyeta at higit pa upang mabigyan ng pagkakataon ang pakikipaglaban sa kanyang immune system.
Salamat Rick at JB para sa iyong kaalaman at pagbibigay sa amin ng isang tunay na lunas.

A:  Dave,  hayaan  mo  siyang  manigarilyo,  walang  pagkakaiba  kung  kumakain  siya  ng  langis.  Gayundin,
matutulog siya nang husto, kaya't naninigarilyo siya nang labis pa rin.

Tungkol sa pagpapalit  ng diyeta ngayon, mabuti,  dapat niyang baguhin ito nang makatuwiran ngunit  hindi
marahas, hayaan siyang kumain ng kung ano ang gusto niya. Hindi kinakailangan na isang sausage, ngunit
isang bagay na makatuwiran, Taasan ang ph ng kanyang katawan, kumain siya ng mga binhi mula sa dalawang
mansanas araw-araw. Ang pinakamahalagang bagay ay upang makakuha ng mas maraming langis sa kanya
hangga't maaari hangga't maaari. May pagkakataon pa. Pagsamahin ang pagkain ng langis, mga supositoryo,
vaporizing at pangkasalukuyan na paggamit para sa pinakamahusay na mga resulta. Kahit na hindi niya ito
nakuha, mabubuhay siya ng maximum na kalidad ng buhay hanggang sa wakas, at  napakahalaga din nito.
Sigurado ako na higit sa dalawang linggo, ngunit makikita natin.  Ang mga doktor ay hindi laging tama sa
kanilang mga hula kapag ang langis ay nag-play. Malugod na pagbati, JB

"Mahimbing ang tulog ko, at mas mahaba kaysa sa dati. Kapag nagising na ako nararamdaman kong napahinga
ako, hindi mabulok tulad ng paninigarilyo. " Terry

"Mahimbing akong natutulog at nangangarap ngunit nagising ako ng groggy. Tumatagal ng maraming oras
upang mangyari at pagkatapos ito ay tumatagal ng isang mahabang, mahabang panahon. Ginagamit ko ito gabi-
gabi. Tinatanggal nito ang sakit sa aking sakit sa buto at natutulog ako. " Katherine

"Mayroon akong cancer at sleep apnea. Hindi lamang ako nakakakuha ng kamangha-manghang pagtulog, hindi
ako nagising mula sa mainit na pag-flash. Ito ay isang pagpapala. " Stephanie

"Parang masaya itong patay!" Mal

"Ang aking isip kung wala ito ay tulad ng isang trapiko ng New York. Sa pamamagitan nito - binabago nito ito
sa isang estado ng hardin ng Zen habang gumana pa rin sa isang normal na antas. " Si Andris

"Nagkaroon ako ng sakit sa pagtulog sa loob ng 20 taon, ang langis ng RSO ay nakatulong sa akin na makatulog
sa kauna-unahang pagkakataon at wala akong sakit sa paggising! Yay! " Bonnie

"Mayroon akong isang herniated disc na pumindot sa aking sciatic nerve na nagdudulot ng matinding sakit na
kunan mula sa aking ibabang likod pababa sa aking kaliwang binti hanggang sa aking mga daliri. Kumukuha
ako ng 3 ibuprofen bawat apat na oras upang makatayo ako mula sa kama at makalakad.  Sinimulan kong
kumuha  ng  langis  halos  dalawang  linggo  na  ang  nakakaraan  para  sa  sakit  at  pamamaga.  Hindi  na  ako
nangangailangan ng ibuprofen, mas natutulog ako kaysa sa maaaring mayroon ako, ang aking mga katrabaho ay
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nagkomento  sa  aking mas  mahusay na mga kondisyon at  pangkalahatang  kaligayahan.  MAGANDA ANG
PAKIRAMDAM KO!" Jennifer

Nagbibigay ng aking 14 taong gulang na Pit ng langis sa loob ng 4 na linggo ngayon para sa cancer. Minsan ay
nakakakuha siya ng isang 'twitchy' at lasing kapag binibigyan ko siya ng sobra, ngunit kapag nawala ang pagka-
hecticness, natutulog siya tulad ng isang tuta.

Tumanggi siyang kumuha ng vet meds kaya't sa halip ay kumuha kami ng langis. Maaga pa ring araw ngunit
itinatala ko ang kanyang pag-unlad. Tumagal ng isang linggo bago siya masanay sa langis at muling magkaroon
ng ganang kumain. Nagseselos ako, tulad ng makakaya natin sa yugtong ito na makakakuha lamang ng langis
para sa magagandang kwento ng lahat ng Mahal niya! ”

"Mayroon  akong  Social  phobia  (mas  mahusay  na  termed  bilang  panlipunang  pagkabalisa  karamdaman),
depression  at  hindi  pagkakatulog.  Huwag kunin  ang langis,  dahil  hindi  ko  ito  makita  dito  kung saan ako
nakatira,  hindi ko rin malinang at makuha ito sa aking sarili ... ngunit umusok ako ng sampung beses, ang
naramdaman kong pagkatapos ng unang pagkakataon, magagawa ko Ngayon natutulog tuwing nakakaramdam
ako  ng  pagod,  mayroon  akong  "lahat-ng-buhay-walang-pagkalumbay-buwan",  hindi  kailanman  nadama  na
napakasaya (walang pagkalumbay) at sa lahat ng sigla na iyon kahit na ang pagkuha ng pinaka-mabisang mga
gamot (na humahantong sa akin sa iba pang mga problema sa kalusugan ) para doon, nabawasan din ang aking
pagkabalisa  sa  lipunan  (phobia)  at  hindi  ko  kailangang  maging  "mataas"  upang  maramdaman  iyon,  kung
pinausukan  ko  ang  1  o  kahit  2  araw  bago  ako  lumabas  at  kausapin  ang  ibang  tao  ,  manatili  sa  isang
pampublikong  lugar  (kung ano ang imposibleng gawin ng karamdaman  na  ito),  NGAYON MAAARI KO
GUMAWA IYON, naramdaman na buhay muli bilang isang "normal na tao", walang gamot na gumawa iyon.
Ang problema ay, dahil sa mga batas, precedence ng halaman, kasama ang pangunahin at pang-unawa tungkol
sa halaman, hindi ko na rin ito masisigarilyo, huwag kang makakuha ng "mataas", nais lamang mabuhay muli
nang walang mga limitasyong isyu sa buhay, Maraming hindi nagpapakilala ang mga taong katulad ko na may
ilang uri ng phobia at iba pang mga karamdaman at sa palagay ko ang langis ay maaaring maging solusyon. "
Pablo

"Maaari mong tanungin si Rick at o JB, nalaman namin na ang paggamit ng isang produkto na 20-30% sativa ay
isa sa mga pinakamahusay na kumbinasyon para sa mga isyu na nauugnay sa pagkabalisa." Brewster

- Gusto naming magtrabaho kasama ang indica dominant sativa cross na may 20% THC o higit pa, eksaktong
para sa mga kadahilanang ito. Ang mga epekto ng pinakamahuhusay na langis ay labis na makapangyarihan at
nakaka-sedative, subalit euphoric at mas mahusay na aphrodisiac. Kapag binigyan mo ang isang pasyente ng
gamot na may ganitong mga epekto, maaari mong tiyakin na masisiyahan sila sa pag-inom nito. Sino ang hindi
Nakatulog ka nang maayos, nagising ka nang maayos na nakapagpahinga, napakasaya at puno ng pagnanasang
mapasaya ang isang tao. Sino ang hindi magkagusto diyan? JB

"Pinahahalagahan ko ang pag-aaral tungkol sa RSO araw-araw at kung ano ang nagawa nito para sa mga tao /
hayop. Kung ang langis na ito ay gumagawa ng kung ano ang sinasabi nila, kailangan itong hollered mula sa
pinakamataas na bundok - hindi tahimik. Wala akong personal na karanasan dito, ngunit tiyak na kung ako o
ang sinumang nagmamalasakit ako ay natagpuan na kailangan namin ito.

Pansamantala, nabasa ko ang maraming mga post hangga't makakaya ko. Hindi ko pa nababasa ang isang post
na nagsasabing, "Salamat Rick Simpson - Ako ay ganap na binato, cool, Dude."

- Salamat  sa iyong suporta,  Debbie Nolan,  sigurado akong magsusulat  ka ng isang post na sasabihin nang
eksakto sa lalong madaling panahon. Ang pakiramdam sa katawan kapag ang isang nakakain ng tamang dosis
ng  tamang  RSO  para  sa  kanila  ay  maaaring  mailarawan  bilang  "napaka  cool."  O  sobrang  cool.  O  baka
kamangha-manghang cool. Ito ay isa sa mga pinaka kaayaayang damdaming maaaring maranasan ng isang tao,
likas sa natural, pagpapatahimik at pag-aliw.

Tulad ng sinasabi namin, ang pinakamahuhusay na langis ay may isang napaka-gamot na pampakalma, ngunit
epekto  ng  euphoric  kapag  na-ingest.  Kaya  nakakatulog  ka  ng  maayos  at  pagkatapos  ay  gising  mo  na
humihagikgik tulad ng isang bata. At kapag natutulog ka nang maayos at nagising na gigikhik, mas malaki ang
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posibilidad na ikaw ay maging maayos at magpahinga kaysa sa hindi ka nakakatulog ng maayos at huwag
gisinging humahagikgik. At kapag nakaramdam ka ng maayos at nagpahinga, ang iyong katawan ay lohikal na
gagaling at mas mahusay na gumaganap. Walang rocket science, tulad ng lagi sa gamot na cannabis. JB

"Kahit na ang endocannabinoid system ay nakakaapekto sa isang iba't ibang mga biological na proseso (tulad ng
gana at pagtulog), naniniwala ang mga eksperto na ang pangkalahatang pagpapaandar nito ay upang makontrol
ang homeostasis.

Ang  homeostasis  ay  isang  pangunahing  elemento  sa  biology  ng  lahat  ng  mga  nabubuhay  na  bagay  at
pinakamahusay na inilarawan bilang kakayahang mapanatili  ang matatag na panloob na mga kondisyon na
kinakailangan upang mabuhay. Ang sakit ay isang resulta lamang ng ilang aspeto ng kabiguan sa pagkamit ng
homeostasis,  na  ginagawang  natatanging  target  para  sa  mga  medikal  na  aplikasyon  ang  endocannabinoid
system. "

- Sa madaling salita, ang lahat ay tungkol sa balanse. Walang bago. JB

Glaucoma, Pagpapanumbalik ng Paningin

"Ang glaucoma at ang mga epekto nito ay maaaring madaling makontrol  sa karamihan ng mga kaso dahil
maraming mga pagkakaiba-iba ng abaka ang epektibo sa dramatikong pagbawas ng presyur ng ocular. Hindi
bihira para sa isang taong nagdurusa sa glaucoma na gumagamit ng langis ng abaka upang makita ang isang
malaking pagpapabuti sa kanilang paningin. Maraming mga pasyente kahit na kailangang baguhin ang kanilang
baso dahil ang kanilang mga lumang lente na reseta ay masyadong malakas.

Sa palagay mo ba makatuwiran na ang mga doktor ng mata ay hindi na babanggitin ang cannabis kahit na ito ay
kilalang mabisa mula noong mga 1800?
Muli, ang langis ng abaka na ginawa mula sa tamang mga pilit ay isang mabisang paggamot para sa glaucoma
at wala akong alam na mas mabuti o mas ligtas para sa pagbawas ng presyon ng ocular. Ang epekto ng abaka sa
ocular pressure ay kilala sa napakatagal na panahon, subalit sinusubukan ng sistemang medikal na iwasan kahit
na talakayin ang paggamit ng abaka para sa glaucoma. Sa kasamaang palad, lilitaw na maraming mga doktor
ngayon ay higit  pa tungkol sa pera kaysa sa pagpapagaling.  Hindi ko maipaliwanag kung paano ang isang
doktor ng mata ay maaaring umupo doon at panoorin ang isang pasyente na dahan-dahang nabulag at hindi
sasabihin sa pasyente kung ano ang maaaring gawin ng abaka para sa kanilang kondisyon. Kadalasan madalas,
sa huli, ang mga pasyente ay nawawala ang kanilang paningin dahil sa bulag nilang pinagtiwalaan ang payo ng
kanilang mga doktor. Ang pagkakaroon ng isang pasyente na nawala ang kanilang kakayahang makakita ng
tama ay tila hindi nangangahulugang marami sa maraming mga doktor sa mata. Pa, Sa tingin ko ang kanilang
ginagawa  ay  nakakahiya  at  labis  akong  naaawa  sa  mga  ninakawan  ng  kanilang  paningin  nang  walang
kadahilanan maliban sa kasakiman. " Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na Halaman

"Gumagawa lang ako ng isang batch ng" hemp oil "ilang gabi na ang nakakaraan at isang batch ng mantikilya.
Nagbibigay ako ng isang pasyente sa tumor sa utak ng langis, bago kumuha ng langis ay halos bulag siya,
pagkatapos ng isang buwan na pagkuha ng langis, ang kanyang paningin ay malapit nang ganap na maibalik.
Hindi ka makakakuha ng parehong mga resulta mula sa mantikilya. Nakakakuha ka ng mga nakapagpapagaling
na resulta mula sa mantikilya, subalit ang langis ay isang mas puro anyo ng mga meds, at gumagana ito para sa
halos anumang bagay, kamangha-mangha lamang ang bagay. "Dion

"Kinuha nang pasalita ay ibinalik ang paningin ng aking ina. Legal siyang bulag sa kanyang kaliwang mata.
Ang isang pinsala ay nag-iwan sa kanya nang walang isang lens at maraming operasyon ang naiwan sa kanya
ng glaucoma. Siya ay nasa RSO sa loob ng isang taon at kalahati ngayon- gamit ito araw-araw. Hindi niya
napansin kung magkano ang paningin ng babalik hanggang sa siya ay naglagay ng makeup sa mata. Siya ay
bulag sa mata na iyon sa loob ng 40 taon, kaya't sinanay niya ang kanyang sarili kung paano mag-apply ng eye
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make-up na nakapikit. Ito ang nag-iisang paraan upang mailapat niya ito sa kanyang mabuting mata ay ang isara
ang kanyang mabuting mata na iniiwan siyang ganap na bulag. Sa gayon, sa huling beses na ipinikit niya ang
kanyang magandang mata,  nagsimula siyang makita  talaga at  mag-focus mula sa kanyang bulag.  Nakasuot
lamang siya ng make-up sa mga okasyon kung kaya't hindi siya sigurado kung gaano katagal bago bumalik ang
kanyang paningin, ngunit pagkatapos na sa langis sa loob ng higit sa isang taon maaari na siyang makagawa ng
mga imahe, kulay, at kahit na basahin ang ilang mga bagay mula sa kanyang masamang mata! Hawak-hawak ko
ang isang bag ng Lays Chips, at mula sa tapat ng mesa ay nababasa niya ang mga nakalagay. Sa palagay niya
kung  mayroon  siyang  isang  bagong  lens  na  ang  kanyang  paningin  ay  ganap  na  mapanumbalik.  Upang
makakuha ng isang bagong lens dapat siya ilagay sa isang listahan ng donor ng organ- Hindi ako sigurado na
ang kanyang seguro ay sasakupin ang anumang bagay na ganyan kaya sa ngayon- Ang langis na ito ay nagbigay
sa kanya ng isang himala- isang himala ng paningin kung saan may dating kadiliman lamang ! Kaya sasabihin
kong HINDI KAILANGAN NG DROPS- Isang matatag na supply lamang! Ngayon, Magtanim ng iyong lunas!
Oh Yeah- Wala siyang Ebidensya ng GLAUCOMA ETIER! ” Lindsay Upang makakuha ng isang bagong lens
dapat siya ilagay sa isang listahan ng donor ng organ- Hindi ako sigurado na ang kanyang seguro ay sasakupin
ang anumang bagay na ganyan kaya sa ngayon- Ang langis na ito ay nagbigay sa kanya ng isang himala- isang
himala ng paningin kung saan may dating kadiliman lamang ! Kaya sasabihin kong HINDI KAILANGAN NG
DROPS-  Isang  matatag  na  supply  lamang!  Ngayon,  Magtanim  ng  iyong  lunas!  Oh  Yeah-  Wala  siyang
Ebidensya ng GLAUCOMA ETIER! ” Lindsay Upang makakuha ng isang bagong lens dapat siya ilagay sa
isang listahan ng donor ng organ- Hindi ako sigurado na ang kanyang seguro ay sasakupin ang anumang bagay
na ganyan kaya sa ngayon- Ang langis na ito ay nagbigay sa kanya ng isang himala- isang himala ng paningin
kung saan may dating kadiliman lamang ! Kaya sasabihin kong HINDI KAILANGAN NG DROPS- Isang
matatag  na  supply  lamang!  Ngayon,  Magtanim  ng  iyong  lunas!  Oh  Yeah-  Wala  siyang  Ebidensya  ng
GLAUCOMA ETIER! ” Lindsay

Bihira o Hindi Karaniwang Mga Sakit at Karamdaman

Q. Hello Rick / JB, nakarinig ka na ba ng isang bihirang sakit na Porphyria? Kung mayroon ka bang tinatrato
ang sinumang may RSO at ano ang mga resulta?

A. Hindi, wala ako. Ngunit sa paghusga mula sa nabasa ko tungkol dito, wala akong nakitang dahilan kung
bakit hindi dapat makatulong ang langis na pagalingin ito o kontrolin ito. Tiyak na makakatulong ito sa mga
sintomas ng bihirang at tiyak na napaka hindi kanais-nais na kondisyon.

Susundin ko ang protokol sa aming site, kakainin ko ang langis at gagamitin ito sa mga supositoryo (sa ganoong
paraan  ay  mapupunta  ito  sa  daluyan  ng  dugo).  Gagamitin  ko  ang  langis  nang  pangkasalukuyan  sa  isang
makulayan o salve para sa mga kondisyon ng balat / pagpapakita (aalisin ang lahat ng pangangati at iba pang
kakulangan sa ginhawa).

Kumakain ako ng hindi bababa sa 60g sa loob ng dalawa o tatlong buwan, hindi ako gagamit ng anumang mga
kemikal, susundin ko lang ang mga tagubilin ni Rick Simpson. Kung 60g ay hindi ito pagagalingin o dalhin ito
sa ilalim ng kontrol, kumain ako ng isa pang 120g. At kung hindi ito magdudulot ng kasiya-siyang mga resulta,
pagkatapos ay sisimulan ko na lamang ang paghampas ng langis sa akin, isa sa dalawa tatlong gramo sa isang
araw o kahit na higit pa kung maaari kong kunin ito, at kakain lang ako ng mas mabilis hangga't maaari . Bakit?
Dahil  kapag ang langis ay hindi makakatulong sa iyo, malabong malamang na makahanap ka ng anumang
bagay na magagawa. Gayundin, ang mga agresibong karamdaman ay dapat tratuhin nang agresibo. Malugod na
pagbati, JB

“So good news JB & RICK !!! Nagpunta ako sa mga doktor ngayon para sa aking mga resulta sa pagsubok!
Ang aking teroydeo na hindi aktibo at nagamot sa loob ng 22 taon ay higit na aktibo! Isang buwan na lamang
akong nag-iinom ng RSO ng aking sarili sa isang buwan, naglinis din ako ng isang makulayan hanggang sa
aking lalamunan at sinisingaw ko rin ang RSO! Tuwang-tuwa ako tungkol dito!
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Siya ay isang talagang cool na doktor na naroroon at suportado ako sa pamamagitan ng lahat ng ito at alam na
alam nang mabuti, NASA KATOTOHANAN AKO NG PAGGAMIT NG RSO OIL! Ang pagiging siya ay
doktor, nais pa rin niyang gumawa ng isang ultra tunog sa aking teroydeo upang suriin para sa anumang mga
nodule! Ano ang palagay mo tungkol sa sobrang tunog?

Palagi kong dadalhin ang langis na ito na may pagmamalaki sa natitirang mga araw ko nararamdaman na tama
na ang buong punto tama! Ang mga reseta na gamot ay masama! Mayroon din akong maraming mga problema
sa kalusugan na kasalukuyang ginagamot ko sa kamangha-manghang langis! Chiari Malformation type 1 ng
utak ng tangke din Mayroon akong matinding carpal tunnel at marami pa!

Ako ay 45 taong bata ngayon ay hindi nararamdaman ang lahat ng matalo at nasaktan tulad ng naramdaman ko
dati! Nabanggit ko ba na mayroon din akong operasyon sa utak 7 oras na ang nakakalipas at hindi na ako
gumagamit ng anumang mga narkotika mula pa noong aking operasyon dahil sa pagkabigo sa atay mula sa mga
gamot! Tunay na ako ay patunay na ang langis na ito ay mula sa DIYOS! Ito lang ang dapat nating iingin bilang
gamot!

Salamat JB at Rick para sa lahat ng iyong ginagawa mula sa kaibuturan ng aking puso! Wala nang mga gamot
sa teroydeo, YAY !!!!!!!! ” Si Margene

- Binabati kita, Margene. Tulad ng para sa ultrasound, mabuti, sa palagay ko alam mo ang sagot. Ang mas
kaunting pag-scan ay mas mahusay, iyon lamang ang masasabi ko.

Ako mismo ay hindi lalapit sa sinumang hindi sasabihin sa akin tungkol sa langis sa loob ng 22 taon ngunit
kung sa palagay mo ang mga taong iyon ay may sasabihin pa sa iyo, huwag mag-atubiling kausapin sila, lalo na
kung talagang interesado ka sa sasabihin nila tungkol sa gamot. Ngunit iyon ang tungkol sa lahat na hahayaan
ko silang gawin, pinag-uusapan lamang, sa paraang iyon hindi ka nila masasaktan tulad ng ginawa nila na ang
kanilang  pakikipag-usap ay isinalin  sa  isang "pangangailangan"  upang makakain  ng ilang mga tabletas  na
kanilang pinili.

Mga mabuting pagbati at ilayo mula sa mga gumugol ng 22 taon na pagbibigay sa iyo ng maling payo. Maging
masaya na nakaligtas ka sa kanilang "paggamot", ang iba ay hindi napakaswerte. JB

"Maaari bang magamit ang langis ng cannabis upang gamutin ang rabies?" Aami

- Aami, oo, ngunit maaaring kailanganin nitong ilagay ang pasyente sa pagkawala ng malay sa ilang oras, na
may napakataas na dosis ng langis, lalo na sa mga advanced na kaso. JB

"Ang aking  tagapag-alaga  ay  may  pasyente  na  na-diagnose  na  may  Lupus  at  lason sa  mercury  sa  buong
katawan.  Matapos  ang halos  isang taon  sa  ngayon gamit  ang  kanyang  homemade  oil,  ang  pagkalason  ng
mercury ay tuluyan nang nawala at ang Lupus ay sumpain na malapit na nawala. Ang mga hair follicle ay
kinuha tuwing 2 linggo upang makita nang eksakto kung ano at kung magkano ang mga lason sa kanyang
katawan para sa mga pag-update ng kanyang tagumpay. Talagang kamangha-mangha kung ano ang maaaring
pagalingin nang natural. Medyo nagkakahalaga, ngunit mas malusog pa rin at nagkakahalaga ng buhay! " Jesse

"Nasuri akong may pangunahing myeloid fibrosis, nakakuha ng mga med na nakatulong ngunit hindi nasiyahan
dahil sa pagtaas ng sakit at walang gana at pagbagsak ng bilang ng dugo, pagtaas ng laki ng spleen, hindi
pagkakatulog. Matapos ang pag-inom ng gamot na ito sa loob ng isang taon at walang tunay na pangunahing
pagbabago na napagpasyahan kong subukan ang RSO, 1 buwan lamang sa langis, wala ang aking sakit, bumalik
ang gana, tumaas ang bilang ng dugo, natutulog tulad ng isang bato. " Aguae

"Ginagamit ko ito upang gamutin ang aking anomalya sa medisina ... maraming mga ospital sa aking lugar ang
nagsasabing hindi ito posible ... ngunit kamangha-mangha ang RSO ... Tinatanggihan ko ang isang VP shunt sa
aking  katawan,  mayroon  akong  isang  nag-uugnay  na  sakit  sa  tisyu  at  maraming  iba  pang  mga  bihirang
problema ... 4 na operasyon sa utak sa loob ng 36 araw at tumanggi akong punan ang mga narkotiko ... tanging
medikal na marijuana, RSO at paghinga ... Hindi pa ako nakakagaling nang napakabilis sa aking buhay ... kahit
na ipinakita  ng aking mga lab ang aking katawan ay napakaliit  ng aking sakit  ay talagang hindi  gaanong
masama ... ”Katie
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"Ang sumusunod ay mula sa isang ginoo na nasangkot sa isang malubhang aksidente sa sasakyan noong 1977.
Nagdusa siya mula sa paralisis ng mukha, hindi gumana ang mga duct ng luha, kinailangan niyang gumamit ng
mga ocular lubricant, bahagyang pagkawala ng paningin sa isang mata. Bilang karagdagan nagkaroon siya ng
pinsala sa ulo na nagreresulta sa mga isyu sa memorya, mga isyu sa pagsasalita. Naglakad siya kasama ang
isang tungkod at ginugol ang lahat ng mga nakaraang taon sa sakit. Ito ay mula sa isang mensahe na ipinadala
niya.  == "Inaayos ako ng langis sa isang antas ng cellular.  Nawala ang lahat ng tisyu ng peklat  sa kanan!
Mayroon akong paggalaw ng aking kanang mata. Maaari ko ring ngumiti, ngayon ang paralysis sa aking mukha
ay aalis na. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng huling 6 na buwan. Minsan dahil sa sakit mula sa tumor
nadagdagan ko ang aking dosis sa isang gramo at isang 11/2 gramo bawat araw na dosed sa buong araw. Ilang
buwan na ang nakakaraan nanonood ako ng TV at napagtanto kong nakikita ko ang kanang bahagi ng aking
ilong. Sa unang beses na nakita ko iyon mula pa noong 1977. Sinimulan kong gamitin ito. Ako ay may buong
paggalaw. " Cannabis Oil ... hindi lamang para sa cancer Peeps. ” Corrie

Mga Hayop - Mga Patotoo

"Ginamot ko ang tumor ng aking aso sa tenga niya gamit ang RSO ... MALAKI ito at ngayon ay Nawala !!!!"
Andrea

"Ang aking aso ay  mayroong ostersarcoma (cancer  sa  buto).  Pinutulan  ko ang kanyang binti  noong isang
linggo, at siya ay magsisimula sa chemo sa loob ng isang linggo. Sa kanyang cancer, karaniwang kumakalat ito
sa baga, 95% ng mga aso ang namatay sa cancer sa baga sa loob ng isang taon. Kung ito ang iyong aso ay
sisimulan mo ba ang langis ngayon at gawin pa rin ang chemo, o walang chemo at straight oil? Para sa mga tao
nagsisimula ka sa isang butil ng bigas, na may isang 70 pounds na aso, magsisimula ka ba sa isang ika-3 niyan
dalawang beses araw-araw? Salamat sa pagbabasa nito at sabik kong hinihintay ang iyong tugon. ” Eda

“Eda, nai-save ng langis ang ating mahal na aso na si Sophie. Siya ay namamatay. Bigyan ang iyong aso ng
langis ASAP ... papatayin siya ni Chemo. Mga pagdarasal kasama mo ... ”Brewster

"Nakatanggap lamang ako ng talagang napakahusay na balita tungkol sa aso ng aking mga kaibigan na dapat
kong ibahagi! Ilang buwan na ang nakakalipas, ang kanyang pitbull na si Maximus ay may bukol sa loob ng isa
sa kanyang mga likurang binti na lumalaki sa kontrol. Sinabi ng Beterinaryo sa aking kaibigan na kailangan
niyang magbayad ng higit sa 3 grand upang maputol ang kanyang binti, o kumalat ito at mamamatay siya sa
loob ng isang taon. Ito ay tungkol sa 4 na buwan na ang nakakaraan.  Noon, nang makita  ko ang kanyang
katayuan tungkol sa kanyang nakaplanong operasyon, pinadalhan ako ng mensahe sa kanya at iminungkahi na
pakainin ko lang siya ng Cannabis oil. Naisip niya na susubukan niya ang natural na paggamot bago gumawa ng
anumang marahas at hindi maibabalik tulad ng pagputol.  Sa kabutihang-palad para sa kanya (at Maximus),
mayroon na siyang isang Cannabis card mula noong siya ay nakatira sa California. Kaya, nagpunta siya sa isang
dispensaryo ng Cannabis at pumili ng ilan. Pinakain niya siya ng 1 patak ng langis na kasing laki ng isang
gisantes, dalawang beses araw-araw sa kanyang mga pagkain. Kaagad sinabi niya na napansin niya na mas
mababa ang sakit niya at mas komportable siya. Dagdag pa, ang ugali niya sa pagkain ay bumalik sa dati.
Matapos ang ilang linggo ay maaari na siyang tumakbo nang walang pagduduwal, kaya kinansela niya ang
kanyang operasyon at natigil sa natural na paggamot. Kakauwi lang niya sa isang pag-check up sa Vet ngayon,
at nalaman na ang tumor niya ay Ganap na Nawala. Walang bakas ng tumor na naiwan. Talagang nabigla ang
Vet nang sabihin niya sa kanya kung paano niya ito pinagaling.

FYI: Ito ang pangatlong aso na alam ko na na-save ng langis ng Cannabis. Alam ko rin ang maraming mga tao
na nai-save din. Kung sa tingin mo pa ay hindi nakakagamot ng cancer ang Cannabis, kung gayon hindi ka pa
nakakapansin. Alam ko ang katotohanan sa loob ng maraming taon, at wala pa akong nakitang kahit sino, hayop
o tao, na nabigo ang langis ng Cannabis na mai-save. " Si Lara

"Ang ilang Kid's  lymphoma T cell  CLCT-1 cancer  ay Nawala!  Pupunta lamang kami sa vet  para sa mga
pagsubok bawat tatlong linggo para masukat ng mga CBC ang antas ng calcium at FNA upang masubaybayan
ang bilang ng puting puting dugo para sa mga cancer t-cell. Hindi na niya kailangan ng mga iniresetang gamot
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ngunit itatago namin siya sa Rick Simpson Oil na nagpagaling ng kanser araw-araw sa natitirang buhay niya.
Kami ay isang Mapalad na Pamilya. " Ang Ilang Anak ay Kailangan ng Milagro

“Kamangha-manghang kwento! Gumagawa at kumukuha ako ng RSO para sa pagpapanatili ng kalusugan dahil
ang aking pamilya ay nagkaroon ng maraming cancer. Sinimulan kong ibigay ito sa aking mga aso pati na rin
pareho silang may maliit na mga bukol at ang aking Shetland sheepdog ay mayroong Discoid Lupus, isang uri
ng  canine  lupus.  Ito  ay  hindi  kapani-paniwala!  Sa  loob ng ilang  linggo ang  isa  sa  mga bukol  ng  aso  ay
nabawasan ng 70% at ang iba pang aso na may lupus ay nakakagulat! Sa kauna-unahang pagkakataon sa mga
taon ang kanyang pula,  namamaga,  at  masakit  na  ilong ay  nagpapagaling!  Sinubukan ko ang mga reseta,
steroid, diyeta at walang nakatulong. Pinagaling ng RSO ang lupus ng aking aso, alam kong makakatulong din
ito sa mga tao! “Ashley

"Ang aking pusa ay nakakuha ng 1/4 -1/3 butil na bigas na may sukat na 2-3 beses sa isang araw upang gamutin
at cute ang kanyang talamak na nagpapaalab na UTI kapag maraming mga likidong likido, antibiotics, at med
ay hindi, inilagay din siya sa isang hilaw na diyeta at siya ay hindi ito nag-reoccur. Siyempre para sa cancer
gagamitin mo ang isang mas mataas na dosis. Pangkalahatan sinusubukan kong hanapin ang dosis na tila hindi
masyadong nakakaapekto sa kanila - hindi ito masasaktan kahit kailan ngunit mapapansin ng isang may-ari ang
antok, kawalan ng pagpipigil, posibleng kaunting kalasing. Siyempre sa cancer wala kang pakialam - paganahin
mo lang ito nang mabilis hangga't makakaya mo sa mas mataas na dosis na paunti-unti.

Ito ay para sa "pagpapanatili" - halimbawa ang aking aso na may isang mata na tinanggal mula sa glaucoma (at
gumagawa ng KAPANGYARIHAN) ay may peligro sa kanyang iba pang mata na magpunta sa glaucoma kaya't
ininom ko siya ng hindi bababa sa dalawang beses sa isang araw ng kaunting langis at nakakita ng magandang
dosis na hindi sanhi ng kawalan ng pagpipigil atbp. ngunit kumukuha pa rin siya ng kanyang langis. Pinasasama
ko siya bago ang mata ay maghimok para sa sakit. Totoong nararamdaman kong ang langis ay tumulong sa
kanya nang higit pa sa maginoo na mga meds ng sakit na nai-post din - noong ika-1 araw o 2 ay mayroon siyang
1-2 dosis ng vet rx'd pain meds pagkatapos ay nagpunta lamang ako sa RSO, sa araw pagkatapos ng kanyang
operasyon na siya nais na maglaro muli ng bola at naging & ay isang masayang batang babae. Didilaan talaga ni
Chloe ang RSO sa aking daliri - hindi katulad ng aking pusa na kinamumuhian ito. LOL (…)

Hindi ko nalaman na ang RSO ay nagdudulot ng pagkabalisa sa mga hayop - ang pagiging sensitibo sa ilaw ay
maaaring mapansin ng may mas mataas na dosis.

Gumamit pa ako ng RSO sa aking ferret - matanda na siya at nagising isang araw na bigla siyang mahina, baka
na-stroke siya. Binigyan ko siya ng maliliit na dosis ng RSO sa pamamagitan ng araw na panatilihin lamang
siyang natutulog - sa gabing iyon ay tila nagising siya - nanginginig ang kanyang ulo at kumikilos tulad ng
ginagawa ng aking mga aso kapag kumakain sila ng cannabis, iniwan ko lang siya na natutulog sa kung anuman
ang pupuntahan ng kanyang katawan. gawin kahit papaano wala siyang sakit o pagdurusa - Mayroon akong
kalahating ideya na gigising siya ok- sadly pumanaw siya ngunit ang kalidad ng kanyang buhay hanggang sa
huling araw na iyon ay mahusay kaya pakiramdam ko binigyan siya ng RSO ng pinakamahusay na huling araw
maaari. Alam kong hindi siya nasasaktan at natutulog siya nang napayapa at alam kong hindi ito labis sa RSO
dahil na-dosed siya sa umaga at madaling araw pagkatapos wala & tiningnan ko siya nang huli na sa gabi ay
natutulog lang siya - kaya niyang magising ngunit gusto lang niyang matulog. "

Whitney  -  Pinakamahusay  na  kalidad  ng  buhay  hanggang  sa  wakas,  iyon  ang  mahalaga  din  kung  gaano
kasangkot ang langis. Salamat, JB

"Kahapon Chloe, ang aking 8yr old spay female Heeler fox terrier ay na-diagnose na may glaucoma sa isang
mata.  Napakataas ng presyon sa kanyang 1 mata at maaaring tuluyan siyang bulag dito. Gumawa kami ng
emerhensiyang paggamot sa mga IV fluid at mannitol at siya ay nasa isang med na pares. Ang presyon ay
bumaba ilang ngunit  hindi marami,  at  hindi  siya nasisiyahan sa pagsasaayos sa buhay na kalahating bulag
ngayon. Gusto kong gamutin siya sa RSO dahil hindi kapani-paniwala para sa aking bf at sariling sakit  at
naniniwala talaga ako sa langis at hindi kapani-paniwala ang mga kuwentong sinasabi sa mga tao dito. Ayokong
magtapos si Chloe sa pagkuha ng glaucoma sa kabilang mata at nais kong pagalingin ang anumang magagawa
ko  sa  apektadong  mata.  Naiintindihan  ko  na  maraming  mga  alagang  hayop  ang  natulungan  ng  langis  at
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magiging masaya ako kung mabawi ni Chloe ang kanyang paningin o kahit na ang paningin sa apektadong mata
... Salamat sa anumang tulong o payo!

- Whitney, pasakayin mo lang siya sa langis. Ang ilang mga langis ay mas mahusay para sa glaucoma kaysa sa
iba. Ang pinakamadaling paraan upang malaman ang tungkol sa kung gaano ito kahusay ay ang pagkuha ng
isang dosis at panoorin ang iyong mga mata sa umaga. Kung malinis ang mga ito, maghanap ng isa pang pilay o
kombinasyon ng mga pilit, kung mayroon kang maraming bagay na dapat linisin sa kanila, malamang na isang
mabuting pilay para sa pagbaba ng intraocular pressure. Malugod na pagbati, JB

“Salamat JB! Kahapon naisip ko na gumagawa kami ng hindi kapani-paniwalang pag-unlad, malinaw ang mata
(hinila ko ang goop sa kanila buong araw) at ang mag-aaral ay hindi ganap na pinalawak at kahit na hindi ito
tumugma  sa  mag-aaral  ng  iba  pang  mata  naisip  kong  tumutugon  ito  sa  ilaw,  ngunit  kaninang  umaga  ay
mukhang maulap muli ito. Marahil sa maliwanag na ilaw tulad ng kahapon ay magiging mas mahusay ito ...
Magkano at  gaano kadalas  mo inirerekumenda  na ininom ko siya  ng  dosis?  Sa  ngayon ginagawa ko ang
napakaliit na dosis ng sukat ng gisantes, siya ay 30 # lamang at tila nakakaapekto sa kanya, palaging gustung-
gusto ng mga aso na kumain ng mga tangkay at dahon o roach, makuha ang usok atbp upang masabi ko kung
siya ay apektado. sa pamamagitan ng langis din at tila nakakaapekto ito sa kanya ng kaunti katulad sa kung
kumain siya ng mga tangkay, hindi ako mag-alala, pakiramdam ko ay nangangahulugang "gumagana" ito. " Si
Whitney

- Whitney, ibibigay ko sa kanya na may mabuting dalawa o tatlong beses sa isang araw. Ang mas maraming
makakuha ka sa kanya at ang mas mabilis, mas mahusay. Kahit na kailangan niyang matulog ng isang araw o
dalawa, sino ang nagmamalasakit. Ang isang maliit na hinimok na koma ay hindi maaaring saktan. JB

"Mukhang  maganda!  Gagawin  ko  yan  ngayon.  Medyo  zonked  din  siya  kahapon.  Salamat  sa  mabilis  na
pagtugon JB! ” Si Whitney

"Ang aking aso ay kumain ng isang bahagi ng isang halaman kahapon dahil alam niya na makakatulong ito sa
kanyang tiyan  pagkatapos niyang makakuha ng natitirang  taba  ng hapunan ng manok at  kumain  ng isang
bungkos  nito  ay  kumilos  siya  nang  marami  at  kalaunan  ay  natapos  at  pagkatapos  ay  nagpahinga  nang
komportable. Hulaan kung ano ang nasa kanyang bulsa - dahon ng palayok. Matalinong aso. " Donna

"Kumusta JB, ibinibigay ko ang RSO sa aking mga kabayo. Sa katunayan,  nagkaroon ako ng takot noong
nakaraang linggo sa aking gelding na may sakit, binigyan ko siya ng tungkol sa 1/3 ng isang gramo ng aming
ISO oil at siya ay SToNED !! Napaakit siya. Kaya ... ito ay gumagana sa mga kabayo at kung ang isang 1/3 ng
isang gramo ay ang gamot na pampakalma sa isang kabayo, isipin ang mga katangian ng pagpapagaling. Inabot
siya ng mga 24 oras upang matanggal ang mga epekto nito. Pinutol ko ang kanyang oral dosing sa halos isang
butil lamang ng bigas para sa pagpapanatili. " Heather

"Sa tingin ko ito ay bumalik sa 70 ng FDA unang iniulat ang cannabis pagpatay cancer cells ... ang alam ko lang
cancer sa tiyan ng aking pusa ay tila nawala, kumakain na siya ng mabuti, naglalagay ng timbang at tumatakbo
tulad ng isang bagong kuting ..." Tony

"Binibigyan ko ang aking 19 taong gulang na cat ground decarboxylized cannabis mula noong Disyembre 2011.
Siya ay napaka-matamlay, maarok na tae, mga palatandaan ng fility senility ... isang kakilala na nagtrabaho sa
isang vet ang nagmungkahi na bigyan ko siya ng 1/4 aspirin, 1 / 4 t metamucil ... ginawa iyon ng ilang araw
pagkatapos ay nagpasyang subukan ang cannabis ... Nagwiwisik ako ng kaunting halaga sa kanyang basang
pagkain tuwing ilang araw ... kasama pa rin niya tayo !!! " Lori

"JB, ginawa namin siya ng maraming mga batch habang ginagawa namin siya ng isang bagong batch bawat 2
buwan, habang tumatagal  siya ng 1cc / araw. Gumamit kami ng 2 magkakaibang mga strain.  Kasalukuyan
siyang gumagamit ng parehong pangkat na gumaling sa kanser ng aking pusa. ” Charlie

"Kailangan kong magpasalamat sa iyo. Ang aking minamahal na pusa ng 14 na taon ay na-diagnose noong
Hunyo 1 na may squamous cell carcinoma. Pinagaling ko siya sa RSO sa ISANG LINGGO! Sinabi ng vet na ito
ay isang himala. Dinala ko siya sa kanya noong Hunyo 8 at tinanong niya ako kung ito ay ang parehong pusa,
dahil ang tumor sa kanyang bibig ay halos nawala at lubos niyang inaasahan na babalik ako para ibaba siya.
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Ngayon  ay  halos  buong  paggaling  niya.  Mahal  na  mahal  ko  siya  at  kinailangan  kong  pasalamatan  sa
pagbabahagi kung paano gagawing maayos ang gamot NG LIBRE! ”

"Ang aking pusa ay na-diagnose na may 'mabilis na lumalagong, agresibo, hindi magagamot, hindi maipatakbo'
na uri  ng cancer  noong Hunyo, isang squamous cell  carcinoma sa kanyang septum, na kasing pangit  nito.
Binigyan siya ng 1-3 buwan na max, at dahan-dahang iminungkahi ng aking vet na palayain ko na siya ngayon
'. Umiyak ako, pinag-isipan ito at nagpasyang hindi ko lang siya mapapanood na mamatay. Nag-online ako,
natuklasan na maraming mga pagpapagaling para sa mga cancer. Nagsimulang magbigay sa kanya ng isang
bilang ng mga suplemento, atbp Gumagawa siya ng ok, ngunit ang kanser ay lumalaki pa rin at nakakaapekto sa
kanyang paghinga. Ang tumor ay sa wakas ay nagsimulang lumaki sa kabilang panig ng kanyang ilong, at
noong Disyembre ay nagsisimula na siyang bumaba. Akala ko, ok, oras na ngayon.

Pagkatapos ay natuklasan ko ang cannabis at kung paano ito pumatay ng cancer. Mahabang kwento, si Ted ay
kumukuha ng RSO mula noong Disyembre ngayon. Ito ay isang maliit na sitwasyon sa simula upang makakuha
ng isang tamang maliit na dosis, dahil siya ay isang pusa. At mas maliit kaysa sa isang tao. Mas mahusay siyang
natutulog, mas mahusay ang kanyang paghinga kapag natutulog siya, bumalik ang kanyang gana, kahit na hindi
sa dating ito. Lahat ng ito ay isang paglalakbay na isinasagawa at hindi ko alam kung paano ito magtatapos.

Gayunpaman, ang bukol ay tila pumipintig, bagaman napakabagal. Sa palagay ko kung hindi ito naging isang
masamang kanser, marahil ay gumaling siya mga buwan na ang nakakaraan. Ang aking gamutin ang hayop ay
nalulugod at humanga sa kung kumusta siya. Kaya't kinukuha ko lamang ito araw-araw at masaya ako na ang
karamihan  sa  mga  araw na  iyon  ay  tila  magandang  araw.  Ang  kanyang  maximum expiry  date  ay  noong
Setyembre kaya ok siya. ” Anne-Marie Leidl

“Oo !!!! Mayroon din akong isang cannabis kitty. Ang high grade na langis ng cannabis ay nag-save sa akin na
kinakailangang magbalot ng $ 4800 sa mga vets upang magpatay ... Ibig kong sabihin eh ... magpa-opera sa
tainga ng aking pusa upang alisin ang isang bukol. Hooray para sa Cannabis Kitties n Cannines! ” LinZy

"Ang sangkap na RSO-ish ay nag-save ng buhay na 40 pounds ng aso - isang langis na nakuha ng etil na hindi
katulad  sa RSO na ginamit  upang i-save ang aking aso na lasing  na anti-freeze  ng kapitbahay.  Sinabi  ng
gamutin ang hayop sa telepono na siya ay tapos na, huli na, at hindi makaligtas sa 40 minutong biyahe upang
ma-euthanised, at pinayuhan akong gawing komportable siya.

Ang aking matapat na kasama ay nakasimangot sa bibig, madalas na nakakuha ng seizure, labis na nag-init, at
lalamunan  na  namamaga  na  halos  hindi  siya  makahinga,  humuhupa  at  mawalan  ng  malay.  -  tiyak  na
namamatay, walang tanong.

Sinusubukang mapadali ang kanyang daanan mula sa mundong ito, pinainit ko ang isang 1/2 gramo ng langis sa
isang tsp ng mantikilya at literal na pinalamanan ito sa kanyang lalamunan gamit ang aking daliri, na tinulak
ang isang bukana sa kanyang namamagang lalamunan. Sa loob ng sampung minuto, hindi na siya nakakatalo,
ang lagnat ay nasira, normal na ang paghinga, lahat ng kombulsyon at mga seizure ay tumigil.

Masigasig  siyang  uminom  ng  tubig,  pagkatapos  ay  nahiga  para  matulog  ng  12  oras  at  nagising  sa  tila
perpektong  kondisyon,  tumatakbo  at  naglalaro  sa  loob ng  ilang  minuto  ng  paggising.  Sinabi  ko  sa  aking
gamutin ang hayop, at tinanong siyang mai-publish ang kaganapan sa isang case study, at tumanggi siya, na
sinasabing nakakalason sa mga aso ang cannabis! " Alan

"Ginagamit namin ito sa aming 14yr old chihuahua na may mga seizure. Ilang buwan na ang nakakalipas naisip
namin na hindi siya magtatagal, kaya naisip ko kung bakit hindi subukan ang ilang langis? Sa loob ng isang
araw ay tulad siya ng isang buong bagong aso! Siya ay kumakain ng mas mahusay at pakiramdam ay frisky at
nais na maglaro! Ang bagay na ito ay talagang gumagana para sa maraming mga bagay! " Mindy

"Nakatanggap kami ng isang tuta na natapakan ng napakalaking tao. Siya ay isang laruang chihuahua, mayroon
siyang  apat  na  pulgada  na  welt  na  sumaklaw  sa  kanyang  buong  ilalim  na  kalahati.  Napakasama  niya  at
nagsimulang lumamig,  kaya't napagpasyahan kong ang pagsubok sa luha ay hindi maaaring saktan siya ng
sobra.
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Nung  una  ko  siyang  dosed,  halos  hindi  niya  maigalaw  ang  kanyang  ulo.  Gayunpaman  ako  ay  lubos  na
nasisiyahan na sabihin sa iyo na pagkatapos ng isang linggong luha ng tatlong beses sa isang araw, siya ay isang
masaya,  malusog  at  yippy  maliit  na  kulubot.  Salamat  Rick  at  JB  sa  paglantad  sa  amin  sa  katotohanan.
Naniniwala kami ng asawa ko na ang luha ang nagligtas sa kanya.

Huwag kalimutan na gumagawa ako ng laruang chihuahua na mas mababa sa isang libra na may isang gramo ng
RSO, 3 beses sa isang araw. Iyon ay 3 gramo sa isang araw sa isang tuta na ang bigat ay mas mababa sa isang
libra, at nasa pintuan ng kamatayan dahil sa naapakan ng isang batang lalaki na higit sa 300 lbs. Kung ang
cannabis ay totoong nakakalason, ang kaimana ay hindi pa kasama, na tumatakbo sa nutsy at tumatalon para sa
usok ng damo. "

"Ibinigay ito sa aming 13 taong gulang upang matulungan siya sa sakit sa artritis sa kanyang likod na mga binti
at balakang ... sorpresa, hindi lamang kami nakakuha ng isang mabangis na aso kundi pati na rin ang 4 na mga
tuta. Walang paraang dapat sana ay magkaroon pa siya ng isang litro, at lahat ay malusog at mahusay! Love
RSO! ” Julie

"Ang aking aso ay nagkaroon ng problema sa balat (isang pantal na sanhi upang mapunit ang kanyang balahibo)
at  isang reoccurring na impeksyon sa tainga.  Wala akong RSO ngunit  binigyan siya ng isang makulay  na
ginawa ng aking kaibigan. Lumaki ang balahibo nito at luminis ang impeksyon sa tainga. Kung ang tincture ay
nagtrabaho nang maayos, iniisip ko kasama ang RSO na maaari ko siyang ganap na pagalingin. Kaya sasabihin
ko na oo, gagana ang RSO sa cancer ng aso pati na rin sa mga tao. Pagpalain ka rin Rick at ikaw din, JB. ” Bette

- Salamat, Bette. Ang iyong pag-iisip ay lohikal at tama. Ang mga hayop ay may mas mabilis na metabolismo,
at sa gayon ang langis ay nagpapagaling sa kanila ng mas mabilis kaysa sa pagaling nito sa mga tao. Isang
kasiyahan na pagalingin ang mga hayop sa langis, gustung-gusto nilang kunin ito. JB

“Ginagamit ko ito sa aking mga aso. Medyo mas mababa lamang kaysa sa gagawin namin. Mayroon akong 12
taong gulang na nasagasaan at dapat alisin ang kanyang balakang. Hindi pinalitan ... tinanggal! 4 na linggo sa ...

Walang peklat mula sa pag-opera, paglalakad, may pilay pa rin ngunit makakabuti lamang at ginamit ko ang
langis sa halip na mga medisina ng sakit ... Masarap itong gumana! (…) Mayroon akong isang 9 taong gulang
na Rotty na mayroong heartworms, kakila-kilabot na mga alerdyi, napakababang enerhiya at nawawala ang
kanyang buhok sa kanyang buntot. Simula sa kanya dito ngayon ... Nailigtas lamang ang isang 10 taong gulang
na chihuahua na may 3 mga bukol at alam kong aayusin siya nito !!! "Dolly Durbin

"Ang RSO OIL Dog Biscuits at may pangkasalukuyan na pamahid sa mga cancerous na sugat sa kanyang binti
ay ang laki na 1/2 ng isang dolyar na singil. Nagsisimula na siyang umiyak ng bumangon at masama ang pag-
iling niya. Alam kong gagana ang RSO ... Nang sumunod na araw ay bumangon siya nang walang pag-iyak at
pag-iling at tumatakbo siya sa paligid ng bakuran ilang araw na ang lumipas kasama ang kanyang maliit na
kaibigan na si Nugget, rat terrier. 6 na buwan na ang nakakalipas. Para siyang isang 6 taong gulang na aso
ngayon, hindi 12 taon. Iyon ang isa sa napakaraming kuwentong nasaksihan ko sa huling 2 taon.

Mas matagal ang aking kwento ... Iniligtas ng RSO ang aking buhay. Wala nang Opiates. At napakaliit na sakit
sa karamihan ng mga oras. Salamat Rick Simpson ... Sumainyo ang kapayapaan. ” Ron Youngblood

Q. Minamahal na mga kaibigan, inaasahan kong mahahanap ka nito ng maayos. Ibinibigay ko ang aking 8 taong
gulang, 40 lb. aso na RSO para sa mga bukol na lumalaki sa kanang bahagi ng kanyang katawan. Ngayon ang
kanyang unang araw ng paggamot at siya ay na-knockout at natutulog. Binigyan ko siya tungkol sa dami ng
palay ng bigas. Sobra ba ito? Para sa kung gaano katagal at kung gaano mo kadalas inirerekumenda

Binibigyan kita ng langis? Ako mismo sa langis. Sa pagdaan ng panahon ay mas nakakakuha ako ng masanay
sa "mataas." Dapat ay may operasyon ako sa susunod na buwan at plano kong gumamit ng RSO para sa aking
sakit at paggaling. Kung magagawa ko ito, makakasama ako sa habang buhay. Blessings ~ Maraming Salamat

A. Catherine, ipagpaliban ko ang operasyon kung posible hanggang sa kumain ka ng 180g ng langis sa isang
gramo sa isang araw (o higit pa) sa tatlong dosis. Bigyan ang aso ng kalahati niyon kung sa tingin mo ay hindi
siya komportable sa nakuha niya ngayon. Ang pagtulog ay bahagi ng proseso ng pagpapagaling, wala itong
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dapat ipag-alala at ito ay isang palatandaan na ang langis ay pampakalma, na kung saan ang gusto mo. Ang mas
makapangyarihang at pampakalma, mas mabuti. Malugod na pagbati, JB

"Ipinapadala sa iyo sa pag-update ng aking aso na nasuri na may cancer sa buto. Hunyo 1 ito ay pitong buwan,
ang huling x-ray ay nagpapakita na walang pagkalat sa baga. Natagpuan nila ang isang buo na pahinga malapit
sa site ng tumor sa binti, hindi nila alam kung ano ang gagawin doon. Karaniwan ang mga asong ito na may
pahinga, kailangan mong ilagay ang mga ito. Napagpasyahan nila na ang buwanang mga pagbubuhos ng gamot
na  tinatawag  na  Zometa  ay  pinapanatili  itong  buo  upang  ipagpatuloy  nila  siya  sa  paglilitis  samantalang
makakatanggap siya ng buwanang mga pagbubuhos ng Zometa. Ngunit Walang Pagkalat ng Kanser at hindi
nila maaaring kunin ang tumor na naroon 7 buwan na ang nakakaraan. Naisip ko lang na nais mong malaman.
Ang agresibong cancer na ito ay karaniwang tumatagal ng buhay ng aso sa loob ng 4-6 na buwan ng diagnosis.
Narito siya, 7 buwan, WALANG kumalat na kanser. Isang buo na bali ngunit lumalakad pa rin na parang wala
ay mali. " Si Linda

"Matapos ang 9 na linggo ang mga kanser sa balat sa aking aso ay ganap na nawala !! Pagpapanatili ng dosis
ngayon para sa pagsubok ng buhay. Na sa tingin ko ay magiging hindi lamang komportable para sa kanya
ngayon ngunit mas mahabang buhay din. PANALANGIN RS & JB !! > ;-) ”Goblin

"Ang aking aso ay may 3 linggo upang mabuhay. Ang mga tumor ng mass cell sa kabuuan ng kanyang purebred
pit bull body ... Pagkatapos ng 3 linggo ang mga tumor ay lumiliit sa ISO / RSO. Nagmumura ako Siya ay
naiihi ang kanyang sarili ng ilang beses sa isang kumilos lasing ngunit alam ko na ito ay para sa mas mahusay.
Nasa kanya pa rin ito. Kahit na mawala sila ay gagawin ko pa rin siyang med. Mahal kita, JB at Rick. " Bocaj

"Ang pagbibigay ng aking 14 taong gulang na Pit ng langis sa loob ng 4 na linggo ngayon para sa cancer.
Minsan ay nakakakuha siya ng isang 'twitchy' at lasing kapag binibigyan ko siya ng sobra, ngunit kapag nawala
ang pagka-hecticness, natutulog siya tulad ng isang tuta. Tumanggi siyang kumuha ng vet meds kaya't sa halip
ay kumuha kami ng langis. Maaga pa ring araw ngunit itinatala ko ang kanyang pag-unlad. Tumagal ng isang
linggo bago siya masanay sa langis at muling magkaroon ng ganang kumain. Nagseselos ako, tulad ng kaya
nating gawin sa yugtong ito ang langis lamang para sa kanya. Mahalin ang magagandang kwento ng lahat! ”
Janine

"Nakita ko ang mga epekto ng unang kamay ng isang aso na kumukuha ng RSO ... Sa mga unang araw na si
Ruby (isang 12 taong gulang na aso) ay nagkasakit at nanginginig ng kaunti, nag-aalala na mga sintomas kung
ang iyong pag-aalinlangan sa paksa ngunit tinitiyak ko ikaw 1 buwan sa paggamot at ang aso ay tumatalbog sa
buong puno ng buhay na tumatakbo sa hagdan na tumatalon sa kama at mga upuan na puno ng enerhiya sa lahat
ng oras na napaka mapaglarong muli. Ang mga mata dati ay puno ng tubig at may kulay-abong pantakip ngayon
doon na ganap na bumalik sa dati. Si Ruby ay may isang malaking paglaki sa loob ng kanyang binti na naroroon
sa loob ng maraming taon at ngayon pagkatapos kumain ng langis ay halos mahulog ito !!!

Salamat  kay  Rick  Simpson  xxx  pagpalain  ang  langis  na  ito,  gumagana  talaga  ito,  bakit  WALA ng  mga
testimonial na sasabihin na hindi ..? " Brett

"Ngayon ay araw 3 para sa isang paggamot sa aking aso kasama ang RSO (Rick Simpson Oil) na kung saan ay
isang concentrate na cannabis para sa panggagamot para sa maraming malubhang karamdaman. Siya ay 13
taong gulang at halos 7 buwan na ang nakalilipas, nakuha niya ang isang bagay na naging sanhi ng kanyang
labis na kasikatan, pangunahing uhog at ilang araw na siya ay matamlay. Naghanap ito sa online, sinabi na
"kennel ubo o canine cold" kaya't mayroon akong ilang mga antibiotics dito at sinimulan siya sa isang kurso.
Hindi naman nakatulong, kaya dinala namin siya sa vet.

Siyempre, nais nilang gumawa ng gawain sa dugo, x-ray at pag-screen ng uhog. Humigit-kumulang 500 sa mga
singil  sa  vet,  tinanggihan  ko kaya  sinimulan  namin siya sa isang malawak  na  antibiotiko  na  hindi  rin  ito
hinawakan sa isang buwan. Kinuha siya pabalik at nakuha ang dalawa pang mas malakas na antibiotics, isang
buwan sa kanila sa relihiyon. Hindi rin ito hinawakan!

Kaya't  sinubukan ng gamutin  ang hayop ang isang fungicide  na  gamot  ...  HINDI PA RIN KUMITA NG
KASAKIT NIYA !! Mahirap matukoy kung ano ang makatarungang sa paggastos sa isang 13 taong gulang na
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aso ... Kaya't hininto ko ang lahat ng gamot mga isang buwan na ang nakalilipas upang hayaang makabawi ang
kanyang katawan at sinimulan siya sa RSO 3 araw lamang, isang kabuuang 6 na paggamot at siya ay isang
ganap na bagong aso!

Walang pang-snot, walang pag-ubo, nakuha niya ang mga munchies at sa pangkalahatan nakita namin ang isang
LALAKING pagpapabuti.  Hindi  makapaniwala  talaga.  Mula  sa aking personal  na  karanasan,  maaari  kong
patunayan na ito ay ilang kasindak-sindak na gamot na surreal. Salamat mula sa kaibuturan ng aking puso! ”
Kaligtasan ng buhay

"Ang aking aso ay isang 13 taong gulang na Belgian Shepherd. Ilang taon na ang nakalilipas isang maliit na
bukol ang lumitaw sa kanyang tagiliran. Bigla itong nagsimulang lumaki sa isang nakakaalarma na rate ilang
buwan na ang nakakaraan. Nakalulungkot na nasuri siyang may cancer ... at hindi lamang ang isang bukol. Sa
pagsusuri ay marami siya. Nagkaroon din siya ng iba pang mga problema ... Higit sa lahat ang arthritis at hip
dysphasia.  Ang  operasyon  ay  hindi  isang  pagpipilian  dahil  may  pag-aalinlangan  na  makakaligtas  siya  sa
pampamanhid. Hindi ko kayang panoorin siyang naghihirap ... halos hindi siya makalakad at tumigil sa pagkain.
Nagpasiya akong subukang bigyan siya ng langis ng cannabis  bilang huling pagtatangka na tulungan siya.
Binigyan namin siya ng aking kasosyo na si Pat na isang maliit na halaga (halos kasing laki ng isang butil ng
bigas) sa isang cookie.  Naapektuhan talaga siya ... hindi siya matatag sa kanyang mga paa at natutulog ng
maraming oras.

Sinabunutan  namin  ang  dosis  sa  susunod  na  ilang  araw  at  napansin  na  bumuti  agad  ang  kanyang  gana.
Nagsimula rin siyang gumalaw nang mas madali at ang kanyang ugali ay mas maliwanag. Habang tumatagal ay
dahan-dahan naming nadagdagan ang kanyang dosis. 3 linggo na ang nakalilipas  at  hindi ko siya makilala
bilang  parehong  aso.  Masaya  siya!  Ang  paglalakad  ng  kanyang  buntot,  mapaglarong,  kumakain,  at
pinakamaganda sa lahat ng bukol ay kalahati ang laki bago ito magsimula sa langis !!!! Itutuloy ko ang kanyang
paggagamot  (masuwerte  kami  na  maaring  makapagbigay  ng  aming  sariling  langis)  at  ipaalam sa  iyo  ang
kaalaman. Inaasahan kong makita ang mga tumor na ito na tuluyang nawala !!!!!!!! ” Josie

"Mayroon akong isang kapitbahay na matagumpay na naalis ang mga bukol sa kanyang aso sa loob ng isang
buwan sa pamamagitan ng pagpapakain sa kanya ng gamot. Patuloy na at oo napakaliit na dosis tulad ng sinabi
ni Rick na ang kanilang metabolismo ay napakataas kaya't gumaling sila nang mas mabilis kaysa sa atin. "
Covey

"Pinagaling ko ang aming Ferret ng insulinoma na lumikha ng pancreatic Cancer. Sumakay dito, kailangan ka
ng iyong 'mabalahibong pamilya'. Narito si Flower sa kanyang paggagamot, medyo naka-cross eyed siya rito at
handa na para sa isang matahimik na pagtulog ..! ” Hempy

"Oo, pinagaling ko ang aking pusa ng cancer noong Hunyo, nang sinabi ng vet na ibagsak siya. Pinakain lang
siya ng Langis, at sa loob ng 10 araw ay nawala ang nakamamatay na tumor! Sinabi ng vet na ito ay isang
himala! ” Charlie

"BIGAYAN NG DIYOS JB at Rick Simpson para sa iyong katapatan sa mga taong higit na nangangailangan sa
iyo. Gagawa ako ng sarili ko kung makakaya ko upang matulungan ang mga taong kakilala ko na lubhang
nangangailangan nito. Ang aking anak na babae ay gumawa ng kaunti mula sa trim para sa isang tumor sa
kanyang aso. Apat na araw ng paggamit sinabi niya na mukhang babagsak ito. Naghihintay pa rin ako para sa
huling resulta. DIYOS bago ang isang CHEMIST! " Greg

Kalidad ng buhay

Maaari bang mapabuti ng langis ng abaka ang pag-asa sa buhay?

"Kung lahat tayo ay kumuha ng maliliit na dosis ng langis ng abaka sa isang regular na batayan, matatag akong
kumbinsido na mabubuhay kami nang mas matagal at magiging mas malusog. Ang mas mahahabang haba ng
buhay ay magiging kapaki-pakinabang sa sangkatauhan,  dahil  papayagan nito  ang mga may magagandang
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talento na makamit ang higit pa. Madalas na madalas sa mundo ngayon, ang isang tao ay nakakakuha lamang ng
mahusay sa kanilang ginagawa at sila ay napahamak ng mga problemang medikal na nagtatapos sa kanilang
karera.

Nabigyan tayong lahat ng karanasang ito na tinawag na buhay upang mapalawak ang ating mga kakayahan at
abot-tanaw  upang  ang  ating  mga  species  ay  maaaring  umunlad  sa  isang  mas  mataas  na  antas.  Bilang
karagdagan, binigyan kami ng kahanga-hangang halaman na ito upang mapangalagaan at maprotektahan ang
aming mga katawan mula sa sakit. Imposibleng maintindihan ko na ang lahi ng tao ay maaaring hindi pansinin
ang potensyal na nakagagamot ng halaman na ito. Ngayon na ang katotohanan tungkol sa mga kapangyarihan sa
pagpapagaling ng abaka ay magagamit, medyo magiging delikado kami sa aming mga tungkulin sa aming sarili
at sa ating mga mahal sa buhay kung hindi namin hiniling kaagad ang mga gamot na ito na libreng gamitin.

Kung ikaw o ang sinumang iba pa sa mundong ito ay nais na mabuhay ng mas matagal sa isang estado ng
mahusay na kalusugan upang makamit ang maximum na potensyal na kung saan may kakayahan tayo, hindi ko
nakikita kung paano maramdaman ng sinuman na mayroon silang karapatang ipilit ang kanilang kalooban sa
amin o subukan upang pilitin ang sinuman na umiwas sa paggamit ng gamot ng halaman na ito. Dahil ang
buhay ay dapat na tungkol sa pamumuhay at ngayon ay nakakita ka ng isang paraan upang maiwasan ang lahat
ng  mga  hindi  kinakailangang  pagdurusa,  nais  ko  sa  inyong  lahat  ang  isang  napakahaba  at  malusog  na
pagkakaroon.

Marahil ay narinig mo ang napakaraming tao na nagsasabi sa iyo, “Hindi ito gagana, walang 
makakatulong. Sinabi ng doktor na magdusa ako rito sa natitirang buhay ko… ”

Ang isang malaking bilang ng mga pasyente ay dumating sa akin na may mga kondisyong medikal na ang
kanilang mga doktor ay walang tagumpay sa paggamot at nadama nila na ang kanilang sitwasyon ay walang
pag-asa. Kadalasan, ang mga tao ay wala ring diagnosis kung ano ang totoong mali sa kanila dahil sa totoo lang
hindi maaaring bigyan sila ng mga sagot ng mga doktor. Karamihan sa mga pasyente na binigyan ko ng langis
ay hindi naniniwala na ang abaka ay makakatulong sa kanilang mga kondisyon hanggang sa subukan nila ang
paggamot. Nakipag-ugnay ako sa libu-libong mga indibidwal, na ganap na namangha sa ginawa ng gamot na ito
para sa kanilang mga kondisyon. Kung ang langis ng abaka ay hindi maaaring pagalingin ang iyong kondisyon,
malamang na mahahanap mo ang langis na ito ay ang pinakamahusay na magagamit na kontrol.

Gusto ng mga doktor na sabihin sa amin ang maraming mga sakit at kundisyon ay hindi magagamot, ngunit ang
gamot na ito ay hindi gaanong binibigyang pansin ang mga opinyon ng mga doktor at madalas na gumagana
kung ano ang itinuturing na mga himalang medikal. Kung nagkakaroon ka ng problemang medikal, subukan
ang langis at mayroong isang magandang pagkakataon na makita mo ang mga himala na maaaring magawa nito
para sa iyong sarili.

May katuturan ba na hindi magbigay sa mga tao ng mga gamot na nakabatay sa abaka?

Wala talagang katuturan na pagbawalan ang paggamit ng gamot sa abaka sa publiko at sa totoo lang, walang
sinumang  may  karapatang  gawin  ang  ganoong  bagay.  Ang  tanging  dahilan  na  ang  abaka  ay  kailanman
ipinagbabawal sa una ay dahil sa ang katunayan na ito ay nagpakita ng isang tunay na panganib sa maraming
mga malaking alalahanin  sa malaking pera.  Ang paghihigpit  sa  paggamit  ng nakapagpapagaling  na pinaka
nakapagpapagaling na halaman sa mundo sa mga naninirahan sa planeta na ito ay maaaring masabing isang
krimen laban sa sangkatauhan. Tila sa kasalukuyan ang mga gobyerno ay handa pa ring hayaan ang kanilang
mga mayamang kaibigan na nagmamay-ari ng mga kumpanya ng gamot na magkaroon ng kanilang paraan,
ngunit sa huli ay hindi nila mapigilan ang katotohanan tungkol sa gamot na ito.

Kapag ang abaka ay bumalik sa pangunahing gamot, sisirain nito ang lahat ng katiwalian na tumindig laban sa
libreng paggamit ng gamot. Ang halaman na ito ay mabilis na kinikilala minsan pa bilang ang pinakadakilang
halaman na nakapagpapagaling na mayroon at ang mga gamot na ginawa mula rito ay magbabago sa mukha ng
gamot  magpakailanman.  Hindi  magtatagal  ay  tatanggihan  ng  publiko  ang  mga  kemikal  at  lason  na
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kasalukuyang tinatawag nating mga gamot at hihilingin nila ang paggamit ng likas na sangkap na ito, upang
mapagaling nila ang kanilang sarili nang may katuturan.

Sa palagay mo ba ang mga tao sa pagpapatupad ng batas ay hindi napagtanto na maaga o huli ay maaaring 
kailanganin nila ang gamot na ito para sa kanilang sarili?

Maraming mga tao sa pagpapatupad ng batas ang tiyak na alam na gumagana ang gamot sa abaka at dapat
nilang mapagtanto lahat na wala silang karapatang makagambala sa paggamit ng gamot na ito. Bilang isang
katotohanan, naibigay ko ang gamot na ito sa maraming bilang ng mga nagsisilbi sa pulisya ng ating lipunan
mismo. Nagpadala pa ang mga opisyal ng RCMP ng mga pasyente sa akin para sa paggamot, na namamatay sa
terminal cancer, maraming mga opisyal ang may kamalayan na gumagana ang natural na sangkap na ito. Ang
pulisya ay hindi naiiba kaysa sa atin pagdating sa sakit, takot din sila sa cancer at iba pang mga seryosong
kondisyon.

Gayunpaman ang pulisya ay tila nahihirapan sa kanilang pag-iisip na ang mga patakaran ng ating gobyerno
tungo sa gamot sa abaka ay pumatay din sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Karamihan sa mga opisyal ng
pulisya  ay  sinisikap  na  tanggalin  ang  kanilang  maling  gawain  patungkol  sa  mga  pagsalakay  na  kanilang
ginagawa laban sa mga gumagamit ng gamot sa abaka sa pamamagitan ng pagsasabing ginagawa lamang nila
ang kanilang mga trabaho. Ngunit iyon ang parehong linya na ginamit ng mga nagtrabaho sa mga kampo ng
pagkamatay  ni  Hitler  at  hindi  nito  binigyang-katwiran  ang  kanilang  pag-uugali  noon,  at  hindi  rin  nito
binibigyang katwiran ang pag-uugali ng mga puwersa ng pulisya ngayon.

Oras na ng magising ang pulisya sa reyalidad ng kanilang ginagawa. Sa palagay ba ng mga opisyal ng pulisya
na mali para sa publiko na palaguin ang pinaka nakapagpapagaling na halaman sa mundo upang makabuo ng
gamot na ito? O hindi ba sila mismo ay naghahanap ng langis na ito kung mayroon silang isang mahal sa buhay
na namamatay at nangangailangan ng paggamot? Inaasahan kong gagawin nila ito, kaya marahil oras na para sa
pulisya na simulang ituro ang kanilang mga baril sa totoong mga kriminal.

Upang tanggihan ang paggamit ng gamot sa abaka sa publiko ay isang krimen at dapat ihinto ng pulisya ang
pagpapatupad  ng  mga  batas  na  inilagay  laban  sa  paggamit  ng  abaka  para  sa  mga  pangangailangan  sa
panggamot. Ang abaka ay isang likas na hindi nakakapinsalang halaman na nakapagpapagaling. Kaya paano
maiisip ng pulisya o sinoman na mayroon silang karapatang mag-alis ng sinumang may malubhang problemang
medikal na payagan ang libreng paggamit ng sangkap na ito? "Rick Simpson, Hemp: Ang Pinaka-Medikal na
Halaman

Bakit Ito Tinawag na RSO?

"Hindi sinimulan itong tawagin ni Rick na RSO, ang iba ay. Ito ay isang mahusay na term, dahil hinahatid nito
ang mga tao sa impormasyon ni Rick sa mga pamamaraan at materyales. Tama ang pag-aalala ni Rick tungkol
sa mga taong tumatawag sa langis na hindi ginawa sa kanyang mga pamamaraan at inirekumenda na magsimula
ng mga materyal na katangian na Phoenix Tears o RSO. Alam niya kung ano ang gumana sa kanyang malawak
na karanasan sa paggamot sa mga pasyente, at nais niyang tiyakin na ang mga taong may sakit ay nakakakuha
ng alam niyang gumagana, at hindi isang bagay na "maaaring maging kasing ganda" na may parehong pangalan
... "Mateo

"Kung wala si Rick at ang kanyang video ay hindi ko malalaman na gumagaling ito ng cancer ... kahit na ako ay
isang gumagamit at grower ng halos 27 taon na hindi ko alam na mayroon itong mga katangiang ito ... ngayon
salamat kay Rick Simpson. .. at nang wala ang kanyang katapangan at pagiging totoo lahat tayo ay nabubuhay
sa dilim tungkol dito ... sa kadahilanang sa palagay ko ang RSO ay isang magandang pangalan para sa langis ...
ngunit  ang  RSO  ay  dapat  gawin  sa  mga  tagubilin  sa  RS  ...  hindi  ilang  ideya  ng  amoy  kung  ano  ang
pinakamahusay ... kung hindi ito nasira - huwag mo itong ayusin. ” Si Pedro

146



Pagalingin Para sa CANCER: ANG RICK SIMPSON PROTOCOL

"Sinimulang tawagan ito ni Jack Herer na Rick Simpson Oil o RSO. Ayaw ni Rick na tawagan ito sa ganoong
paraan at tumagal ng ilang oras upang kumbinsihin siya na ito ay talagang isang magandang ideya. Ang lansihin
ay ang maraming mga abaka / langis ng cannabis doon at maraming paraan ng paggawa ng langis o katas at
maraming mga pasyente ang naloko sa pagbili ng mga langis o katas na mas mababang kalidad.

Ang RSO ay ginawa gamit ang isang tukoy na pamamaraan, mula sa mga tukoy na materyales, at sa isang
partikular na paraan, kaya dapat itong tawaging ano ito - RSO. Ang RSO ay hindi BHO (butane honey oil), ang
RSO ay decarboxylated at napaka-potent at sedative. Ang pinakamahusay na RSO ay 95-98% THC, 1-2% CBD
at labis na makapangyarihan at pampakalma. Karamihan sa iba pang mga uri ng pagkuha ay simpleng hindi
makagawa ng isang langis na decarboxylated at napakalakas at nangangailangan ng maraming labis na trabaho.
Karaniwan kaming nagpoproseso ng maraming dami ng cannabis at ang pamamaraan ni Rick ay napakahusay at
streamline para sa pagproseso ng maraming dami ng cannabis. Maaari mong maproseso ang isang libra ng
cannabis at makagawa ng langis nang mas mababa sa dalawang oras, gamit ang kagamitan na madaling makita
sa karamihan ng mga bahagi ng mundo. Ang punto ay upang gawin ang gamot nang mabilis hangga't maaari
upang ang pasyente ay hindi maghintay. "JB

“Wala  akong  pakialam  sa  tawag  dito  !!!  Mangyaring  tawagan  ito  kung  ano  ang  gusto  mo ngunit  huwag
basurahan ang isang tao tulad ni Rick na nag-save ng libu-libong buhay at nagbigay ng kanyang buong buhay
upang maikalat ang balita. Hindi tama !! " Donna

"Tinatawag ko itong" langis ng abaka "sa lahat ng oras, dahil iyon ang ano, nasa diksyunaryo ito, isa pang salita
para sa Cannabis. Ito ay isang lumang termino sa fashion, ngunit ang isang tamang term ay walang mas kaunti.
Alam nating lahat kung ano ang sinasabi niya. " Dion

"Ang mahika ay nasa globular head ng trichome.  Wala kahit  saan na mayroon ang THC sa halaman. Ang
halaman ay gumagawa ng THC upang maprotektahan ang mga bahagi ng pag-aanak. Kung mas malapit ka sa
mga bahaging iyon, ang mga usbong, mas maraming trichome. Samakatuwid buds ay may pinaka magagamit na
gamot. Siyensya ito, hindi haka-haka. Salamat muli Rick sa pag-inspire sa akin na gawin ang pinakamahusay na
langis na makakaya ko. Magandang malinaw na langis ng amber. " Si Toni

“Kasing dami ng mais? Lahat tayo ay hindi sumasang-ayon kay JB. Ang mas mura ay magiging mabuti ngunit
hindi ka na mag-usap ngayon. ” Rick

- Rick, kung ang cannabis ay lumago sa libu-libong hectares ng mga bukirin, magkano ang nais mong bayaran
para dito? 20 pera sa isang kilo? O mas mababa?

Kailangan  mo  talagang  magsimulang  mag-isip  ng  tone-toneladang  cannabis  kaysa  sa  gramo.  Ang
pangangailangan para sa langis ay magiging napakalaki na hindi posible na palaguin ang lahat ng halaman sa
mga "medical greenhouse" lamang. Ang pinaka-makapangyarihang at pampakalma ng mga kalat ay kailangang
lumago sa milyun-milyong hectares ng lupa, sa buong mundo.

Halimbawa pinakamahusay na langis para sa mga pampaganda lamang. Pagkatapos ay magdagdag ng ilang
higit pang daang milyong tonelada ng langis para sa mga ospital.

Kailangan mo ng 5-8 kilo ng dry bud upang makabuo ng isang kilo ng langis. Ang isang kilo ng langis ay
gagawa ng 5 kilo ng mga produktong pampaganda - na sinasabi na 100 garapon na may 50g ng salve / cream /
lotion  /  lipstick /  facial  cream /  shampoo.  At ang isang daang garapon ng hemp salves  /  cream /  lotion /
lipsticks  /  facial  cream  /  shampoos  ay  wala,  madali  mong  maibibigay  iyon  sa  isang  araw,  palagi  kang
makakahanap ng isang taong maaaring gumamit ng mga ito.

Kaya't  muli,  magsimulang mag-isip ng tone-tonelada,  hindi  sa gramo.  Alam ko na ang kasalukuyang mga
presyo ay  mas  mataas.  Hindi  ako nasisiyahan  sa  kanila  at  gagawin ko ang anumang makakaya  ko upang
makuha ang presyo ng dry outdoor bud mula sa isang patlang hanggang sa mga 10-20 pera sa isang kilo.
Sapagkat ang presyong iyon ay magbibigay ng trabaho at mabuting trabaho sa milyon-milyong mga magsasaka
sa buong mundo. At magdudulot ito ng isang napaka positibong pagbabago sa buhay nating lahat. JB
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"Hayaan mong buod ko ang karamihan sa mga nangyayari sa paligid ng Rick Simpson Oil. Ang mga tagubilin
ay nagsasabi sa mga tao sa A, B, C at D. Ang mga tao ay nagbabasa sa kanila at nagtanong - kung hindi ko
gagawin ang A, gagana pa rin ba ang B, C at D? Kung hindi ko gagawin ang B, gagana pa ba ang A, C at D?
Kung hindi ko gagawin ang C, gagana ba ang A, B at D? Paano kung hindi ko gawin D, gagana pa rin ba ang A,
B at C? At paano kung gagawin ko ang A, B, C at D, magkakaiba, magagawa pa rin nito ang totoong bagay?

Ang pangkalahatang sagot ay: hindi, hindi. Kung nais mong gumawa ng RSO, sundin ang mga tagubilin sa
salita.  Kung  nais  mong  gumawa  ng  iba  pa,  pagkatapos  ay  sundin  ang  iba  pang  mga  tagubilin.  Ngunit
mangyaring huwag kaming responsable kapag gumawa ka ng ibang uri ng langis at nabigo ang paggamot at
nagtapos sa hindi kinakailangang kamatayan ng isang pasyente.

Kung gagawin mo ang A, B, C at D, gagana ang langis sa pinakamahusay na paraan na posible. Iyon ang
dahilan kung bakit nandoon ang mga tagubilin. Kung hindi, hindi ito gagana o hindi gagana. Ang simple lang
nito, hindi ba?

Ano ang personal na nais mong makuha kung kailangan mo ng gamot? Isang bagay na napatunayan na gumana
nang napakahusay o iba pa, upang ang sinumang gumawa ng langis ay maaaring patunayan o hindi tanggihan
ang kanyang teorya o "pamamaraan"? Ang buhay mo ang nakapusta. Kaya mag-ingat, isipin ang iyong sarili, at
matuto mula sa mga taong lumakad sa daanan na ito bago ka.

Malugod na pagbati sa iyo. Jindrich Bayer ”
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Inaasahan namin na ang aklat na ito ay nakatulong 
sa iyo. 
Ngayon ay iyong pagkakataon upang matulungan 
kaming makatulong sa iba.

Ang  paglikha  ng  librong  ito  at  pagbabahagi  ng  impormasyon  ay  isang
paggawa  ng  pag-ibig.  Sa  kasamaang  palad,  ang  pag-ibig  ay  hindi
nagbabayad ng singil.

Nagsusumikap kami  upang isalin  ang  librong ito  sa  300+ mga wika,  at
magsulat ng 10 iba pang magkakaibang mga libro tungkol sa paksa.

Umaasa kami sa suporta ng mga taong katulad mo na tumulong sa mga
gastos sa pagsasalin, pagsasaliksik, atbp.

Mangyaring tulungan ngayon sa pamamagitan ng pagbabalik sa website sa
http://www.hempcures.work at pag-click sa DONATE sa pamamagitan ng
pindutan ng PayPal sa ibaba at ibigay ang anumang naramdaman mong
sulit ito sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay.

Bilang  kahalili,  maaari  mong  gamitin  ang  PayPal  upang  direktang
magpadala ng isang donasyon DONATE@HEMPCURES.WORK o maaari kang
magbigay ng donasyon sa pamamagitan ng BitCoin sa: 

1D379NRXNqHGLd1dkM56vqZHbkHnisfDJm
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Pinahahalagahan namin ang iyong suporta at hinihiling namin sa iyo at sa 
iyong mga mahal sa buhay ang isang malusog at masayang buhay na na-
infuse ng abaka.
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